
พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหนาพรรคพลังประชารัฐ ขณะปราศรัยหาเสียงชวยนางสรัลรัศมิ์ เจนจาคะ ผูสมัครรับเลือกตั้งซอม ส.ส.กทม.

เขต 9 ที่ชุมชนบางบัวรวมใจพัฒนา  (เชิงสะพานไม 2) เขตหลักสี่ เม� อชวงค่ําวันที่ 24 ม.ค.

‘รมว.ดีอีเอส’ติดเช้ือ‘โอมิครอน’
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ประวิตรโว7ปทําชีวิตดีข้ึน

จี้ฟน‘อัศวิน’เอื้อเลือกสก.
กรุงเทพฯ • “เต-มงคลกิตติ์” บุกพื้นที่หา

เสียงหวังตัดหนา “บิ๊กปอม” สุดทายชาว

บานตะโกนไลไมตอนรับ เจาตัวโวยลั่นใหญ

มาจากไหน ตอใหช� อ “พลเอกประวิตร” ก็

ปดถนนไมได ดาน “ประวิตร” ชวย “มา 

ดามหลี” ยัน “บิ๊กตู” ทํางานมา 7 ปทําให

ชีวิตความเปนอยูดีขึ้น ขณะที่ “เพ� อไทย” 

บุก “มหาดไทย” ย� นเร� องตรวจสอบผูวาฯ 

กทม.แตงตั้ง “กก.ติดตามนโยบาย” หวั่น

เอื้อประโยชนให “วาที่ผูสมัคร ส.ก.” บาง

คน-บางพรรค

ผูส� อขาวรายงานบรรยากาศบริเวณ

ชุมชนบางบัวรวมใจพัฒนา (เชิงสะพานไม                                                      

2) เม� อวันที่ 24 มกราคม 2565 กอน พล.อ. 

ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 

ในฐานะหัวหนาพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 

จะลงพ้ืนท่ีชวยนางสรัลรัศม์ิ เจนจาคะ ผูสมัคร

รับเลือกตั้งซอม ส.ส.กทม. พรรค พปชร.หา

เสียง ปรากฏวานายมงคลกิตติ์ สุขสินธา 

รานนท ส.ส.บัญชีรายช� อ ในฐานะหัวหนา

พรรคไทยศรีวิไลย ไดเดินทางมาพรอมกับผู

สมัครของพรรค 

โดยนายมงคลกิตต์ิอางวา จะขอเขาไป

ภายในชุมชนเพ� อแนะนําผูสมัคร ไมมีเจตนา

เขาไปกอกวนหรือปวนงาน จนประธานชุม 

ชนตองเขามาเจรจาวาพื้นที่ดังกลาวกําลัง

จะมีการจัดกิจกรรม ไมสามารถผานไปได                                      

พรอมแนะนําใหเลี่ยงไปใชเสนทางอ� น หรือ

ไปผานทางบริเวณชุมชนเชิงสะพานไม 1

กรุงเทพฯ • “ประยุทธ” การันตี 3 ป.ยัง

รักกันเหนียวแน�น เตือนอยาทําตัวเปนบาง                                                       

ชางยุใหแตกแยก “วิษณุ” ชี้ชอง พปชร. 

ทบทวนมติไดตราบใดยังไมสงเร� องถึง กกต. 

“เอกราช” ลั่นยังมั่นคงกับ “ธรรมนัส” เช� อ

ขาวปลอยดิสเครดิตทําลายกวน 21 ส.ส. 

“พรชัย” ประกาศแยกตัวเพ� อทํางานอิสระ 

แตยังรวมรัฐบาลภายใตปกบิ๊กปอม “นิโรธ” 

รับวิกฤตเสียงในสภา แตเช� อ 2 กฎหมาย

ลูกผานฉลุย “วิษณุ” เผยรัฐบาลพรอมเปด

วิสามัญเดือน เม.ย.ให 

เม� อวันจันทรที่ 24 มกราคม นายธน

กร วังบุญคงชนะ โฆษกประจําสํานักนายก

รัฐมนตรี ตอบคําถามส� อมวลชนตามท่ี พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ 

รมว.กระทรวงกลาโหมมอบหมาย กรณี 

พล.อ.ประยุทธรวมรับประทานอาหารและ

พูดคุยกับ พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ  รอง

นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหนาพรรคพลัง

ประชารัฐ (พปชร.) สบายใจขึ้นหรือไม และ

อยากใหยืนยันอีกครั้งวา 3 ป.ไมแตก ไมขัด

แยงกัน วานายกฯ ชี้แจงวาไมไดมีปญหาใด 

อยายุยงแตกแยกบิดเบือนในส� อหลายชอง

ทาง ตองชวยกันทํางานใหได 

ดาน พล.อ.ประวิตรใหสัมภาษณภาย                                                         

หลังลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งซอม เขต 9 

กทม. ที่ถามวาไดคุยกับนายกฯ หลังเกิดปญ 

หาแลวหรือยัง วา “คุยกันตลอด คุยทุกวัน”

ผูส� อขาวถามวา ปญหาที่เกิดขึ้น

ไทยโพสต • ติดเชื้อโควิดยังทรงตัว 7,139 

ราย ตายอีก 13 ครม.อนุมัติงบกลาง 1 

พันลานจางบุคลากรทางการแพทยเพ่ิมเติม                                                           

2,402 อัตรา รับมือการระบาดและเปนขวัญ

กําลังใจ “นายกฯ” หวงใยกรณีพบผูปวย

โควิดในเด็กเพิ่มขึ้นตอเน� อง ขอผูปกครอง

สังเกตอาการดูแลใกลชิด จะเร่ิมฉีดไฟเซอร                                                                

ในเด็ก 31 ม.ค.นี้ “ชัยวุฒิ” เผยหมอคอน 

เฟรมติด “โอมิครอน” ขอโทษชาวเชียงใหม  

ยันกอนไปตรวจโควิดแลว

เม� อวันที่ 24 มกราคม ศูนยบริหาร

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ                                                              

ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถาน 

การณการแพรระบาดในประเทศไทยวา พบ

ผูติดเชื้อรายใหม 7,139 ราย เปนการติด

เชื้อในประเทศ 6,924 ราย มาจากระบบ

เฝาระวังและระบบบริการ 6,914 ราย มา                                                  

จากการคนหาเชิงรุก 10 ราย มาจากเรือนจํา 

20 ราย เปนผูเดินทางมาจากตางประเทศ 

195 ราย หายปวยเพิ่มขึ้น  8,100 ราย อยู

ระหวางรักษา 82,485 ราย อาการหนัก 

550  ราย ใสเคร� องชวยหายใจ 114 ราย 

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 13 ราย โดยผูเสียชีวิตเปน

ชาย 10 ราย หญิง 3 ราย เปนผูเสียชีวิต

ที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป 10 ราย มีโรคเรื้อรัง 

2 ราย 

ขณะนี้มียอดผูติดเชื้อสะสมยืนยัน

ตั้งแตป 2563 จํานวน  2,384,639 ราย มี

ยอดหายปวยสะสมตั้งแตป 2563 จํานวน  

2,280,109 ราย มียอดผูเสียชีวิตสะสมตั้งแต

ป 2563 จํานวน  22,045 ราย ยอดการฉีด

วัคซีนวันที่ 23 ม.ค.เพิ่มขึ้น 588,908 โดส 

ยอดสะสมตั้งแตวันที่ 28 ก.พ.64 จํานวน  

112,471,503 โดส ขณะที่สถานการณ โลก

มีผูติดเชื้อสะสม 351,995,643 ราย

มะกัน-ผูดีสั่งอพยพคน

เสียวรัสเซียบุกยูเครน

หมายังไมกัดพร่ําเพร� อ

‘คลัง’ รีดภาษีที่ดิน

เต็มอัตรา

ทําเนียบรัฐบาล • ครม.เบรกพาเหรดยก

ขบวนของแพง เคาะสินคาควบคุมป 65 

รวม 5 รายการ เพิ่มไกและเนื้อไก ขณะที่ 

“บิ๊กตู” สั่งตรึงราคาดีเซล-คาไฟ ลดภาระ 

ปชช.ใหมากที่สุด ฮึ่ม! ไอ โมงหลบหลังกอ

วิกฤตหมู สั่งงัดกฎหมายจัดหนักไมไวหนา 

ลุยปูพรมสแกนสุกรในหองเย็นทั่วประเทศ 

ขณะที่ “ประภัตร” กังขาซุกสตอก 14 ลาน 

กก. ยังหวังใหขายกอนตรุษจีน สุดช็อกชาว

บานเจอของไหวแพงสุดในรอบ 60 ป 

เม� อวันจันทร ท่ีทําเนียบรัฐบาล นาง 

สาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจําสํานัก                                                            

นายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม

ทําเนียบรัฐบาล • ครม.ไฟเขียวงบฯ 

34,800 ลานบาท เดินหนาโครงการคนละ

ครึ่งเฟส 4 ไมเกิน 150 บาท/วัน ไมเกิน                                                    

1,200 บาท/คน เริ่ม 1 ก.พ. อนุมัติ “บัตร

สวัสดิการแหงรัฐ” ระยะที่ 4 วงเงิน  

8,070.724 ลานบาท คนละ 600 บาท 

เริ่มตน 1 ก.พ. เห็นชอบ “เที่ยวดวยกัน” 

วงเงิน 9,000 ลานบาท พรอมปรับปรุงราย

ละเอียด “ทัวรเที่ยวไทย” ใหเหมาะสมกับ

สถานการณ โควิด 

เม� อวันจันทร นายธนกร วังบุญคง

ชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี แถลง

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วา ที่

ประชุม ครม.มีมติอนุมัติโครงการคนละครึ่ง 

ระยะที่ 4 กรอบวงเงิน 34,800 ลานบาท  

โดยใชจายเงินกูตาม พ.ร.ก.กูเงิน 2564  เพ� อ                                                         

ฟนฟูเศรษฐกิจจนถึงระดับฐานรากอยางตอ                                                          

เน� อง เพ� อใหผูประกอบการรายยอยทุกระดับ 

มีรายไดจากการขายสินคาและบริการ และ

เปนการลดภาระคาใชจายในชีวิตประจําวัน

ใหประชาชน ระยะเวลาดําเนินโครงการ

ตั้งแตเดือน ก.พ.-เม.ย.65 โดยรูปแบบการ

ดําเนินโครงการยังเหมือนเดิม คือภาครัฐ

รวมชําระคาอาหาร  เคร� องด� ม สินคาและ

บริการทั่วไปในอัตรารอยละ 50 ไมเกิน 

150 บาทตอคน ตอวัน
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2 ในประเทศ

ออกแบบถนนใหปลอดภัย-เทาเทียม   

งคมไทยสูญเสียบุคลากรท่ีสําคัญไปอยางไมสมควรท่ีจะ

สูญเสีย อยางแพทยหญิงวราลัคน สุภวัตรจริยากุล หรือ 

หมอกระตาย แพทยผูชํานาญการดานจักษุวิทยา ภาควิชา

จักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จากกรณี

ท่ี ส.ต.ต.นรวิชญ บัวดก ตํารวจกองบังคับการอารักขาและควบคุม

ฝูงชน หรือ อคฝ. ขับข่ีรถจักรยานยนตบ๊ิกไบคพุงชนจนเสียชีวิต

ระหวางขามถนนท่ีทางมาลาย 

โดยลาสุด พล.ต.ต.จิรสันต แกวแสงเอก รองผูบัญชาการ

ตํารวจนครบาล (รอง ผบช.น.) พรอมดวย พ.ต.อ.บวรภพ สุนทร

เรขา ผกก.สน.พญาไท ต้ังโตะแถลงการณดําเนินคดีกับผูตองหา 

โดยถูกแจงดําเนินคดีไปแลว 7 ขอหา ฐานขับรถโดยประมาท

เปนเหตุใหเฉ่ียวชนผูอ� นถึงแกความตาย, ความผิดตามกฎหมาย 

พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ ฐานนํารถไมติดแผนปายทะเบียน, ขับรถ

ไมชิดขอบทางดานซาย, นํารถท่ีมีสวนควบไมครบมาว่ิง (กระจก

มองหลัง) ไมปฏิบัติตามเคร� องหมายบนพ้ืนทาง และความผิดตาม

กฎหมาย พ.ร.บ.รถยนตฯ ฐานฝาฝนใชรถท่ีไมไดเสียภาษีประจําป 

และไมหยุดรถใหผูใชทางมาลาย พรอมระบุวา ในสวนของสํานวน

คดีคาดวา ภายในวันท่ี 11 ก.พ. จะสงสํานวนพรอมตัวผูตองหาให

พนักงานอัยการสงฟองตอศาลไดทันที 

ท้ังน้ี เหตุการณสะเทือนใจท่ีเกิดข้ึน สังคมตองชวยกัน

ติดตามกระบวนทางกฎหมายในคดีน้ีอยางตอเน� อง อยาปลอยให

เปนเพียงปรากฏการณไฟไหมฟาง ท่ีเปนกระแสไมก่ีวัน แลวก็

ลับหายไปเหมือนอยางหลายกรณี ซ่ึงตองยอมรับวา อุบัติเหตุรถ

ชนบนทางมาลายน้ันมีความสูญเสียเกิดข้ึนอยางตอเน� อง เพียง

แตไมเกิดกระแสข้ึนมาในสังคม ท้ังน้ี หากยอนกลับไป กรณีท่ีเกิด

ข้ึนกับพนักงานสาวท่ีเสียชีวิตหนาตึกแกรมม่ี แมจะขามถนนบน

ทางมาลาย ซ่ึงคร้ังน้ีก็นับเปนโศกนาฏกรรมท่ีเกิดข้ึนมาซํ้ารอย

ความสูญเสียอีกคร้ัง 

อยางไรก็ตาม กอนหนาน้ี WHO ไดระบุสถิติการตายจาก

อุบัติเหตุบนทองถนนตามรายงานของ WHO น้ัน ประเทศไทยมี

สถิติเปนอันดับท่ี 2 ของโลก มากกวารอยละ 50 ของผูเสียชีวิตจาก

อุบัติเหตุทางถนนอยูในกลุมผูใชรถใชถนนท่ีเปราะบาง เชน คน

เดินเทา ผูขับข่ีรถจักรยาน หรือผูขับข่ีและโดยสารรถจักรยานยนต 

แน�นอนวาเพ� อนําไปสูการลดอุบัติเหตุบนทองถนน และแกไข

ปญหาท่ีตนเหตุ การแกปญหาตองควบคูกันไปกับระเบียบวินัย

จราจร การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด เขมงวด ไมผอนเบา 

และมีโทษหนัก การยึดใบขับข่ี หรือหากเจาหนาท่ีรัฐ เจาพนักงาน 

ผูบังคับใชกฎหมายกระทําความผิดเสียหาย ตองมีการลงโทษท่ีเด็ด

ขาดจากองคกรตนสังกัด เพ� อเปนบรรทัดฐานในสังคม

ขณะเดียวกัน ยังรวมไปถึงการออกแบบถนนท่ีรัฐบาลตอง

ทุมเทงบประมาณ เพ� อใหสามารถลดการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

บนทองถนนได โดยเฉพาะปกปองผูใชถนนกลุมเปราะบาง คนเดิน

เทา ผูใชจักรยาน และจักรยานยนตดวย โดยเฉพาะประเทศไทยท่ี

คนเดินทางเทาตองลําบาก ย่ิงผูใชถนนกลุมผูสูงอายุ กลุมคนพิการ 

ย่ิงไดรับความลําบากเพ่ิมเปนทวี ตองเดินข้ึนบันไดขามสะพาน

ลอย เพราะถนนท่ีออกแบบแลวเนนแตผูขับข่ีรถยนตเปนหลัก 

ซ่ึงถนนในคอนเซ็ปตยุคใหม ตองเปนถนนท่ีออกแบบให

ทุกคนตองมีความสําคัญเทาเทียมกัน และตองรวมกันผลักดัน

ทางสังคม เปนแนวคิดหลักในการออกแบบถนนใหปลอดภัยมาก

ย่ิงข้ึน โดยเฉพาะในมิติของผูเดินเทาซ่ึงมีความเส่ียงมาก ซ่ึงจะ

ตองมีการประเมิน ปรับปรุง จุดท่ีมีความเส่ียงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุ

สูง เพ� อสรางความปลอดภัย ซ่ึงวิธีการแบบน้ีมีหลายประเทศท่ี

ไดรับการยอมรับ ใหความปลอดภัยกับคนเดินเทาเปนอันดับตนๆ 

เชน ท่ีประเทศญ่ีปุน 

สมัชชาใหญแหงสหประชาชาติประกาศใหป 2564-2573 

เปนทศวรรษแหงการขับเคล� อนความปลอดภัยทางถนนวาระท่ี 

2 โดยมีเปาหมายลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง

ถนนลงรอยละ 50 รัฐบาลไทยตองพิจารณาและตระหนักอยาง

จริงจัง รวมท้ังทุมงบประมาณในการลงทุนกับการจัดระเบียบ

โครงขายถนน ออกแบบเพ� อใหเกิดความปลอดภัย พรอมท้ัง

ทํางานควบคูไปกับการปลูกฝงจิตสํานึกทางสังคมในวัฒนธรรม

การใชรถใชถนน อยาใหเปนประเทศท่ีตองถูกจารึกซํ้าๆ วา 

ประเทศท่ีถนนท่ีอันตรายท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปน

ถนนท่ีเลวรายท่ีสุดในโลก และเปนประเทศท่ีมีคนตาย เพราะ

ขามถนนบนทางมาลาย!. 

สั

นายนิโรธ สุนทรเลขา 

ประธานคณะกรรมการประสานงาน

พรรครวมรัฐบาล (ประธานวิปรัฐบาล)  

กลาวถึง ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ 21 คน ถูกขับออก

จากพรรค อาจสงผลกระทบตอเสียงของรัฐบาลในสภาฯ  

“ผมกังวล และคิดวาเสียงรัฐบาลในสภาฯ ตอนน้ีวิกฤต 

แตพรรครวมรัฐบาลก็เตรียมความพรอม คิดวาน�าจะผาน

อุปสรรคปญหาไปได”.

กือบ 1 ปภายหลังการชุมนุมครั้ง

สุดทายของ P-move ขบวนการ

ประชาชนเพ� อสังคมที่เปนธรรม 

(ขปส.) เม� อเดือนมีนาคม 2564 เพ� อ

สะทอนถึงปญหารายกรณีและเชิง

นโยบายที่เรื้อรังมาหลายชั่วอายุในทั่วทุก

ภูมิภาคของประเทศไทยยังไมไดรับการ

ตอบสนอง ตามที่ไดแถลงการณไว 12 

บวก 3 ขอ  

“สถานการณทางนโยบายยังคง

เดินหนากดทับ ลดทอนสิทธิอันพึงมีของ

พวกเราอยางตอเน� อง กฎหมายหลาย

ฉบับกําลังเรียงแถวออกมามีผลบังคับใช 

ทามกลางเสียงเรียกรองของพวกเราวา

เราไมตองการ ในขณะที่กฎหมายและ

นโยบายที่พวกเราลงแรงผลักดัน กลับ

ไมไดรับการเหลียวแล พวกเรา ขปส.

ไมอาจทนรอให โอกาสรัฐบาลแกไข

ปญหาดวยระบบออนไลนอีกตอไป” 

แถลงการณระบุ 

ทําใหเม� อวานนี้กลุมผูชุมนุม

ตัดสินใจเคล� อนขบวนจากหนาองคการ

สหประชาชาติ ถนนราชดําเนินนอก 

ไปปกหลักชุมนุมที่หนามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ถ.พิษณุโลก ยอดประมาณ 500 คน โดย

ประกาศพักคางคืนจนกวาจะเปนที่พอใจ 

กลุมตัวแทนสลับกันปราศรัยโจมตีรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รอง

นายกรัฐมนตรี ประเด็นรับเร� องไปแลวไมชวยเหลือแกไขความ

เดือดรอน 15 ขอ อาทิ ปญหาพื้นที่ที่ทํากิน ที่อยูอาศัย คนชายขอบ 

แรงงานคาครองชีพ ราคาสินคา ระบบสาธารณูปโภค การรักษา

พยาบาล และความเหล� อมล้ําของประชาชนกับอํานาจรัฐ ยืนยัน

หากยังไมไดคําตอบที่ชัดเจนแบบลายลักษณอักษร จะปกหลัก

ชุมนุมไปจนถึงเดือนหนา 

ขณะที่รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งเขารับขอเรียกรอง 

ระบุวา วันที่ 31 ม.ค. “บิ๊กปอม” พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รอง

นายกรัฐมนตรี จะมาเปนประธานการประชุมดวยระบบซูมดวย

ตนเอง 

เม� อพิจารณาดูจากขอเรียกรองนับไดวาเปนหลักการสําคัญ

ที่สอดคลองกับการตอสูของที่ฝายที่เรียกตัวเองวาประชาธิปไตย 

สะทอนการยกระดับไปสูเร� องหลักการ และแตะที่เร� องโครงสราง

กฎหมาย 

อาทิ 1.ตองยกระดับการจัดการทรัพยากรท่ีดินในรูปแบบ 

“โฉนดชุมชน” ใหเปนหน่ึงในรูปแบบการกํากับดูแล การบริหาร

จัดการท่ีดินและทรัพยากรดินโดยท่ัวไป ตามพระราชบัญญัติคณะ

กรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ (คทช.) มาตรา 10 (4) 2.ตองเรง 

ออกพระราชกฤษฎีกานิรโทษกรรมคดีความท่ีเก่ียวกับปญหาไมและ

ท่ีดินอันเกิดจากการดําเนินการตามนโยบายรัฐ 3.ตองแตงต้ังคณะทํา

งานเพ� อทบทวนเน้ือหาของ พ.ร.บ.ปาชุมชน พ.ศ.2562, พ.ร.บ.อุทยาน

แหงชาติ พ.ศ.2562 และ พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2562 

4.กรณีการแกปญหาที่อยูอาศัยในที่ดินของการรถไฟแหงประ

เทศไทย (รฟท.) ใหนํามติคณะกรรมการรถไฟแหงประเทศไทย เม� อ

วันที่ 13 กันยายน 2543 มาเปนนโยบายการแกปญหาชุมชนทั้ง 

36 จังหวัด 397 ชุมชน 39,848 หลังคาเรือน 5.รัฐบาลตองผลักดัน

รางพระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมวิถีชีวิตกลุมชาติพันธุ ฉบับ

ที่รางโดยศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) (ศมส.) และ

รัฐบาลตองสนับสนุน “รางพระราชบัญญัติคุมครองสิทธิและสง

เสริมวิถีชีวิตกลุมชาติพันธุและชนเผาพื้นเมือง พ.ศ....

6.ขอเสนอตอการปฏิรูปที่ดิน ตามกลไกสถาบันบริหารจัดการ

ธนาคารที่ดิน (บจธ.) บจธ.ตองทบทวน ปรับปรุงคณะกรรมการ 

บจธ. พัฒนา สรางนวัตกรรมรูปแบบกรรมสิทธิ์ในการจัดการที่ดิน

และถือครองที่ดินใหมรูปแบบ ใหมๆ 7.ตองนําเร� องเขาคณะรัฐมน

ตรีมีมติเห็นชอบใหชุมชนสมาชิกของ ขปส.ที่อยูระหวางการแกไข

ปญหา สามารถเขาถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เชน ถนน ไฟฟา 

ประปา ทะเบียนบาน และปรับปรุงที่อยูอาศัยได

8.ปรับปรุงองคประกอบคณะทํางาน 2 คณะ ไดแก คณะ

ทํางานศึกษารางกฎหมายวาดวยการนิรโทษกรรมแกราษฎร คณะ

ทํางานแกไขปญหาและศึกษาแนวทางการจัดที่ดินทํากินใหกับ

ชุมชน 9.ขอเรียกรองกลุมแมสอดรักษถิ่น ผลกระทบจากเขต

เศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตาก 10.รัฐบาลตองสั่งการใหมีการ

แกไขปญหาที่ดินทุกประเภทที่ประชาชนไดรับผลกระทบใหมีแนว 

ทางที่ชัดเจน 11.แตงตั้งคณะกรรมการระดับชาติ กํากับ ขับเคล� อน

การฟนฟูวิถีชีวิตกลุมชาติพันธุชาวเลและ กะเหรี่ยงตามมติคณะ

รัฐมนตรีเม� อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 และ 3 สิงหาคม 2553

12.กรณีชุมชนกะเหรี่ยงบานบางกลอย อ.แกงกระจาน 

จ.เพชรบุรี ใหนายกรัฐมนตรีลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

อิสระเพ� อตรวจสอบขอเท็จจริงและแกไขปญหาชุมชนกะเหรี่ยงบาง

กลอย หมูที่ 1 ตําบลหวยแมเพรียง อําเภอแกงกระจาน 

ที่ผานมามีคนของเครือขายเขาไปรวมในกระบวนการกลั่น

กรอง นั่งในคณะกรรมการบางชุดบาง เชน เร� องธนาคารที่ดิน แต

ก็เปนเศษเสี้ยวของการรับขอเสนอทั้งหมด  

การตัดสินใจจัดการชุมนุมเพ� อใหรัฐบาลตอบสนองขอเรียก

รองในชวงนี้นับเปนจังหวะที่ดี เน� องจากรัฐบาลกําลังมีความขัด

แยงภายในพรรคพลังประชารัฐ และความไมลงรอยระหวาง 2 ป. 

และไมตองโยงกับม็อบสามนิ้ว ที่ปจจุบันแกนนําไมสามารถออกมา

ทํากิจกรรมหรือถือธงนําได เน� องจากเกรงวาจะขัดเง� อนไขการให

ประกันตัว

แตในพื้นที่จัดกิจกรรมก็ยังพบแนวรวมหลายคน รวมถึง 

“ฮารดคอร” ที่หายหนาไปพักใหญเขามาสังเกตการณ ซึ่งคาดเดา

ไดยากวาการชุมนุมในบริเวณดังกลาวจะยืดเยื้อและหลีกเลี่ยงการ

ปะทะ สลายการชุมนุมไดนานแคไหน!!

ขณะที่ P-move คงประเมินวาชวงเวลาที่ “อํานาจรัฐ” 

ออนแอ ผูมีอํานาจแตกคอ การออกเคล� อนไหวชิงความไดเปรียบ

น�าจะบรรลุเปาหมายไดงายขึ้น พรอมคาดการณวาจะมีเหลา

บรรดา “บิ๊ก” ฉวยโอกาสยอมตามขอเรียกรอง เพ� อหาคะแนนนิยม

ทางการเมือง ในพื้นที่ชายขอบหวังสรางฐานเสียงในอีสาน-เหนือ 

ทุกอยางน�าจะล� นไหลไมติดขัด

เชนเดียวกับอีกหลายๆ ม็อบที่น�าจะออกมาชุมนุมกันอยาง

ตอเน� องรายวัน กดดันใหรัฐชวยแกไขปญหาความเดือดรอนที่เกิด

ขึ้นทุกหยอมหญา.

เสือลางสิงห-เจอลิงลางกน!!!
งขั้นอุตสาหลงทุนเปดเพลง ขออยายอมแพ ใหกับ

คณะรัฐบาลฟงกันชนิดแทบหมดมวน หมดเทป...

ยอมอาจถือเปนขอพิสูจน ยืนยัน วายังไงๆ...ทานนา

ยกฯ บิ๊กตู ของหมูเฮา ทานคงไมคิดจะ ถอยดีกวา...มาย

อาววววดีกวา ตามที่เจาของบทเพลง อยางคุณนอง ออม-                                                                                                        

สุนิสา สุขบุญสังข ชี้แนะ เสนอแนะ อยูแลวแน�ๆ ดังนั้น...แนว

โนมความเปนไปทางการเมืองนับจากนี้ อาจตองหนักไปในแนว 

เสือลางสิงห-เจอลิงลางกน อะไรประมาณนั้น!!!


คือคงตองยอมรับนั่นแหละวา...คนระดับนายกรัฐมนตรี 

ระดับผูนําประเทศ ผูนํารัฐบาล ยังไงๆ ยอมไมใช ตะเกียง

ไรน้ํามัน หรือ ขนมจีนไรน้ํายา โดยเด็ดขาด ยิ่งสามารถ อยู                   

ยาวววว มาในระดับ 7 ป 8 ป แทบจะทุบทําลายสถิติ ปาเปรม 

อีกไมใกล-ไมไกล ก็ยิ่งเปนอะไรที่บรรดาผูที่คิดหัก คิดโคน คิด

เลนงาน บิ๊กตู ไมวาจะฝายไหนตอฝายไหน หรือดวยกรรมวิธี

ใดๆ ก็แลวแต พึงตองระมัดระวังตัว ระวังการตอบโต การออก

อาวุธโต เอาไวใหจงหนัก!!!...


เพราะถาหากเอาแตปายซาย-ปายขวา แลวหวังจะให

จับเปาะโดนกระโดงคาง โดนขมับซาย-ขมับขวา จนเกิดอาการ                                                                               

น็อก หรือเกิดรายการหลับกลางอากาศในตอนเผลอ หรือใน

ตอนไหนๆ ก็แลวแต ก็อยาลืมไปซะวา...แมไมใช บอกเซอร 

หรือ ไฟเตอร แตขีดความสามารถของผูนํารัฐบาลรายนี้ ใน

เร� องการเดงเชือก ฉากหลบ มุดจั๊กกะแรฝายตรงขาม ตัดเวที 

ออกมาเตนย็อกๆ แย็กๆ ไดเหมือนเดิม ลวนแลวแตเปนที่

โจษจันและกลาวขานกันมาโดยตลอด...


ยิ่งถาหากลอง ฮึดสู หรือลอง ขออยา...ยอมแพ ดวย

แลว ยิ่งเปนอะไรที่น�ากลัว น�าอันตราย ชนิดมิอาจประมาท

ใดๆ ไดเลย เรียกวา...ประมาทเม� อไหร ไมเพียงแตโอกาสที่ รถขน

สลากกินแบง จะถูกจับ ถูกรวบ เสียเงิน-เสียทองนับเปนสิบๆ ลาน

บาทเทานั้น เผลอๆ อาจถูกซัดทอด ถูกนําไปเกี่ยวของ โยงใย เสีย

รังวัด เสียหมา เสียสุนัขยิ่งขึ้นไปใหญ แคเฉพาะคาแปง ขนแปง

ก็แทบหมดรูป หมดทา หมดตนทุนทางสังคมไปเยอะแลว ถาหาก

ตองเจอกับอะไรที่ไมน�าจะเขาทาไมนอยไปกวานั้น โอกาสที่จะไม

ไดผุด ไมไดเกิด ไมเหลือคุณคา ราคาใดๆ อยูอีกเลย ยอมตองมี

ความเปนไปไดไมมาก-ก็นอย...


ทําไงไดละทั่น!!!...ในเม� อเร� องของ การเมือง หรือสิ่งที่เรียก

วา การเมือง เทาที่เคยผานมาและผานไป มันก็มักเปนไปในแนว

นี้นั่นแหละทาน คือไมไดเปนอะไรที่ สะอาด-สวาง-และสงบ ตาม

แนวคิดทางอุดมคติ อุดมการณ ของอภิมหาพระอยาง ทานพุทธ

ทาส เอาเลยแมแตนอย แตหนักไปทางสกปรกรกรุงรัง มืดมนอนธ

กาล อีกทั้งสับสนระส่ําระสายมาโดยตลอด การเอาแพ-เอาชนะ 

ไมวาของฝายไหนตอฝายไหนก็แลวแต มันเลยมุงที่จะบรรลุ เปา

หมาย โดยไมจําเปนตองสนใจ วิธีการ หรือกรรมวิธีเอาเลยแมแต

นอย การตอสู หักลาง กันดวยอาวุธแตละชนิด จึงมักสงผลใหคู

ตอสูในแตละฝาย คอยๆ ถอยหางไปจากอุดมคติและอุดมการณ

ของตัวเอง ยิ่งขึ้นไปเร� อยๆ...

ถึ


อยางไรก็ตาม...สําหรับผูที่คิดจะสู คิดจะเอาชนะ หรือไม

คิดจะยอมแพใดๆ โดยเด็ดขาด ก็คงตองขอเตือนๆ ติงๆ เอา

ไวกอน ณ ที่นี้ วาถาหากตองการที่จะบรรลุเปาหมาย โดยไม

สนใจกรรมวิธีวาจะเปนไปโดยทํานอง-คลองธรรม ครรลอง-

คลองธรรมหรือไม อยางไร ก็ตามที แมจะชนะ หรือแมวา

ไมเคยแพมาโดยตลอด แตมันคงหนีไมพนตองกลายเปน หนี้

เวร-หนี้กรรม อันเปนสิ่งที่จําตอง ชดใช อยางมิอาจปฏิเสธ ไม

วาชาตินี้ ชาติหนา หรือชาติไหนๆ ก็แลวแต หรือเปนชัยชนะ

ที่ ไมไดสมบูรณแบบมากมายซักเทาไหร เพราะชัยชนะที่

เบ็ดเสร็จสมบูรณ หรือที่ถูกตอง-ชอบธรรมนั้น ยอมหมายถึง

การ เอาชนะตัวเอง นั่นแหละเปนสําคัญ เอาชนะกิเลส หรือ

ความอยากได-ใครดี ที่จะมีอํานาจอยูเหนือผูอ� น...


อันน้ีน่ีเอง...ท่ีเลยทําใหคนโบรํ่า-โบราณ ทานสรุปไวแบบ

ส้ันๆ-งายๆ ประมาณวา แพเปนพระ-ชนะเปนมาร อะไรทํานอง

น้ันดวยเหตุเพราะ พระ ทานไมเคยคิดจะสูกับใคร นอกซะจากกับ

กิเลสภายในตัวตนของตนน่ันแหละเปนหลัก ตางไปจากประเภท 

มาร ท่ีพรอมจะงัดเอาทุกรูป ทุกแบบ และทุกดอก ออกมาประหัต

ประหารเลนงานฝายตรงขาม เพียงเพ� อหวังมิใหตัวเองตองตก

เปนฝายแพ หรือไมคิดจะยอมแพ แมจะเส� อมโทรม ทรุดโทรม 

ลงไปในระดับไหนก็ตาม จนทําใหส่ิงท่ีเรียกวา การเมือง ย่ิงเปน

อะไรท่ีน�าเกลียด น�ากลัว น�าทุเรศ เวทนา ย่ิงเขาไปทุกที...


ปดทายดวยวาทะวันนี้ จาก Lao-tse (อีกครั้ง)... “He 

who conquers others is strong; he who conquers 

himself is mighty. – ผูพิชิตผูอ� น...คือผูเกงกลา ผูพิชิต

ตนเอง...คือผูเกรียงไกร...”
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3บทความ-ในประเทศ

‘ล้างเผ่าพันธุ์’ ประมงไทย

นดีกับมิตรภาพ “ซาอุฯ-ไทย” ที่คืนกลับ

	และยินดีกับ	“พลเอกประยุทธ์	จันทร์ โอชา”

	ในฐานะผู้นำา	“รัฐบาลผสม”....

	 พลังประชารัฐ,	 ภูมิใจไทย,	ประชาธิปัตย์,	 ชาติไทย

พัฒนา,		เศรษฐกิจใหม่,	พลังท้องถิ่นไท,	รวมพลังประชาชาติ

ไทย,	ชาติพัฒนา		และอีกประมาณ	๑๐	พรรค

 ได้สานสัมพันธ์ไมตรีที่เจือจางร้างรากันไปนานกว่า	๓๐	ปี	

ระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบีย	ให้คืนกลับสัมพันธ์ดังเดิม

	 และวันนี้	(๒๕-๒๖	ม.ค.๖๕)		

	 นายกฯ	พร้อมคณะ	ประกอบด้วย	นายดอน	ปรมัตถ์

วินัย	รองนายกฯ	และ	รมว.ต่างประเทศ,	นายสุพัฒนพงษ	์

พันธ์มีเชาว์	รองนายกฯ	และ	รมว.พลังงาน	และนายสุชาติ	

ชมกลิ่น	รมว.แรงงาน

	 เดินทางไปเยือนซาอุฯ.....

	 ตามคำาเชิญ	“เจ้าชายมุฮัมมัด	บิน	ซัลมาน	บิน	อับดุล

อะซีซ	อัลซะอูด”	มกุฎราชกุมาร	รองนายกรัฐมนตรี	และ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซาอุดีอาระเบีย

	 เยือนครั้งนี้	เป็นการเยือน	“ระดับผู้นำารัฐบาล”	ระหว่าง

สองประเทศ	เป็นครั้งแรกในรอบ	๓๐	ปี	

	 ความสำาเร็จนี้	นับเป็น	“ประวัติศาสตร์”	ด้านสัมพันธ์

ระหว่างประเทศที่สำาคัญ	ซึ่งต้องบันทึกไว้อีกวันหนึ่ง

	 	ในอีกด้าน	บ่งถึงรัฐบาลทำางานมีเป้าหมาย	และมุ่งมั่น

ด้วยอุตสาหะ-วิริยะ	ยึด	“ประโยชน์ชาติ-ประชาชน”	เป็นตัวตั้ง 

	 ไม่ใช่แบบวัว-ควาย	พอสวม	“กระบังตาการเมือง”	ก็

เล็มหญ้า	เฉพาะตรงหน้าและรอบตัว-ข้างตีนตัวเอง!

	 จะว่าไป	นายกฯ	นี่	ไม่ใช่คน	“จิตแข็ง”......

	 แต่เป็นคนมีสมาธิกับงานตามภารกิจและยึดหลัก	“เมื่อ

ทำาปัจจุบันดีแล้ว	ก็ไม่ต้องห่วงว่าอนาคตจะไม่ดี”

	 ถ้าเป็นบางผู้นำา	 ตอนนี้จะต้องเครียดเคร่งอยู่กับเกม

การเมืองเรื่องพรรค	 เรื่องล้มรัฐบาล	 เป็นเรื่องหลัก,	 เรื่อง

ประโยชน์บ้าน-ประโยชน์เมือง	เป็นเรื่องรอง

	 แต่นี่ท่านไม่	จัดลำาดับงานที่ต้องทำาไปตามความสำาคัญ

ก่อน-หลัง		ก่อนไปเยือนซาอุฯ	ยังประชุม	ครม.สั่งข้อราชการ

ที่เป็นงานประเภท	“กระทุ้งท่อ”	ไว้อีก

	 เช่น	เรื่องปลดล็อกกัญชาจากยาเสพติด	ที่ปลดล็อกนี้

ไปติดล็อกโน้น	 	รัฐมนตรีสาธารณสุข	“อนุทิน	ชาญวีรกูล”	

บอกใน	ครม.ว่า	

	 “ผมเซ็นประกาศกระทรวงที่ ไม่ระบุชื่อกัญชาเป็นยา

เสพติดไปแล้ว	

	 ขอให้ท่านนายกฯ	 ในฐานะ	 ‘ประธานคณะกรรมการ	

ป.ป.ส.’	สนับสนุนร่างประกาศที	่ ‘คณะกรรมการควบคุมยา

เสพติด’	มีมติแล้วด้วย”	

	 เพราะคณะกรรมการ	ป.ป.ส.จะประชุมพิจารณากันวัน

ประมงไทยเข้ม	๑๐๐%	

	 ทหารเรือก็ใช้วิสัยทัศน์ทหาร	มองชาวประมงเป็น	 “ฝ่าย

ตรงข้าม”	คือศัตรู	

	 กาง	 “พระราชกำาหนดการประมง”	ที่เขียนขึ้นสนองอียู	

ตรวจจับแบบ	“กวาดล้างให้เหี้ยน”

	 ทำานอง	“ปะ-ฉะ-ดะ”	เจอเป็นฆ่าหมด	ยึดหลักอำานาจอย่าง

เดียว		ไม่ยึดหลักรัฐศาสตร์	ทั้งที่หลักกฎหมาย	มีข้อยืดหยุ่นบาง

กรณีให้	ก็ไม่สน

	 เอะอะปรับ	๓-๕	แสน	บางราย	เป็นสิบๆ	ล้านก็มี	ทั้งยึด

เรือ	ถอนใบอนุญาต	

	 	ไม่ว่าประมงชายฝั่ง	ประมงในน่านน้ำา	นอกน่านน้ำา	เรือ

อวน	เรือลาก	ผิด-ถูกไม่ต้องพิสูจน์	ไม่ต้องอุทธรณ์-ฎีกา	เอากัน

ฉิบหายให้หมด	

	 เหมือนต้องการ	“ขุดราก-ถอนโคน”	อาชีพประมงไปจาก

คนไทย-ประเทศไทย

	 ทั้งที่	 จริงๆ	แล้ว	 อียูเขาเพียงต้องการให้	 “ห้ามเรือทุก

ประเภท”	จับลูกปลา	มาทำาปลาป่น	เป็นหลักเท่านั้น!

	 ที่ผมปรารภยืดยาว	 เรื่องมันต่อเนื่องมาจาก	๕๗-๕๘	ถึง

วันนี้	อียูพอใจ	แต่อาชีพประมงไทยตาย	และ	“นับวันยิ่งตาย”	

โดยรัฐบาลไม่สนใจที่จะแก้ไขให้	“ถูกฝา-ถูกฝั่ง”	เลย

	 ขณะนี้	ปัญหา	“หมาป่า-ลูกแกะ”	หมดไป	ได้ยินนายกฯ	

บอกวันก่อน	 นอกจากไม่ยุบสภา-ไม่ลาออกแล้ว	 จะสะสาง	

ทบทวนปัญหาเก่าๆ	ที่ค้างคา

	 ในฐานะผม	“คนทะเล”	พอรู้วิถีอยู่บ้าง	

	 ประกอบกับคนแม่กลองบ้านเดียวกัน	 “คุณมงคล	 สุข 

เจริญคณา”	จาก	“สมาคมประมงแห่งประเทศไทย”	หอบเอกสาร

มาเกือบครึ่งรถกระบะ	มาให้ผมอ่าน

	 เขาบอกว่า	 ในฐานะแชร์แมนสมาคมการประมงฯ	 ไป

มาแล้วทุกที่		ที่คิดว่าจะรับฟัง	ทั้งที่สภาผู้แทน	ทั้งวุฒิสภา	ทั้ง

ทำาเนียบ	

	 แต่เงียบหมดทุกที่	ปัญหาประมงกลายเป็น	“ผีไม่มีญาติ”

	 มีแต่รับเรื่อง-รับเอกสารไป	แล้วก็เงียบหาย	หาคนรับเป็น

เจ้าภาพไม่ได้!

	 ผมถามเขาว่า	 เคยนำาเรื่องไปเสนอรัฐมนตรีเกษตรฯ	มั้ย	

เขาบอกเคย	แต่เรื่องนี้นายกฯ	มอบ	“พลเอกประวิตร”	ประธาน

คณะกรรมการประมงแห่งชาติ	เป็นเจ้าของเรื่อง

	 โถ.....

	 “ลุงป้อม”	บางทีก็เหมือน	 “ตู้เย็น”	ของนายกฯ	มีเรื่อง

อะไรร้อน	นายกฯ	ก็ยัดตู้เย็นลุงป้อม	เป็นร้อย-เป็นพันเรื่องแล้ว

มั้ง	สงสารท่าน	ใครจะไปชำาระสะสางได้หมด

 ผมจึงถามต่อ	เคยเสนอถึงนายกฯ	บ้างมั้ย	คุณมงคลบอกว่า

เคย	ผมแย้ง	“เอกสารมากมาย	นายกฯ	ไม่มีเวลาอ่านแน่	เอาเฉพาะ

ที่สมาคมต้องการให้แก้ไข	ฉบับไหนที่อยากให้ท่านนายกฯ	อ่าน”?

	 คุณมงคลบอกว่า	..นี่	แล้วหยิบให้ผมดู	ปกสีฟ้าอ่อน

	 (ร่าง)	พระราชบัญญัติการประมง	พ.ศ.	 ....(ฉบับที่มี

กองทุน)

	 พร้อมอธิบายว่า	ที่่ใช้ทุกวันนี้	คือ	พระราชกำาหนดการ

ประมง	 	พ.ศ.๒๕๕๘	และ	ฉบับที่	๒	พ.ศ.๒๕๖๐	มีทั้่งหมด	

๑๗๖	มาตรา

	 พ.ร.ก.นี้	 รัฐบาลร่างตามกรอบ	 IUU	คนร่างรู้วิธีเขียน

กฎหมายประมง	แต่ไม่รู้จัก-ไม่เข้าใจวิถีประมง	ซ้ำาผู้นำาไป

ปฏิบัติ	ปฏิบัติแบบ	“จับปลาตัวเดียว	โรยยาพิษทั้งทะเล”

	 สมาคมประมงจึงยึด	พ.ร.ก.ของรัฐบาลเป็นแม่บท	แล้ว

ระดมผู้รู้วิธีเขียนกฎหมายประมงกับคนในอาชีพประมงมา

ช่วยกันร่าง	เสนอให้รัฐบาลพิจารณาเพื่อเข้าสู่กลไกสภาตรา

เป็นกฎหมายใช้แทน

 คุณมงคลเล่าน่าทึ่ง	แกทำาประมงแต่เด็ก	พอมีปัญหา

กฎหมาย	ขัดใจ	 ไปเรียน	กศน.จบแล้วไปเข้ามหา’ลัย	 เรียน

กฎหมาย	จบแล้วบอก	คนรู้กฎหมาย	จะทำาอะไรก็ผิดหมด	มันแคบ

	 ก็ไปเรียนรัฐประศาสนศาสตร์ต่อ	แกบอกว่า	จะได้รู้จัก

ประยุกต์ใช้ทั้งนิติศาสตร์	รัฐศาสตร์	

	 เมื่อมาเป็นนายก-เป็นที่ปรึกษาสมาคมประมง	 เจอ

ปัญหารัฐบาลออกกฎหมายชนิดประมงที่ทำาผิด	“กลับไม่ผิด”	

แต่ประมงที่ไม่ผิด	“กลับผิด”

	 จึงช่วยกันยกร่าง	“พ.ร.บ.การประมง”	ฉบับที่อยากให้

นายกฯ	อ่านนี่แหละ

	 สรุป	คือ...

	 คุณมงคลอยากให้ท่านนายกฯ	ช่วยพิจารณา	“ร่าง	พ.ร.บ. 

การประมง”	ปกสีฟ้าอ่อน	ที่เคยส่งถึงนายกฯ	แล้วให้ด้วย

	 และเพื่อให้เรื่องนี้เป็น	“ผีมีญาติ”	อยากให้คืนงานแก้ไข

ปัญหาประมงจากพลเอกประวิตรไปให้รัฐมนตรีเกษตรฯ	“คุณ

เฉลิมชัย	ศรีอ่อน”	ดูแลแทน	จะถูกคน-ถูกงานมากกว่า

	 ตรงนี้	ผมเห็นด้วยนะ	สงสารลุงป้อม	ทุกเรื่องไปกองที่

ท่าน	แล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปจัดการ	ทะเลน่ะ	ลุงป้อมรู้จัก	

แต่การประมง	ผมว่าลุงแกไม่รู้หรอก

	 ก็ฝากท่านนายกฯ	ช่วยพิจารณาด้วย	ความจริงคนทะเล	

ไล่ไปเลย	ตั้งแต่มหาชัย	แม่กลอง	เพชรบุรี	ประจวบฯ	ชุมพร	

ระนอง	สุราษฎร์ฯ	ปัตตานี	สตูล	สงขลา	แฟนนายกฯ	ลุงตู่

ทั้งนั้น

	 แต่ตอนนี้	 ถูกยึดเรือ	ถูกปรับ	ถูกยึดใบอนุญาต	 ไม่ใช่

คนละล้าน-ครึ่งล้านนะ	เป็นสิบๆ	ล้านเลยทีเดียว	หมดเนื้อ-

หมดตัว	เลิกอาชีพกันมากต่อมาก

	 ผม	“ลูกทะเล”	ก็ช่วย	“คนทะเล”	ด้วยกันได้เท่านี้แหละ	

เขาก็ไม่ได้ขออะไรเกินเลยตามกรอบอียู

 ขอเพียงให้เลิก พ.ร.ก.ฉบับ “ล้างเผ่าพันธุ์ประมงไทย” 

แล้วใช้ฉบับที่สมาคมประมงฯ ยกร่างใหม่เท่านั้น.

นี้	คือ	๒๕		มกรา	ที่นายกฯ	ไม่อยู่นี่แหละ

	 นายกฯ	ก็บอก	ครม.ทันที	 “เรื่องขัดอนุสัญญาฯ	ที่มีกับ

สหประชาชาติ	เอาไว้ก่อน	เดี๋ยวค่อยไปว่ากัน	ให้ทำาเรื่องกัญชา

ให้สำาเร็จ	ตามนโยบายรัฐบาลก่อน”

	 จากตรงนี้	 ทำาให้สะท้อนคิดในอีก	 “หลายปัญหา”	ที่รอ

แก้ไขแบบ	“กระทุ้งท่อ”

	 โดยเฉพาะปัญหา	รัฐบาล	สนองกฎ	IUU	“กฎระเบียบของ

สหภาพยุโรป	ว่าด้วยการทำาประมงผิดกฎหมาย”

	 ฉากหน้าที่สำาเร็จ...

	 แต่ฉากหลัง	ประหนึ่ง	“ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์”	อาชีพประมงไทย

เลยทีเดียว!

	 ตอน	พฤษภาปี	 ๕๗	 “ยุโรป-สหรัฐฯ”	 โกรธ	ที่นายกฯ	

รัฐประหาร	“รัฐบาลเด็กดี”	ของเขา	ก็รวมหัวกันเล่นบท	“หมาป่า

ขย้ำาลูกแกะ”

	 การบินก็ผิด	ICAO	ติดธงแดงสายการบินประเทศไทย	การ

ประมงก็ผิดกฎ	IUU	ผิดกฎสหรัฐฯ	“ใช้แรงงานเถื่อน”	

	 เรียกว่าตอนนั้น	 “ประเทศไทย”	 ด้วยรัฐบาล	 คสช.	

จักรวรรดิอำานาจตะวันตกสหรัฐฯ-ยุโรป	“เอาตาย”

	 ตีตราเป็น	“รัฐบาลเถื่อน”	ไม่คบ-ไม่ค้า	ถึงขนาดนั้น!

	 รัฐบาลพินอบอียู	เขาให้ทำาแบบไหน	ก็ลนลานทำาแบบนั้น	

ด้วยกลัวอียูแบน	“สินค้าประมงไทย”	ที่นำาเข้าแค่	๕%	แต่ไม่กลัว

คนไทยอาชีพประมงจะอดตาย

	 ความจริง	อาหารทะเลแช่แข็งประเภท	 “ปลาทูน่า-กุ้ง-

ปู”	บรรจุกระป๋อง	ที่ส่งออกจากไทยไปต่างประเทศ	รวมทั้งอี

ยู-สหรัฐฯ	

	 พวก	“รายใหญ่”	ไม่เดือดร้อน	เพราะเขาสั่งวัตถุดิบเข้ามา

จากนอกประเทศ

	 ดังนั้น	ที่เดือดร้อนจริงๆ	คือคนอาชีพประมง	และธุรกิจ

การค้าเกี่ยวเนื่องประมง	รวมถึงการจ้างงานในประเทศ	ด้วย

วงจรเม็ดเงินกว่า	๕		หมื่นล้านบาท/ปี	นี่แหละ

	 การเอาใจอียู	รัฐบาล	คสช.	“สั่งทหารเรือ”	ปฏิบัติการกับ

สถียรภาพของรัฐบาลในช่วงปีสุดท้ายนี้ หาก

เปรียบเป็นเรือเหล็กจะไปรอดหรืออับปางหรือ

ไม่	ขึ้นอยู่กับ	“บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา	 นายกฯ	 จะสางปัญหาในพรรคแกนนำาจัดตั้ง

รัฐบาลอย่างพรรคพลังประชารัฐ	 (พปชร.)	 ได้หรือ

ไม่	 หลังมีมติขับไล่ก๊วน	 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 

เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ	และ	ส.ส.	20	คนออก

ไป	จนมีสภาพเป็นตัวแปร	

เพราะหากเคลียร์ ไม่ได้ก็มีหวังว่า	 “รัฐบาลบิ๊ก

ตู่”	 ที่ประกอบไปด้วยพรรคร่วมรัฐบาลจำานวนมาก	

อาจมีเหตุยุบสภาก่อนครบเทอม				

ดังที่	“วิษณุ เครืองาม”	รองนายกรัฐมนตรี	เคย

เปรียบไว้ตั้งแต่ปี	2562	ที่เพิ่งตั้งรัฐบาลใหม่ต่อเนื่องจาก

รัฐบาล	คสช.ว่า	ขณะนี้เรือ

แป๊ะกำาลังเปลี่ยนเป็นเรือ

เหล็ก	 ต้องมีภารกิจขนคน

เยอะขึ้น	สินค้าเยอะขึ้น	แม้

เรือเหล็กใหญ่กว่าเรือแป๊ะที่

เป็นเรือไม้	แต่ก็เกิดสนิมได้

ง่าย	ฉะนั้นต้องระวัง	 โดย

เฉพาะปัญหา	“สนิมเนื้อใน”

ล่าสุด	“อาจารย์วิษณุ”	 

ออกมาส่งสัญญาณและ

ยอมรับว่า	 ขณะนี้รัฐบาล

พร้อมที่จะเกิดอุบัติเหตุทุก

เวลา	และยอมรับว่า	“บิ๊กตู่”	อยู่ในสภาวะหนักหน่วง		

“ผมถึงเคยพูดตั้งแต่ตอนตั้งรัฐบาลเมื่อสองปีที่

แล้วว่า รัฐบาลเป็นเรือเหล็ก แต่เป็นเรือลำาเล็ก และสนิม

เหล็กเกิดแต่เนื้อในตน มันไม่ได้มาจากฝ่ายค้านหรอก”   

กระจอกข่าวจึงถามต่อว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร	 

นายวิษณุกล่าวแบบติดตลกว่า	เรื่องนี้	นายอนุทิน	ชาญ

วีรกูล	รองนายกรัฐมนตรีและ	รมว.สาธารณสุข	เคยบอก

ว่า	“อาจารย์วิษณุไม่ใช่ช่าง	ไม่ได้เป็นวิศวกร	แต่ผมเป็น

วิศวกร	ผมรู้ว่าเวลาเกิดสนิมต้องเอาอะไรฉีดเข้าไป	เดี๋ยว

ก็ออกหมด	หรือเอากระดาษทรายขัด”

เมื่อถามว่าแล้วเวลานี้ต้องใช้อะไรฉีด	นายวิษณุ

กล่าวว่า	“ไบกอนมั้ง เอาไว้ไล่แมลงสาบ” 555

สรุปงานนี้ขึ้นอยู่กับ “บิ๊กตู่” จะแก้ปัญหา

อย่างไร เพราะ “ไบกอน” คงช่วยไม่ได้. 

ช่างสงสัย

‘ไบกอนฉีดไล่’  

เ

วิษณุ เครืองาม

ยิ

ดับฝันกัญชาเสรีให้แค่การแพทย์

เพื่อไทยค้าน

เก็บภาษีที่ดิน

ซัดเพิ่มภาระ

‘บิ๊กตู่’จี้แก้ปัญหา

ฝุ่นพิษรอบใหม่

นายชวน 

หลีกภัย 

ประธานสภา

ผู้แทนราษฎร 

รับมอบถังดับ

เพลิง จำานวน 

400 ถัง จาก

นายชาน ลอง 

อิม ประธาน

กรรมการ

บริษัท CSB 

Shoes บริษัท 

จริงใจเสมอ 

จำากัด และ

บริษัท เซียน

หัวไท้ จำากัด 

ที่ห้องรับรอง

ประธานสภา 

เมื่อวันที่  

24 ม.ค.

ทำาเนียบรัฐบาล • ประชุม ครม.ถกปัญหากัญชา บิ๊กตู่เห็นด้วยแค่นำา

ไปใช้ทางการแพทย์ ปรามรัฐมนตรีพูดให้น้อย หวั่นถูกนำาไปปั่นข่าว 

สมศักดิ์ห่วงขัดอนุสัญญาต่างประเทศ เสี่ยหนูเตรียมถกร่วมบอร์ด 

ป.ป.ส.หาทางออก วิษณุแนะชาวบ้านวันนี้อย่าเพิ่งปลูกกัญชา 

กทม. • เมื่อวันที่	24	ม.ค.	นายธน

กร	วังบุญคงชนะ	 โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี	 เปิดเผย

ว่า	พล.อ.ประยุทธ์	 จันทร์ โอชา	

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงกลาโหม	 ติด	

ตามการขับเคลื่อนแผนรับมือ

ป้องกันและแก้ปัญหา	PM	2.5	

ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติที่ผ่าน

มาโดยตลอด	 ซึ่งกรมควบคุม

มลพิษเปิดเผยว่า	การตรวจสอบ

การวัดค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน	

2.5	ไมครอน	(PM	2.5)	ในพื้นที่	

กทม.และปริมณฑล	เมื่อวันที่	23	

ม.ค.	คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานทุกพื้นที่ในระดับดีถึง

ดีมาก	 ค่าฝุ่นปรับตัวลดลงอยู่

ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ 	

ดังนี้	 ภาคเหนือ	 ภาพรวมอยู่

ในเกณฑ์ดีมาก	ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ	ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์

ปานกลาง	ภาคกลางและตะวัน

ตก	ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก	

ภาคตะวันออก	ภาพรวมอยู่ใน

เกณฑ์ดีมาก	ภาคใต้	ภาพรวมอยู่

ในเกณฑ์ดีมาก	กรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล	 โดยสถานีตรวจ

วัดของกรมควบคุมมลพิษร่วม

กับกรุงเทพมหานคร	ภาพรวม

อยู่ในเกณฑ์ดีมาก	 ตรวจวัดได้	

9-29	ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

นายธนกรกล่าวว่า	 กรม

ควบคุมมลพิษคาดการณ์ปริมาณ	

PM	2.5	ในช่วงระหว่างวันที่	25-

28	มกราคม	2565	 ในพื้นที่ภาค

เหนือ	 17	 จังหวัด	และ	กทม.

และปริมณฑล	พบว่า	PM	2.5	มี

แนวโน้มสูงขึ้น	 เนื่องจากสภาพ

อากาศที่ปิดและลมอ่อน	จึงขอให้

ประชาชนงดการเผาในที่โล่ง	 ใช้

รถเท่าที่จำาเป็น	ลดกิจกรรมที่ก่อให้

เกิดฝุ่น	หลีกเลี่ยงการทำากิจกรรม

กทม. • นายพชร	นริพทะพันธุ์	

คณะทำางานเศรษฐกิจพรรคเพื่อ

ไทย	กล่าวว่า	 ตามที่รัฐบาลจะ

เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เต็ม	100%	โดยไม่ผ่อนผัน	หลัง

จากที่เก็บ	10%	มา	2	ปี	แม้จะ

เป็นประโยชน์ ในการกระจาย 

อำานาจสู่ท้องถิ่น	 เพราะท้องถิ่น

จะมีรายได้มากขึ้น	แต่ในสภาวะ

เศรษฐกิจที่ย่ำาแย่ในปัจจุบัน	การ

เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

มากขึ้นถึง	10	เท่าจากปัจจุบันจะ

สร้างภาระให้กับประชาชนมาก

ขึ้น	 ประชาชนจะรับกันไม่ไหว	

ตอนนี้ประชาชนต้องประสบ

ปัญหากับเศรษฐกิจที่ย่ำาแย่มา

ตลอด	7	ปี	และยังมาเจอปัญหา

ข้าวของแพง	หมูแพง	ไก่แพง	ไข่

ไก่แพง	น้ำามันแพง	 ไฟฟ้าแพง	

ก๊าซแพง	หรือที่เรียกกันว่าแพง

ทั้งแผ่นดิน	แล้วยังจะมาเจอภาษี

แพงอีก	คงรับกันไม่ไหวแน่	

นายพชรกล่าวว่า	 ภาวะ

เศรษฐกิจที่ย่ำาแย่	 จากความล้ม

เหลวของรัฐบาลในการบริหาร

ประเทศ	 รัฐบาลไม่สามารถเก็บ

รายได้ให้เข้าเป้าได้	จึงคิดแบบมัก

ง่ายโดยการขึ้นภาษีทุกชนิด	ภาษี

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนี้	 ภาษีหุ้น	

ภาษีคริปโตฯ	ภาษีหวาน	ภาษีเค็ม	

ค่าเหยียบแผ่นดิน	300	บาท	แถม

ยังส่งสรรพากรไล่บี้ ไล่เก็บภาษี

จากประชาชนในอาชีพต่างๆ	สร้าง

ความเดือดร้อนให้กับประชาชน	

ซ้ำาเติมจากภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำาแย่

อยู่แล้ว	แทนที่	พล.อ.ประยุทธ์จะ

นำาเงินมาพัฒนาประเทศ	 สร้าง

งาน	 เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน	

กลับนำาเงินมาแจกแบบสะเปะ 

สะปะ	ไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่ง	ยิ่ง

ใช้ยิ่งได้	เที่ยวด้วยกัน	ช้อปดีมีคืน	

ฯลฯ	ซึ่งไม่ได้ทำาให้เกิดการพัฒนา

ความสามารถแข่งขันของประเทศ

และไม่เกิดการจ้างงาน.	

เมื่อวันที่	24	ม.ค.	รายงาน

ข่าวจากทำาเนียบรัฐบาลเปิดเผย

ว่า	 ในการประชุมคณะรัฐมนตรี	

(ครม.)	 ผ่านระบบวิดี โอคอน

เฟอเรนซ์	ช่วงหนึ่ง	นายอนุทิน	

ชาญวีรกูล	 รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข	 ได้หยิบยกกรณี

คณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด	 (บอร์ด	

ป.ป.ส.)	จะพิจารณาร่างประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขเรื่อง	ระบุ

ชื่อยาเสพติดให้ โทษในประเภท	

5	พ.ศ.	…	ในประเด็นการถอด

กัญชา	 กัญชง	 ออกจากบัญชี

ยาเสพติดให้ โทษประเภทที่	 5	

(ยส.5)	 ตามที่คณะกรรมการ

ควบคุมยาเสพติด	ตามประมวล

กฎหมายยาเสพติด	พ.ศ.2564	

เสนอเข้ามาในที่ประชุมวันที่	25	

ม.ค.	เพื่อต้องการทราบความคิด

เห็นของ	พล.อ.ประยุทธ์	 จันทร์

โอชา	นายกรัฐมนตรีและ	รมว.

กลาโหม	 โดย	 พล.อ.ประยุทธ์

เห็นด้วยกับการนำากัญชาไปใช้

ประโยชน์ทางการแพทย์	 แต่

ไม่เห็นด้วยกับการนำาไปใช้เพื่อ

ประโยชน์ทางสันทนาการ		

นายอนุทิ นชี้ แจง ในที่

ประชุมคณะรัฐมนตรีว่า	 ขณะ

นี้กัญชาเสรีใช้ได้เฉพาะทางการ

แพทย์	 โดยวันที่	 25	ม.ค.จะนำา

เข้าบอร์ด	 ป.ป.ส.	 ขณะที่นาย

สมศักดิ์	เทพสุทิน	รมว.ยุติธรรม	

กล่าวเสริมขึ้นมาว่า	 เรื่องกัญชา 

มีอนุสัญญาต่างประเทศเกี่ยว	

ข้องอยู่	 3	 ฉบับ	 จึงขอให้ดูดีๆ	

ถ้าออกมาได้ก็ไม่มีปัญหา	 อย่า

ให้ขัดอนุสัญญาต่างประเทศ	

3	ฉบับ	ทำาให้นายอนุทินชี้แจง

ว่า	 กระทรวงสาธารณสุขได้

เตรียมการดำาเนินการไว้หมด

แล้ว	ซึ่งในทางปฏิบัติจะดำาเนิน

การควบคุมเหมือนกับสุราและ

ยาสูบ	โดย	พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ขึ้นมาว่า	 เรื่องกัญชามีการออก

มาพูดเยอะ	บางคนไม่เข้าใจ	ก็

มีคำาถามว่าตกลงมันเสรีหรือยัง	

จึงอยากให้พูดให้น้อยๆ	 เพราะ

ไม่มีพรรค	มีแต่พรรคร่วมรัฐบาล	

ไม่อยากให้นักข่าวนำาไปปั่นข่าว

ว่าเราทะเลาะกัน		

น.ส.ไตรศุลี	 ไตรสรณกุล	

รองโฆษกประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี	 กล่าวว่า	 นายอนุทิน

ได้รายงานที่ประชุม	ครม.เกี่ยว

กั บการดำ า เนิ นการถอดพื ช

กัญชาและกัญชงออกจากบัญชี

ยาเสพติดให้ โทษประเภทที่	 5	

เพื่อให้สอดคล้องกับประมวล

กฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่	 ที่

มีผลบังคับตั้งแต่วันที่	 9	 ธ.ค.

2564	 เพื่อขอแนวนโยบายจาก

นายกรัฐมนตรี	 สำาหรับการ

ประชุมคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามยา เสพติ ด	

(คณะกรรมการ	ป.ป.ส.)	 ซึ่งจะ

ประชุมและพิจารณาในวันที่ 	

25	ม.ค.	 กระทรวงสาธารณสุข

อยู่ ระหว่างดำาเนินตามแนว

นโยบายของนายกรัฐมนตรี 	

ต้องมีการควบคุมการใช้พืชกัญ

ชง	กัญชา	เพื่อให้เป็นไปในทางที่

เกิดประโยชน์ทางการแพทย์เพื่อ

สุขภาพเท่านั้น	

ส่วนการเสพเพื่อสันทนา	

การไม่ได้อยู่ในเจตนารมณ์ของ

การผลักดันในครั้งนี้	กัญชา	กัญ

ชงต้องอยู่ในการควบคุมเหมือน

บุหรี่	สุรา	ที่ไม่ผิดกฎหมาย	แต่

ก็มีการควบคุมการจำาหน่ายและ

การเสพ	เพื่อให้เกิดความชัดเจน	

รัฐบาลขอย้ำาว่าการส่งเสริมพืช

กัญชาและกัญชงจะเป็นไปเพื่อ

ทางการแพทย์	 อุตสาหกรรม	

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ	อาหารเสริม	

สมุนไพร	 โดยอนุญาตเฉพาะ

ส่วนที่มีการสกัด	 THC	 ไม่เกิน	

0.2%	ถ้ามากกว่านั้นยังคงเป็น

ยาเสพติด		

นายวิษณุ	เครืองาม	รอง

นายกรัฐมนตรี	 ตอบคำาถามผู้

สื่อข่าว	ประชาชนทั่วไปที่ ไม่ใช่

วิสาหกิจยั งไม่สามารถปลูก

กัญชาไว้ที่บ้านใช่หรือไม่	 ว่า	

ขณะนี้ยังไม่ควรปลูก	แต่ต่อไป

ก็ไม่รู้.

กลางแจ้ง	สวมใส่หน้ากากอนามัย	

หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง	

ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์และ

ป้องกันสุขภาพอย่างต่อเนื่อง	หาก

มีอาการทางสุขภาพควรปรึกษา

แพทย์	 นายกรัฐมนตรีห่วงใย

สุขภาพของประชาชนทุกคน	ทั้งโค 

วิด-19	และปัญหาฝุ่น	โดยเฉพาะ

กลุ่มเปราะบาง	 ได้แก่	 เด็ก	หญิง

ตั้งครรภ์	 ผู้สูงอายุ	 ผู้ป่วยโรค

ประจำาตัว	 ให้ระมัดระวังและ

ดูแลเป็นพิเศษ	รวมทั้งให้ร่วมกัน

ลดปริมาณการเกิดฝุ่น	 PM	 2.5	

ในช่วงเทศกาลตรุษจีน	 โดยขอ

ความร่วมมือไม่เผากระดาษเงิน

กระดาษทอง	ใช้ธูปสั้นหรือเปลี่ยน

เป็นใช้ธูปไฟฟ้าแทน	รวมทั้งเตือน

ประชาชนให้ป้องกันตัวเองอย่าง

สูงสุด	สวมหน้ากากอนามัย	และ

เฝ้าติดตามสถานการณ์ฝุ่นอย่าง

ใกล้ชิด.



นชวงปลายปที่ผานมา มูลนิธิชีวิตไท (Local Act) โดย

การสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ (สสส.) ไดชักชวน “ชาวนา” ผูผลิตอาหาร

เพ� อสุขภาวะดวยระบบการผลิตที่ยั่งยืน ทั้งคนปลูกขาว 

คนปลูกผักผลไม และนักแปรรูปผลผลิตการเกษตร ใน 

จ.ชัยนาท สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และพิษณุโลก มา

เขารวมกิจกรรม “บริโภคผักผลไมปลอดภัยเพ� อสุขภาวะชาวนา” 

พรอมทั้งยังชักชวน “ผองเพ� อน” คือ “กลุมผูบริโภค” ผูเปน

กัลยาณมิตรที่สนับสนุนกลุมชาวนามาอยางยาวนาน มารวมกิจ 

กรรม “21 วัน พิชิตจานสุขภาพ” พรอมกับมี “เพ� อนใหม” จาก

หลากหลายสาขาอาชีพทางโลกออนไลน  ใหความสนใจสมัครเขา

รวมกิจกรรมกันเปนจํานวนมาก

เปนการรวมพลคนรักสุขภาพที่สนใจแนวคิด “ปรับเปลี่ยน

วิถีชีวิต” (Lifestyle Management) ดานพฤติกรรมการกินอยู เรียนรู

การบริโภคอาหารที่ดีและมีคุณคาตอรางกายตามหลักโภชนาการ 

โดยเฉพาะการบริโภคผักผลไมปลอดภัยในปริมาณที่เพียงพอ 

ผสมผสานการออกกําลังกาย และจัดการความเครียดอยางเหมาะ

สม เพ� อนําไปสูการมีสุขภาวะที่ดีและหางไกลจาก “กลุมโรคไม

ติดตอเรื้อรัง” (Non-Communicable Diseases : NCD
S
) ไดแก 

โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และโรคไต 

ซึ่งผูเขารวมกิจกรรมหลายคนไดเริ่มมีอาการปวย/กําลังปวย/หรือ

มีสมาชิกในครอบครัวที่ปวยดวยโรคเหลานี้แลว ซึ่งมีสาเหตุจาก 

“พฤติกรรมการกิน” เปนหลัก เปนปญหาดานการสาธารณสุขที่

สรางภาระติดพัน เปนสาเหตุอันดับหนึ่งในการเสียชีวิตกอนวัย

อันควรของผูคนทั่วโลกรวมทั้งคนไทยดวย

มีงานวิจัยทางการแพทยมากมายไดพิสูจนใหเห็นผลประ                                                                                   

จักษวา การปรับพฤติกรรมการกินและพฤติกรรมการใชชีวิต ผสม

ผสานควบคูกับการรักษาทางการแพทยแผนปจจุบัน สามารถชวย

ปองกันและพลิกฟนอาการจากโรคกลุม NCD
S
 ไดเทียบเทาหรือ

ดีกวาการรักษาทางการแพทยเพียงอยางเดียว หากแตความเคย 

ชินของผูคนท่ียังไมเขาใจ และพ่ึงพาการรักษาดวยยามาโดยตลอด 

ก็อาจรูสึกวาการปรับพฤติกรรมเปนเร� องยาก จึงไดเชิญวิทยากร

ผูมีประสบการณมาใหความรู โดยยกตัวอยางประกอบจากกรณี

ศึกษาตางๆ และจากอาการปวยของผูเขารวมกิจกรรมเอง

เสริมดวยความรอบรูดานอาหาร ในมิติความมั่นคงทาง

อาหาร อาหารปลอดภัย โภชนาการ และความรูจากภูมิปญญา

พื้นบานที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบริโภคอาหารที่ดีตอ

สุขภาพ ตั้งแตการเลือก การเตรียม การปรุง การกิน รวมถึงการ

ละ 33.8 ในป 2552 มาอยูที่รอยละ 77.6 ในป 2563 (ที่มา : EIC 

ธนาคารไทยพาณิชย)

ในขณะที่รัฐบาลยังคงมีทิศทางนโยบายหลักในการค้ํายัน

อุตสาหกรรมขาวที่กําลังเดินสูภาวะถดถอยนี้ตอไปเร� อยๆ รอบ 3 

ปที่ผานมา (2562-2564) รัฐบาลไดจายเงินจํานวนมหาศาลใหกับ

โครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาวรวมกวา 160,000 ลาน

บาท แบงออกเปน ปการผลิต 2562/63 จํานวน 21,000 ลานบาท 

ปการผลิต 2563/64 จํานวน 50,600 ลานบาท และปการผลิต 

2564/65 ราคาขาวตกต่ําอยางหนัก ทําใหรัฐตองจายเงินสวนตาง

เพิ่มขึ้น จํานวน 89,000 ลานบาท (ยังไมรวมโครงการคูขนานอีก

กวา 50,000 ลานบาท) 

นับตั้งแตเกิดวิกฤตโควิด-19 สถานการณหนี้สาธารณะของ

ประเทศที่เพิ่มขึ้น ภาครัฐไดขยายเพดานหนี้สาธารณะจากรอยละ 

30 เปนรอยละ 35 เราคงไมสามารถนําเงินจํานวนมหาศาลไปใช

กับนโยบายแกปญหาเฉพาะหนาแบบนี้ ไดเร� อยๆ เราตองหันกลับ

มาสรุปทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้น ศึกษาเรียนจากของเดิมวาผิดพลาดตรง

ไหน และปรับตัวหาทิศทางใหม 

การสรุปและทบทวนจากจุดเริ่มตนเพ� อฟนฟูคุณคาของขาว

และคุณภาพชีวิตชาวนา คือการฟนคุณคาไปสูมูลคา ชาวนาจะปลูก

ขาวตองมองถึงคุณคา การเพิ่มมูลคาการตลาด การเพิ่มสตอรี่ ซึ่ง

ไมเกี่ยวกับคุณภาพโดยตรง แตเกี่ยวกับเร� องราวความเปนมา การ

เช� อมโยงอดีต และการพัฒนารูปแบบตลาดใหม   

ประการที่หนึ่ง คือ การฟนเร� องราวสตอรี่ของขาว แมเทศ 

กาลกินขาวใหมจะหายไป แตเร� องราวยังเหลืออยูและใหความสําคัญ

ในการฟนฟูฐานทรัพยากรและรากฐานภูมิปญญาเดิมที่ยังเหลืออยู 
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4 บทความ

ww.thaipost.net ไทยโพสต อิสรภาพแหงความ

คิด เร� องราวปญหาความวุนวายในพรรคพลัง

ประชารัฐ ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ 

เปนหัวหนาพรรค ยังคงไมจบไมส้ิน ยังมีเร� องใหติดตามหลาย

แงมุม แมมติพรรคและกรรมการบริหารพรรค จะขับ ร.อ.  

ธรรมนัส พรหมเผา เลขาธิการ

พรรค พรอม ส.ส.ในกลุมทั้งสิ้น                                                

21 คน แตเร� องราวการขับออก                                               

ตอมามีขาว ส.ส.ในกลุมทําหนัง 

สือรองคัดคาน อางไมรูไมเห็น 

ขณะที่ ส.ส.บางคน เตรียมแยก

วงไปรวมงานกับพรรคการเมือง

อ� น สวนมติที่ขับออก บรรดานัก                                           

รองเรียนทั้งหลายกําลังเฝาจับ                                         

ตามองวา เปนไปตามขั้นตอน                                       

ระเบียบทางกฎหมายหรือไม ที่                                                            

จะตองมีการต้ังกรรมการสอบสวน 

เรียกผูที่จะถูกขับออกมาไตสวน

ขอเท็จจริง แลวคอยสงใหที่ประชุมพรรค กรรมการบริหาร

พรรคพิจารณาใชมติตามขอบังคับพรรค แตการประชุมเม� อ 

19 ม.ค. จะเรงรีบอยางผิดสังเกต ท่ีเร� องน้ีคงตองติดตามกันยาวๆ 

อันจะสงผลยอนมาถึงความเปนพรรคพลังประชารัฐหรือไม

พรรคเพ� อไทยรอลุนผลการเลือกต้ังซอมเขต 9 หลักส่ี-

จตุจักร วันที่ 30 ม.ค. ผูสมัครของพรรคจะควาชัยไดหรือ

ไม อีกเร� องที่เพ� อไทยใหความสําคัญไมแพกัน การย� นญัตติ                                                                          

เปดอภิปรายไมไววางใจรัฐบาลแบบไมลงมติ ตามรัฐธรรม 

นูญมาตรา 152 ที่เพ� อไทยพุงเปาไปยังปมของแพง โควิด                          

โรคอหิวาตในหมู ปญหาสิ่งแวดลอมฝุนพิษ การปฏิรูปการ                     

เมือง นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมาและ

เลขาธิการพรรคเพ� อไทย ‘ประเทศมีปญหา ทุกฝายจําเปน

ต้องให้คําแนะนําเพื่อเป็นแนว 

ทางใหรัฐบาลนําไปดําเนินการเพ� อ

ประโยชนของประชาชน อยา

มองวาเปนการหลอกดารัฐบาล 

พลเอกประยุทธอางเสมอวาเขา

มาปราบโกง แตผลออกมาคือลม                                                  

เหลว อยูในตําแหน�งแลวประ 

ชาชนไดประโยชน ไมมี ใครวา                                          

แตอยูแลว ประเทศชาติพัง ประ 

ชาชนลําบาก ไมควรจะอยูใน

ตําแหน�งแมแตนาทีเดียว” หนึ่ง

ในผูอภิปรายเพ� อไทยซักซอมฝปากรอกอนใครเพ� อน 

พรรคกาวไกลเปดตัวผูสมัครผูวาฯ กทม. วิโรจน ลักขณา

อดิศร ส.ส.บัญชีรายช� อ ขันอาสามาลงสนามเมืองกรุง สราง

ความผิดหวังใหเหลากองเชียร 3 นิ้ว ไมตอบโจทยอยางที่คุย

โวผูสมัครตอง ใหม ชัด โดน แตงานนี้ ไดนักอภิปรายผลิต

วาทกรรม ทันทีที่ประกาศตัวออกมา วิโรจนประกาศม็อต

โตทันที ‘พรอมชนเพ� อคนกรุงเทพฯ’ เนนย้ําเร� องที่ตองแก

ปญหาใหได สวย กทม. ระบบราชการของ กทม.ที่มีจํานวน

มาก ทํางานซ้ําซอน ปญหานายทุนเอาเปรียบประชาชน ชู

เปน 3 เร� องหลัก ที่ชูเปนไฮไลต เนนย้ําจะใชดีเอ็นเอของ

พรรคกาวไกลเขามาแกปญหาเพ� อคน กทม. โดยจะแกไขปญ                                                    

หาอยางตรงไปตรงมา พรอมชนทุกปญหา ประกาศพรอม

ทํางานทันที แต ส.ส.บัญชีรายช� อที่วิโรจนยังคาอยูในสภา เจา

ตัวบอกวาขอทํางานในกรรมา                                                               

ธิการการศึกษาฯ ใหแลวเสร็จ

กอน จากนั้นลาออก ส.ส.ทันที 

เพ� อลุยสนาม กทม.เต็มเหนี่ยว

กวานี้  

โอมิครอนติดไมเลือกหนา                                              

อยาชะลาใจเด็ดขาด ใครวัคซีน

ครบกําหนดตองฉีดเข็มตอไป                                         

สําหรับชาวฝงธนฯ “ชนินทร รุง                                                 

แสง” อดีต ส.ส.พรรคประชาธิ                                              

ปตย ในฐานะท่ีปรึกษานายเฉลิมชัย 

ศรีออน รมว.เกษตรและสหกรณ 

ฝากมาบอกวา กําลังทําโครงการบางพลัด บางกอกนอย 

100% หางไกลโควิด โดยทางกระทรวงเกษตรฯ ไดประสาน

ภาคเอกชน เครือโรงพยาบาลธนบุรีใหมาบริการฉีดวัคซีน 

“ไฟเซอร” ใหกับพี่นองเขตบางพลัด เขตบางกอกนอย และ

พื้นที่ใกลเคียง ประชาชนที่ยังไมไดฉีดวัคซีนเข็มแรกใหรีบ

มาฉีด และในเข็มอ� นๆ ถาครบ 3 เดือนแลวก็ใหมาฉีดวัคซีน

ได ในทุกๆ เข็ม ตั้งแตเวลา 13.00-16.00 น. ทุกวัน เวน

วันอาทิตย เฉลี่ยวันละ 300 คน ที่หองประชุมกันตัง ชั้น 5 

การยางแหงประเทศไทย ถนนบางขุนนนท เขตบางกอกนอย 

นอกจากนี้ ยังตั้งเปาจะตรวจ ATK ในชุมชนที่มีความเสี่ยง

ทั้ง 100% และจะไมใหมีผูที่ติดเชื้อตกคาง โดยจะมีการประ 

สานสงไปรักษาครบ 100%.

วิโรจน ลักขณาอดิศร

พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ 

ประเสริฐ จันทรรวงทอง 

วงกลางเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธของป ภายหลังเก็บ

เกี่ยวขาวเสร็จไมนาน ชาวนาในอดีตจะมีประเพณีและ

ความเช� อเร� องการ “กินขาวใหม” ซึ่งมีนิยามหมายถึงการ

เฉลิมฉลองและขอบคุณธรรมชาติที่ประทานขาว ปลา 

อาหารมาให ดวยการนําขาวใหมไปทําบุญ ทํากิน ทําทาน แบงปน 

พักผอนและมีความสุข หลังจากที่ทํางานเหน็ดเหน� อยมายาวนาน

แตเปนที่น�าเสียดายวา ปจจุบันประเพณีเหลานี้ ไดสูญหาย

ไปจากสังคมชาวนาไทยสวนใหญเสียแลว เน� องจากรูปแบบการทํา

นาสมัยใหมที่เนนการผลิตขาวเพ� อการคาเปนสําคัญ เม� อเก็บเกี่ยว

ขาวเสร็จ ตองรีบขายขาวให โรงสี นําเงินไปจายคาปุย คายา คาหนี้ 

และซื้อขาวกิน ซึ่งวิถีการผลิตรูปแบบนี้เกิดขึ้นนับตั้งแตยุคปฏิวัติ

เขียวกวา 5 ทศวรรษที่ผานมา 

วิถีการทํานาสมัยใหมไมเพียงทําใหประเพณีเกี่ยวกับขาวของ

ชาวนาสูญหายไป แตหายไปพรอมกับคุณคาวัฒนธรรมที่หลอเลี้ยง

ชีวิต จิตวิญญาณของผูคน รวมถึงรากฐานทรัพยากรและภูมิปญญา

เดิมที่สั่งสมมา อยางไรก็ตาม เราคงหวนกลับไปเปนแบบเดิมไมได

แลว เพราะวิถีการผลิตและวิถีชีวิตเปลี่ยนไปอยางสิ้นเชิง แตอยาก

ชวนมองไปสูอนาคตและความยั่งยืนรวมกัน เพราะปจจุบันมีหลาย

สัญญาณบงชี้วาทิศทางการผลิตขาวที่เนนการปลูกขาวไมกี่สาย

พันธุเพ� อการสงออกกําลังเดินเขาสูภาวะถดถอยและรวงโรยมากขึ้น

เร� อยๆ

สัญญาณบงชี้วาขาวไทยอยูในภาวะถดถอยมายาวนาน นั่น

คือ หนึ่ง การสงออกขาวปรับตัวลดลง สวนแบงตลาดขาวไทยใน

ตลาดโลกมีแนวโนมปรับตัวลดลงมาตั้งแตป 2547 และอยูระดับ

ต่ําสุดในรอบ 47 ป ในป 2563 ปรับตัวลดลงมาอยูที่รอยละ 12.6  

สอง ผลประกอบการขาดทุนเพิ่มขึ้น ความสามารถในการทํากําไร

ในอุตสาหกรรมขาวมีแนวโนมลดลงอยางตอเน� องตั้งแตป 2552 

สะทอนจากสัดสวนผูประกอบการธุรกิจสีขาวที่ขาดทุนเพิ่มขึ้นอยาง

ตอเน� องจากรอยละ 12.7 ในป 2552 มาอยูที่รอยละ 25.2 ในป 

2563  

สาม ภาระหนี้สินของครัวเรือนชาวนาเพิ่มขึ้น นับตั้งแตป 

2552 สะทอนจากสัดสวนหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรผูปลูกขาวใน

ภาคอีสานซึ่งเกษตรกรสวนใหญปลูกขาว ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรอย

ประการที่สอง แมเราจะเปลี่ยนวิถีรูปแบบการทํานา แตสายพันธุ

ขาวดั้งเดิมก็ยังเหลืออยู ซึ่งเปนฐานทรัพยากรความหลากหลายที่

สําคัญในการพัฒนา ตัวอยางเชน ขาวหอมมะลิแดง มีคุณสมบัติ

เปนขาวน้ําตาลต่ํา และมีการนําไปวิจัยพบคุณสมบัติในการเปนเซ

รั่มเคร� องสําอาง นี่คือหนทางที่สามารถพัฒนาได 

 ประการที่สาม การฟนคุณคาของขาว ความหอม รสชาติ 

การมาใชในโลกยุคใหมที่คนไทยกินขาวนอยลง ในอดีตคนไทยกิน

ขาว 170 กก.ตอคนตอป เหลือ 95 กก.ตอคนตอป กรณีตัวอยาง

ประเทศญี่ปุน คนญี่ปุนกินขาวนอยลงเกือบเทาตัว แตปรากฏการณ

คือ ชาวนาญี่ปุนผลิตขาวไดเพิ่มขึ้น ราคาดีขึ้น เน� องจากทิศทาง

การผลิตขาวเพ� อแปรรูปสรางมูลคาเพิ่ม ไมไดผลิตเปนขาวสารแบบ

ในอดีต แตผลิตเพ� อกินเปนยา แปรรูปเปนขนม และเคร� องสําอาง 

เปนตน  

นั่นคือทิศทางและขอเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและตลาด

ข้าวเพื่อหลุดออกจากภาวะถดถอยของการตลาดข้าวในปัจจุบัน 

ดวยการพัฒนาคุณคาขาวตลาดเฉพาะ (Niche Market) การพัฒนา

ขาวตลาดเฉพาะ ไดแก ขาวอินทรีย ขาวสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร ขาว

สี ขาวโภชนาการสูง เปนตน ซึ่งปจจุบันมีแนวโนมการสงออกเพิ่ม

ขึ้นรอยละ 10 ตอป แตยังเปนสัดสวนนอยมากเพียงรอยละ 1.8 

เม� อเทียบกับปริมาณการสงออกขาวทั่วไป 

ทําอยางไรจะพัฒนาขาวตลาดเฉพาะเหลานี้ ใหมีสัดสวน

เพิ่มขึ้น โดยไมควรทําเพ� อการคาอยางเดียว แตทําภายใตระบบ

การปลูกที่คํานึงถึงคุณภาพชีวิต คนปลูก คนกิน เพ� อวิถีการบริโภค

และวัฒนธรรม ทําใหเรามีสิ่งแวดลอมดีขึ้น มีความมั่นคงทาง

อาหารมากขึ้น.

มาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไม
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จากแปลงปลูก...สูจานสุขภาพ 

ในสํารับอาหารของชาวนาและผองเพ� อน

เขาถึงขอมูลที่ชวยในการคิด วิเคราะห ตัดสินใจ ลงมือปฏิบัติ บอก

ตอ และขยายผลได

ตอดวย “กิจกรรม Challenge” โดยใหผูเขารวมกิจกรรมถาย

ภาพอาหารเพ� อสุขภาพที่รับประทานในแตละมื้อ สงเขามาในไลน

ทางการ “นาเคียงเมือง” อยางตอเน� อง เปนเวลา 21 วัน โดยเปน

เมนูอาหารที่สรางสรรค โดยคงคุณคาของสารอาหารไวอยางครบ

ถวน มีความหลากหลาย ไมเนนการปรุงรสชาติที่หวานจัด เค็มจัด 

หรือไขมันสูง และในมื้อนั้นควรมีอัตราสวน 2:1:1 คือ ผัก 2 สวน 

ขาวหรืออาหารจากแปง 1 สวน และเนื้อสัตวหรือโปรตีน 1 สวน

ความงดงามที่เห็นไดจากสํารับอาหารของชาวนา คือ กับขาว

กับปลาแบบบานๆ ที่ปรุงงายๆ จากพืชผักที่ปลูกเอง เชน ผัดผัก

หรือแกงสมจากผักรวมรอบบาน ผัดมะละกอใสไข แกงจืดตําลึง

ริมรั้ว เสริมโปรตีนดวยปลาทอดหรือไขตมจากแมไกที่เลี้ยงเอง 

แทบทุกบานจะมีน้ําพริกยืนพื้น พรอมผักเหนาะทั้งผักสดและผัก

ลวก และหลายบานจะนําสมุนไพรปลูกเอง เชน เตยหอม ตะไคร 

อัญชัน มาทําน้ําสมุนไพรด� ม 

ขณะเดียวกันก็สัมผัสไดถึง “พลังความสุขของผูผลิตอาหาร

อินทรีย” ท้ังคนปลูกขาวท่ีบรรจงเลือกพันธุขาวท่ีสมบูรณทีละเมล็ด

ดวยความใสใจ เพ� อใหขาวในฤดูทํานาครั้งหนามีคุณภาพดี เห็น

ความตั้งใจของคนปลูกผักที่ลงมือเพาะกลา ทําปุย ปรุงดิน ดูแล

ใหตนกลาผักเติบโตแข็งแรง รอเก็บเกี่ยวในระยะเวลาที่เหมาะ

สมเพ� อใหคนกินไดผักที่รสชาติดี กรอบ อรอย และไดรับสาร

อาหารที่มีประโยชนอยางครบถวน  

ขณะที่บรรดาผองเพ� อนของชาวนาที่เปนผูบริโภค หลาย

คนที่อยูในเมืองใหญก็ยังอุตสาหทําแปลงผักเล็กๆ หรือปลูก

ผักในกระถางไวปรุงอาหารกินเอง และนํามาอวดโชวเพ� อนๆ 

อยางภาคภูมิใจ ขณะที่หลายคนแมตองซื้อหาจากตลาดหรือซู

เปอรมารเก็ต แตก็มีความรู ในการเลือกสรรวัตถุดิบที่ดีและมี

ประโยชนมาปรุงอาหาร ดังนั้น สํารับอาหารจึงมีความหลาก

หลายแตกตางกันไป ทั้งเมนูตม ผัด แกง ทอด หรือนึ่งแบบ

ไทยๆ หรือดัดแปลงเปนสัญชาติอ� น เชน สลัดผัก พิซซาเพ� อ

สุขภาพ ผักโขมอบชีส เสริมโปรตีนดวยเตาหู ถั่วเหลือง หรือ

เนื้อปลา บางคนพยายามกินผักผลไมใหครบทั้ง 5 สี (สีเขียว สี

เหลืองหรือสม สีน้ําเงินหรือมวง สีขาวหรือน้ําตาล และสีแดง) 

นํามาดัดแปลงทําทั้งอาหารคาว ขนม ของวาง หรือนํามาทํา

น้ําผักผลไมปนเพ� อสุขภาพ

เม� อเวลาผานไป สํารับอาหารในแตละวันไดกลายเปนส� อ

กลางใหเริ่มมีประเด็นพูดคุยในเชิงสรางสรรคตอกันมากขึ้น เชน 

ศึกษาที่มาที่ไปของวัตถุดิบแตละทองถิ่น เรียนรูเกี่ยวกับอาหาร

ดีที่ควรกินสม่ําเสมอ กินไดบาง หรือไมควรกินเลย การติดตาม

และใหคําแนะนําเร� องการดูแลสุขภาพ การสนับสนุนสินคาชุม 

ชน ฯลฯ เปนการแลกเปลี่ยนความรูดวยความเขาอกเขาใจตอ

กัน พรอมหนุนเสริมกัน และเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสูใช

ชีวิตวิถีใหมเพ� อสุขภาวะไปทีละนอย 

ซึ่งแมจะเปนกิจกรรมเล็กๆ ของคนกลุมหนึ่งบนโลกออน 

ไลน แตก็นับเปนการเร่ิมจุดประกายสรางพ้ืนท่ีพบปะสรางสรรค                                                                               

เล็กๆ ใหนําไปสูการขับเคล� อนรวมกับภาคสวนอ� นๆ ของสังคม                                                                                 

ในฐานะ “พลเมืองอาหาร” ที่มีบทบาทหนาที่เพ� อรวมรักษา

พื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร ที่อาจตองเผชิญกับความเปลี่ยน 

แปลงตางๆ เพ� อสรางใหเกิดระบบการผลิตและบริโภคอาหาร

เพ� อสุขภาวะอยางมีพลังและยั่งยืนในอนาคต.

ครบรอบ 6 ป พระธรรมสิงหบุราจารย (หลวงพอจรัญ 

ฐิตธัมฺโม) อดีตเจาอาวาสวัดอัมพวัน จ.สิงหบุรี มรณภาพ

อยางสงบ เม� อวันท่ี 25 มกราคม 2559 เวลา 08.37 น. หลวง

พอจรัญสรางคุณประโยชนทางพระพุทธศาสนามากมาย 

ทานเปนพระนักพัฒนา พระนักเทศน และพระวิปสสนา

จารย แนวทางการสืบทอดพระพุทธศาสนา สั่งสอนผูคน

ใหตระหนักเร� องกฎแหงกรรม และพัฒนาจิตใจดวยการฝก

วิปสสนา ตามหลักสติปฏฐาน 4 เปนตน.

หลวงพอจรัญ ฐิตธัมโม

อนาคตขาวและชาวนาไทยในภาวะถดถอย

ใ

อารีวรรณ คูสันเทียะ

มูลนิธิชีวิตไท

นครินทร อาสะไวย



เหมือนไวรัสล้างโลกอย่าง “โควิด-19” ยังคงป่วนประ 

ชากรโลกอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสายพันธุ์ “โอมิ 

ครอน” เพราะล่าสุดตัวเลขผู้ติดเชื้อใน 222 ประเทศ

และดินแดนทั่วโลกอยู่ที่  352,165,165 ราย และเสีย

ชีวิตไปแล้ว 5,614,909 ราย 

โดยประเทศท่ีมีผู้ติดเช้ือต่างก็มีมาตรการบริหารจัดการของ

ตัวเอง  ซ่ึง “นิวซีแลนด์” ประเทศท่ีมีประชากรกว่า 5 ล้านคนใกล้

เคียงกับสำามะโนครัวในกรุงเทพมหานคร แต่จำานวนผู้ติดเช้ือกลับต่าง

กันราวฟ้ากับเหว เพราะดินแดนกีวีท้ังประเทศน้ันมีผู้ติดเช้ืออยู่ท่ีอัน 

ดับ 172 มีผู้ติดเช้ือ 15,625 คน โดยล่าสุดเพ่ิมข้ึน 75 ราย แต่พ่ีไทย                                                          

ท้ังประเทศน้ันอยู่อันดับ 26 มีผู้ติดเช้ือใหม่ 7,139 ราย โดยนับแค่ 

กทม.เมืองเดียวก็มีผู้ติดเช้ือต้ังแต่ต้นปี 2565 แซงแดนกีวีไปแล้ว เพราะ

มีผู้ติดเช้ือรวม 17,741 ราย และล่าสุดมีผู้ติดเช้ือใหม่ 1,130 ราย

ซึ่งไม่น่าแปลกใจแต่ประ                                                

การใด เพราะผู้นำากีวีอย่าง “จา                                               

ซินดา อาร์เดิร์น” นายกรัฐมน 

ตรีสมัยที่ 2 ที่ได้รับการยกย่อง

จากนิตยสารฟอร์จูนเมื่อปีที่แล้ว 

ให้เป็นผู้นำาโลกที่ยิ่งใหญ่และเป็น

แบบอย่างผู้นำาในการแก้ไขวิกฤต

นั้นสามารถตัดสินใจและลงมือ

อย่างรวดเร็ว ซึ่งตั้งแต่  “โควิด-

19” สายพันธุ์อู่ฮั่นมาแล้ว “ดิน

แดนกีวี” ก็เป็นประเทศอันดับ

แรกๆ ที่มีการล็อกดาวน์ และ

ล่าสุดในการต่อสู้สายพันธุ์ โอมิ  

ครอน  “อาร์เดิร์น” ก็ได้ยกระดับมาตรการป้องกันขึ้นเป็นระดับสี

แดงหรือระดับสูงสุดแล้ว แต่ไม่ใช่การล็อกดาวน์ประเทศ 

โดยระดับสีแดงนั้นจะเป็นการเพิ่มกฎข้อบังคับ รวมถึงการ

บังคับให้สวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ และลดจำานวนการ

รวมกลุ่มลง โดยเป็นผลมาจากคลัสเตอร์ที่ติดโอมิครอน 9 คน!!!  

จากครอบครัวหนึ่งในเมืองเนลสันที่ ไปร่วมงานแต่งงานในเมือง

โอ๊กแลนด์บนเกาะเหนือเมื่อวันที่ 13 ม.ค.เท่านั้น 

และด้วยการยกระดับสีแดงที่ลดการรวมกลุ่มนี่เอง ก็ส่งผล                        

ให้ “อาร์เดิร์น” จำาเป็นต้องยกเลิกงานแต่งงานของตัวเธอเองออก

ไป เพราะมาตรการควบคุมโควิด-19 ใหม่จำากัดการรวมตัวกัน โดย

ในงานแต่งงานไม่ให้เกิน 100 คน ส่วนงานท่ีไม่มีการตรวจผู้ท่ีฉีด                                                                            

วัคซีนไม่ให้เกิน 25 คน, บังคับให้สวมหน้ากากเมื่อใช้บริการขน 

ส่งสาธารณะและเมื่ออยู่ในอาคาร เช่น ร้านอาหารและบาร์ ซึ่ง

มาตรการใหม่นี้จะบังคับใช้ไปจนถึงสิ้นเดือนหน้า

“ชีวิตก็เป็นเช่นนี้ ชีวิตฉันก็ไม่ต่างจากชาวนิวซีแลนด์หลาย

พันคนที่ได้รับผลกระทบอย่างใหญ่หลวงจากการระบาดของโควิด-

19 แต่สิ่งที่น่าเศร้าเสียใจที่สุดคือ ผู้ที่ไม่สามารถอยู่กับคนที่รักใน

ช่วงที่เขาป่วยหนัก  ซึ่งเป็นเรื่องเศร้ามากกว่ากรณีของฉันที่จัดงาน

แต่งงานตามแผนไม่ได้” เป็นคำาให้สัมภาษณ์ของอาร์เดิร์นในการ

เลื่อนงานแต่งดังกล่าว 

โดยอาร์เดิร์นน้ันมีแผนท่ีจะแต่งงานกับ “คลาร์ก เกย์ ฟอร์ด” 

คู่ชีวิตท่ีมีลูกด้วยกันแล้ว 1 คน แต่ก็ต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำาหนด 

เพื่อให้เป็นตัวอย่างในการใช้บังคับกฎใหม่ จึงไม่แปลกใจท่ีเธอจะได้

รับการยกย่องให้เป็นผู้นำาโลกและต้นแบบในการแก้วิกฤต ซ่ึงท่ีผ่าน

มาเธอท่ีชื่อเต็มๆ ว่า “จาซินดา เคต ลอเรลล์ อาร์เดิร์น” เกิดเมื่อ

วันท่ี 26 กรกฎาคม 2523 ก็ได้สร้างปรากฏการณ์เป็นนายกรัฐมนตรี

หญิงท่ีอายุน้อยท่ีสุดในโลกด้วยวัย 37 ปีมาแล้ว โดยจริงๆ เธอก้าว

เข้าสู่แวดวงการเมืองต้ังแต่อายุ 28 จนกระท่ังได้รับชัยชนะจากการ

เลือกต้ังในฐานะหัวหน้าพรรคแรงงาน และเป็นผู้นำาท่ีอายุน้อยท่ีสุดใน

ประวัติศาสตร์ของประเทศในรอบ 165 ปี และเป็นนายกฯ หญิงคนท่ี 3 

ของนิวซีแลนด์หลังจาก “เจนนี ชิพลีย์” และ “เฮเลน คลาร์ก” และใน

อนาคตก็คงกลายเป็นหน้าหน่ึงในประวัติศาสตร์แดนกีวีท่ีคนท้ังประเทศ

และท้ังโลกต้องจดจำาอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ประการใด.

ผมก็เลยบอกลูกสาวไปว่า “ผ่านไปเลยเถอะ ข้ีใหม่หมาหอม”  

กรุณาฟังรายงานข่าวที่คัดความส่งมาพร้อมวิจารณ์มาด้วยครับ

เรื่องคำาพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ ปรากฏว่าเขตบ้าน

ผมเปิดฟังกันทุกบ้าน โดยมีเสียงบ่นด่า “ไอ้พวกลูกหมาห้าร้อย

ชาติ” ของไอ้หน้าลูกหมาด้วย สดับตรับฟังเสียงชาวบ้านวิจารณ์

แล้วแถวบ้านผม ไอ้พวกระยำาถูกขุดเอาโคตรมาด่าแทบฟังไม่ได้                  

พวกชาวบ้านแทบทั้งหมดทั้งไทย จีน มุสลิม (ที่เป็นพลเมืองหลัก  

ยกมือไหว้ขอบคุณศาลรัฐธรรมนูญเป็นแถว) ว่าค้นหลักฐานซัก 

ฟอกพวกมันถึงใจ แล้วยังรู้ด้วยว่ามีคำาพิพากษาประเภทอย่างนี้

แล้วไม่ต้องเสียเวลาอ่านคำาพิพากษาซับซ้อน  ตำารวจจับตัวได้ก็

ยัดคุกไว้ก่อนได้เลย แถมยังไม่ต้องประกันตัวมาเขียนคำาขัดฟ้อง

ให้เสียเวลา

กำานันถึกตั้งใจอ่านเรื่องนี้ที่มีถึง ๔ คอลัมน์ใหม่ๆ บางท่าน

โดนอีรุ้งแก้ง หน้าซวย สำารากแถลงการณ์ตอบโต้เข้าหน่อยชัก

ลังเลว่า ถ้ามีผู้ต้องหาชี้หน้าว่าไม่ยุติธรรมอย่างนี้แผ่นดินร้อนแน ่

ชักปากกาทำานายล่วงหน้ายังไม่แน่ว่าไอ้พวกสองนิ้วขาดมันจะยก

มาถล่มกลางเมืองหรือเปล่า กำานันถึกจึงขอเรียน คนไทยหัวใจรัก

ชาต ิ ทุกท่านที่รอจังหวะอยู่ก็อย่าวิตก ซุ่มดูกำาลังมันไปหากพวก

มันเตรียมสตาร์ทรถเคลื่อนไหวก็ถล่มมันให้ราบไปเลย ตอนนี้มัน

ไม่ใช่พวกเรียกร้องประชาธิปไตย แต่เป็นพวกโจรปล้นชิงราช

บัลลังก์ โทษสถานเดียวของพวกมันคือ “ยิงเป้า” สถานเดียว ยึด

หน้าอนุสาวรียป์ระชาธิปไตยซัดมัน “โต้งๆ” ไปเลย

โบราณสอนไว้ “คนลอบทำาร้ายคือหมาลอบกัด” ดังนั้น

ใครที่มีชื่ออยู่ในสารบทยกธงแดง ปักธงดำา จึงต้องระวังตัว ม.ม้า

มี ๒ ตัว  “มุ่ง” กับ “หมาย” ใครเป็นใครมุ่งกับหมาย (มองให้รู้ 

ดูให้เห็น) สู้เท่านั้นจึงจะชนะ

ศัพท์คำาว่า “แลนด์สไลด์” (ขออนุญาตท่าน บ.ก.ทั้ง ๒ 

ท่านไว้ก่อนนะขอรับ) จะมีพิษสำาหรับคนคิดทำาอยู่ทุกคร้ังท่ีมีเลือก

ต้ัง (ในชุดสัดส่วนของแนวการปกครองต้ังแต่ระดับหมู่บ้าน ตำาบล 

อำาเภอ จังหวัด  และระดับประเทศ การต่อสู้เป็นชนิดที่ใครดีใคร

อยู่ ใครไม่สู้ก็ตาย  ทำานายล่วงหน้าเอาไว้อย่างนี้ “อีกไม่ถึงสิ้นปี

ก็เจอกัน”

ตอนนี้เป็นข่าวสำาคัญ จะว่าเป็นทั้งข่าวและเรื่องส่วนตัว

กึ่งๆ ก็ได้

กำานันถึก เป็นแฟนประจำาของคอลัมน์บันเทิงไทยโพสต์ ไม่

ได้พบปะกันนาน วันหนึ่ง (นานมาแล้ว) ผมมีธุระจะไปที่สยาม

รัฐ ก็พอดีพบกับเพื่อนเก่าก็ทักทายกัน ผมชอบคุณสันต์เพราะมี

5บทความ

นยกร่อง! 

“วิโรจน์ ลักขณาอดิศร” ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. จาก 

“ก้าวไกล” ชูสโลแกน “พร้อมชน” เพื่อคนกรุงเทพฯ 

แค่เริ่มต้นก็แข็งกร้าว เลือดสาดกันแล้ว

ทางพรรคก้าวไกล มองว่าปัญหาของกรุงเทพฯ ที่ผู้ว่าฯ 

ต้องชน มีอย่างน้อย ๓ เรื่อง

.........เรื่องแรก ต้องชนกับระบบราชการเก่าแก่ของ กทม. 

ให้เหตุผลว่า ถึงแม้ประชาชนจะได้เลือกตั้งผู้ว่าฯ เป็นจัง 

หวัดเดียวในประเทศ แต่หน่วยราชการทั้งหมดกลับไม่ทำางานรับ

ใช้ประชาชน 

ในขณะที่ถนน ทางเท้า และบริการพื้นฐานในชีวิตประชา 

ชนต่างจังหวัดได้รับการดูแลโดยเทศบาล ซึ่งมีความใกล้ชิดกับ

ประชาชน 

แต่คนกรุงเทพฯ กลับมีสำานักงานเขตที่ห่างไกลกับประชา 

ชน ประชาชนที่รับบริการของ กทม.ยังพบเจอความล่าช้า ระบบ

ส่วย การทุจริต เป็นเรื่องปกติ ถ้าผู้ว่าฯ กทม.ไม่กล้าชนกับระบบ

ราชการของ กทม. เราเชื่อว่าปัญหาพื้นฐานในกรุงเทพฯ จะไม่

สามารถแก้ไขได้

เรื่องท่ีสอง ต้องชนกับรัฐราชการส่วนกลางท่ีรวมศูนย์ เพราะ

ถึงแม้คนกรุงเทพฯ จะได้เลือกผู้ว่าฯ แต่การให้บริการสาธารณะ

ขั้นพื้นฐานส่วนใหญ่ ไม่ได้อยู่ในเขตอำานาจของ กทม.

ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการรถเมล์ของ ขสมก. ที่สังกัดกระ                 

ทรวงคมนาคม, รถไฟฟ้าเป็นของ กทม. เฉพาะสายสีเขียว ส่วน

รถไฟฟ้าสายอื่นเป็นของ รฟท.และ รฟม. ที่สังกัดกระทรวง

คมนาคม การติดต้ังสายไฟและไฟส่องสว่างอยู่ในเขตอำานาจของ

การไฟฟ้านครหลวงที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย ตำารวจและการ

จราจรในกรุงเทพฯ เป็นอำานาจของ  สตช.

ดังนั้น ถ้าจะแก้ปัญหาในชีวิตพื้นฐานของคนกรุงเทพฯ 

เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องทำางานร่วมกับหน่วยงานของรัฐบาล

ส่วนกลางเหล่านี้ ที่ผ่านมาเรามีผู้ว่าฯ ที่ประสานงานกับทุกฝ่าย 

หรือแม้แต่แต่งตั้งมาด้วย ม.๔๔ แต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่า

นี้ ได้ ที่เรายังไม่มีจริงๆ คือผู้ว่าฯ ที่พร้อม “ชน” กับหน่วยงาน

เหล่านี้เพื่อแก้ปัญหาของคนกรุงเทพฯ

เรื่องสุดท้าย คือการชนกับกลุ่มทุน ที่สัมพันธ์กับทุกอณู

การใช้ชีวิตของกรุงเทพฯ

หมายังไม่กัดพร่ำาเพรื่อ

การให้บริการสาธารณะและการจัดการเมือง สัมพันธ์อย่าง

แยกไม่ออกกับกลุ่มทุน ที่เห็นได้ชัดคือการให้สัมปทานรถไฟฟ้า การ

ก่อสร้างห้างสรรพสินค้าและอาคารสูง ที่หลายครั้งผู้ว่าฯ กทม. “ประ                                                                                        

สานงาน”,  “ขอความร่วมมือ”, “ไม่สามารถดำาเนินการได้”, “ไม่อยู่

ในเขตความรับผิดชอบ” ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนเหล่านี้.......

ครับ...สรุปคือพร้อมพุ่งชนทุกทิศ 

ไม่ทราบว่า ก่อนประกาศสโลแกนนี้ พรรคก้าวไกลได้เปิด 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๘ 

อ่านกันบ้างหรือเปล่า 

มาตรา ๔๙ กำาหนดอำานาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพ 

มหานครเอาไว้ดังต่อไปนี้

(๑) กำาหนดนโยบายและบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร

ให้เป็นไปตามกฎหมาย

(๒) สั่ง อนุญาต อนุมัติเกี่ยวกับราชการของกรุงเทพมหานคร

(๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  

เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราช                       

การกรุงเทพมหานคร และแต่งตั้งและถอดถอนผู้ทรงคุณวุฒิเป็น

ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุง 

เทพมหานคร หรือเป็นคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติราชการใดๆ

(๔) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย

(๕) วางระเบียบเพื่อให้งานของกรุงเทพมหานครเป็นไปโดย

เรียบร้อย

(๖) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

(๗) อำานาจหน้าท่ีอื่นตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ีและ

กฎหมายอื่น

ต้องเข้าใจนะครับตามกฎหมาย กรุงเทพมหานคร ไม่ใช่รัฐ

อิสระ ที่ผู้ว่าฯ กทม.คิดจะทำาอะไรได้ตามใจทั้งหมด ยังต้องยึดโยง

กับรัฐบาลกลาง 

และในข้อเท็จจริง ไม่ว่าจะเป็นสหพันธรัฐ มลรัฐ บางเรื่องที่

เกินตัวก็ยังต้องพึ่งพารัฐบาลกลาง 

ก้าวไกลชนทุกอย่าง ถามหน่อย ไหวหรือ

หากจะชนทุกทิศ ไม่ให้กระทรวงมหาดไทย รัฐบาล มาเกี่ยว 

ข้อง ไม่มีวิธีอื่นนอกจากพรรคก้าวไกลต้องแก้กฎหมายเสียก่อน 

แต่สังเกตดูดีๆ นะครับ แคมเปญหาเสียงผู้ว่าฯ กทม.ของ

พรรคก้าวไกล ถอดแบบมาจากการเมืองระดับชาติแทบจะไม่มีอะไร

ผิดเพี้ยน

การใช้คำาว่า “ระบบราชการเก่าแก่” พรรคก้าวไกลซึ่งไม่เคย

มีอำานาจรัฐในมือ มองระบบราชการทุกหน่วยงานว่าล้าหลังทั้งหมด  

ไม่มีองค์กรไหนพัฒนาเลย 

ไม่ต่างจากสิ่งที่ก้าวไกลพยายามทำาอยู่คือ ปฏิรูปสถาบันพระ

มหากษัตริย์ ปฏิรูปกองทัพ 

หรือ “รัฐราชการส่วนกลางที่รวมศูนย์” นี่คือสิ่งที่ได้ยินบ่อย

ครั้งจากพรรคก้าวไกล แต่ก็มีมูลความจริงอยู่เหมือนกัน การรวม

ศูนย์ของระบบราชการหากพูดในบริบทอื่นๆ เช่น ระบบการศึกษา 

งบประมาณรายจ่าย จะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหามากกว่า

แต่ในแง่การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ที่มีกฎหมาย

แยกการบริหารอย่างชัดเจน แล้วยังบอกว่าอำานาจไปรวมศูนย์ท่ีส่วน

กลาง อาจทำาให้ประชาชนไขว้เขวได้ 

แม้กระท่ังการบอกว่า “ชนกับกลุ่มทุน” ท่ีก้าวไกลเชื่อมาตลอด

ว่า กลุ่มทุน คือเครือข่ายกลุ่มอนุรักษนิยม และโยงไปถึงสถาบันพระ

มหากษัตริย์  

นี่คือแนวคิดย่อส่วน

ถามว่า แนวคิดแบบนี้นำาไปบริหารกรุงเทพมหานครให้ดีขึ้น

ได้หรือไม่ 

คำาตอบก็คงไม่ต่างที่ ก้าวไกล บอกว่า ต้องปฏิรูปสถาบันพระ

มหากษัตริย์ โดยด่วน ถ้าไม่ได้อนาคตประเทศพัง 

นี่ขนาดยังไม่เปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.เลย ยังท้า

รบไปทั่วแล้ว 

ยิ่ง “วิโรจน์ ลักขณาอดิศร” เป็นผู้สมัครพรรคก้าวไกลด้วย

แล้ว สรุปได้เลย ถ้าสอบได้ กทม.พินาศ แต่ละวันจะหมดไปกับ

การชน การทะเลาะ

มาตรา ๘๙ ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุง 

เทพมหานคร กำาหนดให้กรุงเทพมหานครมีอำานาจหน้าที่ดำาเนิน

กิจการในเขตกรุงเทพมหานคร ๒๗ อย่างครับ 

ไม่ว่าจะเป็น

การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ของบ้านเมือง

การผังเมือง

การวิศวกรรมจราจร

การขนส่ง

การดูแลรักษาที่สาธารณะ

การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและจัดการเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัย

การพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

การสาธารณูปโภค

การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษา

พยาบาล

การจัดการศึกษา ฯลฯ

นี่คืออำานาจหน้าที่ของ กรุงเทพมหานคร ไม่ต้องไปรบกับ

ระบบราชการที่ไหน 

ยกเว้นว่า “ก้าวไกล” มีแผนทำางานเกินตัว ผ่านตำาแหน่งผู้

ว่าฯ กทม. นั่นอาจต้องรบกับหน่วยราชการอื่น 

ครับ...อย่าห้าว อย่าคิดแต่จะชน เพราะท่าทีเช่นนี้มันจะ

สร้างแต่ความขัดแย้ง 

ลองสงบสติอารมณ์ แล้วบอกกับประชาชนว่า ถ้าได้เป็นผู้

ว่าฯ กทม. จะทำาอะไรบ้างตามที่กฎหมายให้อำานาจเอาไว้ 

อย่าเพิ่งไปไกลถึงขั้นชวนกลุ่มทุน กลุ่มราชการ ทะเลาะ 

มันไร้สาระ

ขนาดหมาจะกัดกันมันก็ยังมีเหตุผลของมันครับ

ไม่ได้กัดพร่ำาเพรื่อ.

งานศพสร้างป่า

เรื่องจริงยิ่งใหญ่ใจสยบ

งานศพ พระเทศน์ ฟังทั่ว

ให้ทำาบุญกุศลติดตนตัว

ละกิเลส น่ากลัว ก่อนใด

เทศน์จบ แจกป่า ไปปลูก

เพื่อลูก หลานอยู่  เติบใหญ่

ผู้ฟังเทศน์ทำาบุญปลูกต้นไม้

มารับไป ปลูกเถิด เกิดธรรม

เลขาฯ พปชร.

เรียน คุณอัตถ์ ที่นับถือ

เห็นว่าลุงป้อมอาจผลักดันแต่งตั้ง คุณพีระพันธุ์ สาลีรัฐ

วิภาค เป็นเลขาฯ พปชร. ด้วยเหตุผลดังนี้ครับ

๑.สืบทอดเจตนารมณ์ท่ีประกาศไว้ว่าจะสร้าง พปชร.ให้เป็น                                                                             

พรรคท่ีเป็นสถาบันการเมือง ปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

และประชาชน

๒.พปชร.อยู่ในสถานการณ์บอบช้ำาเปราะบาง จากความขัด                                 

แย้งและแตกแยก การต้ังหัวหน้าก๊วนหน่ึงก๊วนใดเป็นเลขาฯ พรรค

อาจทำาให้ความขัดแย้งปะทุอีก การแต่งต้ังคุณพีระพันธ์ุน่าจะช่วย

บรรเทาความขัดแย้งและความบอบช้ำาลงได้

๓.คุณพีระพันธุ์ ไม่ได้ขัดแย้งกับผู้กอง อาจช่วยต่อรองประ 

สานผลประโยชน์ระหว่าง พปชร.กับพรรคของผู้กองได้ราบรื่น

กว่าหัวหน้าก๊วน.

ขอบคุณครับ

ขอแสดงความนับถือ

ชาวบางนา

 

ถ้าจะยกระดับพรรคพลังประชารัฐ ลุงป้อมต้องให้คุณพีระ

พันธุ์เป็นหัวหน้าพรรคครับ แล้วลุงป้อมขยับขึ้นไปเป็นประธาน

ที่ปรึกษาพรรค ส่วนเลขาธิการพรรคต้องเอาคนแบบ “เสี่ยเฮ้ง” 

ส่วน “สันติ” พักไว้ก่อน พลังประชารัฐหน้าตาแบบนี้พอเอาไป

อวดชาวบ้านได้ แต่จะชนะเลือกตั้งหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องนะครับ 

ฮ่าๆๆ. 

กาแฟ

เรียน คุณอัตถ์/คุณเปลว ที่รักนับถือยิ่ง

เช้าวันนี้อากาศสดชื่นลมเย็นพัดเฉื่อยจากชายทุ่ง (หญ้า) 

เข้ามาปะทะต้นทองกวาวท่ีดอกสีขาวเพ่ิงผลิดอกออกใบ (มานาน) 

และโดนแสงแดดเปรี้ยงติดต่อกัน ๓-๔ วัน ช่วงต้นเดือนเลย

ชะงักดอกไปนิดหนึ่ง

วันนี้ลูกสาวเอากาแฟ/ไข่ดาว/ขนมปังมาให้ พร้อมรายงาน

ว่า “พ่อรู้ไหม? เดี๋ยวนี้สถานีโทรทัศน์ทุกช่องช่วยกันโฆษณาขาย

กาแฟที่ผสมยาจีน ยาไทย หลายๆ ชนิดจนงงว่าจะซื้อตราไหนดี 

เพราะฟังแล้วมีผสมตัวยาหลายชนิดจำาพวกโสมกับเห็ดนำาหน้า 

ถ้าพ่ออยากเปลี่ยนตราหนูจะโทรไปเปลี่ยนให้ตามใจ”

ผมส่ายหน้าแล้วบอกว่า “กาแฟ ก็คือ กาแฟ กินรสชาติ

ต่างกันตรงผสมโสมนี่แหละ ได้ประโยชน์สุด แม้จะกิน ๒ ครั้งเช้า

กับบ่ายก่อนเขียนหนังสือมาหา บ.ก.ทั้งสอง พ่อเห็นว่าอะไรที่เรา

พิสูจน์แล้วว่าดีสมกับเราก็ใช้สิ่งนั้นไปเถอะ....แล้วเขาขายราคา

เท่ากับกาแฟที่เราซื้อไหมละ?”

ผมถามกลับลูกสาวก็เลยตอบกลับ “ราคาแพงกว่า ๑๐๐ 

บาทค่ะ เขาบอกว่ามีตัวยาผสมหลายอย่างและขายเพื่อโฆษณามี

เวลาจำากัด”

โอมิครอนทำางานแต่งเลื่อน

นิสัยคล้ายกันคือเป็นคนรักเพื่อน พูดจริงทำาจริงและมีฝีมือในการ

เขียน (ข่าวและคอลัมน์) ผ่านชีวิตนักข่าวมาจาก นสพ.หลาย 

ฉบับ คุณอัตถ์คงรู้ดีเพราะเป็นคนใต้ท่ีมีความรู้และรักหนังสือคล้ายๆ 

กัน

วันน้ีเปิดหน้าบันเทิงจะอ่านข่าวท่ีคุณสันต์เขาเขียน พบข่าว 

ที่คุณสันต์เล่าถึง โฉมใหม่ของรายการยุ้งข้าวเรคคอร์ด

ในคอลัมน์เขียนถึงคนท่ีอยู่ในวงการเพลงหลายคน โดยเฉพาะ

คนที่ชื่อ หม่ำา จ๊กมก (เพ็ชรทาย วงษ์คำาเหลา) ที่มีรายการอยู่

ในทีวีช่องเวิร์คพอยท์อยู่ประจำา แต่เป็นรายการตลกเฮฮาตามประ 

สาคนชำานาญเรื่องโจ๊ก แต่พอคิดอยากทำาเรื่องเพลงอยากจะเป็น

เจ้าของบริษัทสร้างเพลงลูกทุ่ง (หรืออาจจะมีทีเด็ดด้านเพลงลูก

กรุงบ้างกระมัง) หม่ำาควักกระเป๋าเปิดบริษัทสร้างเพลงชื่อ ลำาน้ำาชี 

(ลำาน้ำาแถวบ้านหม่ำาที่ยโสธรนั่นแหละ) แต่วาสนาจะไม่ถึงหัวหน้า

หรือเจ้าของค่ายเพลง ไม่มีนักร้องดังๆ พอจะเปิดช่องแผ่นให้สัก

ช่องสองช่องก็อาจทะลุสู่ดวงดาวได้ แต่ก็ไม่สมประสงค์จำาเป็นต้อง                                                               

พับโครงการในฝัน (ที่ยังไม่ถึงสวรรค์) หลบเลียแผลใจไปพลางก่อ

นทั้งๆ ที่ยังเสียดาย

บังเอิญอีกนั่นแหละเพราะ ปัญญา นิรันดร์กุล นั้นคือเจ้า 

ของค่ายเพลงหลายชื่อ ผลักดันรายการประกวดเพลง ช่องเวิร์ค

พอยท์ รายการที่ยิ่งใหญ่และมีผลสำาเร็จมากที่สุด มีกรรมการตัด 

สินอยู่โยงเพียง ๓ คน โน้ต  เชิญยิ้ม, สุนารี ราชสีมา (นักร้อง

แผ่นเสียงทองคำา) และ สลา คุณวุฒิ  (นักแต่งเพลงชื่อดัง) รวม

ทั้งมี วงดนตรีเวิร์คพอยท์ วงใหญ่ (๑๒ ชิ้น)  เป็นคนรุ่นใหม่ รุ่น

ใหม่มือโปร กำานันถึกฟังคนเรียบเรียงเพลงก็ฝังใจมาก ที่เปิดช่อง

ดูก็เพราะดนตรี เสียงร้องก็ธรรมดาแบบนักร้องฝึกร้อง

ปัจจุบันเป็นรายการประกวดในส่วนของเวิร์คพอยท์สำาเร็จ

เสร็จสมบูรณ์ทุกส่วน จนถึงวาระพักผ่อนยังทิ้งร้างไว้คือ ยุ้งข้าว                                                                       

เรคคอร์ด ทราบว่าโน้ต เชิญยิ้ม คุมวงและใหช้ื่อรายการ มี 

หนึ่ง จักรวาล ทำาหน้าที่หัวหน้าวงและเรียบเรียง ซึ่งรายการ

กำาลังซึมเซาพอดีปัญญา (ตา) จึงเรียกหม่ำามาคุย ถ้าอยากทำาก็

ให้ทำารายการ จะให้เอารายการยุ้งข้าวเรคคอร์ดไปทำา ซึ่งทำาให้

หม่ำาดีใจจนอกเต้น คุณสันต์วิเคราะห์ว่าหม่ำายังไม่แข็งพอที่จะบิน

เดี่ยว ต้องมีฝีมือเลือกนักร้องได้ แต่หม่ำายังไม่มีจะเลือก สลาคน

เก่าก็ติดสัญญาเก่า แต่คุณสันต์บอกทางให้ว่าก็ลองเอาเพลงเก่าๆ  

รุ่นแม่น้ำาชีมาลองก่อนซี แต่กำานันถึกกลับคิดว่าคนท่ีเหมาะในสาย

ตาผมคึอ คุณสันต์นั่นแหละ ทั้งร้องทั้งแต่งมาสอนคัดคนได้แน่ 

ถ้าออกปากรับจะหาเพลงให้.

กำานันถึก

 

เรื่องกาแฟ ลองกินกาแฟดีๆ หอมๆ ดูซิครับ แล้วจะกลับ

มากินกาแฟผงตามร้านสะดวกซื้อไม่ได้เลย มันเหมือนยาแก้ไอ 

ฮ่าๆๆๆ 

ท่านนายกฯ สันต์รอบรู้รอบทิศอยู่แล้วครับ บันเทิง การเมือง 

ไปได้หมด เหลืออย่างเดียว ตั้งพรรคการเมืองครับ ฮ่าๆๆๆ.

จาซินดา อาร์เดิร์น
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ากทิศทางราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น

ในปัจจุบันได้สร้างความกังวลให้กับประชาชนเป็นอย่าง

มาก เนื่องจากต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำา

วันในอัตราที่เพิ่มขึ้น ขณะที่รายได้ยังมีอยู่อย่างจำากัด หลังจาก

ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสำาคัญอย่างราคาพลังงาน และราคา

อาหารสดถีบตัวขึ้น แม้ว่าที่ผ่านมารัฐบาลจะมีการตรึงและควบ 

คุมราคาสินค้าเพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระประชาชน แต่

หลายส่วนก็อาจจะยังไม่รับรู้มากนัก ซึ่งอาจมีผลต่อแนวโน้ม

การบริโภคภาคประชาชนที่เป็นอีกกำาลังสำาคัญในการช่วยขับ

เคลื่อนเศรษฐกิจในปัจจุบัน

ท้ังน้ี “วิจัยกรุงศรี” ได้ออกบทวิเคราะห์ โดยระบุว่า “การ 

บริโภคอาจชะลอลงในระยะสั้น” แม้ความเชื่อมั่นในช่วงปลาย

ปีก่อนทยอยปรับขึ้น โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ธ.ค.

2564 เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 สู่ระดับสูงสุดในรอบ 9 

เดือนที่ 46.2 จาก 44.9 ในเดือน พ.ย.2564 โดยปรับดีขึ้นในทุก

องค์ประกอบ ปัจจัยหนุนจากผู้บริโภคคลายความกังวลเกี่ยวกับ

สถานการณ์การระบาด จำานวนผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มลดลง และ

การฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นมาก รวมถึงการผ่อนคลายมาตรการเพิ่ม

เติมในช่วงกลางเดือนธันวาคมเพื่อหนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ในช่วงเทศกาลปีใหม่

ความต่อเนื่องในการฟ้ืนตัวของความเชื่อม่ันผู้บริโภคอาจ

จะสะดุดลงในช่วงต้นปี เนื่องจากผู้บริโภคมีความกังวลเก่ียวกับ

สถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่ปรับตัวสูงขึ้น และผล 

กระทบจากการระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 จากสายพันธุ์

โอมิครอนที่ส่งผลให้จำานวนผู้ติดเชื้อรายวันของไทยกลับมาเพิ่ม

ขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่ง “วิจัยกรุงศรี” ประเมินในกรณีฐาน คาด

ว่าจำานวนผู้ติดเชื้อจะแตะระดับสูงสุดในกลางเดือน ก.พ.นี้แต่ก็

น่าจะมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและการใช้จ่ายจึงอาจชะลอ

ลงเพียงในระยะสั้นเท่านั้น

เนื่องจากการฉีดวัคซีนที่กว้างขวางขึ้น และการฉีดเข็ม

กระตุ้นเพิ่มมากขึ้น จะเป็นปัจจัยที่ช่วยลดความรุนแรงของการ

ระบาดรอบนี้ รวมทั้งคาดว่าจะไม่มีมาตรการล็อกดาวน์ และ

การบริโภคมีแนวโน้มได้แรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นการใช้

จ่ายและท่องเที่ยวในประเทศ ทั้งโครงการช้อปดีมีคืน คนละ

ครึ่งเฟส 4 และเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้มี

เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้ราว 1.4 แสนล้านบาท

นอกจากน้ี ความเชื่อม่ันภาคอุตสาหกรรมปรับดีข้ึนต่อเนื่อง 

การใช้กำาลังการผลิตในอุตสาหกรรมหลักเร่ิมทยอยกลับสู่ช่วงก่อน

เกิดการระบาดแล้ว จากการฟ้ืนตัวของอุปสงค์ในประเทศภาย

หลังจากทางการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดเพ่ิมเติม 

ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาดำาเนินการได้มากข้ึนท้ัง  

ภาคการผลิต การค้า และการเดินทางในประเทศเพ่ิมข้ึน รวม

ถึงการส่งออกท่ีเติบโตดีตามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า 

ซ่ึงการฟ้ืนตัวของอุปสงค์ท้ังในและต่างประเทศช่วยหนุนให้การ

ผลิตในภาคอุตสาหกรรมทยอยปรับดีข้ึน

ขณะที่ “ศูนย์วิจัยกสิกรไทย” ประเมินว่า ในระยะข้าง

หน้าสถานการณ์ราคาสินค้ายังมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น ทั้งจาก

ต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นต่อเนื่องมาจากการปรับเพิ่มขึ้นของราคา

พลังงานในช่วงที่ผ่านมา หรือปัญหาเฉพาะตัวของสินค้า เช่น 

ราคาเนื้อหมู ขณะที่สถานการณ์การระบาดของโอมิครอนที่ยัง

มีความไม่แน่นอน อัตราการระบาดท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจะย่ิงเพิ่ม

ความเสี่ยงต่อการเปิดรับนักท่องเที่ยวและกิจกรรมเศรษฐกิจใน

ประเทศที่กำาลังฟื้นตัวและกำาลังซื้อยังคงไม่กลับมาเต็มที่

ดังนั้น ภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนยัง                                                                                

คงมีความเปราะบาง มาตรการภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการบรร 

เทาค่าใช้จ่าย เช่น การตรึงราคาสินค้าที่มีความจำาเป็นต่อการ

ดำารงชีวิตจึงมีความจำาเป็นอย่างมาก

และล่าสุดท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก็อนุมัติโครงการ

เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนจำานวน 3 โครงการ 

ได้แก่ โครงการเพ่ิมกำาลังซ้ือให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะ

ท่ี 4, โครงการเพ่ิมกำาลังซ้ือให้แก่ผู้ท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็น

พิเศษ ระยะท่ี 2 และโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 4 ซ่ึงประเมิน

ว่าท้ัง 3 โครงการ จะช่วยรักษากำาลังซ้ือในระบบเศรษฐกิจ จาก

การเติมเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในปี 2565 จำานวน 7.9 หมื่น

ล้านบาท ช่วยให้จีดีพีท้ังปี 2565 เพ่ิมข้ึน 0.21% ต่อปี.

ค่าครองชีพสูง‘กดดัน’ใช้จ่าย

เศรษฐกิจ

จ

งคงทำาหน้าท่ีพัฒนาจุดให้บริการเพื่ออำานวยความสะดวก

ให้ประชาชนโดยเฉพาะในยุคดิจิทัลเสมอ สำาหรับ “บริษัท 

ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำากัด หรือเครดิตบูโร” ที่ล่าสุดได้

เปิดบูโรแล็บ ศูนย์ตรวจเครดิตบู

โรแห่งใหม่ล่าสุด ที่ “ท่าวังหลัง”                               

ฝั่งธนบุรีแห่งแรก งานนี้ สุรพล                              

โอภาสเสถียร การันตีเองว่าเป็น   

การให้บริการตรวจข้อมูลเครดิต

และเครดิตสกอริ่งผ่านเคาน์เตอร์

หรือตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตัวเอง 

(ตู้คีออส) รอรับรายงานรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมลได้ทันที 

ช่วยอำานวยความสะดวกในการ

เข้าถึงข้อมูลเครดิตของตัวเองได้

สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยบริเวณนี้

เป็นจุดต่อรถสาธารณะ การเดิน

ทางในพื้นที่ฝั่งธนบุรีไปได้หลายเส้นทาง รวมทั้งเป็นจุดเชื่อมต่อ  

เส้นทางการเดินเรือ ท่าเรือ ระบบรถไฟฟ้าระหว่างเส้นทางท่า 

นนทบุรี-ท่าสาทร ตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์ชาวฝั่งธนบุรีและความ

ต้องการของประชาชนในสังคมยุคดิจิทัล โดยสามารถใช้บริการ

ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้น

ไป.

ยั

แห่งแรก!!

สุรพล 

โอภาสเสถียร

โควิด-ของแพงทุบตรุษจีนหงอย

รับรางวัล • นายชูชาติ เพ็ชรอำาไพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำากัด 

(มหาชน) หรือ “MTC” รับรางวัลเกียรติยศ “Thailand’s Top Corporate Brands 2021” ที่มีมูลค่า

แบรนด์องค์กรสูงสุดในหมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ จาก ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงาน “ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2021” ณ อาคาร

มหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

หยิบนำาเอาเทรนด์แฟช่ันเมืองหรูมาประยุกต์ใช้ สร้างแรง 

บันดาลใจจากสถาปัตยกรรมในสไตล์ฝรั่งเศส “ที่ดูเหมือนจะแรง

ไม่หยุดหลัง ชูรัชฏ์ ชาครกุล กรรมการผู้จัดการ ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี                                                                             

ประกาศเดินหน้าพัฒนาโครงการใหม่ในปี 65 โดยยังคงคอนเซ็ปต์                                                                    

สไตล์ฝรั่งเศสไว้ดังเดิม เพราะผลตอบรับจากลูกค้าดีเกินคาด แถม                                                                                     

รัฐยังประกาศลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนและค่าจดจำานอง

เหลือเพียง 0.01% แบบบ้านโดน แถมค่าโอนถูกขนาดนี้ มีหวังปิด

ไตรมาสแรกด้วยยอดจองเต็มกระเป๋าแน่นอน ...•

25 มกราคมนี้ เตรียมพบกับงานสัมมนาออนไลน์สุดพิเศษ

จาก QTC ที่จะพาคุณไปรู้จักกับแผงโซลาร์ Trina Vertex 650 

W ให้มากขึ้นและไขความลับของการลดต้นทุนการติดตั้ง หรือว่า

ต้องทำาอย่างไร โดยกิตติพัฒน์ เฉลิมกาญจนา จาก Trina Solar 

และจุฬาชัย คุณากรพิบูลย์ จาก QTC Energy PCL. สัมมนา

ออนไลน์ดีๆ พลาดแล้วพลาดเลย ใครสนใจรีบลงทะเบียนเข้า

ร่วมงานได้เลยที่ https://bit.ly/3KiRAPz ที่สำาคัญไม่มีค่าใช้จ่ายน้า 

ลงทะเบียนเสร็จรอมาเจอกันได้ วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 

เวลา 14.00-16.00 น. ...•

ร่วมยินดีกับ เป๊ปซี่ โค ประเทศไทย ที่ได้รับรองให้เป็นหนึ่ง

ในนายจ้างดีเด่นของประเทศไทยจาก Top Employer Institute 

ซึ่งในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทในการสร้างโอกาสที่มีความ

หมาย ที่สร้างผลลัพธ์ในการเติมเต็มทักษะแห่งอนาคต และนำา

ไปสู่ความสำาเร็จทางสายอาชีพในที่ทำางานของความหลากหลาย

และครอบคลุม เรายังคงมุ่งมั่นที่ส่งมอบโอกาสที่มีความหมายทั้ง

เรื่องอาชีพ เติมเต็มทักษะแห่งอนาคตและความปรารถนาของ

พนักงานทุกคน ...•

ปิดท้ายด้วย ธนาคารกรุงไทย ขอเชิญชวนลูกค้ามอบ 

ความสุขฉลองตรุษจีนปีขาล ด้วยการส่งอั่งเปาดิจิทัลผ่านแอปพลิ

เคชัน Krungthai NEXT พร้อมรับ e-Slip ธีมตรุษจีน ที่สามารถ

พิมพ์ข้อความอวยพรให้คนที่คุณรัก แม้อยู่ห่างไกลหรืออยู่ในพื้นที่                                        

เสี่ยง นอก 

จากนี้ ได้จัด

ทำ าถุ งผ้ า ใส่

ส้ ม ต รุ ษ จี น 

และซองอั่ง

เปา “ชุน เจ๋ีย                           

ไคว่ เล่อ” รูป                         

เสือท่ามกลาง

มวลดอกไม้

ที่ผลิบาน เพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้า สื่อถึงความหมายมงคลได้แก่ 

ความสุข ความมั่งคั่งร่ำารวย มีโชคลาภ ให้ชีวิตเปล่งประกายใน

ศักราชใหม่ โดยสามารถสแกน QR Code ด้านหลังซองอั่งเปา 

เพื่อรับชมคลิปอวยพรสุดพิเศษจากนักแสดงชื่อดัง ณเดชน์ คูกิ

มิยะ ขอรับได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้

เป็นต้นไป ...•

‘คลัง’รีดภาษีที่ดินเต็มอัตรา
อ้างเศรษฐกิจฟื้นตัว/น้ำามัน-คริปโตโดนด้วย

พระราม 6 • “คลัง” เดินหน้ารีดภาษีขายหุ้น-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก

สร้าง หลังโควิดคลี่คลาย เศรษฐกิจเริ่มฟื้น เสียงแข็งไม่ลดภาษีน้ำามัน 

วอนขอเป็นทางเลือกสุดท้ายคุมราคาพลังงาน แจงรัฐบาลยังมีความ

จำาเป็นต้องใช้เงิน

นายอาคม เติมพิทยาไพ 

สิฐ รมว.การคลัง กล่าวถึงการ

เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

ที่เป็นภาระภาษีในปี 2564 และ

จะต้องเสียภาษีในปี 2565 ว่า ได้

หารือกับกระทรวงมหาดไทยแล้ว 

จะไม่มีการลดหย่อน 90% หรือ

เสียแค่ 10% ของภาระภาษีที่ต้อง

เสียเหมือน 2 ปีที่ผ่านมา เพราะ

เป็นการบรรเทาผลกระทบจากโค

วิด-19 ที่ตอนนี้สถานการณ์ทั้ง

การระบาดโควิดและเศรษฐกิจ

ไทยเริ่มดีขึ้นแล้ว จึงให้มีการเก็บ

ภาษีที่ดินเต็มจำานวน เพื่อที่จะ

ไม่กระทบกับรายได้ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง

ยัง ไ ม่ มีนโยบายลดภาษีสรรพ

สามิตน้ำามันดีเซลเพ่ือให้ราคาถูก

ลง เพราะเรื่องดังกล่าวจะใช้กลไก

ของกองทุนน้ำามันเช้ือเพลิงในการ

ตรึงราคาน้ำามันดีเซลไม่เกิน 30 

บาทต่อลิตร โดยมองว่ากองทุน

น้ำามันเช้ือเพลิงยังตรึงราคาน้ำามัน

ได้ ไม่มีปัญหา และบทบาท

ของกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงคือ

การดูแลเสถียรภาพราคาน้ำามัน 

ส่วนมาตรการภาษีคงเป็นหนทาง

สุดท้าย การจะลดภาษีต้องดูรา

คาน้ำามันดิบในตลาดโลกว่าหาก

ถึงจุดที่กองทุนฯ ไม่สามารถรับ

ได้ มาตรการภาษีจึงจะเริ่มใช้ แต่

คลังยืนยันว่าจะไม่เข้าไปอุดหนุน

เกินความจำาเป็น เพราะภาครัฐ

เองก็ต้องมีเม็ดเงินจากภาษี ดัง

นั้นเรื่องการลดภาษีน้ำามันจึงขอ

ให้เป็นทางเลือกสุดท้าย

“ประวัติศาสตร์ราคาน้ำามัน

ดิบในตลาดโลก ช่วงท่ีลดภาษีน้ำามัน                                      

ราคาน้ำามันดิบอยู่ท่ี 100 เหรียญฯ 

ดังน้ันเร่ืองการลดภาษีจึงต้องดู

ปัจจัยหลายตัว โดยกระทรวงพลัง 

งานคาดการณ์ว่าเม่ือพ้นช่วงหน้า

หนาวแล้ว ทิศทางราคาน้ำามันดิบจะ

มีแนวโน้มลดลง” นายอาคมกล่าว

นอกจากนี้ กรมสรรพากร

ได้ดำาเนินการเก็บภาษีกำาไรจาก

การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (ภาษี

คริปโต) มาตั้งแต่ปี 2561 แล้ว 

ซึ่ง 2 ปีที่ผ่านมาธุรกรรมยังไม่

มากจึงไม่มีปัญหาในการจัดเก็บ 

แต่ปี 2564 การซื้อขายสกุลเงิน

ดิจิทัลขยายตัวเพิ่มขึ้นมาก ทำาให้

มีผู้เสียภาษีเพิ่มขึ้น ส่งผลให้กรม

สรรพากรอยู่ระหว่างการสรุป

แนวทางการยื่นแบบของผู้เสีย

ภาษีดังกล่าวเกิดความสะดวก

และถูกต้อง โดยยังมีการเก็บภาษี

กำาไรจากการซื้อขายสินทรัพย์

ดิจิทัลเป็นปกติ ไม่มีการยกเว้น

ตามที่มีการร้องขอแต่อย่างใด 

ส่วนการเก็บภาษีจากการขายหุ้น

น้ัน อยู่ระหว่างการศึกษา และรับ                                               

ฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียว 

ข้อง.

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ

PTTEPลั่นเปลี่ยนผู้ร่วมทุนยาดานา

ไทยโพสต์ • ราคาสินค้า-ค่า                                                     

ครองชีพพุ่ง กดดันเม็ดเงินสะพัด

เทศกาลตรุษจีน “ศูนย์วิจัยกสิกรฯ”                                                

คาดปี 65 คนกรุงเทพฯ ใช้จ่าย 

11,790 ล้านบาท เน้นควบคุม

งบประมาณท่ามกลางปัจจัยลบ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิด

เผยว่า ราคาสินค้าและค่าครอง

ชีพที่ทยอยปรับสูงขึ้น ยังคงเป็น

ปัจจัยหลักที่กดดันการใช้จ่าย

ในช่วงเทศกาลตรุษจีนของคน

กรุงเทพฯ ในปี 2565 แม้ว่า

สถานการณ์การระบาดของโควิด                              

สายพันธุ์ โอมิครอนจะสร้าง

ความกังวลต่อผู้บริโภคอยู่บ้าง 

แต่ด้วยพฤติกรรมคนไทยเชื้อ

สายจีนบางกลุ่มที่ยังให้ความ

สำาคัญกับเทศกาลตรุษจีน ส่งผล

ให้ผู้บริโภคในกรุงเทพฯ ยังคง

วางแผนทำากิจกรรม แต่คงเป็น

ไปอย่างระมัดระวัง รวมถึงปรับ

ตัวให้สอดรับกับสภาพตลาด

และกำาลังซื้อ

สำาหรับเม็ดเงินใช้จ่าย

ในช่วงเทศกาลตรุษจีนของคน

กรุงเทพฯ ในปี 2565 น่าจะ

ทรงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน หรือ

คิดเป็นการใช้จ่าย 11,790 ล้าน

บาท เนื่องจากมีการวางแผนงบ

ประมาณใช้จ่ายอย่างรัดกุม โดย

จะยังให้น้ำาหนักกับการจัดซ้ือ

เครื่องเซ่นไหว้เป็นหลัก เนื่องจาก

เป็นกิจกรรมสำาคัญของเทศกาล 

แม้ระดับราคาสินค้าจะปรับตัว                                                    

สูงขึ้น แต่จะหันมาปรับพฤติ 

กรรมการจับจ่ายในส่วนอื่นๆ

ขณะที่ราคาเครื่องเซ่น

ไหว้และค่าครองชีพที่ปรับสูง

ขึ้น ยังคงเป็นปัจจัยหลักที่กดดัน

การใช้จ่ายช่วงเทศกาลตรุษจีน

ของคนกรุงเทพฯ ปี 2565 จาก

สถานการณ์ค่าครองชีพที่ปรับ

ตัวสูงขึ้นหลายด้าน ระดับราคา

สินค้าที่ขยับสูงขึ้น โดยเฉพาะ

หมวดอาหาร

อย่างไรก็ดี การเพิ่มยอด

ขายในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 

2565 ภาคธุรกิจต้องวางแผน

การตลาดและเพิ่มการให้บริการ

ตอบโจทย์ลูกค้า โดยเฉพาะการ

จัดโปรโมชั่นด้านราคา รวมถึง

เพิ่มการให้บริการที่ช่วยสร้าง

ความสะดวกในการจับจ่ายให้

กับผู้บริโภค. 

ครองขวัญ รอดหมวน

ดูเหมือนนักลงทุนรายใหญ่ไทยจะมีความเชี่ยวชาญใน

การเก็งกำาไรอย่างมาก เพราะสามารถสร้างภาพและกดดัน

ตลาดได้ตลอดเวลา ทำาให้ไม่สนใจว่าจะมีปัจจัยทางพื้นฐานเป็น

อย่างไร จะดีแค่ไหน ก็สามารถชักนำาให้เกิดความเชื่อว่าไม่ดี

ได้ เป็นการใช้พลังการขายนำากดดัน ทำาให้นักเก็งกำาไรกลุ่มอื่นๆ 

ในตลาดจะขายตาม มีผลให้ตลาดถูกกดให้ดิ่งลงแรงได้ และที่

เคยมองในด้านการเก็งกำาไรว่าเป็นแนวรับก็สามารถกดลงจน

ทะลุแนวรับลงไปได้ เป็นเรื่องของการทำาสงครามทางจิตวิทยา

โดยตรงอย่างมาก แน่นอนว่าคนทั่วไปคงยากที่จะทนกับแรง

กดดันทางจิตใจอย่างหนักได้ ผลสุดท้ายคงต้องตัดสินใจยอม

ขายขาดทุนออกไป โดยไม่พิจารณาว่าราคาที่ขายออกเป็นราคา

ที่ต่ำาเกินจริงมากเพียงใด เพราะเป็นการขายหนีตาย ทำาให้คิด

อย่างอื่นไม่ได้

ในกรณีที่ทางกองทุนยังคงขายหุ้นออกอย่างมากในปัจจุบัน 

ทำาให้น่าคิดว่าจำาเป็นต้องขายหรือเจตนาที่จะเล่นเกมการเก็งกำาไร 

เพราะอย่างที่เคยกล่าวมาว่า มีการประเมินว่ากองทุนจะมีการขาย

หุ้น LTF ที่ครบอายุ 7 ปีออกในปีนี้ แต่จะมีมูลค่าประมาณ 2 หมื่น

ล้านบาท แต่พบว่าจนถึงวานนี้ (24 ม.ค.65) กองทุนได้ขายหุ้นออก

รวมถึง 23,487.59 ล้านบาทไปแล้ว จึงดูจะเป็นเจตนาที่จะเล่นเก็ง

กำาไรตามไปด้วย เพราะดัชนีตลาดได้ดิ่งลงหลุดแนวรับลงมาปิดที่                                                                              

1,640.54 จุด หากตามหาเหตุผลก็จะมีข้ออ้างว่าดัชนีดาวโจนส์ลบ

กว่า 450 จุด และตลาดดาวโจนส์ล่วงหน้าก็ยังเล่นในแดนลบ แค่

นี้ก็น่ารับฟังได้แล้ว ก็เป็นปกติของการเก็งกำาไร เมื่อต้องการให้

ตลาดลงก็จะเลือกนำาเอาปัจจัยลบมาอ้าง ทั้งๆ ที่ในประเทศ

กลับมีปัจจัยบวกอยู่มาก แค่เรื่องการส่งออกที่ดีมากของไทยก็

มีผลบวกกับธุรกิจในตลาดมากแน่นอน แต่กลับไม่มีการนำามา

พิจารณา หรือผลประกอบการไตรมาส 4 ของธุรกิจธนาคารที่ดี

ขึ้นกลับถูกกดราคาหุ้นให้ต่ำาลง โดยอ้างง่ายๆ แค่ Sell on Fact 

นี่คือกลยุทธ์ของการเก็งกำาไร แต่นักลงทุนจริงคงจะมองออกว่า                                                                                 

พ้ืนฐานท่ีดีข้ึนเศรษฐกิจท่ีโตข้ึน ย่อมจะเกิดผลดีกับธุรกิจในตลาด 

จึงน่าลงทุนมากกว่าขาย

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามอง ในกลุ่มพลังงานยืนยันว่าราคา

น้ำามันลดลงยาก ยังยืนระดับสูงดีกับธุรกิจ จึงน่ามองที่ RPC, 

ACC และ AKP กลุ่มอาหารภาวะเงินเฟ้อที่

เกิดขึ้นแสดงว่าราคาอาหารจะสูง จึงน่ามอง

ที่ ASIAN, KSL และ NSL กลุ่มขนส่งพบ

ว่าการส่งออกทางเรือดีมาก ยิ่งส่งออกสูงก็ยิ่ง

ดีกับธุรกิจ จึงน่ามองท่ี JWD, TTA และ AOT 

เป็นต้น กลุ่มวัสดุก่อสร้างพบว่างานก่อสร้างยังมี

มาก วัสดุก่อสร้างต้องใช้มากไปด้วย จึงน่ามองท่ี 

SCC, DRT และ TASCO หุ้นรายตัวท่ีน่ามองมี 

BBL, AP และ COM7 เป็นตัวอย่าง

ตลาดตอบรับกับปัจจัยลบไปมากเกินไป

แล้ว คงต้องกลับมาตอบรับปัจจัยบวกบ้าง นัก

ลงทุนต่างชาติคงมองออกจึงกลับมาลงทุนมาก

ขึ้น.

 

ตลาดตอบรับข่าวลบไปมากแล้ว

24/1/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 4,630.51 7,082.31 -2,451.80
 6,206.73 7,203.79 -997.06
 35,332.23 33,126.48 2,205.75
 30,736.04 29,492.94 1,243.11

76,905.52
-12.19

 1,640.54
 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 32.57 33.29
ยูโร 36.76 37.76
ปอนดสเตอรลิง 43.85  45.04
เยน (100 เยน) 28.40 29.24
หยวนจีน 4.89 5.29
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 28,650 28,750
ทองรูปพรรณ 28,136 29,250
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

ศุภาลัยลุยผุด

34โครงการ

ฟุ้งดันยอดพุ่ง

ไทยโพสต์ • นายประทีป ตั้งมติ

ธรรม ประธานกรรมการบริหาร 

บมจ.ศุภาลัย หรือ SPALI เปิด

เผยว่า บริษัทตั้งเป้าหมายยอด

ขายในปี 65 ไว้ที่ 2.8 หมื่นล้าน

บาท และตั้งเป้ารายได้ 2.9 หมื่น

ล้านบาท (เฉพาะยอดขายในประ 

เทศไทย) จากปีก่อนที่ทำายอด

ขายได้ 2.4 หมื่นล้านบาท พร้อม

วางแผนเปิดตัวโครงการใหม่ 34 

โครงการ แบ่งเป็น โครงการแนว

ราบ 31 โครงการ และโครงการ

คอนโดมิเนียม 3 โครงการ มูลค่า

โครงการรวม 4 หมื่นล้านบาท 

และวางงบซื้อที่ดินในปี 65 ไว้ที่ 

8 พันล้านบาท

ในปีน้ีบริษัทต้ังม่ันก้าวไป

ข้างหน้าอย่างย่ังยืน พร้อมสร้าง

การเปล่ียนแปลงและพัฒนาท่ี

อยู่อาศัยทุกโครงการให้สมบูรณ์

แบบย่ิงข้ึนดังท่ีต้ังม่ันมาตลอด 33 

ปี โดยมีเป้าหมายหลักคือ การ

สร้างความพึงพอใจในระดับสูงให้                                               

กับลูกค้า ปรับปรุงและสร้างนวัต 

กรรมการทำางาน พร้อมพัฒนา

ศักยภาพของพนักงานทุกระดับ

ในองค์กรผ่านการอบรมหลักสูตร

ต่างๆ ท้ังภายในและนอกองค์กร 

รวมท้ังกำาหนดเป้าหมายการดำาเนิน

การด้านส่ิงแวดล้อม โดยกำาหนด

ให้ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในปี 65

ในส่วนของการขยายการ

ลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะ

ในประเทศออสเตรเลีย บริษัทอยู่

ระหว่างการเจรจากับพันธมิตร

ออสเตรเลียในการเซ็นสัญญา

พัฒนาโครงการในประเทศออส 

เตรเลียเพิ่มอีก 2 โครงการ ซึ่งจะ

มีความชัดเจนในเร็วๆ นี้. 

ไทยโพสต์ • ปตท.สผ.เผยการ                                     

เปลี่ยนแปลงผู้ร่วมทุนในโครง 

การยาดานา ประเทศเมียนมา 

พร้อมส่งต่องานร่วมผู้ดำาเนินงาน

รายใหม่

รายงานข่าวจากบริษัท 

ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม 

จำากัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.                                     

(PTTEP) เปิดเผยว่า ตามท่ีบริษัท 

โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ อีพี เมียนมา                                       

ได้ขอถอนตัวจากการเป็นผู้ร่วม                                                

ทุนและผู้ดำาเนินการในโครงการ

ยาดานา และในบริษัท Moattama 

Gas Transportation Company 

(MGTC) ซึ่งดำาเนินธุรกิจท่อส่ง

กา๊ซจากโครงการในประเทศเมียน 

มา เมื่อวันที่ 21 ม.ค.2565 นั้น 

ปตท.สผ.ได้รับจดหมายดังกล่าว

อย่างเป็นทางการจากบริษัท โท

ทาลเอนเนอร์ยี่ส์ อีพี เมียนมา

แล้ว ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนรายเดียวที่

ได้แจ้งขอถอนตัวอย่างเป็นทาง 

การในขณะนี้ 

โดยระบุว่า ในช่วงที่โท

ทาลฯ ยังคงเป็นผู้ดำาเนินการใน

โครงการต่อไปอีก 6 เดือนนั้น 

จะสนับสนุนการเปลี่ยนผ่าน

การดำาเนินงานไปยังผู้ดำาเนิน

การใหม่ โครงการยาดานามี

อัตราการผลิตก๊าซธรรมชาติใน

ปี 2564 ประมาณ 770 ล้าน

ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน โดยส่งก๊าซฯ 

ให้กับประเทศไทยประมาณ 570                                                

ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพื่อใช้

ในการผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับ

พื้นที่ภาคตะวันตกของไทย โดย

ปริมาณดังกล่าวคิดเป็น 10-

15% ของความต้องการใช้ก๊าซ

ธรรมชาติในไทย ขณะที่อีกประ 

มาณ 200 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อ

วัน ใช้สำาหรับผลิตกระแสไฟฟ้า

ในประเทศเมียนมา และคิด

เป็นประมาณ 50% ของความ

ต้องการใช้ก๊ าซธรรมชาติ ใน 

เมียนมา.



0

6

3

9 9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

สอท.โว64ผลิตรถทะลุเป้า
มั่นใจปี65แตะ1.8ล้านคัน

ศก.หนุนส่งออกอาหารโต 

ถกรัฐ-เอกชนดึงลงทุนในนิคมฯ สระแก้ว 

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ได้ร่วมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด 

สระแก้ว ผู้แทนจากหน่วยงานราชการต่างๆ ผู้แทนภาคเอกชน 

และท้องถิ่น เพื่อหารือถึงแนวทางการบูรณาการความร่วมมือ ให้                                                            

เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมร่วมกันอย่างยั่งยืน 

ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง กนอ.กับหน่วยงานต่างๆ ใน

จังหวัดสระแก้ว รวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมที่นักลงทุนในพื้นที่ให้

ความสนใจ และแนวทางการประชาสัมพันธ์การค้าการลงทุนใน

พื้นที่อีกด้วย

เดินหน้าบริการ ‘dStatement’ ผ่านดิจิทัล

นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบัน

การเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.ร่วมกับ

สมาคมธนาคารไทย และสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เปิดตัวการ

ให้บริการ dStatement (digital bank statement) ซึ่งเป็นการให้

บริการรับ-ส่งข้อมูลรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก ในรูปแบบ

ดิจิทัลโดยตรงระหว่างสถาบันการเงิน ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนที่

ต้องการใช้ข้อมูล bank statement เป็นหลักฐานประกอบการ

สมัครขอใช้บริการทางการเงิน สามารถขอให้ธนาคารที่ตัวเองมี

บัญชีเงินฝากอยู่ ส่งข้อมูล bank statement ไปยังธนาคารแห่งอื่น

ได้ โดยตรง ผ่านช่องทางโมบายแบงกิ้ง แอปพลิเคชันหรือช่องทาง

อื่นตามที่สถาบันการเงินแต่ละแห่งกำาหนด ซึ่งจะทำาให้ผู้ใช้บริการ

ได้รับความสะดวกในการใช้บริการทางการเงินยิ่งขึ้น จากเดิมที่

ต้องขอข้อมูลดังกล่าวในรูปเอกสารกระดาษ

กัลฟ์ฯ ส่งบริษัทลูกบุกเชียงใหม่ 

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้าน                                                                                  

การเงิน บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ แจ้งต่อตลาด 

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัท กัลฟ์ รีนิวเอเบิล 

เอ็นเนอร์จี จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 100% ได้ลง

นามสัญญาซื้อขายหุ้นกับนักธุรกิจท้องถิ่น เพื่อเข้าซื้อหุ้นสัดส่วน 

99.99% ของบริษัท ออล เวสท์ ทู เอ็นเนอร์จี จำากัด ซึ่งถือหุ้นใน

สัดส่วน 99.99% ในบริษัท เชียงใหม่ เวสท์ ทู เอ็นเนอร์จี จำากัด 

ซึ่งได้สิทธิจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในการบริหาร

จัดการระบบจัดการขยะมูลฝอย สำาหรับโครงการโรงไฟฟ้าขยะ

ชุมชน CM WTE มีกำาลังการผลิตติดตั้งไม่ต่ำากว่า 9.5 เมกะวัตต์ 

เพื่อรองรับปริมาณขยะไม่ต่ำากว่า 650 ตันต่อวัน

STARK สยายปีกสู่ธุรกิจ EV

นายประกรณ์ เมฆจำาเริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  เปิด

เผยว่า บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) ในปี 2565 นี้ ตั้ง

เป้าเติบโตของรายได้อยู่ที่ประมาณ 27,500–30,000 ล้านบาท 

เนื่องจากบริษัทมีแผนการขยายฐานรายได้เข้าสู่ธุรกิจรถยนต์

พลังงานไฟฟ้า หรือ EV ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดที่กำาลังเป็นที่

นิยมอย่างยิ่ง และจำาเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงชุดสายไฟตาม

เทคโนโลยีต่างๆ ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน โดยต้องมี

สายไฟเป็นตัวเชื่อมระหว่าง EV และอื่นๆ เช่น Charging station 

ในสถานีบริการน้ำามัน, Charging box ในบ้าน, อาคาร, สำานักงาน 

หรือห้างสรรพสินค้าต่างๆ เพื่อรองรับขนาดกำาลังไฟฟ้า และ

ปริมาณการใช้ไฟที่มากขึ้น.

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒน

พงษ์ รองประธานและโฆษก

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ภายในปี 

2564 (ม.ค.-ธ.ค.) มีจำานวนทั้ง

สิ้น 1,685,705 คัน เพิ่มขึ้นจาก

ปี 2563 ที่ 18.12% โดยผลิต

เพื่อส่งออกได้ 956,530 คัน 

เท่ากับ 56.74% ของยอดการ

ผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี 2563 

ระยะเวลาเดียวกัน 34.91% และ

ผลิตเพื่อจำาหน่ายในประเทศได้ 

729,175 คัน เท่ากับ 43.26% 

ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้น

จากปี 63 ที่ 1.55%

ซึ่งในปี 2564 สามารถขาย                                          

รถยนต์ภายในประเทศ 759,119 

คัน ลดลงจากปี 2563 ในระยะ

เวลาเดียวกัน 4.2% ส่วน

รถจักรยานยนต์ มียอดขาย 

1,606,481  คัน เพิ่มขึ้นจากปี 

63 ที่ 6% เพราะมีปัจจัยลบสอง

อย่างคือการระบาดของโควิด-

19 หลายระลอก ทำาให้รัฐบาล

ล็อกดาวน์เมื่อกลางเดือน ก.ค. 

ถึง ส.ค.64 ส่งผลให้ลูกค้าถอน

มัดจำาและชะลอการรับรถใน

ช่วงนั้น และการขาดแคลนเซมิ

คอนดักเตอร์ทำาให้ต้องชะลอการ

ผลิตรถยนต์บางรุ่นเป็นระยะๆ 

สำาหรับในปี 2565 นี้ ตั้งเป้ามี

ยอดการผลิตรถอยู่ที่ 1,800,000 

คัน เพิ่มขึ้น 114,295 คัน คิด

เป็น 6.78% จากปีก่อนผลิตได้ 

1,685,705 คัน

“หากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโควิดคลี่คลาย คน

คลายความกังวลมากขึ้น ทำาให้

กิจกรรมต่างๆ เริ่มกลับมาดำาเนิน

เข้าสู่ภาวะปกติได้ดีขึ้น รัฐบาล

สามารถเปิดประเทศรับนักท่อง

เที่ยวได้มากขึ้น สร้างรายได้ให้

สาทร • ส.อ.ท.ปลื้มยอดผลิตรถยนต์ปี 64 ทะลุ 1.68 ล้านคัน 

มากกว่าปีก่อน 18.12% สะท้อนการส่งออกโต 30.35% พร้อมเปิด

เป้าผลิตรถยนต์ ปี 65 แตะ 1.8 ล้านคัน ด้านสถาบันอาหารฟุ้งเป้าส่ง

ออกอาหารไทยปีนี้ทุบสถิติ 1.2 ล้าน ล. หวังปัจจัยเศรษฐกิจฟื้นช่วย

หนุน เผยปี 64 ส่งออกโต 11.5%

ธุรกิจและคนในภาคการท่อง

เที่ยวเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีการ

ผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ออกสู่ตลาด 

ก็มีโอกาสที่ยอดผลิตรถยนต์เพื่อ

จำาหน่ายในประเทศจะผลิตได้ 

850,000 คัน” นายสุรพงษ์กล่าว

นางอนงค์ ไพจิตรประภา

ภรณ์ ผู้อำานวยการสถาบันอาหาร 

กล่าวว่า แนวโน้มการส่งออก

สินค้าอาหารไทยปี 2565 คาด

จะมีมูลค่า 1,200,000 ล้านบาท 

ขยายตัว 8.4% ซึ่งหากเป็นไป

ตามคาดจะเป็นสถิติส่งออกสูงสุด

ครั้งใหม่ (นิวไฮ) ของการส่งออก

อาหาร ซึ่งมีปัจจัยบหนุนมาจาก

ความต้องการสินค้าในตลาดโลก

มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามภาวะ

เศรษฐกิจ หลังจากประชากร

โลกได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 

ครอบคลุมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม 

ในปี 2564 ที่ผ่านมานั้น ไทยมี

การส่งออกสินค้าอาหารมูลค่า 

34,890 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยาย

ตัว 11.5%.

กนี้เราพูดถึง “ผู้นำา” กันบ่อยถี่ พูดอีกทีก็ถูกของเขานะ ว่า

ทุกองค์กรต้องมีผู้นำา ฝรั่งยอมรับว่ามีลักษณะ “Tone from 

the Top” ส่วนคนไทยคุ้นกันว่า “หัวส่าย หางกระดิก”

อาณาจักรเอกชนอาจมีไม่กี่ตระกูลที่เป็นองค์กรระดับสากล 

หนึ่งในนั้นคือ “จันศิริ” มาฟังวิสัยทัศน์ของ “ลูกชาย” ที่รับงานต่อ

จากบิดา-คุณไกรสร ผู้ก่อตั้ง ซึ่งวันนี้ก้าวเข้าสู่วัย 86 แล้ว

พ่ีช้าง-ธีรพงศ์ จันศิริ CEO บมจ.ไทยยูเน่ียน กรุ๊ป ข้ึนเวทีเป็น 

รักเธอ.....ประเทศไทย

พั

วิทยากรให้กับหลักสูตรวิทยาการ

การเกษตรระดับสูง-วกส. รุ่น

ที่ 1 นับเป็นหลักสูตรแรกของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใน

รอบ 130 ปีของการก่อตั้ง มา

เส้นนี้เข้าทางจริงๆ ตรงสายงาน

ธุรกิจแบบจังเบอร์ นาทีทองบน

เวทีทองแบบน้ี จึงชกหมัดไม่ย้ัง ไม่

เก็บหมัด นักศึกษาเพื่อนร่วมช้ัน 

แสบ คันคะเยอไปท้ังตัว เพราะ

เป็นข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ท้ังน้ัน 

ล้วนมีหลากหลายอาการ สังเกต

หน้าตากันแทบไม่ทันเชียวแหละ  

ส่วนเพื่อนภาคเอกชนย้ิมท่ีมุมปาก 

บอกอยากพูดมานานแล้ว....

ขอนำาบางเสี้ยวมาเล่าสู่กันฟังแบบสร้างสรรค์ และเติม แชร์ความ

รู้ร่วมกันนะ.....  

บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป หรือ TU ของชาวหุ้น เป็น

หุ้นประเภท “หุ้นปันผล” เพราะจ่ายปันผลทุกปี และใหญ่

ติดอันดับในทุกชาร์ต มีประวัติการก่อตั้งเมื่อปี 2520 โดย

คุณไกรสร จันศิริ-ฉายา จากเด็กชงชาสู่ธุรกิจแสนล้าน  

เข้าตลาดหุ้นเมื่อปี 2537 ยอดขายทะยานแตะ

หลักแสนล้านบาท มานาน มากกว่า 5 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจ

ส่งออกได้รับผลดีจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่า มาตั้งแต่

ยุคต้มยำากุ้งปี 2540 และเป็นความเข้มแข็งที่ยังรักษา

โมเมนตัมมาได้อย่างน่าชื่นชม  

เป็นหุ้นชั้นแนวหน้า ที่เกือบทุกกองทุนต้องเก็บ

เข้าพอร์ต มูลค่าตามราคาตลาดมากกว่า 9 หมื่นล้าน

บาท PE 12 เท่า ราคาสูงสุดในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาคือ 

23 บาทต่อหุ้น ต่ำาสุดคือ 13.40 บาท ส่วนราคาล่าสุดคือ 

19.60 บาท ต่อหุ้น

สินค้าหลักที่เป็นความอเมซิ่งมั่กมาก ว่า....แม้เมืองไทย ไม่ได้

• บริหารความเสี่ยงแบบสุดฤทธิ์ สุขวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง 

CFO แห่งเอไอเอ จึงต้องเชื่อมความเข้าใจระหว่างตัวแทน ทั้ง 

11,000 คน ว่า ขายสินค้าแบบ “ยูนิตลิ้งค์” กันนะ เวิร์กสุด...• 

• ลองแอบส่องรูปออกงานระหว่าง สุทธิพงษ์ จุลเจริญ                                                             

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กับศรีภริยา วันดี กุญชรยาคง 

ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ จะเห็นว่าเลิฟกันสุดๆ เพราะมือ

ประสานมือกันมิได้ห่าง ไม่ว่าจะรูปคู่ รูปหมู่ หรือแม้แต่รูปเป็น

ทางการก็ตาม..หุหุ...• 

• ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ เมื่อตรุษจีนปีนี้มาถึง คุณตุ๋ม-

ศุภานวิต เอี่ยมสกุลรัตน์ บอสใหญ่ แห่งเคอี กรุ๊ป สั่งลุย!! จัด

ใหญ่ จัดเต็ม เชิดสิงโตโชว์ลีลากระโดดเสาดอกเหมยเฉลิมฉลอง

ความยิ่งใหญ่ พร้อมด้วยมังกรทอง LED ความยาวกว่า 40 เมตร 

และขบวนเทพเจ้าแห่งโชคลาภ “ไฉ่ซิงเอี้ย” ต้อนรับปีเสือทอง 

ในงาน ไชนีส นิว เยียร์ 2022 (Chinese New Year 2022) ทุก

ศูนย์การค้าในเครือ Ally (อัลไล) ในวันอังคารที่ 1 ก.พ.2565 

เวลา 16.00 น. และว่ากันว่า แสงจากไฟของสิงโตและมังกรจะ

ช่วยส่องสว่างนำาทางแห่งความเจริญรุ่งเรืองมาให้ทุกๆ คนด้วย

นา...• 

• สวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 

ไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) ลองตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบ

อุบัติเหตุช่วง 7 วันอันตรายในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 

29 ธันวาคม 2564–4 มกราคม 2565 พบว่ามีผู้เอาประกันภัย

ของบริษัท ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตรวมทั้งสิ้น 12 ราย รวมความ

คุ้มครองทั้งสิ้น 5,715,296 บาท ..เงินก็จ่ายตามกติกา แต่ความ

เสียใจที่ส่งมอบให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตนั้น..หาค่ามิได้นะคะ...• 

ณัฐ  วรา 

นที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ที่จะถึงนี้ ตรงกับ                     

“วันตรุษจีน” หรือวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีน ซึ่ง

เป็นประเพณีที่ตกทอดสู่ประชากรเชื้อสายจีน

ที่กระจายอยู่ทั่วโลก นอกจากหมู เป็ด ไก่ ปลา

และอาหารทะเลต่างๆ ที่นิยมนำามาไหว้เจ้าเนื่องในวัน

ตรุษจีนแล้ว ในวันที่ 7 นับจากวันขึ้นปีใหม่ ตามความ

เชื่อของชาวจีนบางท้องถิ่นโดยเฉพาะชาวแต้จิ๋ว ฮากกา 

(จีนแคะ) จะเป็นวันกินผัก 7 อย่าง ซึ่งเลือกชื่อผักที่มี

ความหมายเป็นมงคลในภาษาจีน เพื่อสื่อถึงการเริ่มต้น

ชีวิตที่รุ่งเรือง มีโชคลาภ

ผศ.ดร.ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร รองผู้อำานวยการ

ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และการคลัง และประธานกลุ่มวิจัย

จีน-ไทยศึกษา (Chinese - Thai Studies) สถาบันวิจัย

ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล (RILCA) 

ได้กล่าวถึงประเพณีเนื่องในวันตรุษจีนทั่วโลกว่า จัดขึ้น

เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของผู้มีเชื้อสายจีน จะมีรายละเอียด

ที่แตกต่างกันตามความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งการ

รับประทานผักในวันที่ 7 หลังวันตรุษจีนนั้น ถือเป็น

กุศโลบายอย่างหนึ่งในการปรับสมดุลของร่างกาย หลัง

จากการรับประทานเนื้อสัตว์ เช่น หมูเป็ด ไก่ ปลา 

และอาหารทะเลต่างๆ แล้ว ควรรับประทานพืชผักใน

ครอบครัว เพื่อเป็นการล้างพิษในร่างกาย 

“จับฉ่าย” เมนูผักที่คนไทยรู้จักดี หมายถึง การต้ม

ผักหลายชนิดรวมกันอย่างไม่เป็นสำารับ ซึ่งน่าจะมาจาก

การจัดงานเลี้ยง หรือเทศกาลต่างๆ แล้วยังมีผักจำานวน

มากที่รับประทานไม่หมด จึงนำามาต้มรวมกันเพื่อเป็นการ

เลี้ยง/ผลิตปลาทูน่า สักกะตัวเดียว แต่กลายเป็นเบอร์หนึ่งของโลก ใน

ธุรกิจทูน่ากระป๋อง ที่เรียกกันว่าเป็น “เนื้อไก่แห่งท้องทะเล-Chicken 

of the Sea”  ไหมล่ะ คนไทยไม่มีสองรองใครจริงๆ 

พี่ช้างเริ่มตะลุยหมัดเป็นวลีที่ได้ยินกันทั่วล้วน อาทิ  “ไทย

เฉย” มีคนพูดมากกว่าคนทำา ยังไม่เคยได้ยินว่า เราเคยมียุทธศาสตร์

ทางการเกษตรบ้างไหม???

วลีเด็ด “รัฐเลิกกำากับ หันมาสนับสนุน” ดีกว่าไหม? ไทยตกชั้น

ของการเคยครองสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งอย่าง “ข้าว”  ไม่เห็นมีใคร

ออกมาเดือดร้อนหรือเสียใจ หรือจะทำาไงให้ได้แชมป์กลับคืนมา...... 

รัฐทำางานแบบถังๆ คือเป็น Silo BaSe ขอเป็นแบบ Activity 

Be บ้างได้ไหม..... 

ทุกมาตรการย่อมกระทบบางคน มากน้อยต่างกันไป แต่ 

“ประเทศไทยได้อะไร?” ต่างหาก ที่ทุกคนควรคิดหนักๆ   

ไหมล่ะ บอกแล้วว่าชกหมัดหนัก ......จะฟังอีกไหม.....จบดีกว่า...

ฮา...  

ดาวเต็มฟ้า

ถนอมอาหารเนื่องจากสมัยโบราณไม่มีตู้เย็น 

ผัก 7 อย่างซึ่งนำามารับประทานเนื่องในวันที่ 7 นับจากวัน

ขึ้นปีใหม่ของชาวจีน ตามชื่อของผักที่สื่อความหมายถึงความเป็น

มงคลนั้น มีความแตกต่างกันตามความเชื่อของชาวจีนในแต่ละ

ท้องถิ่น ผักบางชนิดใน 7 อย่าง ซึ่งนิยมนำามาทำา ‘‘จับฉ่าย” ได้แก่ 

“คะนั้มไฉ่” หรือ “ผักคะน้า” หมายถึง “ความเป็นหนึ่ง ยอดเยี่ยม 

ล้ำาเลิศ” จากตัวอักษรซึ่งมาก่อนตัวอักษรอื่น, “คึ้งไฉ่” หรือ “ผักขึ้น 

ฉ่าย” ที่หมายถึง “ความมุมานะ” และ “ขยันหมั่นเพียร”, “หัวไช

เท้า” หมายถึง “ความสะอาดบริสุทธิ์” จากสีขาวของหัวไชเท้า แต่

บางคนตีความว่า “ความเป็นใหญ่เป็นโต”, “ตั่วไฉ่” หรือ “ผักกาด

เขียว” หมายถึง “การประสบความสำาเร็จ” ฯลฯ

ผศ.ดร.กมลรัตน์ โพธิ์ปิ่น อาจารย์ประจำาศูนย์วิจัยพัฒนา

นวัตกรรม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าว

ถึง “เทศกาลกินผัก 7 อย่าง” เนื่องในวันตรุษจีนว่า ถือเป็นโอกาส

อันดีที่จะได้รับประทานผักเพื่อสุขภาพ โดยองค์การอนามัยโลก

ได้แนะนำาว่า เพื่อสุขภาวะที่ดี แต่ละคนควรรับประทานผักให้ได้

อย่างน้อยวันละไม่ต่ำากว่า 400 กรัมในแต่ละวัน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นผัก

หรือผลไม้ชนิดใด ก่อนนำามารับประทานควรล้างให้สะอาดก่อนทุก                                                                            

ครั้ง

จากงานวิจัยล่าสุดโดย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย

มหิดล ได้ค้นพบว่า การล้างผักและผลไม้แม้เพียงใช้น้ำาประปาแช่

ผักไว้ประมาณ 10 นาที แล้วนำามาล้างผ่านน้ำาไหล 2 นาที ก็เพียง

พอที่จะลดการปนเปื้อนจากสารเคมี หรือยาฆ่าแมลง ได้ถึงร้อยละ 

60-70 ในขณะที่การใช้น้ำาเปล่าผสมผงเบกกิ้งโซดา หรือน้ำาเปล่า

ผสมน้ำาส้มสายชู ลดได้ร้อยละ 30-40 และน้ำาเปล่าผสมด่างทับทิม 

ลดได้ร้อยละ 20-30 ตามลำาดับ

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากเปิดให้

บริการประชาชน โดยศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรม ในการตรวจสาร

ตกค้างยาฆ่าแมลงและโลหะหนักในผลผลิตทางการเกษตรแล้ว ยัง

ให้บริการประชาชนด้วยชุดทดสอบสารเคมีกำาจัดแมลงตกค้างใน

ผักและผลไม้ (กลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตและคาร์บอเนต) หรือ “MT 

Pest easy Test” ซึ่งเป็นผลงานนวัตกรรมเด่นของคณะ ที่ใช้งาน

สะดวก ให้ผลตรวจวัดรวดเร็ว อ่านผลง่าย และวิเคราะห์ผลได้

แม่นยำา ผู้ใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่คณะ.

วั

อนรับเข้าสู่ปีใหม่ 2565 ด้วยข่าวดีและข่าวร้ายในวงการอสังหาฯ 

ที่ต้องพยายามทำาใจมองโลกในแง่ดีว่า ถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน

ให้ผู้ประกอบการแข็งแกร่งขึ้น เพราะเปิดต้นปีมาพร้อมๆ กับ 

“โอมิครอน” ที่เริ่มร้อนแรงขึ้น ในขณะที่ธุรกิจเหมือนจะกำาลังเริ่มโง

หัวขึ้นมาเลยโดนตบคว่ำาไปอีกที ยังดีที่มีข่าวดีที่กลายเป็นข่าวธรรมดา

ไป เรื่องมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำานอง “ที่อยู่อาศัย

ทั้งบ้านและคอนโดฯ ที่ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท” ต่อไปถึง 31 ธันวาคม 

2565 นี้ มากระตุ้นหัวใจให้ตลาดอสังหาฯ พอกลับมายิ้มมุมปากนิดๆ 

ได้บ้างว่า มีแค่นี้ก็ยังดีกว่าไม่มีนะ ทั้งที่จริงๆ แล้วถ้ามองตามสภาพ

ตลาด มาตรการนี้ควรต้องประกาศต่ออายุออกไปตั้งแต่ก่อนสิ้นปีเพื่อ

กระตุ้นให้เกิดการโอน การซื้อขาย เปลี่ยนมืออสังหาริมทรัพย์กัน รอบ

นี้ดีหน่อยตรงที่รวม “บ้านและคอนโดฯ มือสอง” ไปด้วย แต่ยังไม่ยอม

ใจอ่อนขยายมาตรการให้ใช้กับอสังหาฯ ที่ราคาเกิน 3 ล้าน ตามที่กลุ่ม

ผู้ประกอบการร้องขอให้ขยายเพิ่มเพราะได้ประโยชน์มากกว่า   

เอาจริงๆ บ้านราคาไม่เกิน 3 ล้านน่ีหายากข้ึนทุกที และกลุ่มน้ีก็

เป็นกลุ่มท่ีสถาบันการเงินรักมากเหลือเกิน แบบกลัวลูกค้าเป็นหน้ีจนไม่

ค่อยปล่อยสินเชื่อกัน ทำาให้ตลาดกลุ่มน้ีมีอัตราส่วนการปฏิเสธสินเชื่อสูง                                                                                   

มาก แต่ก็เอาเถอะ “มาแล้วยังดีกว่ามาช้า มาช้ายังดีกว่าไม่มา” ได้แค่

น้ีก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลย แต่อีกข่าวหน่ึงซ่ึงน่าจะผิดหวังกันท้ังวงการ คง                                                                           

เป็นข่าวเรื่องการเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างตามอัตราเดิมท่ีน่าจะ

ไม่มีส่วนลด 90% ในปีน้ีแล้วจริงๆ อัตราการเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ตามอัตราใหม่ท่ีรัฐบาลประกาศจะต้องเร่ิมใช้ต้ังแต่ปี 2563-2564 แล้ว 

แต่บังเอิญว่า ท้ังโลกได้รู้จักกับ “โควิด-19” ท่ีสร้างผลกระทบทางลบกับ

เศรษฐกิจกันอย่างท่ัวหน้า ภาครัฐเลยเมตตาลดให้ 90% มา 2 ปี เพื่อลด

ความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ ท้ังรายได้หาย 

งานหด คนตกงานเต็มไปหมด หลายๆ ธุรกิจถึงกับต้องปิดตัวไปมากมาย  

แต่มาปีนี้เหมือนความใจดีน่าจะหายไปจากการที่การจัดเก็บราย

ได้ส่วนท้องถิ่นหายไปจากการลดภาษีนี้ และภาครัฐเองก็น่าจะไม่ค่อย

มีงบประมาณในการสนับสนุนแล้ว หวยจึงมาตกที่การเร่งเก็บภาษีที่พอ

จะเก็บได้ และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นหนึ่งนั้น เพราะไม่ลด แต่

ไม่ได้เพิ่ม ก็ฟังดูน่าจะมีเหตุผลดี แต่ภาครัฐอาจลืมไปว่า 2 ปีที่ผ่านมา

รายได้มันลดลงขนาดไหน ภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ของภาคเอกชนนั้นชัก

หน้าไม่ถึงหลังกันมากมายขนาดไหน ผู้ประกอบการและบุคคลธรรมดา

ภาคเอกชนไม่ได้มีเงินเดือนมั่นคงเหมือนคนทำางานราชการ ที่ทำางานดี

หรือไม่ดี เช้าชามเย็นสองชาม ก็ได้เงินเดือนตรงเวลา การที่มีภาระเพิ่ม

เติมเรื่องการจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในช่วงนี้ที่กำาลังพยายามจะ

ลืมตาอ้าปากหาทางประคับประคองธุรกิจและงานของตัวเองให้รอด 

จึงไม่น่าจะเป็นช่วงที่ดีนัก  

ยังไหวกันอยู่มั้ย?

ต้

7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

เทศกาลกินผัก 7 อย่างวันตรุษจีน

แนะวิธีล้างช่วยบริโภคปลอดภัย

ในมุมมองผมเรื่องอัตราภาษีใหม่ ผมเห็นด้วย แต่เรื่องระยะ

เวลาที่จะกลับมาบังคับใช้อัตราปกติในปีนี้ ผมว่าอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่

เหมาะสมและน่าจะมีคนคัดค้านอีกมากเช่นกัน ส่วนอีกข่าวสดๆ ร้อนๆ 

ที่เพิ่งมีการพูดถึงคือ เรื่องการดับฝันผู้ประกอบการในการที่จะหาทาง

ขอขยายตลาดที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติมากขึ้น โดยการขอขยาย

โควตาในการให้ชาวต่างชาติซื้อคอนโดมิเนียมให้ได้มากกว่า 49% ของ 

พื้นที่ขายตามโควตาเดิมของชาวต่างชาติ และการขอขยายระยะเวลา

สัญญาการเช่าบ้านจัดสรร จากเดิมไม่เกิน 30 ปี เป็น 50 ปีได้ ซึ่งฝั่ง

ผู้ประกอบการเองมองว่า นี่จะเป็นการสร้างความน่าสนใจและความ

มั่นใจให้กับชาวต่างชาติในการเข้ามามีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์

เมืองไทย อันจะเป็นการกระตุ้นตลาดให้ชาวต่างชาตินำาเงินมาลงทุน

ซื้ออสังหาฯ บ้านเรามากขึ้น  

อีกแง่หนึ่งคือ ผลด้านจิตวิทยา ที่จะทำาให้ตลาดเริ่มกลับมาคึก 

คักได้ แต่เท่าที่ฟังท่าทีล่าสุดจากท่าน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.

มหาดไทย ในที่ประชุม ครม.แล้ว น่าจะฝันค้างกันไปด้วย ที่ท่านก็มี

เหตุผลแบบผู้บริหารประเทศที่ท่านคิด ซึ่งก็ไม่เหมือนกับเหตุผลของผู้

ประกอบการอสังหาฯ ที่ทำางานด้านนี้กันมาทั้งชีวิตคิด ก็คงต้องทำาใจ

ยอมรับ ส่วนข่าวดีเรื่องมาตรการ LTV ตั้งแต่ปีที่แล้ว ที่ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยยอมผ่อนผันแล้ว อยากให้ทาง ธปท.ลองลงมาติดตามภาค

สนามดูบ้างครับ ว่าที่ประกาศมาแล้ว ทางธนาคารพาณิชย์เต็มใจรับ

ลูกมาปฏิบัติตามกันมากน้อยแค่ไหน เพราะเมื่อปลายปีหลายๆ ธนา 

คารพาณิชย์ยังคงไม่รู้ไม่ชี้กับที่ประกาศมาอยู่เลย ประโยคฮิตในการ

ทักทายกันในวงการผู้ประกอบการในปีใหม่นี้ก็เลยยังเป็นประโยคที่

ว่า “ยังไหวกันอยู่มั้ย?”.  

ร่วมมือ • บริษัท บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จำากัด 

(มหาชน) บริษัท บีบีจีไอ จำากัด (มหาชน) สำานักงาน

การวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) ร่วมลงนามในบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือโครงการนวัตกรรมสีเขียวเพื่อ

ทดลองผลิต Sustainable Aviation Fuel (SAF) หรือ

เช้ือเพลิงอากาศยานชีวภาพแบบย่ังยืนจากเอทานอล 

สู่การพัฒนาน้ำามันเครื่องบินคาร์บอนต่ำาจากฐานงาน

วิจัย เพื่อนำาองค์ความรู้ท่ีได้จากโครงการวิจัย “การ

ผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพจากฟูเซลแอลกอฮอล์ท่ีได้จาก

โรงงานเอทานอล” เมื่อปี พ.ศ.2563 พร้อมต้ังเป้า

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ภายในปี พ.ศ.2593.
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8 การ์ตูน

พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้

วันที่ ๑ พฤษภาคม พุทธศักราช 
๒๔๕๔ มีพระราชดำาริให้จัดตั้งกอง

เสือป่า เพื่อฝึกอบรมข้าราชการ พ่อค้า
และพลเรือน ให้ได้รับการฝึกอย่าง

ทหาร เป็นกำาลังประเทศในยามคับขัน                       
มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมายบ้านเมือง 
ปลูกฝังให้มีความจงรักภักดีต่อชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะส่ง
เสริมความกล้าหาญ เข้มแข็ง สามัคคี 

และเสียสละ

มีการตั้งกองเสือป่าในชื่ออื่นๆ ตามกิจกรรม เช่น 
กองเสือป่ารักษาพระองค์ หรือ กองเสือป่าหลวง กอง
เสือป่ารักษาแผ่นดิน หรือ กองเสือป่ารักษาดินแดน

กองเสือป่าจึงเป็นที่รวมข้าราชการ สามัญชน และ
พลเรือนทั่วประเทศ แบ่งเป็น ๔ ภาค ดูแลตามกลุ่ม

จังหวัด ถือเป็นต้นแบบของตำารวจตระเวนชายแดนใน
เวลาต่อมา

วันที่ ๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๕๔ โปรด
เกล้าฯ ให้ตั้งกองลูกเสือเป็นกิจการของเยาวชนกอง
แรกขึ้น ณ โรงเรียนมหาดเล็กหลวง หรือ โรงเรียน

วชิราวุธวิทยาลัยในปัจจุบัน

ต่อมาจึงขยายกิจการไปตามโรงเรียนต่างๆ กำาหนด
ให้ครูกำากับโดยตำาแหน่ง บรรจุวิชาลูกเสืออยู่ใน

หลักสูตรกระทรวงธรรมการ และพระราชทานคำาขวัญ
ให้ลูกเสือว่า “เสียชีพ อย่าเสียสัตย์”

เดือนสิงหาคม พุทธศักราช 
๒๔๕๗ เกิดสงครามโลกครั้ง
ที่ ๑ ในทวีปยุโรป ระหว่างกลุ่ม
มหาอำานาจกลาง ประกอบ
ด้วย เยอรมนี ออสเตรีย-
ฮังการี เป็นผู้นำาสงครามกับ

ฝ่ายสัมพันธมิตร โดยอังกฤษ 
ฝรั่งเศส และรัสเซีย

ในขั้นต้น ทรง
รักษาความเป็น                   

กลางอย่าง
เคร่งครัด ทรง

ติดตาม
สถานการณ์
สงครามอย่าง 

ใกล้ชิด

ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๖๐ มี
พระบรมราชโองการให้ร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตร โปรดให้
ประกาศรับอาสาสมัครประมาณ ๑,๒๕๐ คน เพื่อเข้า
ร่วมรบในสมรภูมิยุโรป เดินทางเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน 

พุทธศักราช ๒๔๖๑
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9กีฬา

‘ธนเพชร’ คว้าโควตาคนแรกเทนนิสคัดทีมชาติ 

เมืองทอง • การแข่งขันคัดเลือกนักเทนนิสเตรียมความพร้อม

สำาหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่ ประจำาปี 2565 ณ ศูนย์พัฒนากีฬา

เทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 24 ม.ค. เป็นรอบแบ่งกลุ่ม

นัดที่ 2 ในประเภทชายเดี่ยว กลุ่มซี “โอเวน” ธนเพชร ฉันทะ มือ

วาง 3 ของรายการ จากประจวบคีรีขันธ์ ทีมชาติชุดเดวิสคัพ 2020 

ชนะ “ณัฐ” ปรัชญา อิสโร มือวาง 10 จากสงขลา อดีตทีมชาติชุดเด

วิสคัพหลายสมัย 2-0 สกอร์ 2-6, 7-5 และ 4-3Ret. ทำาให้ธนเพชร

มีผลงานชนะ 2 นัดติด ปรัชญาชนะ 1 แพ้ 1 นัด อย่างไรก็ตาม 

แม้ยังเหลือการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้าย ซึ่งธนเพชรจะพบ

กับ กิติรัตน์ เกิดลาภี จาก กทม. แต่เนื่องจากกิติรัตน์ได้แจ้งขอถอน

ตัว เพราะเจ็บแขนขวา จึงทำาให้ธนเพชรชนะ มีคะแนนรั้งอันดับ 1 

ของกลุ่มซี พร้อมทั้งได้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการ “เตรียมความพร้อม

สำาหรับทีมชาติไทย” ของสมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ ทางด้านหญิง

เดี่ยว “หมิว” สลักทิพย์ อุ่นเมือง ดาวรุ่งจากนนทบุรี มือวาง 6 ของ

รายการ ลงแข่งนัดที่ 2 กลุ่มดี โชว์ความแข็งแกร่งต่อเนื่อง ชนะ 

“นุ่น” กมลวรรณ บัวแย้ม (ชลบุรี) มือวาง 4 ของรายการ 2-0 เซต 

6-4, 7-5 ทำาให้สลักทิพย์เก็บชัยชนะนัดที่ 2 ส่วนกมลวรรณชนะ 1 

แพ้ 1 สำาหรับผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกัน ภาวินี ร่วมรักษ์ มือวาง 13 

จาก กทม. ชนะ เวียรา ดีเพิ่ม มือวาง 10 (ชลบุรี) 6-4, 6-3 ทำาให้ภา

วินีมีผลงานชนะ 1 แพ้ 1 ขณะที่เวียราแพ้ 2 นัดรวด 

‘สัญชัย’ ซิวถ้วยพระราชทานฯ สมัย 3 

บุรีรัมย์ • การแข่งขันวิ่ง “บุรีรัมย์ มาราธอน 2022 พรีเซนเต็ด 

บาย เครื่องดื่มตราช้าง” ปีที่ 6 ในรูปแบบไนท์รันบนมาตรฐาน

ระดับเหรียญเงินของโลก (ซิลเวอร์ เลเบิล) เมื่อคืนวันที่ 22 ม.ค.

65 ซึ่งออกสตาร์ทที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต และเข้า

เส้นชัยที่ สนามช้าง อารีนา จ.บุรีรัมย์ ผลการแข่งขันมาราธอน 

42.195 กม. ผู้ที่เข้าเส้นชัยคนแรก ฝ่ายชาย ได้แก่ เซอร์เก ซีรียา

นอฟ ปอดเหล็กจากรัสเซีย ทำาเวลาได้ 2.28.21.80 ชม. ที่ 2 สัญชัย 

นามเขต เหรียญเงินซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ที่ฟิลิปปินส์ 2.35.25.74 ชม. 

คว้าแชมป์คนไทยและได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร 

มหาวัชรราชธิดา เป็นสมัยที่ 3 ที่ 3 บุญถึง ศรีสังข์ 2.41.01.89 ชม. 

ฝ่ายหญิง ที่ 1 อเล็กซานดรา โมโรโซวา (รัสเซีย)  2.52.12.88 ชม. 

ที่  2 ลินดา อินทะชิต ทีมชาติ ได้แชมป์คนไทย   3.00.08.11 ชม. 

ที่ 3 อาภัสรา ปราสาทหินพิมาย 3.06.21.38 ชม. /ฮาล์ฟมาราธอน 

21.1 กม. ชาย ที่ 1 “บิ๊ก” ณัฐวุฒิ อินนุ่ม คู่แฝดคนพี่ ทีมชาติชุด

ซีเกมส์ 1.08.35.25 ชม. คว้าแชมป์ 2 สมัย แต่เป็นแชมป์คนไทย

มาโดยตลอด ฝ่ายหญิง ที่ 1 อรอนงค์ วงศ์ศร 1.26.06.33 ชม./ มินิ

มาราธอน 10 กม. ชาย ที่ 1 อาทิตย์ โสดา 32.13.99 น. ฝ่ายหญิง 

ที่ 1 “น้องบิ๊กซี” ศรัญญา บัวไพร 37.28.12 น.  

มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์จับมือ IFMA ดันมวยไทย

กรุงเทพฯ • นายสมพันธ์ จารุมิลินท กรรมการเลขาธิการฯ พร้อม

ด้วย หม่อมหลวงอนุพร เกษมสันต์ กรรมการและรองเลขาธิการ

มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึก

ข้อตกลงสนับสนุนสหพันธ์มวยไทยนานาชาติ (International Fede-

ration of Muaythai Associations – IFMA) ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเผย

แพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในรูปแบบ Soft Power ผ่านกีฬามวยไทย 

การไหว้ครู และปี่มวย โดยมี ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ ประธาน

กิตติมศักดิ์ของสหพันธ์ และ มร.สเตฟาน ฟอกซ์ เลขาธิการ

สหพันธ์ร่วมลงนามด้วย มูลนิธิยังกล่าวขอบคุณ IFMA ที่ช่วยผลัก

ดันให้มวยไทยได้รับการรับรองจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล 

(International Olympic Committee – IOC) และยังช่วยอนุรักษ์

มวยไทยและเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอีกด้วย “มวยไทย” 

หรือ “Thai Boxing” เป็นศิลปะการต่อสู้ในสนามรบเพื่อรักษา

อิสรภาพและเสรีภาพของคนไทย มวยไทยมีหลัก 5 ประการ คือ 

ประเพณี เกียรติยศ ความเคารพ ความยุติธรรม และความเป็น

เลิศ ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นรากฐานที่สำาคัญของมนุษยชาติ และเป็น

หลักเดียวกันกับกีฬาทุกชนิดที่ถูกบรรจุในกีฬาโอลิมปิกยึดมั่นเช่น

เดียวกัน นอกจากมวยไทยจะเป็นศิลปะการต่อสู้เชิงวัฒนธรรมแล้ว 

มวยไทยยังถูกใช้ในการแข่งขันมหกรรมกีฬาภายใต้คณะกรรมการ

โอลิมปิกสากลหลายรายการ นอกเหนือจากศิลปะการต่อสู้แล้ว 

การไหว้ครูและแม่ไม้มวยไทยยังเป็นอีกการแข่งขันอีกด้วย. 

บิทคับเปิดตัวหนุนบอลไทยกิจกรรมเพียบ
หัวหมาก • บริษัท บิทคับ (BITKUB) แคปปิตอล 

กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด พร้อมด้วยสมาคมกีฬาฟุตบอล

แห่งประเทศไทยฯ และบริษัท ไทยลีก จํากัด เปิดตัว

ยิ่งใหญ่เป็นผู้สนับสนุนหลักฟุตบอลทีมชาติไทยและ

ฟุตบอลไทยลีก ภายใต้แนวคิด “เชื่อมั่น มุ่งไป ให้

ไกลกว่า” ด้วยเจตนาที่ต้องการพัฒนาวงการฟุตบอล

ไทย และสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยทั้งชาติ พร้อม

กิจกรรมทางการตลาดสุดพิเศษเพื่อแฟนฟุตบอลชาว

ไทยตลอดทั้งปี

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 ณ สนามรา

ชมังคลากีฬาสถาน กรุงเทพมหานคร สมาคมกีฬา

ฟุตบอลแห่งประเทศไทย, บริษัท ไทยลีก จำากัด และ

บริษัท บิทคับ (BITKUB) แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำา

กัด ผู้ให้บริการ Exchange Platform รุ่นใหม่สำาหรับ

การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยให้บริการแก่บุคคล

ทั่วไป สามารถซื้อ-ขายและเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลได้

ตามต้องการ ได้ร่วมงานเปิดตัวเป็นผู้สนับสนุนหลัก

ฟุตบอลทีมชาติไทย และฟุตบอลไทยลีก ในงานมีการ

มอบสินทรัพย์ดิจิทัล NFT ใบแรกของวงการฟุตบอล

ไทยจากทางบิทคับ ให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่ง

ประเทศไทย และกิจกรรมร่วมสนุกกับผู้สื่อข่าว

ภายในงานได้ รับ

เกียรติจาก พล.ต.อ.ดร.สม 

ยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายก

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่ง

ประเทศไทยเป็นประธาน 

พร้อมด้วย นายกรวีร์ 

ปริศนานันทกุล รักษาการ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท ไทยลีก จำากัด, นาย

จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้

ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ 

แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด และทีมงานพร้อม

ด้วยสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าว

พล.ต.อ.ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคม

กีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการสนับสนุน

ครั้งนี้ว่า “ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่

บิทคับเข้ามาให้การสนับสนุนวงการฟุตบอลไทย 

บิทคับเป็นองค์กรที่ใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศชาติ ซึ่งจะมีบทบาทสำาคัญกับ

ชีวิตของคนไทย รวมถึงเพิ่มประสบการณ์ใหม่ๆ ให้

แฟนฟุตบอลชาวไทยอีกด้วย”

“เราดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการรับรู้ 

และยอมรับความสำาคัญของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่นำา

มาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการกีฬา และด้วย

แนวคิดของบิทคับ “เชื่อมั่น มุ่งไป ให้ไกลกว่า” ที่

สอดคล้องไปกับหลักแนวคิดของทางสมาคมกีฬา

ฟุตบอลแห่งประเทศไทย และได้พิสูจน์จากการคว้า

แชมป์การแข่งขันเอเอฟเอฟ ซูซูกิคัพ ผมเชื่อมั่น

อย่างยิ่งว่าบิทคับจะเป็นอีกแรงขับเคลื่อนสำาคัญของ

ฟุตบอลไทยให้พัฒนาเพื่อไปแข่งขันในระดับโลก”

ด้าน นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล รักษาการ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยลีก จำากัด 

กล่าวถึงการสนับสนุนครั้งนี้ว่า “ก่อนอื่นผมต้องขอ

ขอบคุณบิทคับที่เข้ามาให้การสนับสนุนการแข่งขัน

ฟุตบอลไทยลีกประจำาฤดูกาล 2564-2565 และ

ฤดูกาล 2565-2566 โดยเราหวังว่าการสนับสนุน

ครั้งนี้จะช่วยให้แฟน

บอลชาวไทยได้เรียน

รู้และมีประสบการณ์

ใหม่ๆ ในการเชียร์

และให้กำาลังใจนักเตะ

ในแบบที่ ไม่เคยมีมา

ก่อน

“เราเชื่อว่าบิท                                    

คับได้เตรียมกิจกรรม                           

สุดพิ เศษสำาหรับคน                                                                         

ไทยและแฟนฟุตบอลไทยลีกด้วยบล็อกเชน เทคโน 

โลยีดิจิทัลที่เชื่อมโลกออนไลน์อย่างไร้พรมแดนเข้า

ด้วยกัน เราอาจจะได้เห็นสโมสรฟุตบอลอาชีพของ

ไทยที่มีผลงานเท่ๆ ในรูปแบบของสินทรัพย์ดิจิทัลให้

คนรุ่นใหม่ที่สนใจทั้ง 2 โลก ได้ผนวกเข้าด้วยกันต่อ

บุรีรัมย์ • ความเคลื่อนไหวหลังเกมฟุตบอลไฮลักซ์                                                                 

รีโว ไทยลีก 2021/22 ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา 

ที่ “ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เปิดบ้าน

เอาชนะ “แข้งเทพ” ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด 1-0 จาก

ผลงานของสุภโชค สารชาติ ในช่วงท้ายเกม ส่งผล

ให้ปราสาทสายฟ้าขยับไปมี 38 แต้ม ทำาแต้มหนี

ห่างทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ไป 5 คะแนน เริ่มขยับ

หนีทีมอื่น นำาจ่าฝูงไทยลีกต่อไป

มาซาทาดะ อิชิอิ หัวหน้าผู้ฝึกสอน บุรีรัมย์ 

ยูไนเต็ด เปิดเผยว่า “เกมที่ผ่านไป ทั้ง 2 ทีมรู้ดี

ว่าเป็นเกมที่สำาคัญ และเราสามารถเอาชนะทรู 

แบงค็อก ยูไนเต็ด ได้ 1-0 ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆ 

ซึ่งผมขอชื่นชมลูกทีมทุกคนในตลอด 90 นาที ที่

ช่วยกันไล่บอล ช่วยกันวิ่ง จนเก็บ 3 คะแนนสำาคัญ

มาได้”

“จากนี้ ไปทีมของเราจะมีเวลาพักมากขึ้น 

จากนั้นจะกลับมาวิเคราะห์ และเตรียมทีมให้ดี

ที่สุดในนัดต่อไป ที่จะต้องออกไปเยือน เมืองทอง 

ยูไนเต็ด ในวันเสาร์ที่ 29 มกราคมนี้”

“ผมขอขอบคุณแฟนบอล GU12 ผมดีใจ

มากที่ทุกคนเข้ามาให้กำาลังใจในสนาม ในเกมวันนี้

กับทรูแบงค็อก ยูไนเต็ด ค่อนข้างเยอะ เพราะว่า

แฟนบอลคือแรงผลักดันและแรงบันดาลใจให้กับ

นักฟุตบอล ถึงแม้ว่าผู้เล่นทุกคนจะเหนื่อยหรือล้า

แค่ไหน พอได้ยินเสียงแฟนบอลก็ทำาให้นักเตะเรามี

กำาลังใจ มีแรงฮึดมากขึ้น”

ผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกระแสข่าวที่มีทีมในเจ

ลีกของญี่ปุ่นสนใจดึงตัว เช็ค-สุภโชค สารชาติ ไป

ร่วมทัพ โค้ชมาซะเปิดเผยว่า “ที่ผ่านมาผมไม่เคย

ทราบข่าวนี้มาก่อน อาจไม่รู้มากนักว่าเรื่องเป็น

ยังไง แต่ถ้าให้พูดถึง ผมมองว่าสุภโชคเป็นนักเตะ

ที่มีคุณภาพ และศักยภาพที่สูงมากๆ ในไทยลีกที่

สามารถออกไปเล่นในเจลีกได้”.

ไปแน่นอนครับ”

ส่วน นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล 

กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด กล่าวว่า “ก่อนอื่นต้องขอแสดง

ความยินดีกับทีมชาติไทยที่คว้าแชมป์เอเอฟเอฟ ซู

ซูกิคัพ 2020 และขอขอบคุณที่สร้างความสุขและ

รอยยิ้มให้กับคนไทย โดยบิทคับมีความยินดีเป็นอย่าง

ยิ่งที่ ได้เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลักให้กับสมาคมกีฬา

ฟุตบอลแห่งประเทศไทย และบริษัท ไทยลีก จำากัด 

เนื่องจากกีฬาฟุตบอลเป็นกีฬายอดนิยมอันดับ 1 และ

เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของคนไทย ที่สอดคล้อง

กับทิศทางของบิทคับที่มีจุดยืนในการเป็นผู้นำาด้าน

สินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชน เราได้รับ

การตอบรับที่ดีจากผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มชาวไทยมา

โดยตลอด จึงต้องการคืนความสุขให้คนไทยผ่านการ

สนับสนุนวงการกีฬาไทย ส่งเสริมให้นักเตะชาวไทย

ก้าวสู่เวทีโลกให้เป็น National Hero ที่เป็นความภาค

ภูมิใจของคนไทยทุกคน”

“นอกจากนี้บิทคับยังได้ร่วมกับสมาคม เตรียม

มอบกิจกรรมดีๆ ทั้งในส่วนออฟไลน์และในออนไลน์

ให้แก่แฟนฟุตบอลชาวไทยได้ร่วมสนุกและตื่นตาตื่น

ใจกับสินทรัพย์ดิจิทัล NFT ที่เป็น Digital Collectibles 

Item โมเมนต์ความประทับใจ และภาพนักฟุตบอล

ของทั้งนักกีฬาทีมชาติไทย, ไทยลีก, ของสะสม และ

ประสบการณ์พิเศษที่เงินซื้อไม่ได้ สำาหรับแฟนบอล

และคนรักฟุตบอลไทยตัวจริง เราหวังว่ากิจกรรม

ต่างๆ จะช่วยสร้างความสุขและความน่าตื่นเต้นให้

แก่แฟนฟุตบอลไทยที่ดำาเนินการโดย บริษัท บิทคับ 

บล็อกเชน เทคโนโลยี จำากัด”

“ในครั้งนี้เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำาหรับ

โอกาส และอยากขอขอบคุณ พล.ต.อ.ดร.สมยศ พุ่ม

พันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย 

และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันในการ

สนับสนุนครั้งนี้”.

 กรุงเทพฯ • นพ.ภคภณ อิสรไกรศีล ศัลยแพทย์

กระดูกและข้อด้านผ่าตัดผ่านกล้องข้อเข่าและข้อ

ไหล่ สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำาลังกาย 

(BASEM) รพ.กรุงเทพ และแพทย์ประจำาทีมชาติไทย

ในรายการ AFF Suzuki Cup 2020 เผยอาการหลัง

ผ่าตัด ‘บอย’ ฉัตรชัย บุตรพรม ผู้รักษาประตูทีมชาติ

ไทย หลังประสบอุบัติเหตุเอ็นไขว้

หน้าเข่าข้างซ้ายขาด ระหว่าง

การแข่งขัน และหลังรักษาภาวะ

ลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดดำาที่ขา

แล้ว ได้ทำาการผ่าตัด เมื่อวันศุกร์

ที่ 21 ม.ค.2565 โดยวิธีการผ่าตัด

ส่องกล้อง เทคนิคการผ่าตัดแบบ

แผลเล็ก Minimally Invasive 

Surgery (MIS) ที่มีมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อให้

เจ็บน้อยและฟื้นตัวได้ โดยเร็วที่สุด 

ซึ่งผลการผ่าตัดจนถึงวันที่ 23 ม.ค.2565 น่า

พอใจมาก บอยทำากายภาพบำาบัด ฝึกลงน้ำาหนักเดิน

โดยใช้ไม้เท้าค้ำายันประคองได้ดี และเคลื่อนไหวข้อ

เข่าได้เป็นที่น่าพอใจ มีการใช้เครื่องมืออย่างเลเซอร์ 

(Laser) และไคโอเธอราปี (Cryotherapy) เพื่อช่วย

ลดการอักเสบของเนื้อเยื่อหลังผ่าตัด เตรียมให้ผู้

ป่วยกลับไปพักฟื้นที่บ้าน และกลับมาทำากายภาพ

ฟื้นฟูต่อเนื่องหลังการผ่าตัดที่ โรงพยาบาลและที่

ลอสแองเจลิส • แมตต์ เกย์ เตะฟิลด์ โกล์ในช่วงท้ายพา ลอส

แองเจลิส แรมส์ เขี่ย ทอม เบรดี และ “แชมป์ซูเปอร์ โบว์ล” แทม

ปาเบย์ บัคคาเนียร์ส ตกรอบ ในศึกอเมริกันฟุตบอลเอ็นเอฟแอล  

รอบดิวิชั่นแนลเพลย์ออฟ เมื่อวันที่ 24 ม.ค.ที่ผ่านมา

แมตต์ เกย์ เตะฟิลด์ โกล์ระยะ 30 หลา เข้าไปในช่วงที่เวลา

หมดพอดี ช่วยให้ ลอสแองเจลิส แรมส์ บุกไปเฉือนชนะ ทอม เบรดี 

และแทมปาเบย์ บัคคาเนียร์ส 30-27 ทั้งๆ ก่อนหน้านั้นเบรดีเพิ่งจะ

พาทีมไล่ตาม จากที่ตามหลัง 27-3 จนตามมาตีเสมอ 27-27

ชัยชนะส่งให้ ลอสแองเจลิส แรมส์ จะผ่านเข้าสู่เกมชิงแชมป์

สายเอ็นเอฟซี โดยจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของ ซานฟรานซิสโก 

ฟอร์ตีไนเนอร์ส ในสัปดาห์หน้า ทีมชนะจะได้ผ่านเข้าสู่เกมซูเปอร์

โบว์ล

เกมเพลย์ออฟอีกคู่ในวันเดียวกัน แพทริก มาโฮมส์ พา

ทีม แคนซัส ซิตี ชีฟส์ คว้าชัยชนะ 42-36 ในช่วงต่อเวลาเหนือ 

บัฟฟาโล บิลล์ส ในเกมที่ถูกขนานนามว่า “ดวลกันแบบคลาสสิก” 

ที่แอร์ โรว์เฮด สเตเดียม รังเหย้าของชีฟส์

จอช อัลเลน ควอเตอร์แบ็กของ บัฟฟาโล บิลล์ส ทำาท่าจะ

พาทีมคว้าชัยชนะได้แล้วเมื่อขว้างทัชดาวน์ให้ เกาเบรียล เดวิส รับ

ในเอนด์ โซนให้ทีมพลิกขึ้นมานำา 36-33 โดยเหลือเวลาอีกเพียง 13 

วินาทีเท่านั้น

แต่มาโฮมส์สามารถใช้เวลาเพียงน้อยนิดพาทีมบุกเข้าไปใน

ระยะเตะฟิลด์ โกล์พาเกมยืดไปถึงช่วงต่อเวลา ก่อนที่การบุกชุดแรก

ของการต่อเวลา มาโฮมส์ขว้างทัชดาวน์ให้ เทรวิส เคลเซ รับสำาเร็จ 

โดยชีฟส์จะผ่านเข้าสู่เกมชิงแชมป์สายเอเอฟซี โดยจะเปิดบ้านรับ

การมาเยือนของ ซานซินเนติ เบงกอลส์ ในสัปดาห์หน้า

ฝั่งแทมปาเบย์ บัคคาเนียร์ส นั้น ความพ่ายแพ้เป็นการดับ

ความฝันของ ทอม เบรดี ควอเตอร์แบ็ก วัย 44 ปี ที่กำาลังลุ้นแชมป์

ซูเปอร์ โบว์ลสมัยที่ 8 โดยสถิติของเขายังคว้าวินซ์ ลอมบาดี โทรฟี 

อยู่ที่ 7 สมัย

“พวกเราปล่อยให้พวกเขากลับมาสู่เกมได้จากความผิดพลาด

มากมายในเกมบุกของพวกเราเอง” แมทธิว สแตฟฟอร์ด ควอเตอร์

แบ็กของ ลอสแองเจลิส แรมส์ กล่าว

“แต่พวกเราเป็นทีมที่แข็งแกร่ง ทั้งหมดในเกมนี้แสดงให้

เห็นแล้ว” สแตฟฟอร์ดกล่าว โดยในเกมนี้เขาขว้างไป 366 หลา 

เป็นการขว้าง 38 ครั้ง เพื่อนรับได้ 28 ครั้ง

ทางด้าน ทอม เบรดี เกมนี้โดนไล่แซกไป 3 

ครั้ง และตลอดเกมโดนทีมรับของ ลอสแองเจลิส 

แรมส์ อัดไปกองทั้งหมด 6 ครั้ง โดยควอเตอร์

แบ็ก วัย 44 ปี ขว้างไป 329 หลา 1 ทัชดาวน์

“พวกเราตกเป็นรองมากเกินไป และผู้

เล่นหลายคนก็พยายามช่วยกันสร้างเพลย์ที่แตก

ต่างกันจนพาเรากลับมาสู่เกมได้อีกครั้ง พวกเขา

ทำาได้เหนือกว่าเราเพียงครั้งเดียวเท่านั้น” เบรดี

กล่าว

ส่วนเกมในสายเอเอฟซี หรืออเมริกันฟุต 

บอล คอนเฟอเรนซ์ ในแคนซัส ซิตี นั้นเป็นการ

ต่อสู้กันอย่างยอดเยี่ยมของ 2 ควอเตอร์แบ็ก                                                        

มาโฮมส์ของชีฟส์ และจอช อัลเลน ของ 

บัฟฟาโล บิลล์ส ซึ่งเกมจบลงแบบมีดรามา

ในช่วง 2 นาทีสุดท้ายของเวลาปกติ

นั้น แคนซัส ซิตี ชีฟส์ และบัฟฟาโล บิลล์ส 

ทำาสกอร์รวมกันมากถึง 25 คะแนน และผลัด

กันขึ้นนำาการแข่งขันถึง 3 ครั้ง

แพทริก มาโฮมส์ จอมทัพของเจ้าบ้าน

ขว้างไป 378 หลา 3 ทัชดาวน์ และยังวิ่งทำาทัช

ดาวน์เองอีก 1 ลูก ทำาให้ชีฟส์ยังอยู่ในเส้นทาง

ที่จะเข้าสู่ซูเปอร์ โบว์ลเป็นสมัยที่ 3 ติดต่อกัน

ตรงกันข้าม ความพ่ายแพ้นั้นโหด

ร้ายสำาหรับ จอช อัลเลน ควอเตอร์แบ็ก

ของ บัฟฟาโล บิลล์ส ที่เกมนี้ขว้างไปถึง 4 

ทัชดาวน์ 329 หลา

ในช่วง 2 นาทีสุดท้าย

ของช่วงเวลาปกติ อัลเลน                                   

พาทีมบุกที่จบด้วยการ                                       

ทำาทัชดาวน์ได้ถึง 2 ครั้ง 

พร้อมพาทีมบัฟฟาโลขึ้น

นำา แต่ทั้ง 2 ครั้งก็โดนมา

โฮมส์ โต้กลับจนไล่ตีเสมอได้ในที่สุด

แฮร์ริสัน บัตเกอร์ เตะฟิลด์ โกล์ระยะ 49 

หลา เข้าไปให้เกมยืดออกไปถึงช่วงต่อเวลา และ

เป็นเจ้าบ้าน แคนวัส ซิตี ชีฟส์ ที่เสี่ยงเหรียญ

ชนะ และมาโฮมส์ก็พาทีมบุกชุดแรกที่ปิดไดร์ฟ

ด้วยการขว้างทัชดาวน์ให้เคลเซรับปิดเกมอย่าง

สนุก

“มันเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมระหว่าง 2 ทีมฟุตบอล

ที่เยี่ยมยอด” มาโฮมส์กล่าว “จอช (อัลเลน) เล่นได้

อย่างสุดติ่งจริงๆ ต้องขอโทษสำาหรับภาษา

ของผมด้วย”

แอนดี รีด หัวหน้าโค้ชของ 

แคนซัส ซิตี ชีฟส์ ออกมาเปิด

เผยว่า เขาได้ให้คำาแนะนำามา

โฮมส์ก่อนที่ยอดควอเตอร์แบ็ก

จะลงไปเซฟเกมในช่วง 13 

วนิาทสีดุทา้ยของการแขง่ขนั

“เมื่ออยู่ ในสถาน 

การณ์ที่น่ากลัว จง

กลายร่างเป็นมัจจุ 

ราช และจัดการ

มันซะ” รีดกล่าว

ถึงคำาแนะนำาของ

เขา “และเขาก็

ทำาได้อย่างนั้น เขา

ทำาให้ทุกคนที่อยู่รอบ

ตัวเขาดีขึ้นอย่างเห็นได้

ชัด นั่นเป็นสิ่งที่เขาทำาได้

อย่างยอดเยี่ยม เขาทำาอย่างนั้น

ได้อย่างง่ายดาย”

“เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่หนัก

หนาสาหัส เขาพร้อมเต็มที่จะลงไปอยู่

ตรงนั้นเพื่อต่อสู้ และผู้เล่นคนอื่นๆ ก็

ชื่นชมเขา” หัวหน้าโค้ชของชีฟส์กล่าว

ในที่สุด.

เบรดีและบัคส์ร่วงเพลย์ออฟ

‘แรมส์-ชีฟส์’ฉลุยเข้าชิงสาย

ทัชดาวน์ • เทรวิส เคลเซ (ขวา) ปีกในหมายเลข 87 ของ แคนซัส ซิตี                                                                                 

ชีฟส์ รับทัชดาวน์ในช่วงต่อเวลาพิเศษโดย แมตต์ มิลาโน ไลน์แบ็ก

เกอร์ของ บัฟฟาโล บิลล์ส พยายามป้องกัน ในเกมที่ ชีฟส์ เปิดแอร์

โรว์เฮด สเตเดียม ในแคนซัส ซิตี เฉือนชนะ บิลล์ส 42-36  ในช่วงต่อ

เวลา ผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์สายเอเอฟซีต่อไป

ทอม เบรดี

สโมสร คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 8 เดือน เพื่อให้

ร่างกายพร้อมกลับไปลงสนามแข่งขันได้อีกครั้ง

สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำาลัง

กาย (BASEM) โรงพยาบาลกรุงเทพ ศูนย์เพื่อ

ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของสหพันธ์ฟุตบอล

นานาชาติ (ฟีฟ่า) FIFA Medical Centre of 

Excellence มีความมั่นใจเป็น                                             

อย่างยิ่งในการรักษาอาการ

บาดเจ็บในนักกีฬาฟุตบอล 

และรักษาเอ็นไขว้หน้ าฉีก                                         

ขาดของ ฉัตรชัย บุตรพรหม                                            

เนื่องจากทีมแพทย์มีประสบ 

การณ์ในการรักษานักฟุตบอล

อาชีพมามากมาย มีความ

เข้าใจและดูแลอย่างใกล้ชิด นำาโดย นาวาอากาศ

เอก (พิเศษ) นพ.ไพศาล จันทรพิทักษ์ ประธานฝ่าย

แพทย์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ และ นท.นพ.พรเทพ ม้ามณี 

ผู้อำานวยการสถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออก

กำาลังกาย (BASEM) โรงพยาบาลกรุงเทพ อีกทั้ง 

BASEM ยังเป็นสถาบันเวชศาสตร์การกีฬาที่เป็น

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์ของฟีฟ่า (FIFA 

Medical Centre of Excellence) เพียงแห่งเดียวใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย.

รพ.กรุงเทพแจงผลการผ่าตัด’ฉัตรชัย’

น่าพอใจมากเตรียมคืนสนามใน8เดือน

มาซะปลื้มลูกทีมวิ่งตลอดเกม

สุภโชค สารชาติ 
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

เที่ยววัฒนธรรมผ่านซีรีส์ “Midnight Asia: กินเต้นฝัน”

Netflix จับมือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมไทยผ่านผลงานสารคดีซีรีส์ “Midnight Asia: 

กินเต้นฝัน” สารคดีซีรีส์เรื่องใหม่ เริ่มฉายให้รับชมวันที่ 20 ม.ค.ทาง 

Netflix ซีรีส์สารคดีชวนผู้ชมท่องราตรีใน 6 เมืองดังของเอเชีย ได้แก่ 

โซล โตเกียว กรุงเทพมหานคร 

ไทเป มุมไบ และมะนิลา 

พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่

ไปกับอาหาร ศิลปะ สถาน

บันเทิง และรายละเอียดทาง

วัฒนธรรมที่เปี่ยมเอกลักษณ์ 

โดยตอนของกรุงเทพฯ นำา

เสนอเรื่องราวสีสันของชีวิต

ภายใต้ฟากฟ้ายามราตรีของกรุงเทพมหานคร และกลายมาเป็นจุด

เริ่มต้นของความร่วมมือครั้งนี้ สารคดีเป็นผลงานของอโลกเด วิชานด์ 

ผู้จัดการฝ่ายผลงานซีรีส์สารคดีจาก Netflix ที่เคยร่วมงานกับผู้กำากับ

ภาพยนตร์ ไพลิน วีเด็ล ในหนังสารคดีเรื่อง Hope Frozen: A Quest To 

Live Twice หรือ ความหวังแช่แข็ง: ขอเกิดอีกครั้ง รางวัลสารคดียอด

เยี่ยมเวที International Emmy Awards ให้กับประเทศไทยเป็นครั้งแรก

ทีพีไอโพลีนมอบทุนหนุนเพาะช่างพัฒนาศิลปะ

ผศ.บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส ผู้อำานวยการวิทยาลัยเพาะช่าง 

นำาคณะผู้บริหารวิทยาลัยเพาะช่างเข้าพบเพื่อสวัสดีและมอบของ

ขวัญปีใหม่แด่ประทีป เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ทีพีไอ 

โพลีน จำากัด (มหาชน) ณ บริษัท ทีพีไอ โพลีนฯ โอกาสนี้ เพาะช่าง

ได้รับมอบเงินสนับสนุนกองทุนประทีป–รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง

ยุวดี เลี่ยวไพรัตน์ พ.ศ.2559 จำานวน 1 ล้านบาท และกองทุนประทีป– 

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงยุวดี เลี่ยวไพรัตน์ เพื่อพัฒนาการเรียน

การสอนวิทยาลัยเพาะช่าง พ.ศ.2564 จำานวน 5 แสนบาท ทั้งนี้ เงิน

สนับสนุนจะนำาไปใช้พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจน

พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาลัยเพาะช่างให้เกิดประโยชน์ต่อวงการ

ศิลปกรรมไทยต่อไป

มิวเซียมสยามชวนตามหานางกวักยุค 5G

เพจมิวเซียมสยามเผยแพร่ความรู้เรื่อง ‘นางกวัก’ เทพีแห่งโชค

ลาภ หญิงสาวแต่งองค์ทรงเครื่องประดับแบบไทย ซึ่งยุค 5G นางกวัก

แบบชินตาปรับรูปแบบให้เข้ากับยุคสมัย ทั้งเครื่องทรง องค์ประกอบ

และรูปร่าง แต่ยังคงคติความ

เชื่อ เสริมโชค เรียกทรัพย์

ในแบบไทยแลนด์ โอนลี่ งาน

นี้ชวนโพสต์ภาพนางกวัก

ที่พบเห็นตามสถานที่ต่างๆ 

เช่น ตู้ขายของร้านค้า รถ

เข็นส้มตำา แผงขายผัก หรือ

แม้แต่ร้านของชำา พร้อมคำา

บรรยายใต้คอมเมนต์นี้ ผู้ที่

โพสต์ภาพ 50 คนแรกรับ

หนังสือรอบเกาะไกด์บุ๊กเป็นของที่ระลึก ร่วมสนุกตั้งแต่วันนี้–27 ม.ค. 

ประกาศผลผู้ได้รับของที่ระลึก วันที่ 28 ม.ค. รับหนังสือที่ห้องคลัง

ความรู้มิวเซียมสยาม ตั้งแต่วันที่ 1-6 ก.พ. ไม่มีจัดส่งทางไปรษณีย์ 

เปิดบริการวันอังคาร–อาทิตย์ เวลา 10.00-18.00 น. 

ว่า 6 ปีที่สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วม

สมัย (สศร.) ร่วมพัฒนาสิ่งทอในจังหวัด

ชายแดนใต้ เป็นบทพิสูจน์ความร่วมมือ

กับชุมชนในการก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ ตั้งแตเ่ทคนิค 

ลวดลาย เทรนด์การออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทย 

ตลาดสินค้าบนแพลตฟอร์มดิจิทัล ซึ่งเป็นการปรับ

ตัวของแวดวงสิ่งทอ มีชุมชนจำานวนมากที่ต้องเลิก

อาชีพทอผ้า เนื่องจากไม่สามารถปรับตัวได้ทันตาม

พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป ภารกิจส่งเสริมมรดกทาง

ภูมิปัญญาประเภทสิ่งทอของ สศร. ภายใต้ โครงการ

ผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้นี้ ยึดหลัก “การผสาน

ภูมิปัญญาสิ่งทอพื้นเมืองกับศิลปะร่วมสมัยอย่างมี

คุณค่าเผยแพร่สู่สากล” ขณะนี้เปิดโอกาสให้ทุกคน

ได้ชมผลงานสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากลายผ้าไทย

ร่วมสมัยชายแดนใต้ผ่านโซเชียลมีเดีย

เกษร กำาเหนิดเพ็ชร รองผู้อำานวยการฯ รักษา

ราชการแทนผู้อำานวยการสำานักงานศิลปวัฒนธรรม

ร่วมสมัย กล่าวว่า มรดกทางภูมิปัญญาประเภท

สิ่งทอเป็นหนึ่งในคุณค่าความหลากหลายทางวัฒน 

ธรรมที่มีเอกลักษณ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาค

ใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และ 4 อำาเภอของ

ฝ่าขวากหนามสู่ผ้าร่วมสมัยชายแดนใต้

สงขลา (จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย) สศร.จัดทำา

โครงการอบรมและพัฒนา ศิลปะลายผ้าร่วมสมัย

ให้แก่กลุ่มผู้ผลิตผ้าพื้นเมืองในชุมชนต่างๆ มาตั้งแต่ 

ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน 

จุดแข็งเชิญเหล่านักออกแบบแฟชั่นเครื่อง

แต่งกายมืออาชีพ ผู้มีความสามารถโดดเด่นทั้งใน

ระดับประเทศและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอย่าง

กว้างขวางในระดับสากล ได้แก่ ธีระ ฉันทสวัสดิ์ 

วิชระวิชญ์ อัครสันติสุข ธันย์ชนก ยาวิลาศ หิรัญ

กฤษฏิ์ ภัทรบริบูรณ์กุล เอก ทองประเสริฐ ปัญจพล 

กุลปภังกร ศรัณย์ เย็นปัญญา ศรันรัตน์ พรรจิรเจริญ ดา

เนียล ซู ปฏิพัทธ์ ชัยวิเทศ และเอ็ดวิน อาว เป็นต้น 

มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เทคนิคและประสบ 

การณ์ให้แก่กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากชุมชนต่างๆ ที่

เข้าร่วมโครงการ เพื่อพลิกโฉมผ้าแดนใต้ 

“นอกจากความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒน 

ธรรมร่วมสมัยแล้ว ผู้เข้าอบรมยังสามารถนำาความ

รู้และความคิดสร้างสรรค์ ไปต่อยอดในการพัฒนา

ลายผ้ารูปแบบใหม่ๆ ให้เป็นผลิตภัณฑ์จากลาย

ผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของตลาดแฟชั่นเครื่องแต่งกายทั้งภายใน

และภายนอกประเทศ เสริมสร้างรายได้และความ

ภาคภูมิใจจากการผสมผสานภูมิปัญญาสิ่งทอพื้น

เมืองเข้ากับแนวทางศิลปะร่วมสมัยได้อย่างเป็นรูป

ธรรม” เกสรย้ำาถึงผลจากการพัฒนา   

จากที่พัฒนาเกิดผลิตภัณฑ์เก๋ๆ ปั้นช่างทอที่มี

หัวใจสร้างสรรค์เข้ากับเทรนด์คนยุคนี้ เพื่อเป็นแรง

ผลักดันและเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบ

การสิ่งทอร่วมสมัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของวงการ 

สศร. นำาข้อมูลและภาพผลงานการออกแบบผ้า

ไทยในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยร่วมสมัย

ชายแดนใต้ ปี 2558, โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์

และออกแบบลายผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้’  

(Contemporary Southern Batik by OCAC) ปี  

พ.ศ.2562 และโครงการพัฒนาการออกแบบลาย

ผ้าร่วมสมัยไทยชายแดนใต้สู่สากล ปี พ.ศ.2563 

โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการอบรมฯ 

ได้แก่ รายาบาติก บาติกเดอนารา ตันหยงปาตานี ศรี

ยะลาบาติก อาดือนันบาติก เก๋บาติก อิบรอเฮงบาติก  

ซาโลมา ปาเต๊ะ บาติกบ้านบาโง อ่าวมะนาวบาติก อัล

ฮามีนบาติก มีดีที่นาทับ เป็นต้น นำามาเผยแพร่ผ่าน

ช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถติดตามชม

ได้ทางเพจสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามอง.

ก

ผลิตภัณฑ์จากลายผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้ สวยเก๋! กระเป๋า-หมวกลายผ้าไทยร่วมสมัย

พลิกโฉมสู่แฟชั่นเครื่องแต่งกายออกแบบต่อยอดผ้าบาติกให้สู่สากลดีไซน์ลวดลายใหม่ให้ผ้าพื้นเมืองแดนใต้

ศึกษาธิการ • “สุภัทร” ถก ทปอ.แล้วยัน

ไม่มีนโยบายจัดสอบในโรงพยาบาล หรือ

สถานที่กักตัว ที่เป็นห้องปลอดเชื้อผู้เข้า

สอบที่ติดเชื้อโควิด เพราะต้องมีเจ้าหน้าที่คุม

สอบเข้าไปอยู่ในห้องด้วย เป็นมาตรการที่ยุ่ง

ยากมาก แต่จะจัดพื้นที่ให้กลุ่มเสี่ยงเข้าสอบ

เป็นการเฉพาะ ส่วนกระแสที่แพร่ในโลกโซ

เชียลเป็นความคลาดเคลื่อน วอนนักเรียน

รักษาสุขภาพ เตรียมตัวกับการสอบ ไม่ควร

ออกไปไหน

จากกรณีเกิดกระแสไม่พอใจในคำา

ตอบของแอดมินเพจ Mytcas เพจของที่

ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

ที่ให้คำาตอบนักเรียนที่ถามเกี่ยวกับทางออก

การสอบ TCAS ของนักเรียนที่ติดเชื้อโควิด-

19 ว่าจะไม่มีการจัดสอบในสถานที่พิเศษให้

แต่อย่างใด พร้อมกับแนะนำาให้นักเรียนไป

ขอสอบในปีถัดไป หรืออาจเลือกสาขาวิชา

ที่ไม่ต้องใช้คะแนนสอบ ทำาให้ทางกระทรวง

ศึกษาธิการ (ศธ.) เกิดความร้อนใจด้วยเช่น

กัน ต้องลงมาไกล่เกลี่ยกรณีดังกล่าว โดย

นางสาวตรีนุช เทียนทอง ได้มอบหมายให้

นายสุภัทร จำาปาทอง ปลัด ศธ. ไปหารือกับ 

ทปอ.เพื่อหาทางออก

ล่าสุด นายสุภัทรเปิดเผยว่า เมื่อ

เร็วๆ นี้ ตนได้หารือกับนางเพ็ญรัตน์ หงษ์

วิทยากร เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่ง

ประเทศไทย (ทปอ.) และหัวหน้าทีมคัดเลือก

กลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

(TCAS) ของ ทปอ. หลังจากที่มีกรณีแอดมิน

เพจ MyTcas ตอบคำาถามเด็กนักเรียนหาก

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 

และรักษาหายไม่ทันสอบ TCAS จะต้องทำา

อย่างไร ซึ่งการสอบ TCAS ในปี 2565 นี้ 

จะมีการจัดสอบ 5 รอบ ซึ่งจะเริ่มสอบวิชา

ความถนัดทั่วไป หรือ GAT และวิชาความ

ถนัดทางวิชาการ วิชาชีพ หรือ PAT ในวันที่ 

12-15 มีนาคม 2565 และสอบ 9 วิชาสามัญ 

ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2565 ประกาศ

ผลสอบ GAT/PAT วันที่ 18 เมษายน 2565 

ทปอ.ยันไม่มีนโยบายสอบTCASในรพ.
‘ปลัดศธ.’เผยผลหารือ‘เพ็ญรัตน์’จัดพ้ืนท่ีในสนามให้ผู้ติดเช้ือโดยเฉพาะวอนนร.รักษาสุขภาพ

และประกาศผลสอบวิชาสามัญ วันที่ 20 

เมษายน 2565 ทั้งนี้ ทปอ.ไม่ได้ปิดกั้นการ

สอบ และยังมีการจัดห้องสอบเฉพาะสำาหรับ

ผู้เข้าสอบที่เป็นกลุ่มเสี่ยง หรือไม่ผ่านการคัด

กรองตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข 

(สธ.) ดังนั้น สิ่งที่เผยแพร่ออกไปตามโซเชียล 

อาจเป็นเรื่องที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน  

“จากการที่ผมพูดคุยกับ ทปอ.มีข้อ

สรุปว่า ผู้ที่ติดเชื้อโควิดในช่วงเวลาที่มีการ

จัดสอบนั้น คงไม่มีระบบจัดสอบให้ ในโรง

พยาบาลหรือสถานที่กักตัว เพราะเราคงไม่

สามารถจัดบุคลากรเข้าไปดำาเนินการจัดสอบ 

หรือคุมสอบได้ เพราะผู้เข้าสอบอาจจะต้อง

มีห้องปลอดเชื้อ และเป็นมาตรการที่ยุ่งยาก 

ดังนั้น การสอบจะต้องสอบที่สนามสอบอย่าง

เป็นทางการเท่านั้น ทั้งนี้ การสอบในระบบ 

TCAS จะเริ่มในเดือนมีนาคม ขอให้นักเรียน

ทุกคนรักษาสุขภาพให้ดี และช่วงสอบคิดว่า

นักเรียนทุกคนคงจะเตรียมตัวกับการสอบและ

ไม่ออกไปไหน เพื่อระมัดระวังตัวเองให้มุ่งมั่น

กับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย” ปลัด ศธ.กล่าว  

นายสุภัทรกล่าวต่อว่า สำาหรับการฉีด

วัคซีน Pfizer ในกลุ่มเด็กนักเรียนอายุ 5-11 

ปีนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล 

โดยจากการสำารวจในเบื้องต้นมีนักเรียนที่ผู้

ปกครองประสงค์ฉีดวัคซีนแล้วประมาณร้อย

ละ 70 แต่ในกลุ่มจำานวนนี้ต้องรอเอกสาร

ยืนยันอย่างเป็นทางการจากผู้ปกครองด้วย 

ซึ่งคาดว่าในเร็วๆ นี้ จะได้ข้อมูลสรุปจำานวน

นักเรียนอย่างเป็นทางการต่อไป สำาหรับ

การฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี จะ

เริ่มฉีดได้ต้นเดือนกุมภาพันธ์ โดยให้จังหวัด

เป็นผู้ดำาเนินการในการจัดสรร ทั้งนี้ เรามี

ประสบการณ์การฉีดวัคซีนให้นักเรียนมา

แล้ว และคิดว่าขั้นตอนไม่ยุ่งยาก อย่างไร

ก็ตาม ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ 

(ศธ.) จะกำาชับให้ระดับพื้นที่ทำาความเข้าใจ

แก่ผู้ปกครองถึงการฉีดวัคซีนของเด็ก เพื่อ

ให้เด็กได้รับวัคซีนมากที่สุด.

ศึกษาธิการ • ‘คุณหญิงกัลยา’ เปิดวิสัยทัศน์ปี 

65 เร่งปฏิรูปการศึกษา สร้างเด็กไทย สู่พลเมือง

โลก ชี้การศึกษาคือเข็มทิศประเทศไทย ต่อยอด 

7 โครงการ ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้

ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

ที่อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิ 

การ (ศธ.) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) 

แถลงข่าวเปิดวิสัยทัศน์ปี 65 เร่งปฏิรูปการ

ศึกษา คิดใหม่ ทำาใหม่ รับมือความท้าทาย 

หนุนสร้างเด็กไทย สู่พลเมืองโลก ชูเข็มทิศ

การศึกษา เป็นเข็มทิศชี้นำาประเทศได้ เตรียม

งานใหญ่ผลักดันสภาการศึกษา (สกศ.) เป็น

องค์กรหลักด้านการศึกษา ปรับหลักสูตรจาก

กลุ่มสาระวิชาเป็นหลักสูตร “ฐานสมรรถนะ” 

เรียน ตอบโจทย์ แก้ไขปัญหาได้ พร้อมกล่าว

ตอนหนึ่งว่า ในปี 2565 การขับเคลื่อน

นโยบายเพื่อปฏิรูปการศึกษาไปสู่ตัวผู้เรียน 

หลายประเด็นมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก 

แม้ต้องเผชิญกับความท้าทายหลายด้านโดย

เฉพาะสถานการณ์ โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบ

ใหญ่ต่อการศึกษา ในฐานะที่กำากับสภาการ

ศึกษา (สกศ.) เตรียมผลักดัน สกศ.เป็นองค์กร

หลักด้านการศึกษา โดยในปีนี้มีงานหลักที่

สำาคัญคือการปรับเปลี่ยนหลักสูตรกระทรวง

ศึกษาธิการ จากกลุ่มสาระวิชาเป็นหลักสูตร

ฐานสมรรถนะ และจะยังขับเคลื่อนนโยบาย

ผ่าน 3 กลไก นั่นก็คือ ความทันสมัย-เท่า

เทียม-และยั่งยืน เพราะถือเป็นหัวใจในการ

พัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพและเป็นพลเมือง

ที่ดีของประเทศ รวมถึงสร้างให้เป็นพลเมือง

โลก พร้อมเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาทั้งทาง

ด้านโครงสร้าง และการปฏิรูปไปสู่ตัวผู้เรียน

โดยตรง เพื่อวางรากฐานการศึกษาไทย

ให้สอดรับกับโลกในศตวรรษที่ 21 และใน

อนาคต

“ดิฉันเป็น รมช.ศธ. กว่า 3 ปี ปีนี้

จะก้าวสู่ปีที่ 4 ซึ่งจะยังเร่งเดินหน้าปฏิรูป

การศึกษาไปสู่ตัวผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ต้อง

ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยผลักดันนโยบาย

หลายเรื่องให้มีความคืบหน้าและเป็นรูป

ธรรม วันนี้การปฏิรูปการศึกษาไทยต้องคิด

ใหม่ ทำาใหม่ เพื่อรับมือกับความท้าทายและ

การเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ทั้งเรื่องการตรา

ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่ง

ชาติ พ.ศ. .... การปรับเปลี่ยนหลักสูตร และ

วิธีการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ โควิด 

รวมถึงการจัดหา Smart Devices ของกระ

ทรวงศึกษาฯ เพื่อใช้ในการเรียน Online มา

ให้ โรงเรียนหรือนักเรียนที่ยังขาดแคลน ผ่าน

คณะกรรมการโค้ดดิ้งแห่งชาติที่ดิฉันได้เป็น

ผู้ผลักดันให้เกิดขึ้นและขับเคลื่อนอย่างเต็ม

ที่ในฐานะรองประธานคณะกรรมการฯ ซึ่ง

ทุกอย่างเป็นความท้าทาย แต่ไม่เคยท้อถอย

และมั่นคงในแนวทางที่จะนำาไปสู่เป้าหมาย” 

รมช.ศธ.กล่าว

คุณหญิงกัลยากล่าวต่อว่า ศธ. ภาย

ใต้การกำากับดูแลของตนจะยังมุ่งขับเคลื่อน

นโยบายและเร่งเดินหน้ารวมถึงต่อยอดใน 7 

โครงการสำาคัญต่อเนื่อง นั่นก็คือ 1.โครงการ 

Coding For All ที่จะเดินหน้าขยายผล ขับ

เคลื่อนทุกภาคส่วน เพื่อกระจายการเรียนรู้

ให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ และทุกช่วง

วัย ซึ่ง Coding คือทักษะที่เด็กไทยและคนไทย

ทุกคนต้องมี ถือเป็นทักษะที่จำาเป็นในศตวรรษ

ที่ 21 2.โครงการบริหารจัดการน้ำาโดยชุมชน 

ตามแนวพระราชดำาริ ที่ ได้เริ่มขยายผลสู่

ชุมชน ปัจจุบันได้เปิดสอนหลักสูตร “ชลกร” 

รุ่นที่ 1 ไปแล้ว เพื่อปั้นนักบริหารจัดการน้ำา

ในชุมชน โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำาคัญ มีเป้าหมายคือ

การช่วยเหลือเกษตรกร ให้มีน้ำากิน น้ำาใช้ แก้

ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ถือเป็นโมเดล

ในการสร้างเสริมเศรษฐกิจฐานราก ให้ทุกคน

สามารถดำารงชีวิตอยู่ได้ภายใต้หลักเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยเฉพาะในยามที่โลกเกิดวิกฤต

3.โครงการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

แนวสร้างสรรค์ ผ่านสื่อร่วมสมัย ด้วยนวัต 

กรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ พร้อมฝึกให้

มีการคิดเชิงวิพากษ์ 4.โครงการสร้างมิติ 

ใหม่การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ผสานศาสตร์

และศิลป์ เปลี่ยน STEM เป็น STEAM 

วิทยาศาสตร์พลังสิบ ลดความเหลื่อมล้ำา 

ขยายโอกาสให้นักเรียนได้เรียนวิทยาศาสตร์

‘คุณหญิงกัลยา’โชว์วิสัยทัศน์ปี65

เร่งสร้างเด็กไทยสู่พลเมืองของโลก

เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างกว้างขวาง 

เน้นการปฏิบัติ ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำาวัน 

5.โครงการการศึกษาที่เท่าเทียม สร้างโอกาส

ให้เด็กด้อยโอกาสและพิการ พัฒนาทักษะ

ชีวิตผ่านการเรียนรู้ การศึกษาไทยจะต้องไม่

ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 6.โครงการอาชีวะฐานวิทย์ 

สร้างวิชาชีพคนไทยรุ่นใหม่ป้อนคนสู่ภาค

อุตสาหกรรม ตอบรับโลกดิจิทัล และ 7.โครง 

การยกระดับการศึกษารอบด้าน เปลี่ยนรูป

แบบการเรียนการสอน ปรับการประเมินผล 

เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบที่สอดรับกับโลก

ปัจจุบัน.

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
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11บันเทิง

อโอกาสเข้าสภาไปด่าประยุทธ์”

เนี่ย..ก็ไม่รู้พ่อแม่พี่น้องเขต 9 จตุจักร-หลักสี่ 

(กรุงเทพฯ) จะให้ โอกาสกับนายกรุณพล เทียน

สุวรรณ หรือ “เพชร” ดารา-นักแสดงที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง

ซ่อมในนามพรรคก้าวไกลขอหรือไม่?

แต่ถ้าไปลง “สะพานสูง” เขตบ้านผม ก็จะบอกเขาว่า..

กลับไปยึดอาชีพดารา-นักแสดงเหอะ ที่ตรงนั้นเหมาะแล้ว!

เปล่า..ไม่ได้เหมาะในความหมายท่ีไม่ดี แต่เหมาะเพราะ

ฝีมือการแสดงของนายเพชร-กรุณพล ได้รับการยอมรับทั้ง

จาก “ผู้สร้าง-ผู้กำากับ” ทั้งจากคนดู-ผู้ชม..

ไม่งั้นจะมีงานแสดงให้เห็นทางหน้าจอโทรทัศน์ตั้งแต่

ปี 2544 เรื่อยมาจนปัจจุบันได้อย่างไร?

หรือว่า หลังจากที่ประกาศจุดยืนสนับสนุนผู้ประท้วง

ขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ เริ่มจะรู้สึกตัว ผู้สร้าง-ผู้กำากับชักเมิน-

เหินห่าง ไม่ค่อยจะป้อนงานให้แสดง..

จึงฉวยโอกาสในช่วงที่พอจะมีกระแสติดตัวอยู่บ้าง 

(จากการด่านายกฯ ลุงตู่) ดีดตัวออกจากวงการ หวังจะได้มี

งาน มีหน้ามีตาอยู่ในสังคมใหม่ ที่เรียกว่า “นักการเมือง”!

ซึ่งจะสมหวัง-สมคิดหรือไม่ วันอาทิตย์ที่ 30 มกรา.นี้ก็

จะได้รู้กัน แต่ที่นายเพชร-กรุณพล หาเสียงว่า..

“พรรคก้าวไกลและผมเห็นตรงกันว่า เราต้องการให้

ประชาชนมีเสรีภาพ ทุกคนต้องเท่าเทียมกัน การสาธารณสุข 

การศึกษา สวัสดิการถ้วนหน้าต้องเกิดขึ้น พรรคก้าวไกลจึง

ส่งผมมาเป็นผู้สมัคร ส.ส. 

หลายคนอาจจะมองว่าผมเป็นดารา แต่อยากย้ำาว่า

ดาราเป็นเพียงอาชีพที่ใช้ทำามาหากิน แต่ดาราคนนี้เรียนจบ

เศรษฐศาสตร์ ดาราคนนี้เคยทำาธุรกิจ 

และดาราคนนี้พร้อมเข้าไปด่า พล.อ.ประยุทธ์ ในสภา” 

นั้น

ดารา-นักแสดงรุ่นพ่อรุ่นแม่ได้ฟังแล้วจะรู้สึกอย่างไร

ไม่อาจทราบได้ แต่มีอยู่ 2-3 ท่านที่ได้ปรารภกับผม ถ้าคน

เป็นดาราเป็นนักแสดงคิดได้แค่.. “ดาราเป็นเพียงอาชีพที่ใช้

ทำามาหากิน”

ก็ดูจะเป็นคำากล่าวที่น่าเศร้า-สะเทือนใจ เพราะการ

เป็นดาราสำาหรับคนรุ่นเก่านั้น เขาคิดถึง “สถาบันการแสดง” 

อาชีพที่แม้จะถูกนินทาด้อยค่าหยามหยัน “เป็นพวกเต้นกิน

รำากิน”

แต่พวกเขาคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็ไม่ย่อท้อหรืออับอาย ด้วย

รัก-ศรัทธาในศิลปะการแสดง ต่างได้ช่วยกันสร้างสรรค์ ยก

ระดับการแสดงให้เป็นอาชีพที่สังคมยอมรับ จนสามารถลบ 

ล้างคำาดูถูกนั้นลงได้

ดาราจึงไม่เพียงอาชีพที่ใช้ทำามาหากิน หากแต่เป็น

อาชีพที่มีเกียรติ มีคุณค่า มีศักดิ์ศรีเหมือนเฉกเช่นทุกๆ อาชีพ 

กระทั่งอาชีพนักการเมือง!

เออ..แล้วนี่หากนายเพชร-กรุณพล ได้รับโอกาส (ให้

เข้าสภาไปด่าประยุทธ์) เป็น ส.ส. วันข้างหน้าเขาจะพูดไหม

หนอ.. 

“ส.ส.เป็นเพียงอาชีพที่ใช้ทำามาหากิน” น่ะ..หือ?.

ส.ส...อาชีพที่ใช้ทำามาหากิน?

“ข

• หลังปล่อยซิงเกิลแรก 

BABYBOO นางเอกสาว แต้ว ณฐพร 

ที่สลัดคราบนักแสดงก้าวสู่การเป็น

ศิลปิน หลังจากปล่อย MV เพียงชั่ว

ข้ามคืนยอดวิวก็ทะลุล้านและยังพุ่งไม่

หยุด ซึ่งเจ้าตัวได้ฝากขอบคุณมาด้วย

ว่า “ขอบคุณทุกคนมากๆ นะคะ ที่

ทำาให้เพลง BABYBOO ของแต้วทะลุล้านวิวไปแล้ว แค่

หนึ่งวันเท่านั้นเอง วันนี้แต้วก็มาเป็นศิลปิน และได้รับ

การตอบรับที่ดีมาก ขอบคุณทุกยอดวิว ขอบคุณทุกคอม

เมนต์ และทุกกำาลังใจที่ส่งมา เดี๋ยวเราจะมีชาลเลนจ์

ด้วยอย่าลืมไปเล่นกันที่ #BABYBOO challenge ที่ IG 

หรือ tiktok ก็ได้ค่ะ”

• Yves Rocher (อีฟ โรเช่) เปิดตัวแคมเปญ

ใหม่ โดยได้ตัวท็อปของวงการ ใหม่-ดาวิกา โฮร์เน่ 

และ กลัฟ-คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์ ร่วมแคมเปญ 

“ACTs OF LOVE” เพื่อถ่ายทอดถึงจุดยืนของแบรนด์ที่

เป็นมิตรและทำาเพื่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดแค่คุณ

รู้สึกผิด ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้ว พร้อมชวนทุกคนมา 

ACTs OF LOVE together ผ่านกิจกรรมไลฟ์สดทางเพจ 

yvesrocherthailand 27 มกราคมนี้ 18.00 น.เป็นต้นไป

• ซุ่มแต่ไม่เงียบ เพราะ

ปล่อยรูปพรีเวดดิ้งกับว่าที่เจ้าสาว

ออกมาให้อิจฉากันอย่างต่อเนื่อง

แล้ว สำาหรับผู้ประกาศข่าวมาก

ความสามารถ แบงค์-พบเอก พร

พงเมตตา จากรายการ “เรื่อง

เด่น ประเด็นดัง Top Talk Daily” 

และ “ข่าวค่ำา Nightly News” ช่อง MONO29 ที่หนุ่ม

แบงค์เตรียมสละโสดกับแฟนสาว กล้วยไม้-ธนารีย์ รัง

สิมันตศิร ิในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ โดยตอนนี้ทั้งคู่ได้

เตรียมทุกอย่างพร้อมแล้ว กับฤกษ์ดีวันที่ 22.02.2022 

ขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับทั้งคู่ด้วย

• พระเอกหนุ่มหล่อรอยยิ้มบาดใจของช่อง 3 

ออกัส วชิรวิชญ์ ยังคงทำาให้สาวๆ คลั่งรักไม่หยุด หลัง

จากที่ได้แจ้งเกิดในผลงานละครที่ตนได้ขึ้นแท่นเป็น

พระเอกครั้งแรก “แม่ครัวคนใหม่” ล่าสุดหนุ่ม “ออกัส” 

กำาลังจะมีผลงานละครเรื่องใหม่ “ยมทูตกับภูตสาว” 

ที่เตรียมลงจอเร็วๆ นี้ แถมทีเซอร์ละครก็เพิ่งหว่าน

กระตุกต่อมแฟนคลับ งานนี้ใครคลั่งรักหนุ่มคนนี้ก็ปัก

หมุดรอชมกันได้เลย ดูทีวีกด 33 ดูมือถือกด 3Plus.

มักเกิ้ล

บเป็นเรื่องที่น่า

ยินดี เมื่อพระ

มะตูม หรือดีเจ

มะตูม เตชินท์ พลอยเพชร 

โพสต์ภาพวันนี้ที่รอคอยมา

นาน 15 ปี เมื่อคุณพ่อและ

คุณแม่ที่หย่าร้างกันมานาน

และไม่พูดกันมาสิบกว่าปี ได้

มาฟังเทศนาของพระมะตูม

จนเปิดใจและหันมาเป็นมิตร

ที่ดีต่อกัน โดยพระมะตูมได้

โพสต์วินาทีประทับใจผ่านอินสตาแกรมว่า

“ภาพที่อาตมารอคอยมา 15 ปี หลัง

จากโยมพ่อโยมแม่อาตมาหย่าร้างแล้วแยก

ทางกันร่วม 15 ปีที่ไม่พูดจากัน วันนี้อาตมา

มีโอกาสได้เทศนาธรรมให้ โยมพ่อโยมแม่

ฟังตามธรรมเนียมสงฆ์ ใน

ใจขอเพียงแค่พวกท่านอภัย

ให้กัน ไม่ถือโทษโกรธกัน 

เพราะยิ่ง ‘โกรธ’ ยิ่ง ‘ทุกข์’ 

ยิ่ง ‘เกลียด’ ยิ่ง ‘ไม่เป็นสุข’ 

อาตมาอยากให้ โยมพ่อแม่

พ้นทุกข์เหล่านี้ หลังจาก

เทศน์ร่วม 3 ชั่วโมง ภาพที่

เห็นตรงหน้าคือ โยมพ่อโยม

แม่เลิกแล้วต่อกัน ให้อภัยซึ่ง

กันและกัน พร้อมโอบกอดกัน มันเป็นภาพ

ที่อาตมาปีติที่สุดในชีวิตของลูกคนหนึ่ง ใน

ตอนแรกอาตมามีความตั้งใจที่จะบวชเรียน

เพื่อทดแทนคุณท่านเท่านั้น แต่อาตมากลับ

ได้รับกุศลผลบุญในการได้ครอบครัวกลับ

มา ถึงพวกท่านจะไม่ได้กลับมาในฐานะสามี

ภรรยา แต่อาตมาดีใจเหลือเกินที่เห็นบิดา

มารดาผู้ให้กำาเนิด 

กลับมาในรูปแบบของ 

‘มิตร’ ที่ดีต่อกัน ขอให้

กุศลผลบุญที่อาตมา

ได้บวชเรียนครั้งนี้ ส่ง

ผลให้ โยมพ่อโยมแม่

มีความสุข หมดเรื่อง

ทุกข์ โศก กลับมาเป็น

มิตรที่ดีต่อกัน เพื่ออยู่

เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้

อาตมาได้ทดแทนคุณ

ไปนานๆ ด้วยเถิด

และอาตมาขอนำาเรื่องราวใน

ครอบครัวตัวเอง แชร์เพื่อเป็นกุศลทานให้

ทุกท่านได้ตระหนักและย้อนกลับไปดูแล

และห่วงใยบุพการี และครอบครัวพวกท่าน

ทั้งหลาย เพราะครอบครัวเปรียบเสมือน

รากไม้ ถ้ารากไม้แข็งแรง ต้นไม้จะผลิดอก

ออกผลและเติบโตอย่างแข็งแกร่งและ

สมบูรณ์ ขอให้ทุกครอบครัวมีความสุขทั่ว

ทุกคนเทอญ สาธุ (ขอบคุณโยมหนูดีที่ถ่าย

ภาพไว้ให้อาตมาด้วย)”

เฮฮาหน้าจอ • เจ เอส แอลฯ เปิดรับปีเสือสุดปัง ส่ง 2 รายการใหม่ “มาลัยไฟท์เตอร์” 

และ “ไมค์คู่ ไม่รู้ใคร The Featuring Show” ในรูปแบบสุดสร้างสรรค์ฟอร์แมตรายการ

โดยคนไทยเพื่อความบันเทิงแก่ทุกคน โดย “มาลัยไฟท์เตอร์” ดำาเนินรายการโดย “วิลล่ี 

แมคอินทอช” และ “ไมค์คู่ ไม่รู้ใคร The Featuring Show” เป็นการฟีเจอริงร้องคู่ของ

เหล่าดาราและนักร้องรับเชิญ โดยมีสองพิธีกรคู่หูนำาทัพ โดย “ป๋ากิ๊ก-เกียรติ กิจเจริญ” 

และ “ดู๋-สัญญา คุณากร” การันตีความฮา พร้อมเสิร์ฟหน้าจอช่อง 7HD กุมภาพันธ์นี้.

นั

อกาสที่ อิดริส เอลบา จะได้สวมบทต่อจากแดเนียล 

เคร็ก ในฐานะ เจมส์ บอนด์ คนต่อไป กำาลังเพิ่มมากขึ้น

ในสายตาของบริษัทรับพนัน ที่ล่าสุดหั่นราคาต่อรองลง 

ภายหลังจากที่บอสใหญ่ของหนังแฟรนไชส์เรื่องนี้เอ่ยปากยืนยันว่า

กำาลังพิจารณานักแสดงผิวสีจากดรามาซีรีส์เรื่อง Luther มารับบท

สายลับ 007

นักแสดงวัย 49 ที่ผันตัวเป็นดีเจเป็นครั้งคราว เคยยอมรับ

อย่างไม่ปิดบังว่าเขาเองก็อยากได้เล่นเป็นสายลับในภาพยนตร์จอ

ใหญ่

บท 007 กลับมาว่างลง เปิดทางให้หน้าใหม่เข้ามา หลังจาก

แดเนียล เคร็ก เจมส์ บอนด์ คนที่ 6 วางมือปิดฉากกับบทนี้ที่เขา

เริ่มแสดงจากปี 2006 ถึงปี 2021 และตอนนี้โอกาสถือว่าเป็นศูนย์

แล้วที่เขาจะกลับมารับบทต่อในภาคถัดไป 

และด้วยคำาพูดบางคำาจากปากของบิ๊กบอสหนัง 007 บาร์บา

รา บร็อกโคลี วัย 61 ถึงโอกาสของอิดริส ทางเอเยนต์พนันพากัน

หั่นราคาต่อรองที่เขาจะได้รับบทนี้ ไปแล้ว

จอห์น ฮิลล์ แห่ง Coral บริษัทรับพนันถูกกฎหมายของ

อังกฤษกล่าวไว้ว่า “ไม่น่าแปลกใจที่โปรดิวเซอร์หนังเรื่อง James 

Bond กำาลังพิจารณาหารือกันถึงอิดริส เอลบา ในฐานะแคนดิเดต

ที่จะมาแทนแดเนียล เคร็ก ใน 007 ภาคต่อไป

“เราได้เห็น

การสนับสนุนสำาหรับ

ดารานำาจาก Luther 

ในอัตราต่อรองล่าสุด

ของเราในช่วง 24 

ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่ง

ลดลงถึงครึ่ง”

ผลงานของ

อิดริสมีมากมาย 

ที่โด่งดังทางทีวี

คือ นักสืบจอห์น 

ลูเธอร์ ในหนัง

ดรามาซีรีส์เรื่อง 

Luther ทาง BBC 

One ที่ตอนนี้มาถึง

ซีซั่น 5 แล้ว ส่วน

จอยักษ์ก็ได้แก่ Thor 

(Marvel) ซึ่งเขารับบทเป็น ไฮม์ดัลล์ และ The Suicide Squad ซึ่ง

เขารับบทเป็น บลัดสปอร์ต 

เรื่องอื่นๆ ได้แก่ Ghost Rider: Spirit of Vengeance, Fast & 

Furious Presents: Hobbs & Shaw, Sonic the Hedgehog 2 ฯลฯ

อัตราต่อรองของอิดริสตอนนี้อยู่ที่ 6-1 ลดลงจาก 12-1 ที่จะ

มารับบทเป็นสายลับ 007 คนต่อไป ทำาให้เขากลายเป็นหนึ่งในตัว

เต็งขึ้นมาท่ามกลางนักแสดงจำานวนมากที่ตกเป็นข่าว

เรเก้-ฌ็อง เพจ ดารานำาจาก Brigerton ยังคงมีอัตราต่อรอง

ที่นำาคนอื่น คือ 5-2 แม้ว่าจะค่อนข้างเป็นหน้าใหม่ของโลกการ

แสดงก็ตาม

ทอม ฮาร์ดี สตาร์จาก Venom มีอัตราต่อรองอยู่ที่ 7-2 

ขณะที่ เจมส์ นอร์ตัน อยู่ที่ 5-1 

ริชาร์ด แมดเดน จาก Bodyguard ยังคงมีลุ้นบท 007 อยู่

ในสายตาของหลายคน แม้อัตราต่อรองจะหล่นไปแล้ว อยู่ที่ 7-1

เจมี ดอร์แนน จาก The Tourist ทาง BBC หรือที่หลาย

จดจำากันไม่ลืมคือ Fifty Shades of Grey มีอัตราต่อรองอยู่ที่ 

8-1

ส่วนคนอื่นๆ เจมี เบลล์ จาก Billy Elliot อยู่ที่ 10-1, 

ทอม ฮิดเดิลส์ตัน จาก Loki ของทาง Marvel กับแซม ฮอย

แกน จาก Outlander และริซ อาร์เหม็ด สตาร์จาก Jason 

Bourne อัตราต่อรองเท่ากันที่ 12-1.

โ

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

วันนี้ที่รอคอยมานาน15ปี

‘พระมะตูม’ยินดี โยมพ่อ-แม่อภัยให้กัน

มติเอกฉันท์‘โอบะ เสียงเหน่อ’

นายกสมาคมศิลปินตลกสมัย2

ครบวาระ 2 ปี ตำาแหน่งนายก

สมาคมศิลปินตลก (ประเทศไทย) ของ

นายกิตติ ปักษี (โอบะ เสียงเหน่อ) หลัง

จากเข้ารับตำาแหน่งเมื่อปี 2563 ล่าสุด

สมาคมศิลปินตลก (ประเทศไทย) ได้จัด

ให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่ 

ณ วัดประชาราษฎร์บำารุง (วัดรางหมัน) 

อ.กำาแพงแสน จ.นครปฐม โดยมี หลวง

ปู่แผ้ว ปวโร พระเถราจารย์ชื่อดังวัด

ประชาราษฎร์บำารุง เป็นประธานอุปถัมภ์

สมาคมฯ 

บรรยากาศการเลือกตั้งเต็มไป

ด้วยความคึกคัก ภายใต้มาตรการ

ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของ 

COVID-19 โดยมีการตรวจ ATK 

ทุกคนก่อนเข้างานอย่างเคร่งครัด 

มีศิลปินตลกอาวุโส ตลกรุ่นใหญ่ 

และสมาชิกสมาคมฯ มาร่วมเป็น

ส่วนหนึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้กัน

อย่างคับคั่ง อาทิ เป็ด เชิญยิ้ม, 

โน้ต เชิญยิ้ม, เด๋อ ดอกสะเดา, ถั่ว

แระ เชิญยิ้ม, หม่ำา จ๊กมก, ชูษี เชิญ

ยิ้ม, ตูมตาม เชิญยิ้ม, นาย คอมเมเดี้ยน ฯลฯ 

พร้อมด้วย นก-บริพันธ์ ชัยภูมิ นายกสมาคมนัก

เพลงลูกทุ่ง, ทศพล หิมพานต์ นายกสมาคมนักร้อง

ลูกทุ่ง ซึ่งเป็นบรรยากาศของความอบอุ่น และเป็น

หนึ่งเดียวของศิลปินตลกทั้งรุ่นใหญ่ 

รุ่นเล็กเมื่อมาเจอกัน

หลังจากให้สมาชิกทำาการ

เลือกตั้ง และผู้ที่ได้คะแนนเสียงเป็น

เอกฉันท์คือ “โอบะ เสียงเหน่อ” นับ

เป็นการนั่งตำาแหน่งนายกสมาคมศิลปินตลก 

(ประเทศไทย) สมัยที่ 2 โดย โอบะ เสียง

เหน่อ เผยว่า “สำาหรับตำาแหน่งในปีนี้ ก็

ไม่ได้คิดว่าจะได้อีกรอบ นายกไม่มีเงิน

เดือน ทำางานด้วยจิตอาสา ผมไม่ได้

เงินจากภาครัฐ จากหน่วยงานเอกชน

ที่จะมาบริจาคให้เรา เวลาผมทำา ผม

ตั้งใจทำาเต็มที่ เลยได้รับการสนับสนุน 

ในช่วงโควิดก็ได้เงินสนับสนุนมา 1 ล้าน 

ก็เอาไปช่วยศิลปินตลก ส่วนข่าวที่ช่วงนี้

ศิลปินตลกตกอับเยอะ ในฐานะนายกก็รู้สึกหดหู่

ใจที่เพื่อนร่วมอาชีพเราลำาบาก คืออยากช่วยทุกคน 

ก็ต้องเป็นไปตามกฎสมาคม  แต่ในฐานะเพื่อนพี่

น้องก็ต้องช่วยกัน” 

บ่อนผู้ดีหั่นราคา‘อิดริส เอลบา’

พรวดติดกลุ่มเต็งจ๋า007คนใหม่

interthaipost69@gmail.com
อิดริส เอลบา

แดเนียล เคร็ก

ทอม ฮาร์ดีทอม ฮิดเดิลส์ตัน เรเก้-ฌ็อง เพจ



12

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๖๔/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผู

รอง ที่อยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นายพงษพัฒน นิยมธรรมนิตย กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ 

มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บ

สํานวนคดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาลเพ� อขอใหศาลมีคําส่ังใหทรัพยสินตก

เปนของแผนดิน รายคดีนายพงษพัฒน นิยมธรรมนิตย กับพวก

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๗๖ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๔๐,๗๑๙,๕๖๖.๐๙ 

บาท (ส่ีสิบลานเจ็ดแสนหน่ึงหม� นเกาพันหารอยหกสิบหกบาทเกาสตางค) พรอมดอกผล

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายพงษเทพ ธนวัฒนนิรันดร)

นิติกรชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่/เลขานุการ

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/ผู

ครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมาย

เหตุ

๑ เงินสด - นายณรงค 

ศรีสุข

นายนฤพล 

ภาพพิธี

๕,๕๐๖,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๑๖ 

ตุลาคม ๒๕๖๒)

-

๒ รถยนตย่ีหอนิสสัน อัลเมรา 

เลขทะเบียน ๑ กท ๗๘๓๓ 

กรุงเทพมหานคร

๑ คัน นายณรงค 

ศรีสุข

๒๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๑๒ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

-

๓ นาฬ�กาขอมือ ย่ีหอ Patek Philippe 

เรือนทอง R/G สายหนังพรอมกลอง 

และกระเปาหนัง/ใบรับประกัน CASE 

SERIAL ๗๒๕๕๖๕๙

๑ เรือน นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๔ นาฬ�กาขอมือ ย่ีหอ Patek Philippe 

หนาดํา ลอมเพชร สายยาง พรอม

กลองและสายยาง/ใบรับประกัน เลข

ท่ี ๔๗๒๐

๑ เรือน นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๒๕๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๕ นาฬ�กาขอมือ ย่ีหอ RADO หนาเทา 

สาย stainless พรอมกลองและ ใบรับ

ประกัน/คูมือ/สาย stainless สํารอง

๑ เรือน นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๑๕,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๖ นาฬ�กาขอมือ ย่ีหอ GUESS เรือนสี

ทอง สายยาง ไมมีกลอง

๑ เรือน นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๑,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๗ นาฬ�กาขอมือ ย่ีหอ EMPORIO 

ARMANI หนาดํา สาย stainless ดํา 

พรอมกลองและใบรับประกัน

๑ เรือน นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๓,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๘ นาฬ�กาขอมือ ย่ีหอ EMPORIO AR-

MANI หนานํ้าเงิน สาย stainless เทา 

พรอมกลอง

๑ เรือน นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๒,๕๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๙ นาฬ�กาขอมือ ย่ีหอ MICHAEL KORS 

หนาทอง สาย stainless สีทอง พรอม

กลอง

๑ เรือน นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๑,๒๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๑๐ ธนบัตรไทย ราคาฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท ๓,๑๐๐ 

ฉบับ

นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๑๖ 

ตุลาคม ๒๕๖๒)

-

๑๑ แหวนทอง ประดับเพชรนํ้าหนัก

ประมาณ ๒.๒ กรัม

๑ วง นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๗,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๑๒ แหวนทอง รูปหัวใบพัดนํ้าหนัก

ประมาณ ๑๑.๕ กรัม

๒ วง นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๗,๕๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๑๓ แหวนทอง นํ้าหนักประมาณ ๗.๕ กรัม ๑ วง นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๑๓,๕๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๑๔ สรอยคอพรอมจ้ีหอยคอรูปดอกไม

ทองคํา นํ้าหนักประมาณ ๑๕.๒ กรัม

๑ เสน นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๒๖,๕๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๑๕ สรอยคอพรอมจ้ีหอยคอรูปพระโลหะนํ้า

หนักรวมพระประมาณ ๘.๘ กรัม

๑ เสน นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๑๓,๕๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๑๖ สรอยคอทองคํา ลายถักนํ้าหนัก

ประมาณ ๓๐.๔ กรัม

๑ เสน นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๕๔,๖๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๑๗ จ้ีหอยคอทองคํา รูปหัวใจนํ้าหนัก

ประมาณ ๑.๙ กรัม

๑ อัน นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๓,๕๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๑๘ จ้ีหอยคอทองคํา รูปตัวเอ (A)นํ้าหนัก

ประมาณ ๐.๙ กรัม

๑ อัน นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๑,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๑๙ จ้ีหอยคอทองคํา ดานในเปนหินสีดํา 

ทรงกรวย นํ้าหนักประมาณ ๒.๗ กรัม

๑ อัน นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๒,๖๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๒๐ ทองคําแทงส่ีเหล่ียม ประทับตรา 

ฮ่ัว เซง เฮง จํานวน ๒ แทงนํ้าหนัก

ประมาณ ๓๐๔ กรัม

๒ แทง นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๕๕๔,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๒๑ ธนบัตรไทย ราคาฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท ๔,๙๐๐ 

ฉบับ

นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๑๖ 

ตุลาคม ๒๕๖๒)

-

๒๒ ธนบัตรไทย ราคาฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท ๓,๐๐๐ 

ฉบับ

นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๑๖ 

ตุลาคม ๒๕๖๒)

-

๒๓ ธนบัตรญ่ีปุน ราคาฉบับละ ๑๐,๐๐๐ 

เยนรวมจํานวน ๘๑๐,๐๐๐ เยน

๘๑ ฉบับ นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๒๔๕,๐๒๕ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๒๔ ธนบัตรญ่ีปุน ราคาฉบับละ ๕,๐๐๐ เยน

รวมจํานวน ๑๐,๐๐๐ เยน

๒ ฉบับ นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๓,๐๒๕ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๒๕ ธนบัตรญ่ีปุน ราคาฉบับละ ๑,๐๐๐ เยน

รวมจํานวน ๗,๐๐๐ เยน

๗ ฉบับ นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๒,๑๑๗.๕๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๒๖ ธนบัตรไทย ราคาฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 

วางอยูบนเกาอ้ีสีนํ้าตาลหองรับแขก

๖,๕๐๐ 

ฉบับ

นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๑๖ 

ตุลาคม ๒๕๖๒)

-

๒๗ เคร� องนับธนบัตร สีเทา ย่ีหอ XO ๑ 

เคร� อง

นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๓,๕๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๒๘ โทรศัพทมือถือ IPhone ๗ / model-A 

๑๗๗๘ FCC

๑ 

เคร� อง

นายนฤพล 

ภาพพิธี

๑,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๒๙ โทรศัพทมือถือ Iphone ๗ plus/IMEI 

๓๕๖๕๗๑๐๘๐๐๕๑๖๘๓/๐๖๒๑๒๖๙๕๕๔

๑ 

เคร� อง

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๒,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๓๐ โทรศัพทมือถือ Iphone X / IMEI 

๓๕๓๐๔๕๐๙๑๘๘๑๑๕๙/๐๙๒๒๕๖๙๕๕๔

๑ 

เคร� อง

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๒,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๓๑ Ipad mini / IMEI 

๓๕๙๒๗๖๐๖๐๔๑๓๖๔๑

๑ 

เคร� อง

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๒,๕๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๓๒ โทรศัพทมือถือ Iphone เทา-ดํา 

Model-A ๑๕๓๐

๑ 

เคร� อง

นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๓๐๐ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๙ กันยายน 

๒๕๖๔)

-

๓๓ โทรศัพทมือถือ AIS รุน LAVA สีดํา ๑ 

เคร� อง

นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๓๐๐ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๙ กันยายน 

๒๕๖๔)

-

๓๔ โทรศัพทมือถือ AIS รุน LAVA ๔ G 

สีดํา

๑ 

เคร� อง

นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๑๐๐ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๙ กันยายน 

๒๕๖๔)

-

๓๕ โทรศัพทมือถือ SAMSUNG สีดํา ๑ 

เคร� อง

นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๕๐ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๙ กันยายน 

๒๕๖๔)

-

๓๖ กระเปาถือแบบคลองแขนสีนํ้าตาล 

ย่ีหอ COACH

๑ ใบ นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๑,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๓๗ กระเปาสะพายขาง สีดํา ลายตาราง 

ย่ีหอ LOUIS VUITTON

๑ ใบ นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๑๒,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๓๘ กระเปาสะพายขาง สีนํ้าตาลคาดสีขาว 

สลับสีดํา ย่ีหอ COACH

๑ ใบ นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๑,๕๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๓๙ กระเปาสะพายขาง สีแดง ย่ีหอ 

CHANEL พรอมใบรับประกัน

๑ ใบ นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๑๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๔๐ กระเปาสะพายขาง สีดํา ย่ีหอ TORY 

BURCH

๑ ใบ นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๒,๕๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๔๑ กระเปาสะพายขาง สีดํา ย่ีหอ GUCCI ๑ ใบ นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๔,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๔๒ กระเปาคาดเอว สีดํา ย่ีหอ GUCCI ๑ ใบ นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๕,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๔๓ กระเปาถือแบบคลองแขนสีนํ้าตาล 

ย่ีหอ COACH พรอมสาย

๑ ใบ นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๒,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๔๔ กระเปาสะพายขาง สีนํ้าเงิน ย่ีหอ 

COACH

๑ ใบ นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๓,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๔๕ กระเปาเป สีนํ้าตาล ย่ีหอ MCM ๑ ใบ นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๗,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๔๖ กระเปาสะพายขาง สีดํา ย่ีหอ 

CHANELพรอมกลอง และสมุดคูมือ

๑ ใบ นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๕๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๔๗ กลองถายรูป สีเงิน – ดํา ย่ีหอ OL-

YMPUS พรอมอุปกรณชารตแบตเตอร่ี

และกระเปา

๑ ตัว นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๓,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๔๘ รถยนต ย่ีหอโตโยตา รุนอัลพารด สีดํา 

ทะเบียน ๖ กท ๗๐๐๐ กทม. พรอม

แผนปายทะเบียน ๖ กท ๗๐๐๐ กทม.

๑ คัน นายนฤพล 

ภาพพิธี

๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๑๒ 

ตุลาคม ๒๕๖๔)

-

๔๙ รถจักรยานยนต ย่ีหอ ฮอนดา รุน 

PCX สีดํา-สม ทะเบียน ๗ กฉ ๔๐๒ 

กทม.

๑ คัน นายนฤพล 

ภาพพิธี

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๕๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๑๒ ตุลาคม 

๒๕๖๔)

-

๕๐ โนตบุก ย่ีหอ ACER สีเทา ๑ 

เคร� อง

นายนฤพล 

ภาพพิธี

๓,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๙ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๕๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน)สาขา เซ็นทรัลพลาซา 

เวสตเกตเลขท่ีบัญชี ๐๑๑-๑-๖๘๑๙๘-๘ 

ช� อบัญชี นายศักด์ิชัย กันตาย

- นายศักด์ิชัย 

กันตาย

๑,๑๒๓,๑๖๑.๘๕ 

บาท (ณ วันท่ี ๒๔ 

มิถุนายน ๒๕๖๔)

-

๕๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน)สาขาบางบัวทอง เลข

ท่ีบัญชี ๕๒๗-๒-๒๑๑๘๙-๔ ช� อบัญชี 

นายศักด์ิชัย กันตาย

- นายศักด์ิชัย 

กันตาย

๗,๗๓๙.๗๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๔ 

มิถุนายน ๒๕๖๔)

-

๕๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน)สาขาโรบินสัน 

สมุทรปราการเลขท่ีบัญชี ๐๓๗-๘-

๔๕๔๐๕-๐ ช� อบัญชี นางวิมล 

ช� นชมวัฒนา

- นางวิมล 

ช� นชมวัฒนา

๓,๒๑๖,๗๕๑.๕๗ 

บาท (ณ วันท่ี ๒๔ 

มิถุนายน ๒๕๖๔)

-

๕๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน)สาขาตลาดนิคม

อุตสาหกรรมบางปู เลขท่ีบัญชี ๕๖๐-๒-

๒๑๒๕๖-๖ ช� อบัญชี นางวิมล 

ช� นชมวัฒนา

- นางวิมล 

ช� นชมวัฒนา

๘,๒๒๗.๑๕ 

(ณ วันท่ี ๒๔ 

มิถุนายน ๒๕๖๔)

-

๕๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน)สาขา โลตัส 

ศรีนครินทรเลขท่ีบัญชี ๕๘๕-๒-

๒๒๐๕๖-๔ ช� อบัญชี นายนฤพล 

ภาพพิธี

- นายนฤพล 

ภาพพิธี

๕๕,๗๗๑.๓๒ 

บาท (ณ วันท่ี ๒๔ 

มิถุนายน ๒๕๖๔)

-

๕๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน)สาขา โลตัส 

ศรีนครินทรเลขท่ีบัญชี ๐๓๙-๓-

๔๒๔๖๔-๘ ช� อบัญชี นางสาวปทมา 

บัวทอง

- นางสาวปทมา 

บัวทอง

๑,๐๔๖,๐๐๒.๗๑ 

บาท (ณ วันท่ี ๒๔ 

มิถุนายน ๒๕๖๔)

-

๕๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน)สาขา โลตัส 

ศรีนครินทรเลขท่ีบัญชี ๕๘๕-๒-

๒๕๓๖๔-๐ ช� อบัญชี นางสาวปทมา 

บัวทอง

นางสาวปทมา 

บัวทอง

๑๙๙,๘๓๑.๑๕ 

บาท (ณ วันท่ี ๒๔ 

มิถุนายน ๒๕๖๔)

-

๕๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน)สาขา บ๊ิกซี 

สมุทรปราการเลขท่ีบัญชี ๐๑๖-๑-

๒๒๙๒๒-๙ ช� อบัญชี นายณรงค 

ศรีสุข

- นายณรงค 

ศรีสุข

๙๖๗.๔๙ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๔ 

มิถุนายน ๒๕๖๔)

-

๕๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน)สาขา บ๊ิกซี 

สมุทรปราการเลขท่ีบัญชี ๕๙๘-๒-

๔๕๒๒๖-๒ ช� อบัญชี นางยลฤดี 

เพชโรภาส

- นางยลฤดี 

เพชโรภาส

๓๙,๗๗๒.๓๔ 

บาท (ณ วันท่ี ๒๔ 

มิถุนายน ๒๕๖๔)

-

๖๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน)สาขา บ๊ิกซี สิชลเลขท่ี

บัญชี ๐๓๔-๑-๘๙๘๕๓-๖ ช� อบัญชี 

นายมนัสนันท เมงหอง

- นายมนัสนันท 

เมงหอง

๑๗.๘๘ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๔ 

มิถุนายน ๒๕๖๔)

-

๖๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน)สาขา โรบินสัน 

สมุทรปราการเลขท่ีบัญชี ๐๖๐-๑-

๔๑๓๒๗-๒ ช� อบัญชี นายมนัสนันท 

เมงหอง

- นายมนัสนันท 

เมงหอง

๑,๑๖๘,๘๗๑.๓๑ 

บาท (ณ วันท่ี ๒๔ 

มิถุนายน ๒๕๖๔)

-

๖๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน)เลขท่ีบัญชี ๐๕๘-๗-

๐๓๗๓๐-๐ ช� อบัญชี นายศักด์ิชัย 

กันตาย

- นายศักด์ิชัย 

กันตาย

 ๒๑,๓๑๖.๔๘ 

บาท (ณ วันท่ี ๗ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๖๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน)เลขท่ีบัญชี ๐๔๔-๑-

๕๒๓๕๘-๖ ช� อบัญชี นางวิมล 

ช� นชมวัฒนา

- นางวิมล 

ช� นชมวัฒนา

๘,๓๑๑.๗๓ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๓ 

มิถุนายน ๒๕๖๔)

-

๖๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน)เลขท่ีบัญชี ๐๔๔-๗-

๓๒๖๑๒-๕ช� อบัญชี นางวิมล ช� นชม

วัฒนา

- นางวิมล 

ช� นชมวัฒนา

๑,๕๒๑,๘๓๔.๕๐ 

บาท (ณ วันท่ี๒๐ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

-

๖๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน)เลขท่ีบัญชี ๑๕๕-๕-

๕๕๒๘๔-๑ ช� อบัญชี นางวิมล 

ช� นชมวัฒนา

- นางวิมล 

ช� นชมวัฒนา

๗๒,๗๖๘.๖๑บาท 

(ณ วันท่ี ๗ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๖๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน)เลขท่ีบัญชี ๙๒๑-๗-

๑๖๐๑๖-๘ ช� อบัญชี นายมนัสนันท 

เมงหอง

- นายมนัสนันท 

เมงหอง

๓๓,๒๔๗.๗๙ 

บาท (ณ วันท่ี ๗ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๖๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุง

ศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)เลขท่ีบัญชี 

๗๗๘-๑-๐๒๗๕๗-๑ ช� อบัญชี 

นายศักด์ิชัย กันตาย

- นายศักด์ิชัย 

กันตาย

๖,๘๘๙.๓๓ บาท 

(ณ วันท่ี๒๒ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

-

๖๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุง

ศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)เลขท่ีบัญชี 

๗๐๘-๑-๑๒๔๕๐-๖ ช� อบัญชี นางวิมล 

ช� นชมวัฒนา

- นางวิมล 

ช� นชมวัฒนา

๔๔,๓๐๗.๕๔ 

บาท (ณ วันท่ี๒๒ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

-

๖๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน)เลขท่ีบัญชี ๙๘๔-๓-

๘๗๒๔๐-๑ ช� อบัญชี นายศักด์ิชัย 

กันตาย

- นายศักด์ิชัย 

กันตาย

๑๐๒,๔๔๑.๖๖ 

บาท (ณ วันท่ี ๘ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๗๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน)เลขท่ีบัญชี ๗๙๖-๐-

๓๒๙๑๓-๓ ช� อบัญชี นางวิมล 

ช� นชมวัฒนา

- นางวิมล 

ช� นชมวัฒนา

๑,๘๗๙,๗๘๑.๑๐ 

บาท (ณ วันท่ี ๘ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๗๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน)เลขท่ีบัญชี ๙๘๖-๒-

๑๒๒๖๔-๑ ช� อบัญชี นายนฤพล 

ภาพพิธี

- นายนฤพล 

ภาพพิธี

๑,๑๐๒.๘๔ บาท 

(ณ วันท่ี ๘ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๗๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน)เลขท่ีบัญชี ๖๗๘-๕-

๔๕๒๘๑-๓ ช� อบัญชี นายมนัสนันท 

เมงหอง

- นายมนัสนันท 

เมงหอง

๒๔,๖๙๒.๕๙ 

บาท (ณ วันท่ี ๘ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๗๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน)เลขท่ีบัญชี 

๔๐๖-๘-๙๖๔๗๓-๙ ช� อบัญชี 

นายศักด์ิชัย กันตาย

- นายศักด์ิชัย 

กันตาย

๒,๑๒๘.๓๓ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๓ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

-

๗๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน)เลขท่ีบัญชี 

๔๐๘-๒-๔๕๙๓๔-๒ ช� อบัญชี นางวิมล 

ช� นชมวัฒนา

- นางวิมล 

ช� นชมวัฒนา

๑,๐๓๔,๕๘๙.๗๗ 

บาท (ณ วันท่ี ๒๓ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

-

๗๕ เงินในบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาต 

จํากัด (มหาชน) เลขท่ีบัญชี ๒๗๓-๒-

๐๓๓๒๒-๖ ช� อบัญชี นายศักด์ิชัย 

กันตาย

- นายศักด์ิชัย 

กันตาย

๒๓,๑๗๕.๘๕ 

บาท (ณ วันท่ี ๘ 

กันยายน ๒๕๖๔)

-

๗๖ เงินในบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาต 

จํากัด (มหาชน) เลขท่ีบัญชี ๑๔๘-๒-

๖๓๖๑๗-๐ ช� อบัญชี นางวิมล 

ช� นชมวัฒนา 

- นางวิมล 

ช� นชมวัฒนา

๔๙๗,๕๔๖ บาท 

(ณ วันท่ี ๓๑ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

-



13ขาวประชาสัมพันธ

Bellinee’s Bake & Brew เบเกอรี่

เฮาสระดับพรีเมียม เตรียมเปดสาขาใหมกลาง

สุขุมวิท ที่ โครงการ @EKKAMAI ไลฟสไตล

มอลลนองใหม เอกมัยซอย 9 โดยงานน้ี กนกอร 

ทิพยพรกุล ผูจัดการท่ัวไป เบลลิน่ี พรีเม่ียมคาเฟ 

รับประกันจัดเต็มทุกเมนูขึ้นช� อของแบรนดมา

เสิรฟลูกคา ทั้งเบเกอรี่อบสด กาแฟสด และ

อาหาร ที่ใชวัตถุดิบนําเขาจากตางประเทศ ไม

วาจะเปนเซซามิโมจิ ครัวซองเฮอริเทจและ

ครัวซองเอโอพี สูตรพิเศษจากฝรั่งเศส หรือ 

เบลลินี่ เบค แอนด บรู กาแฟเมนูซิกเนเจอร 

ที่ไดเปาโล ชิ-มอ-เน� ผูกอตั้งสถาบัน Italian 

Roasting School และ Q-Grader ช� อดังจาก

อิตาลี เปนผูคิดคนสูตรการคั่วพิเศษให โดย 

Bellinee’s Bake & Brew สาขา @EKKAMAI 

เตรียมเสิรฟ ความอรอยระดับพรีเมียมใน

บรรยากาศสไตล Contemporary European 

มีนาคมนี้

SHU ตอนรับเทศกาลตรุษจีนปเสือทอง 

มอบของขวัญล้ําคาสุดเฮงแบบทวีคูณ เพียง

ซื้อสินคาราคาปกติครบ 2,500 บาท หรือ ซื้อ

กระเปาสตางค SHU LUCKY COLOUR WALLET 

1 ใบ ราคา 3,590 บาท รับฟรีทันที!! แผน

ทองคําแท 24K ลาย “ปเซียะ” วัตถุมงคลสุด

ปงเสริมโชคลาภ ร่ํารวยถวนหนา คูกับกระเปา

สตางคมงคลที่ออกมาแบบตามหลักฮวงจุย ที่

รับรองวาใชแลวเรียกโชคลาภ เริ่มชอปความ

เฮงนี้ ได ตั้งแตวันที่ 21 มกราคม 2565 จนกวา

ของจะหมด ทั้งทาง STORES & ONLINE  

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ https://

www.shu.global/ 

บริษัท เดลี่ฟูดส ผูผลิตและจัดจําหน�าย

ผลิตภัณฑนมขนหวานแบรนด “พาเลซ” เดินหนา

แจกหนัก จัดเต็ม เอาใจคนอยากรวยท่ัวประเทศ 

ฉลองครบรอบ 50 ป โชคดี มีแตเฮง ดวย

แคมเปญใหญแหงปใน เทศกาล “พาเลซ” คน

ทะลุลาน ลุนของรางวัลรวมกวา 20 ลานบาท 

พรอมชวนพระเอกหนุมสุดฮอตขวัญใจสาวๆ เขม 

- หัสวีร ภัคพงษไพศาล มาเสริมทัพความปง

แบบจัดเต็ม และรวมปลอยตัวคาราวาน พาเลซ 

พาคนทะลุลาน ที่จะยกขบวนไปแจกโชคและ

เคร� องด� มเสริมดวงรับปใหมใหพี่นองชาวไทย

อยางใกลชิดในยานใจกลางเมือง  ไดแก สยาม 

สีลม ราชเทวี และอนุสาวรียชัยสมรภูมิ เตรียม

ตัวใหพรอมแลวมาเสริมความเฮง รวย ปง 

พรอมกันในวันอังคารที่ 25 มกราคม เวลา 

14.00 น. ณ ลานสแควร B บริเวณหนา

ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด     

อุทยานการเรียนรู ทีเค พารค (TK Park) 

เดินหนาสรางพื้นที่แหงการเรียนรูครั้งสําคัญ

สําหรับนักเขียน นักวาดภาพประกอบที่สนใจ

ศาสตรและศิลปแหงการสรางสรรคนิทานวัย

เด็กเล็กแรกเกิด – 2 ป จัดเสวนาออนไลน 

“สองคัมภีรการทํานิทานเด็กวัยเตาะแตะ” 

บรรยายพิเศษโดย 2 วิทยากรรับเชิญระดับ

นานาชาติ คาซุฮิโกะ โตโยตา นักเขียน นัก

วาดภาพประกอบ จากประเทศญี่ปุน และ

จุง โฮ ซุน จากนักเขียน นักวาดภาพประกอบ

การทํานิทานภาพสําหรับเด็กเล็กจากประเทศ

เกาหลีใต พรอมนําเสนอเทคนิควิธีการ บท

เรียนสําคัญที่ถอดประสบการณเฉพาะในการ

ออกแบบการทํานิทานภาพ รวมถึงเทรนดการ

สรางคอนเทนตสําหรับเด็กเล็ก ในวันเสารท่ี 29 

และ อาทิตยท่ี 30 มกราคม เวลา 13.00-14.00 น. 

ผานชองทางเพจ Facebook: TK Park อุทยาน

การเรียนรู และชอง YouTube: TKpark Channel 

และสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมไดที่

เว็บไซต https://www.tkpark.or.th/ หรือ www.

facebook.com/tkparkclub

อนันตรา เชียงใหม รีสอรท เชิญรวม

เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนตอนรับปเสือ 2565 

กับป ‘เสือพลังน้ํา’ ดวยอาหารจีนมื้อค่ําสุด

พิเศษทามกลางบรรยากาศอันงดงามริมฝงแม

น้ําปง สําหรับเมนูเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนป

เสือของอนันตรา 

ป ร ะ กอบด ว ย

เ ม นู ป ร ะ จํ า

ตระกูลตนตํารับ

จ า ก บ า น เ กิ ด

ของเชฟผิงหลิว 

เมืองเออเหมยซาน ในมณฑลเสฉวนของจีน 

อาทิ ปูผัดซอสพริกสไตลเสฉวน, เปดยางที่

เสิรฟพรอมขาวเหนียวและเบคอนในสไตลจีน 

หมูยางยัดไสไขเค็ม และซี่ โครงหมูบารบีคิว

สไตลเสฉวนเสิรฟพรอมซอสบวย และเมนูที่

พลาดไมไดสําหรับอาหารในเทศกาลวันปใหม

จีนคือ เก๊ียวน่ึงและชาจีนช้ันดี รวมถึงการแสดง

เชิดมังกรเพ� อความบันเทิงแกแขกตลอดค่ําคืน 

สํารองที่นั่งสําหรับมื้อค่ําวันตรุษจีนที่อนันตรา 

เชียงใหม ในวันจันทรที่ 31 มกราคม 2565 

และ วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ ไดที่หมายเลข 

0-5325-3333 

theAsianparent แพลตฟอรมสังคม

ออนไลนครอบครัวท่ีใหญท่ีสุดในอาเซียน จัดฟรี! 

สัมมนาออนไลนในหัวขอ “Baby Delivery 

Advertising เขาถึงคุณแมใกลคลอด รวม

วิเคราะหเจาะลึกเทรดพฤติกรรมคุณแมใกล

คลอด ดวยการตลาดแบบไหน? ถึงจะไดผล

ในป 2022” เจาะลึกกลยุทธการตลาดมัดใจ

คุณแมใกลคลอด รวมวิเคราะหเจาะลึกเทรนด

พฤติกรรมคุณแมใกลคลอด เพ� อถอดรหัสสู

กลยุทธการตลาดยุค 2022 ทําแบบไหนถึงจะ

ไดผล รวมพูดคุยกับ KOL คุณบีม จากเพจ มัมหมี 

และคุณเคก จากเพจ Cake Diary คุณแมยังสวย 

พรอมแชรขอมูลผานสัมมนาออนไลน 27 

มกราคม สนใจเขารวมลงทะเบียนไดที่ https://

tapwebinar.paperform.co/ เขารวมฟงฟรี! 

ไมมีคาใชจาย

“กัณจ พัฒนเสรี” ผูบริหาร บริษัท 

เก็ทฟน จํากัด ไดเปนวิทยากรบรรยาย ในหัวขอ 

Young Start Up ใหกับนองๆ นักศึกษา

มหาวิ ท ย าลั ย

กรุงเทพ โดยมี

จุดประสงคเพ� อ

ใหนองๆ รูจัก

วิ ธี ก า ร ส ร า ง

ธุรกิจในรูปแบบ

ออนไลน และ

มีความเขาใจใน

การสรางอาชีพ 

อีกทั้งยังชวยสรางแรงบันดานใจในการขาย

ออนไลน รวมถึงวิธีการเบื้องตนในการกาวสู

การเปนเจาของธุรกิจ บรรยากาศภายในงาน

สนุกสนาน และนองๆ ใหความรวมมือในการ

แสดงความคิดเห็น และตั้งคําถามมากมาย ซึ่ง

หลังจากจบการบรรยาย ไดมีนองๆ สนใจการ

ทํางานในรูปแบบออนไลน และสนใจเร� องการ

เปนนักไลฟขายของออนไลนของเก็ทฟนเปน

จํานวนมาก ทําเอาผูบริหารคนเกง ย้ิมไมหุบเลยจา

โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอรท 

เชิญรวมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ในวันที่ 1 

กุมภาพันธ ที่ ฟาโวลา กับบุฟเฟตติ่มซํามื้อ

กลางวัน พรอมต� นตาต� นใจไปการเชิดสิงโต 

ที่จะนําความเปนสิริมงคลและโชคลาภมาให

ทุกทาน เตรียมพรอมรับพลังงานดีๆ กับอาหาร

มงคลมาเสริมดวงตอนรับปใหมในวันตรุษจีน 

เชน ซุปกระเพาะปลา ปลาแซลมอนคารปาช

โชกับน้ําสลัดงา และผัดหมี่ซั่ว ที่ใหความหมาย

วา “อายุยืน” เพลิดเพลินกับเมนูติ่มซําที่ทาน

ไดไมอั้น เชน ฮะเกา ขนมจีบหอยเชลลและ

กุง ซี่โครงหมูนึ่งเตาซี่ ขาเปดน้ําแดง และอีก

มากมาย ทานคูกับชาฉุยฟงที่คัดสรรมาอยางดี 

ปดทายดวยบัวลอยงาดําน้ําขิงโฮมเมด ราคา 

690 บาทสุทธิ/ทาน พิเศษสําหรับทุกทานที่มา

ใชบริการ รับทันที สมมงคล และคุกกี้เสี่ยงทาย

ดวงตานับเปนอวัยะสําคัญที่ตองใชงาน

หนักตลอดทั้งวัน จึงตองใหความสําคัญ ดวย

การดูแลและบํารุงทะนุถนอม  ไมวาจะผาน

การทํางาน การจองจอคอมพิวเตอร จอมือถือนาน 

หรือดูซีรียเปนเวลานานๆ  โดยเฉพาะสาวๆ ท่ีตอง 

Make up ในทุกวัน หากไมสบายตา ให Eyelid 

Spa Treatment เปนตัวชวย โรงพยาบาลหัวเฉียว 

พรอมเปนผูดูแลดวงตาของคุณ เพ� อคืนความ

สดใสของดวงตาคุณกลับสู สภาวะปกติ   

สามารถเขารับบริการไดพรอมพบกับโปรโมชั่น

พิเศษ ตั้งแตวันนี้ - 28  กุมภาพันธ สอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ศูนยจักษุ โทร.

0-2223-1351 ตอ 3333

MONLINE.COM โดย เดอะมอลล กรุป 

ขานรับความสุขมอบฮั่งเปาใหนักชอปออน

ไลน ตอนรับเทศกาลตรุษจีนปเสือ ในแคมเปญ 

MONLINE HAPPY CHINESE NEW YEAR 

JOY LUCK LOVE 2022 ลดทั้งเว็บสูงสุด 

90% มอบโคดลดเพิ่มมากมาย สูงสุดถึง 5,000 

บาท แบงชําระเบาๆ 0% นานสูงสุด 12 เดือน 

พรอมเช็คไอเทมเด็ดที่ตองมีติดตัวเสริมความ

ปังตลอดปีเสือโดยสุดยอดนักพยากรณ์ชื่อดัง 

อ.คฑา ชินบัญชร และสิทธิพิเศษจากพารท

เนอรที่รวมรายการอีกมากมาย ทุกการสั่งซื้อ

บริการจัดสงฟรีไมมีขั้นต่ํา เพียงคลิกซื้อผาน 

MONLINE.COM ตลอด 24 ชั่วโมง

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

เชิญชมนิทรรศการ    ชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจาหนาที่

บริหาร กลุมบริษัทสยามพิวรรธน และกรรมการ บริษัท ไอคอน

สยาม  เปนประธานเปดนิทรรศการ  “แสงแรกแหงศักราชใหม 

สูทศวรรษที่ 7 ของศาสตราจารยเกียรติคุณปรีชา เถาทอง”  

จัดแสดงตั้งแตวันนี้ - 20 กุมภาพันธ  ณ  ICONLUXE Pop 

up Space ชั้น 1 ไอคอนสยาม  โดยมี เนาวรัตน พงษไพบูลย,  

วิเศษ วิศิษฏวิญู, ศ.ดร.ณัชชา พันธุเจริญ, ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช 

และ สุพจน ชัยวัฒนศิริกุล ใหเกียรติเขารวมงาน

ศูนยฝกอบรมจระเข    ศุภพงษ  เพชรสุทธ์ิ กรรมการผูจัดการใหญ 

บริษัท จระเข คอรปอเรชั่น จํากัด ผูนําในการผลิตและจําหน�าย

สินคานวัตกรรม เพ� องานกอสราง ซอมแซม และตกแตง จัด

พิธีเปด “ศูนยฝกอบรมและศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 

จระเข อะคาเดม่ี” พรอมท้ังไดรับเกียรติจาก ประทีป ทรงลํายอง 

อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน เปนประธานในพิธี โดยมี 

ศิริลักษณ ฮั้วรุงเรือง พงษพันธุ ประทีปมโนวงศ และโยธิน 

ยมลยง รวมถายภาพ ณ บริษัท จระเข คอรปอเรชั่น จํากัด 

สํานักงานใหญ ถนนกรุงเทพกรีฑา  

TOA ควารางวัลสุดยอดองคกรท่ีมีมูลคาแบรนดสูงสุด Thailand’s 

Top Corporate Brand 2021    จตุภัทร ต้ังคารวคุณ ประธาน

เจาหนาที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) รับรางวัล

เกียรติยศ Thailand’s Top Corporate Brands 2021 ในฐานะ

สุดยอดองคกรที่มีมูลคาแบรนดสูงสุด 56,048 ลานบาท ใน

หมวดธุรกิจวัสดุกอสราง ในงาน “ASEAN and Thailand’s Top 

Corporate Brands 2021” โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ  

อธิการบดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนประธานในพิธี ณ 

อาคารมหาจุฬาลงกรณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ศูนยวิจัยวัคซีน และ School of 

Global Health คณะแพทยศาสตร 

จุฬาฯ จัดสัมมนาวิชาการ "mRNA/

LNP Technology: The Discovery 

for Global Health" ในวันอังคารที่ 

25 มกราคม เวลา 09.45 - 14.30 น. 

พบกับนักวิทยาศาสตรระดับโลก

จากสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ผู

ไดรับพระราชทานรางวัลสมเด็จ

เจาฟามหิดล ประจําป 2564 สาขาการแพทย 

ไดแก

• Dr.Katalin Kariko, BioNTech & 

University of Pennsylvania, USA นักชีวเคมี

ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนา mRNA

• Prof.Dr.Drew Weissman, University 

of Pennsylvania, USA ผูพัฒนาวัคซีนโควิด-19 

ชนิด mRNA

บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดี

เวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

หรือ GULF ควารางวัลบริษัทที่มี

มูลคาแบรนดองคกรสูงสุด ในหมวด

ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค 

จากงาน ASEAN and Thailand’s 

Top Corporate Brands 2021 ที่

จัดขึ้นโดยหลักสูตรปริญญาโท

สาขาการจัดการแบรนดและการ

ตลาด คณะพาณิชยศาสตรและ

การบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และส� อในเครือ

ผูจัดการ เปนปท่ี 12 สะทอนภาพลักษณองคกร

ที่แข็งแกรง และผลการดําเนินงานที่ยอดเยี่ยม

ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี ศ.ดร. บัณฑิต 

เอ้ืออาภรณ อธิการบดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

เปนประธานในพิธี

นายธนญ ตันติสุนทร รองกรรมการ

ผูจัดการใหญ สายงานกิจการองคกร บริษัท 

กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

กลาววา ทางบริษัทฯ รูสึกเปนเกียรติท่ีไดรับเลือก

ในฐานะสุดยอดองคกรที่มีมูลคาแบรนดสูงสุด 

ในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค จาก

งาน ASEAN and Thailand’s Top Corporate 

Brands 2021 ตอกย้ําภาพความสําเร็จของ

องคกรที่ดําเนินธุรกิจไดอยางมั่นคงและยั่งยืน 

ควบคูไปกับความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่ง

แวดลอม นับเปนการสรางความเช� อมั่นใหกับ

นักลงทุนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน

ศ.ดร.กุณฑลี ร� นรมย และ ผศ. ดร.เอกก 

ภทรธนกุล ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร

และการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

เปดเผยถึงเกณฑการวัดมูลคาแบรนดองคกร 

(Corporate Brand Success Valuation: CBS 

• Prof.Dr.Pieter Cullis, University of 

British Columbia, Canada ผูเชี่ยวชาญเกี่ยว

กับอนุภาคนาโนไขมันที่มีความสําคัญตอวัคซีน 

mRNA

รับชมไดทาง Facebook Live : คณะ

แพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผูสนใจ

ลงทะเบียนเขารวมการสัมมนาโดยสแกน QR 

Code บนโปสเตอรประชาสัมพันธ

Valuation) วา การวัดมูลคาแบรนดองคกรไดนํา

ตัวเลขจากงบการเงินของบริษัทในตลาด

หลักทรัพยมาคํานวณ ใชคาเฉลี่ยเวลา 3 ป 

โดยไดบูรณาการแนวคิดดานการตลาด การเงิน 

และการบัญชี เพ� อใหสามารถคํานวณมูลคา

แบรนดองคกรออกมาไดเปนตัวเลขทางการ

เงินโดยไมมีความลําเอียง

สําหรับบริษัทในไทยที่จะไดรับการคัด

เลือกจัดอันดับมูลคาแบรนดองคกรสูงสุด จะ

ตองมีคะแนนจากมาตรวัดธรรมาภิบาลของ 

IOD ตั้งแต 4 คะแนนขึ้นไป และตองปรากฏ

ผลงานการดําเนินงานในตลาดหลักทรัพยฯ 

อยางนอย 3 ป เพ� อใชสูตร CBS Valuation 

ในการคํานวณมูลคาแบรนดองคกร ซึ่งองคกร

ที่จะไดรับรางวัล Thailand’s Top Corporate 

Brands จะตองมีมูลคาแบรนดองคกรตั้งแต 

5,000 ลานบาทขึ้นไป

กัลฟ ควารางวัล บริษัทที่มีมูลคาแบรนดองคกรสูงสุด 

ในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคจากเวที ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2021

ทินิดี ไฮดอเวย ตนไทร บีช กระบี่ 

ตั้งอยูที ่อาวตนไทร จ.กระบี่ ที่มีทิวทัศน

สวยงามทามกลางตนมะพราวที่เรียงรายและ

หนาผาสูงตระหงาน นับเปนสถานที่พักผอน

ริมชายหาดที่สมบูรณแบบสําหรับนักปนผา 

นักผจญภัย และผูที่กําลังมองหาสถานที่เพ� อ

การผอนคลายอยางแทจริง

นอกจากที่พักแบบวิลลาสวนตัวแลว 

ทางรีสอรตยังใหบริการหองพักรวมสไตล โฮส

เทล ที่เหมาะสําหรับการเขาพักแบบกลุมเพ� อน 

พรอมเพลิดเพลินไปกับสิ่งอํานวยความสะดวก

และกิจกรรมหลากหลายใหคุณได ใชเวลา

พักผอนไดอยางเต็มอิ่ม ไมวาจะเปนการเลน

แพดเดิลบอรด, พายเรือคายัค, กิจกรรมเดินปา

และตกหมึก

เพ� อตอบโจทยความตองการในการทอง

เที่ยวแบบหมูคณะ ทางรีสอรตขอนําเสนอ

โปรโมชั่นสุดพิเศษสําหรับหองพักรวม ใหคุณ

ไดหลีกหนีความวุนวาย ผอนคลายกับการสูด

อากาศบริสุทธิ์ไดอยางเต็มปอด พรอมไปกับ

การช� นชมธรรมชาติอันงดงามของอาวตนไทร 

นอกจากสวนลดและสิทธิประโยชนมากมาย

แลว สําหรับทานท่ีเขาพักเปนกลุม 4 ทานข้ึนไป 

(สูงสุด 8 ทาน) สามารถรับสิทธิ์เขาพักในหอง

พักรวมแบบเหมาหองทันที

โปรโมชั่นนี้สําหรับการพักขั้นต่ํา 2 คืน 

พรอมรับสวนลด 25 เปอรเซ็นต จากราคาที่ดี

ที่สุดในขณะนั้น โดยมีราคาเริ่มตนเพียง 600 

บาทสุทธิ ตอคืน (หากคุณสะดวกเขาพักเพียง 

1 คืน ยังคงไดรับสวนลด 15 เปอรเซ็นต จาก

ราคาที่ดีที่สุดในขณะนั้น โดยเริ่มตนเพียง 680 

คณะแพทยศาสตร จุฬาฯ จัดสัมมนาวิชาการ 

“mRNA/LNP Technology: The Discovery for Global Health”

โปรโมชั่นหองพักรวม – ชวนเพ� อนไปชิลบนหาดตนไทร จ.กระบี่

บาทสุทธิ ตอคืน) นอกจากนี้ยังมีสิทธิประโยชน

เพิ่มเติม อาทิ อาหารเชาที่หองอาหารคาเฟ นิดี 

(เม� อจองหองพักพรอมอาหารเชา) ฟรีอินเทอรเน็ต

ไรสายความเร็วสูง เคร� องด� มตอนรับ “มายา” 

เช็คอินกอนเวลาเขาพักปกติไดตั้งแตเวลา 

13:00 น. และเช็คเอาตไดถึงเวลา 14:00 น.

(ขึ้นอยูกับจํานวนหองพักที่วางขณะนั้น)

ขอเสนอสุดพิเศษนี้สําหรับการจองและ

เขาพักต้ังแตวันน้ี จนถึงวันท่ี 30 เมษายน 2565 

ไมสามารถใชรวมกับโปรโมช่ันอ� นได ไมสามารถ

เปลี่ยนแปลงการจองได และไมสามารถขอคืน

เงินไดหากทําการยกเลิกการเขาพัก สอบถาม

ขอมูลเพิ่มเติม และสํารองหองพักที่ ได โทร.

0-7562-8042 

ม.รามฯ มอบรางวัลศิษยเกาดีเดน โครงการฯ ป.เอก ทางสังคมศาสตร  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สืบพงษ ปราบใหญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง เปน

ประธานมอบรางวัลศิษยเกาดีเดนที่สรางคุณงามความดีและช� อเสียงอันเปนคุณประโยชนตอมหา

วิทยาลัยและสรางช� อเสียงใหประเทศชาติ ในโอกาสวันสถาปนาโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทาง

สังคมศาสตร ครบรอบ 2 ทศวรรษ แก รองศาสตราจารย ดร.ยศระวี  วายทองคํา  ผูอํานวยการ

สํานักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง และดร.อนุกูล  ตันติมาสน  ผูชวยกรรมการ

ผูจัดการใหญ สายงานทรัพยากรมนุษยและบริหารทั่วไป บริษัท ช. การชาง จํากัด (มหาชน) โดยมี 

ศาสตราจารย ดร.ปยะฉัตร จารุธีรศานต 

ผูอํานวยการโครงการปรัชญาดุษฎี

บัณฑิตทางสังคมศาสตร รศ.พ.ต.ท.ดร.

ศิริพงษ  เศาภายน คณบดีคณะศึกษา

ศาสตร และนายเจษฎา อธิพงศวณิช 

หัวหนาสํานักงานโครงการฯ รวมแสดง

ความยินดี ณ หองศักดิ์ ผาสุขนิรันต 

อาคารหอประชุมพอขุนรามคําแหง

มหาราช 

“เอมันนี่” สนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก     ซูสุมุ อิโตะ ผูบริหาร

สายงานการขายและศูนยปฏิบัติการ บริษัท ไอรา แอนด ไอฟุล 

พรอมดวยพนักงานในองคกร รวมสงมอบเงินสนับสนุนใหกับมูลนิธิ

โรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี 

เพ� อนําไปจัดซื้ออุปกรณรักษาเด็กปวยพิการทางการเคล� อนไหวและ

สมอง ซ่ึงอยูภายใตการดูแลของมูลนิธิฯ ประมาณ 8,000 รายตอป โดยมี 

วิไลรัตน ชัชชวลิตสกุล หัวหนากลุมงานพยาบาลผูปวยนอก สถาบัน

สุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี พรอมดวยเจาหนาที่จากมูลนิธิรวม

รับมอบ ณ ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็ก

แหงชาติมหาราชินี

สุขสันตวันเกิด   มณเฑียร ตันตกิตต์ิ กรรมการผูอํานวยการ โรงแรม

มณเฑียร สุรวงศ กรุงเทพฯ และคณะผูบริหารโรงแรมฯ เขารวม

อวยพรเน� องในโอกาสวันคลายวันเกิด คุณหญิงทิพยวรรณ ตันตกิตติ์ 

รองประธานกรรมการบริหารกลุมโรงแรมมณเฑียร โดยมี ปยาภรณ 

แสนโกศิก เณศราภา-สิปปทัศน ทับสุวรรณ นุศรา โผนประเสริฐ 

ปแอร อังเดร เพเลเทียร และ สุชานนท มงคลธง รวมอวยพรดวย

บรรยากาศที่อบอุนเปนกันเอง ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ กรุงเทพฯ

กวิน อินเตอรเทรด ผูนําในการจัดงาน

แสดงสินคา พรอมจัดงานแสดงกาแฟ ชา เบเกอร่ี

และไอศครีมนานาชาติปที่ 15 งานแรกของป 

ระหวางวันที่ 3 – 6 กุมภาพันธปนี้ ที่ศูนย

นิทรรศการและการประชุมไบเทค, บางนา ดวย

การยกทัพผูแสดงสินคานับรอยบริษัทจากไทย

และเทศ พรอมไฮไลทกิจกรรมที่ไมเคยมีมากอน

มากมาย คาดเงินสะพัดกวา 500 ลานบาท 

นายกวิน กิตติบุญญา กรรมการผูจัดการ 

บริษัท กวิน อินเตอรเทรด จํากัด กลาววา 

ธุรกิจร้านกาแฟถือเป็นหนึ่งในธุรกิจประเภทเครืองดื่มที่

เติบโตอยางตอเน� องในประเทศไทย ในขณะที่ธุรกิจเบเกอรี่

ไดรับความนิยมอยางมากในไมก่ีปท่ีผานมา ท้ังในดานผูประกอบการ

และผูบริโภค เน� องจากเปนอาหารเคร� องด� มพรอมรับประทาน

และเปนธุรกิจท่ีตอบโจทยไลฟสไตลของคนยุคใหม ผูประกอบการ

สมัยใหมสามารถทําขายไดเองจากท่ีบานผานชองทางออนไลน 

ถือเปนธุรกิจสรางอาชีพและที่ทํารายไดแม ในชวงวิกฤติ    

การจัดงานแสดงในชวงตนปถือเปนโอกาสดีที่ผูซื้อ ผูเขาชม

งานจะไดเรียนรูและสัมผัสนวัตกรรมสินคาใหมลาสุด ในธุรกิจ

กาแฟ เบเกอรี่และไอศครีมจากบริษัทผูผลิตและจัดจําหน�าย

โดยตรงนับรอยบริษัท โชวเคสสินคาใหมล่ําสุดกวา 7,000 

รายการจากทั่วโลกในราคาพิเศษสุดเฉพาะในงานนี้เทานั้น 

ผูเขาชมงานจะไดพบกับหมวดอุปกรณสําหรับราน

กาแฟ อาทิ เคร� องชง เคร� องบด เคร� องคั่วทุกขนาด เคร� อง

ปนสุญญากาศ วัตถุดิบและสวนผสม อาทิ เมล็ดกาแฟ  ผง

ช็อกโกแลต ไซรัป สารเพ่ิมความหวาน ครีมและนมชนิดตาง ๆ 

สําหรับการชงกาแฟ อุปกรณรานกาแฟ อุปกรณทําความ

สะอาด ระบบ POS เพ� อชวยการบริหารหนารานฯลฯ หมวด

อุปกรณสําหรับรานเบเกอรี่ อาทิ เคร� องนวดแปง เตาอบ 

เคร� องบด แปงเคกวัตถุดิบแตงหนาเคก หมวดชา หมวด

อุปกรณสําหรับเปดรานไอศครีม อาทิ เคร� องทําเจลาโต ผง

ทําไอศครีม ผงมัทฉะชากัญชา ไขมุกสําหรับทําชานมไขมุก

ไตหวัน รวมไปถึงเคร� องทําน้ําแข็ง ตูเย็น/ตูแช และตู โชว

เคกอีกดวย นอกจากนี้ยังมีบรรจุภัณฑชนิดตางๆ ทุกรูปแบบ 

รวมถึงภาชนะถวย แกว ใสเคร� องด� มอีกหลากหลายประเภท   

“ในปนี้ บริษัทฯ ไดรับความสนับสนุนจากสถาน

ทูตกัวเตมาลา นําเมล็ดกาแฟจาก 8 โซนสายรุงแหงทางเลือก 

กวินฯ เดินหนากระตุนเศรษฐกิจตนปเสือ จัดงานแสดงกาแฟ เบเกอรี่ ไอศครีมสุดยิ่งใหญปที่ 15

ท่ีมีช� อเสียงในอเมริกากลางบินตรงจากกัวเตมาลา 

มาเพ� อใหทุกทานชงและชิมสดๆ โดยแชมปบาริสตา

ไทยกวา 10 ทาน และแชมปไซฟอนโลกชาวไทย 

โอกาสดีที่คอกาแฟไมควรพลาด” กรรมการ

ผูจัดการกลาว

นอกจากน้ี ภายในยังเนรมิตโซน “Champion 

Village” ที่รวมกับสมาคมบาริสตาไทย จะเชิญ

แชมปบาริสตาไทยและแชมปโลก จากอดีตถึง

ปจจุบัน มานําเสนอเทคนิคการชงกาแฟฉบับ

ซิกเนเจอร นับเปนครั้งแรกของการรวมตัว

แชมปบาริสตา อีกหนึ่งไฮไลท โซนคือ “Coffee Traveler 

Adventure Camp” โดยรวมกับนิตยสาร Coffee Traveler 

จัดใหคนรักกาแฟไดด� มด่ํากับวิถีสโลวบารสไตลชาวแคมป 

จิบกาแฟ กินขนมคลุกเคลาดนตรีสดในบรรยากาศผอนคลาย 

พรอมเสวนาแบบเจาะลึกของคนในวงการกาแฟและเท

รนดกาแฟในอนาคต พรอมช็อปสินคากาแฟ เบเกอรี่และ

สินคาสําหรับแคมปปง รวมถึงการรวมสนุกกับการประกวด

ภาพถายชิงรางวัล ในงานยังมีโซนโรงคั่ว Café Roasting 

Street ซึ่งไดรวบรวมโรงคั่วทั่วไทยมาไวในงานใหผูชมงาน

ไดชิมและช็อปเมล็ดกาแฟในราคาพิเศษสุด และยังมีเวิรคช็อป 

สอนคอรสบาริสตาสูตรเรงรัดเพ� อการเปดรานกาแฟ นําโดย

แชมปนักชงกาแฟหลายสมัย “จีจี้ แมมดนักชง”  

สําหรับเบเกอรี่ เชฟระดับปรมาจารย “เชฟเดช 

แสงศรีจันทร” ผูกอตั้งและอดีตนายกสมาคมเบเกอรี่แหง

ประเทศไทย จะมาสาธิตสดเมนูเบเกอรี่ ที่การันตีความ

ประทับใจวาอรอยจริง ทํางาย ขายคลอง พรอมแจกสูตร

เพ� อใหเอาไปใชในธุรกิจไดกิจกรรมอ� นๆ ประกอบดวย เวิรคช็อป

สอนทําไอศครีมเจลาโต การจับคูขนมและเคร� องด� มแบบ 

High Tea ปนี้เปนปพิเศษ ที่บริษัทฯ รังสรรคสินคาจาก

ทุกมุมโลก และกิจกรรมใหมๆ เพ� อใหเกิดประโยชนสูงสุด

สําหรับธุรกิจ กาแฟ ชา เบเกอรี่ และไอศครีม และคาดวา

จะมีเงินสะพัดในงานกวา 500 ลานบาท” นายกวินกลาวเนน

ผูประกอบการและคนรักกาแฟ ชา เบเกอร่ี และไอศครีม

สามารถลงทะเบียนลวงหนาเพ� อเขาชมงานฟรีไดแลววันนี้

ท่ี www.thailandcoffee.net เพราะนอกจากจะประหยัดเวลาใน

การรอคิวแลว ยังมีสิทธ์ิลุนรับรางวัลใหญ ผูท่ีสนใจสามารถติดตาม

กติกาและผลการประกาศรางวัลไดท่ี เฟสบุค @ThailandCoffeeShow
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14 บทความ-ต่างประเทศ

มะกัน-ผู้ดีสั่งอพยพคน

เสียวรัสเซียบุกยูเครน

ถามผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ว่า

มีแนวคิดย้ายเมืองหลวงอย่างไร?

ครเคยไปจาการ์ตาของอินโดนีเซีย จะรู้ว่าปัญหา

ของเมืองหลวงแห่งนี้หนักหนาสาหัสมาก

ตั้งแต่เรื่องมลพิษทางอากาศ, น้ำาท่วมและรถติด

อย่างรุนแรง

เพื่อนบางคนเคยเล่าให้ฟังว่า ออกจากโรงแรมไป

สนามบินเจอสภาวะจราจรติดขัดตกเครื่องบินบ่อยๆ บาง

ครั้งติดอยู่บนท้องถนน ไม่ขยับไปไหนถึง 6 ชั่วโมง

ทำาให้ startup อย่าง Gojek ที่ให้บริการเรียกรถ

มอเตอร์ไซค์มารับจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งในยามรถราไม่

ขยับกลายเป็นธุรกิจที่เฟื่องฟู

Gojek กลายเป็น startup ที่มีรายได้มหาศาล เป็น

หนึ่งใน Unicorn ของธุรกิจยุคดิจิทัลของอินโดนีเซียเลยที

เดียว

ทุกวันนี้ Gojek กลายเป็นแพลตฟอร์มบนมือถือที่

ให้บริการสารพัดชนิด รวมถึงการจ่ายเงินออนไลน์และใช้

บริการการขนส่งทุกประเภท

ที่เล่ามายืดยาวเพื่อจะบอกว่า รัฐสภาอินโดฯ เพิ่ง

ผ่านกฎหมายให้ย้ายเมืองหลวงจากจาการ์ตาไปอยู่บน

เกาะบอร์เนียว ตั้งชื่อเมืองหลวงใหม่เป็น ‘นูซานทารา’ 

(Nusantara) ซึ่งเป็นภาษาชวาโบราณ แปลว่า หมู่เกาะ

การย้ายถิ่นฐานจากจาการ์ตาไปยังเกาะบอร์เนียวถูก

เรียกว่าเป็นวาระแห่งชาติ เป็นโครงการ 10 ปี  

แต่จะเริ่มย้ายสถานที่ราชการและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในอีก 2 ปีข้างหน้า

เมืองหลวงใหม่ของอินโดนีเซียกำาลังถูกสร้าง

ขึ้นในจังหวัดกาลิมันตันตะวันออกบนเกาะบอร์เนียว 

ประธานาธิบดีโจโก วิโดโด เป็นคนเสนอชื่อของเมืองหลวง

ใหม่นี้เอง

ที่ตั้งของเมืองหลวงใหม่ห่างจากกรุงจาการ์ตาไปทาง

ตะวันออกเฉียงเหนือราว 2,000 กม. 

เมืองหลวงปัจจุบันอยู่บนเกาะชวา ตามแผนงานนี้เมื่อ

ย้ายเมืองหลวงแล้ว จาการ์ตาก็จะยังดำารงฐานะของการเป็น

ศูนย์กลางทางการเงินและการค้าของประเทศ ส่วน “นุซาน

ทารา” จะมีระบบการบริหารระดับจังหวัด เทียบเท่ากับอีก 34 

จังหวัดของอินโดนีเซีย

ผู้บริหารสูงสุดของนครหลวง Nusantara ซึ่งจะมีความ

รับผิดชอบในฐานะเป็นหน่วยงานระดับชาติในการพัฒนา

เมืองหลวงแห่งใหม่ จะต้องได้รับการแต่งตั้งภายใน 2 เดือน

หลังจากที่กฎหมายถูกนำามาใช้ และองค์กรใหม่นี้จะเริ่ม

ดำาเนินการได้ภายในสิ้นปีนี้ เพื่อดำาเนินการเตรียมการสำาหรับ

การย้ายเมืองหลวงในปีต่อไป

ร่างกฎหมายฉบับล่าสุดระบุว่า “การเตรียมการ การ

พัฒนา และการย้ายที่ตั้งเมืองหลวงใหม่” เป็น “โครงการ

ลำาดับความสำาคัญระดับประเทศ 10 ปี” 

กฎหมายฉบับนี้บอกด้วยว่า บรรดาสถานทูตต่าง

ประเทศและตัวแทนขององค์กรระหว่างประเทศคาดว่าจะ

ร่วมกับหน่วยงานของรัฐในการย้ายสำานักงานไปยังเมืองหลวง

ใหม่ภายใน 10 ปีนับจากการย้ายที่ตั้ง

โดยรัฐบาลอินโดฯ จะช่วยจัดหาที่ดินให้

วิโดโดประกาศแผนการที่จะย้ายเมืองหลวงไม่นานหลัง

จากขึ้นดำารงตำาแหน่งผู้นำาประเทศรอบ 2 ในปลายปี 2019 

เพราะรับรู้ถึงปัญหาคาราคาซังที่แก้ด้วยวิธีการที่ทำามาหลาย

สิบปีไม่สำาเร็จ

ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตด้านการจราจรติดขัด มลพิษ 

ความแออัดยัดเยียด และปัญหาน้ำาท่วมชายฝั่งของ

จาการ์ตา 

ที่สำาคัญไม่น้อยไปกว่ากันก็คือ ความจำาเป็นในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ให้ห่างจากเกาะชวา

แต่การระบาดใหญ่ของโควิด-19 ทำาให้แผนย้าย

เมืองหลวงหยุดชะงักไปชั่วครู่

การประชุมพิจารณาของคณะกรรมการพิเศษของ

สภาผู้แทนราษฎร เรื่องนี้ ได้รับความสนใจจากประชาชน

อย่างกว้างขวาง มีการถ่ายทอดสดบน YouTube ในช่วง

ดึกของคืนวันจันทร์ที่ผ่านมา

สะท้อนว่าฝ่ายนิติบัญญัติมีความกระตือรือร้นที่จะ

เร่งแผนการย้ายเมืองหลวงให้เริ่มต้นในครึ่งแรกของปี 

2024 อีก 2 ปีข้างหน้า...หรือก่อนที่ประธานาธิบดีวิโดโด

ลงจากตำาแหน่งในปลายปีนั้น 

เพราะตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญอินโดฯ 

ประธานาธิบดีไม่สามารถดำารงตำาแหน่งนี้เป็นสมัยที่ 3 ได้ 

กฎหมายกำาหนดให้งบประมาณของรัฐบาลบางส่วนสำาหรับ

การย้ายเมืองหลวงครั้งนี้

โดยแบ่งค่าใช้จ่ายออกเป็น 10 ปี และเปิดทางให้

ร่วมทุนกับภาคเอกชนในการดำาเนินกิจกรรมบางอย่างได้

ก่อนหน้านี้รัฐบาลเคยประเมินว่าโครงการจะมีมูลค่า 

466 ล้านล้านรูเปียห์ (32.5 พันล้านดอลลาร์ หรือกว่า 

1 ล้านล้านบาท) แต่ถึงวันนี้ยังไม่มีตัวเลขประเมินใหม่

สำาหรับค่าใช้จ่ายใหม่ล่าสุด 

ประเทศในอาเซียนที่ย้ายเมืองหลวงมาแล้ว มีเช่น 

ฟิลิปปินส์ย้ายจาก Quezon City ไป Manila เมื่อปี 

1948 

มาเลเซียย้ายจาก Kuala Lumpur ไป Putrajaya ใน

ปี 1995

และเมียนมาย้ายจาก Rangoon ไปที่ Naypidaw 

เมื่อปี 2005

รัฐบาลไทยหลายชุดที่ผ่านมาก็มีการเสนอแผนการ

ย้ายเมืองหลวงจากกรุงเทพฯ เช่นกัน

ไม่ว่าจะเป็นสระบุรี, นครนายกฯ หรือฉะเชิงเทรา

ถึงวันนี้ยังไม่มีการตัดสินใจแต่อย่างใด ทั้งๆ ที่ปัญหา

น้ำาท่วม, สิ่งแวดล้อมและรถราติดขัดของกรุงเทพฯ ก็ไม่

ต่างไปจากจาการ์ตาเท่าไหร่นัก

หรือเราควรจะถามผู้สมัครตำาแหน่งผู้ว่าฯ กทม.ครั้ง

หน้านี้ว่าจะมีความคิดเรื่องย้ายเมืองหลวงอย่างไรบ้าง?

เพราะไม่ว่าใครจะมาเป็นผู้ว่าฯ กทม. ก็ไม่น่าจะ

สามารถแก้ปัญหาใหญ่ๆ เหล่านี้ ได้อยู่ดี.

ใ

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๕๔๐๘/๒๕๖๔

 

 ดวย บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยนายกลา จันทรสวาง ผูรับมอบ

อํานาจชวง โจทก ไดย� นฟอง นายวิญู คอมแพงจันทร ที่ ๑ นายสุรศักดิ์ ไชยเพ็ชร ที่ ๒ นางพินิจ คอมแพงจันทร 

ที่ ๓ จําเลย วาจําเลยเปนหนี้โจทกในมูลหนี้ตามคําพิพากษา รวมจํานวน ๑,๔๘๕,๘๙๕.๖๖ บาท และจําเลยมีหนี้

สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพย ไมพอกับหนี้สินและตองตามขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช 

๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของจําเลยทั้งสามเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย 

แตการสงหมายเรียก และสําเนาคําฟองใหจําเลยที่ 1 ไมสามารถกระทําได

   จึงประกาศให นายวิญู คอมแพงจันทร จําเลยที่ ๑ ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัด

พิจารณา ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยที่ ๑ ไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับ

สําเนาคําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

   

      ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 

          (นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

   เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

      ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

                               

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙     โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๔๗๓๗/๒๕๖๔

 

 ดวย ธนาคารอาคารสงเคราะห โจทก ไดย� นฟอง นางณัฐธิดานันท สดธัญญาหรือมีอนันต  จําเลย วา

จําเลยเปนหนี้โจทกในมูลหนี้ตามคําพิพากษา รวมจํานวน ๑,๐๘๗,๒๘๒.๒๓ บาท และจําเลย มีหนี้สินลนพนตัวโดย

มีสินทรัพยไมพอกับหนี้สินและตองตามขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ 

(๕) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของจําเลยเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและ

สําเนาคําฟองใหจําเลยไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นางณัฐธิดานันท สดธัญญาหรือมีอนันต จําเลย ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลได

นัดพิจารณา ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับ

สําเนาคําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

   

       ประกาศ ณ วันที่ ๒5 เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 

           (นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

     เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

        ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

                               

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙     โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

วอชิงตัน/ลอนดอน • รัฐบาลสหรัฐส่ังอพยพ

ครอบครัวนักการทูตในยูเครนและอนุญาตให้

เจ้าหน้าท่ีสถานทูตท่ีไม่มีหน้าท่ีจำาเป็นออกมา

ได้ตามความสมัครใจ พร้อมแนะพลเมือง

อเมริกันออกจากยูเครนและรัสเซียโดยเร็ว

ที่สุด อ้างรัสเซียพร้อมบุกยูเครนได้ทุกเวลา 

ขณะลูกคู่อังกฤษถอนเจ้าหน้าที่ทูตบางส่วน

พร้อมครอบครัวด้วย 

เอเอฟพีรายงานเมื่อวันจันทร์ท่ี 24 มก 

ราคม 2565 ว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ

ออกประกาศเมื่อวันอาทิตย์ท่ีผ่านมา ตามเวลา

กรุงวอชิงตันให้ครอบครัวเจ้าหน้าท่ีการทูตของ

สหรัฐในกรุงเคียฟของยูเครนเดินทางออกมา 

“สืบเนื่องจากภัยคุกคามอย่างต่อเนื่อง” จาก

การรุกรานของรัสเซีย ส่วนเจ้าหน้าท่ีสถาน

ทูตท่ีไม่มีหน้าท่ีจำาเป็นได้รับอนุญาตให้ออกมา 

“ตามความสมัครใจ” 

คำาแนะนำาของสถานทูตสหรัฐยังขอให้

พลเมืองอเมริกันในยูเครน “พิจารณาออกมา

ในตอนนี้” เนื่องจาก “ปฏิบัติการทางทหาร

ของรัสเซียอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ” และเจ้า                                                                        

หน้าท่ี “จะไม่อยู่ในสถานะท่ีจะอพยพพลเมือง

อเมริกันได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นน้ัน ฉะ 

นั้น พลเมืองสหรัฐที่อยู่ในยูเครนขณะนี้ควร

เตรียมแผนดังกล่าว” 

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออก

คำาแนะนำาก่อนหน้าน้ีให้ชาวอเมริกันงดเดินทาง

มายูเครน เนื่องจากความเป็นไปได้ท่ีรัสเซีย

จะรุกรานประเทศน้ี และเมื่อวันอาทิตย์ ยังมี

คำาแนะนำาให้ชาวอเมริกันงดเดินทางไปรัสเซีย

ด้วย โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีชายแดนยูเครน ท่ีคน

อเมริกันอาจโดน “รังควาน” และรัฐบาลมี 

“ความสามารถจำากัด” ท่ีจะช่วยเหลือพวกเขา 

ต่อมาในวันจันทร์ กระทรวงการต่าง

ประเทศของอังกฤษเปิดเผยว่า อังกฤษกำาลัง

ถอนเจ้าหน้าท่ีบางส่วนและครอบครัวของ

เจ้าหน้าท่ีออกจากสถานทูตอังกฤษประจำา

ยูเครนด้วย เนื่องจาก “ภัยคุกคามเพ่ิมข้ึนจาก

รัสเซีย” แต่สถานทูตยังคงเปิดทำาการสำาหรับ 

“งานที่จำาเป็น” 

วันเสาร์ท่ีผ่านมา รัฐบาลอังกฤษเพ่ิง

กล่าวหารัสเซียว่ากำาลังเตรียมการต้ังรัฐบาล

หุ่นเชิดขึ้นในยูเครน โดยอังกฤษอ้างว่าเห็น

หลักฐานที่พวกเขาไม่ยอมเปิดเผย ว่าหน่วย

ข่าวกรองรัสเซียติดต่อกับนักการเมืองหลาย

คนในยูเครน และได้วางตัวอดีต ส.ส.ยูเครน

สอบตกรายหน่ึงไว้เป็นผู้นำายูเครนคนใหม่ แต่

กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียตอบโต้ว่า 

อังกฤษบิดเบือนข้อมูล 

ด้านกระทรวงการต่างประเทศของ

ยูเครนแถลงท่ีกรุงเคียฟในวันจันทร์ว่า  การดำา                                                                 

เนินการของสหรัฐเป็นการตีตนไปก่อนไข้ โอ

เล็ก นิโคเลนโก โฆษกกระทรวงกล่าวว่า สถาน                                                                     

การณ์ด้านความม่ันคงทางฝ่ังตะวันออกของ

ยูเครนขณะนี้ “ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่รุน 

แรง” 

“อันที่จริง สถานการณ์ด้านความมั่น            

คงขณะนี้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง ภัย                                                             

คุกคามจากคลื่นการรุกรานของรัสเซียลูกใหม่ 

ยังคงเดิมนับต้ังแต่ปี 2547 และการสร้าง

เสริมกำาลังทหารของรัสเซียใกล้พรมแดนของ

ประเทศก็เร่ิมมาต้ังแต่เดือนเมษายนปีท่ีแล้ว” 

โฆษกผู้นี้กล่าวในคำาแถลง

ความตึงเครียดในยูเครนมีมากข้ึนมา

นานหลายเดือนนับแต่รัสเซียวางกำาลังทหาร

ราว 100,000 นายใกล้ชายแดนยูเครน และ

ทำาให้โลกตะวันตกกล่าวหารัสเซียว่ากำาลังเตรียม

แผนรุกราน รัฐบาลรัสเซียปฏิเสธคำากล่าว

หานี้ แต่ในเวลาเดียวกันก็ยื่นเงื่อนไขให้ตะ 

วันตกรับประกันว่าจะไม่รับยูเครนเข้าเป็นสมา 

ชิกนาโต.

ปธน.บูร์กินาฟาโซถูกทหารกบฏคุมตัว

วากาดูกู • รอยเตอร์และเอเอฟพีรายงานอ้างแหล่งข่าวเจ้า

หน้าที่ความมั่นคงและนักการทูตชาติแอฟริกาตะวันตกเมื่อ

วันจันทร์ที่ 24 มกราคมว่า ประธานาธิบดีรอช มาร์ก คริสติ

ยอง คาโบเร ของบูร์กินฟาโซ ถูกควบคุมตัวในค่ายทหารแห่ง

หนึ่ง แหล่งข่าวเผยว่า ประธานาธิบดีคาโบเร, ประธานรัฐสภา

และรัฐมนตรีหลายคนโดนทหารควบคุมตัวที่ค่ายทหารซาน

กูล ลามิซานา ในกรุงวากาดูกู หลังจากเมื่อวันอาทิตย์มีเสียง

ปืนดังขึ้นจากค่ายทหารหลายค่ายในประเทศแอฟริกาตะวัน

ตกแห่งนี้ ทหารเรียกร้องให้รัฐบาลสนับสนุนการต่อสู้กับผู้ก่อ                                                                      

การร้ายอิสลามิสต์ให้มากกว่านี้ ขณะที่รัฐบาลบูร์กินาฟาโซ

แถลงปฏิเสธว่าไม่ได้เกิดการรัฐประหาร มีรายงานว่าขบวนรถ

ของประธานาธิบดีคาโบโรที่จอดอยู่ใกล้กับบ้านพักของเขา มีรู

กระสุนพรุนหลายคัน และมีภาพของรถยนต์คันหนึ่งที่มีเลือด

เปรอะเปื้อนในรถ ประชาชนที่พักอยู่ใกล้กับบ้านพักของประธา                                                                                   

นาธิบดีเผยว่า ได้ยินเสียงยิงต่อสู้กันอย่างหนักตลอดคืนวันอา                                                                          

ทิตย์ ชาวบูร์กินาฟาโซมีความคับข้องใจเพิ่มขึ้นในช่วง 2-3 

เดือนที่ผ่านมา หลังจากพลเรือนและทหารถูกผู้ก่อการร้าย

สังหารถี่ขึ้น ผู้ก่อการร้ายบางส่วนเชื่อมโยงกับกลุ่มรัฐอิสลาม

และอัลกออิดะห์

นทท.ดัตช์ โดนจับทำาท่าไฮล์ฮิตเลอร์ที่ค่ายเอาช์วิทซ์

วอร์ซอ • เอเอฟพีและบีบีซีรายงานว่า ตำารวจโปแลนด์เผย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม ว่า ควบคุมตัวและปรับเงิน

นักท่องเที่ยวหญิงชาวดัตช์รายหนึ่งจากที่เธอทำาท่า “ไฮล์ ฮิต

เลอร์” ที่ค่ายกักกันเอาช์วิทซ์-เบียร์เคอเนาทางตอนใต้ของ

โปแลนด์ ตำารวจภูมิภาคโปแลนด์ทวีตเมื่อวันอาทิตย์ว่า ตำารวจ

เมืองออสวีซิมควบคุมตัวหญิงวัย 29 ปี จากเนเธอร์แลนด์

ในวันนี้ นักท่องเที่ยวรายนี้ทำาท่าเคารพฮิตเลอร์ที่หน้าประตู 

“Arbeit Macht Frei” (Work Sets You Free) ซึ่งเป็นประตู

ทางเข้าค่ายกักกันเอาช์วิทซ์ เธอถูกตั้งข้อหามีส่วนร่วมกับการ

โฆษณาชวนเชื่อนาซี ซึ่งเธอสารภาพว่าทำาผิดจริง สำานักข่าวพี

เอพีของโปแลนด์รายงานว่า อัยการลงโทษปรับเงินเธอ ซึ่งเธอ

ยอมเสียค่าปรับ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของค่ายกักกัน

แห่งนี้ที่ปัจจุบันทำาเป็นพิพิธภัณฑ์ เห็นนักท่องเที่ยวรายนี้ทำาท่า

เคารพฮิตเลอร์ขณะที่สามีของเธอถ่ายรูปให้ นาซีเยอรมนีสร้าง

ค่ายมรณะแห่งนี้หลังเข้ายึดครองโปแลนด์ระหว่างช่วงต้นสง 

ครามโลก ครั้งที่ 2 ในปี 2482 มีผู้เสียชีวิตในค่ายกักกันนี้อย่าง

น้อย 1.1 ล้านคน เกือบ 1 ล้านคนเป็นชาวยิว. 
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ยึดอีกกัญชาอัดแทง 23 กระสอบ

มุกดาหาร • วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 01.45 น. พล.ท.สวราชย 

แสงผล แมทัพภาคที่ 2, พล.ท.วัฒนะ พลจันทร ผบ.ศรภ., 

พล.ต.บุนสิน พาดกลาง รองแมทัพภาคที่ 2, พล.ต.ณรงค สวนแกว 

ผบ.พล.ร.3, พ.อ.สุคนธรัตน ชาวพงษ ผบ.บก.ควบคุมที่ 1 กองกําลัง

สุรศักดิ์มนตรี (กรมทหารราบที่ 3) ไดขาววาจะมีการลําเลียงยา

เสพติดในพื้นที่บานปงขาม อ.หวานใหญ จ.มุกดาหาร จึงสั่งการให 

ร.อ.นฤดล อุตมสีขันธ ผบ.รอย.QRF. บก.ควบคุมที่ 1 กกล.สุรศักดิ์

มนตรี (ร.3) จัดกําลังรวมกับ รอย.สกัดกั้นฯ ทําการลาดตระเวน

และซุมเฝาตรวจในบริเวณพื้นที่ดังกลาว จนกระทั่งเวลาประมาณ 

01.45 น. ไดตรวจพบเรือกีบไหลลงมาตามแมน้ําโขงบริเวณใกล

สองใจรีสอรท บานปงขาม  อ.หวานใหญ จ.มุกดาหาร เขามาเทียบ

ทา และมีชายฉกรรจประมาณ 6-7 คน กําลังขนกระสอบสีดําลงจาก

เรือ แลวนําขึ้นมายังฝงน้ําแมน้ําโขง วางพักรอรถมารับ เจาหนาที่

จึงไดเขาแสดงตนเพ� อขอตรวจสอบ หลังจากนั้นกลุมชายฉกรรจดัง

กลาวไดกระโดดลงน้ําหลบหนีไปกับความมืด เจาหนาที่จึงเขาตรวจ

สอบบริเวณดังกลาว พบเปนกระสอบสีดําวางกระจัดกระจายอยู

บริเวณริมฝงแมน้ําโขงจํานวน 23 กระสอบ จึงทําการเปดตรวจสอบ 

พบเปนกัญชาแหงอัดแทง น้ําหนักโดยประมาณ 1,000 กิโลกรัม 

จึงไดนําของกลางทั้งหมดมาที่ มว.QRF. ที่ 1 รอย.QRF. บานบาง

ทรายนอย ต.บางทรายนอย อ.หวานใหญ จ.มุกดาหาร เพ� อตรวจ

นับและขยายผลหาผูรวมขบวนการมาดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป

ตั้ง กก.สอบเอาผิดวินัย-อาญา ‘ส.ต.ต.’

กรุงเทพฯ • วันที่ 24 ม.ค.65 พล.ต.ต.จิรสันต แกวแสงเอก รอง

ผูบัญชาการตํารวจนครบาล (รอง ผบช.น.) พรอมดวย พ.ต.อ.บวร

ภพ สุนทรเรขา ผกก.สน.พญาไท รวมกันแถลงชี้แจงขอเท็จจริงและ

แสดงความเสียใจกรณี ส.ต.ต.นรวิชญ บัวดก ตํารวจกองบังคับการ

อารักขาและควบคุมฝูงชน หรือ อคฝ. ขับขี่รถจักรยานยนตบิ๊กไบคชน

แพทยหญิงวราลัคน สุภวัตรจริยากุล หรือหมอกระตาย แพทยผู

ชํานาญการดานจักษุวิทยา ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เสียชีวิต พล.ต.ต.จิรสันตเปดเผยวา การ

ดําเนินคดีกับผูตองหาที่ไดรับบาดเจ็บหลังไปรักษาอาการ จากนั้นได

กลับมามอบตัวกับพนักงานสอบสวน โดยถูกแจงดําเนินคดีไปแลว 7 

ขอหา ฐานขับรถโดยประมาทเปนเหตุใหเฉี่ยวชนผูอ� นถึงแกความตาย, 

ความผิดตามกฎหมาย พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ, ฐานนํารถไมติดแผนปาย

ทะเบียน, ขับรถไมชิดขอบทางดานซาย, นํารถที่มีสวนควบไมครบมาวิ่ง 

(กระจกมองหลัง), ไมปฏิบัติตามเคร� องหมายบนพื้นทาง และความผิด

ตามกฎหมาย พ.ร.บ.รถยนตฯ ฐานฝาฝนใชรถที่ไมไดเสียภาษีประจําป 

และไมหยุดรถใหผูใชทางมาลาย ในสวนของสํานวนคดีคาดวาภายใน

วันที่ 11 ก.พ. จะสงสํานวนพรอมตัวผูตองหาใหพนักงานอัยการสง

ฟองตอศาลไดทันที และหลังจากเกิดเหตุ กองบังคับการอารักขาและ

ควบคุมฝูงชน ซึ่งเปนตนสังกัด มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทาง

อาญาและวินัยแลว โดยยืนยันจะดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็วที่สุด.

ประวิตร

แตนายมงคลกิตติ์ยืนยันจะเขาไปใหได ทําให

ประชาชนออกมาตะโกนไลวา “ไมตอนรับๆ” 

จนเกิดการโตเถียงเล็กนอย กอนที่นายมงคล

กิตติ์จะยอมกลับ

นายมงคลกิตติ์กลาววา โดยหลัก

กฎหมายแลวการจะหามเขาพื้นที่สาธารณะ

ตองมีคําสั่งราชการ ประธานชุมชนจะทํา

อยางนี้ ไมได ตองใหทุกพรรคไดเขาหาเสียง 

ทําแบบนี้ ไมได จะใหญมาจากไหนก็ทําแบบ

นี้ ไมไดเพราะเปนทางสาธารณะ จะเปน 

พล.อ.ประวิตรก็ปดไมได  

ตอมาเวลา 17.21 น. พล.อ.ประวิตร

เดินทางถึงชุมชนสะพานไม 2 ชวยนาง

สรัลรัศมิ์หาเสียง โดยมีแกนนําพรรค อาทิ 

นายไพบูลย นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายช� อและ

รองหัวหนาพรรค, นายวิรัช รัตนเศรษฐ 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ, นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ 

รมช.คมนาคม รวมถึง น.ส.ปารีณา ไกร

คุปต ส.ส.ราชบุรี, นายสิระ เจนจาคะ อดีต 

ส.ส.กทม.

โดย พล.อ.ประวิตรกลาวทักทาย

ประชาชนในชุมชน จากนั้นขึ้นเวทีปราศรัย

ตอนหนึ่งวา การกอสรางโครงการพัฒนา

บานมั่นคงริมคลอง เพราะตองการให

ประชาชนมีบาน สามารถเดินทางไปมาหาสู

กันได เพราะอยูริมคลองลําบาก จึงขอใหทุก

คนมีความรัก ความสามัคคีกัน และยืนยัน

วารัฐบาลนี้ตองการพัฒนาไมใชแคริมคลอง 

แตจะทําใหทั้งประเทศมีความเปนอยูที่ดี

ขึ้น ภายใตการนําของรัฐบาล พล.ประยุทธ 

จันทร โอชา ที่ทํางานมา 7 ป สรางสรรค

ความเปนอยูที่ดีใหแกประชาชน จึงขอฝาก

ทุกคนชวยเลือกมาดามหลี พรรคพลังประชา

รัฐ เบอร 7

หลังจากนั้น พล.อ.ประวิตรไดเดิน

พบปะทักทายประชาชนที่มาใหการตอนรับ 

แตปรากฏวาดานหนาชุมชนเกิดเหตุชุลมุน 

เน� องจากมีตัวแทนกลุมพีมูฟเกือบ 10 คน 

บุกเขามาเพ� อจะย� นหนังสือถึง พล.อ.ประวิตร 

เพ� อทวงถามความคืบหนาและขอเรียกรอง

ใหแกไขปญหาของประชาชน หลังจากที่ปก

หลักรอฟงคําตอบบริเวณยูเอ็นมาเปนเวลา 

4 วัน ทําใหนายอธิรัฐและนายสิระตอง

เขาไปรับหนาเจรจา โดยระบุวาเปนตัวแทน

ของ พล.อ.ประวิตร ขณะที่ทีมรักษาความ

ปลอดภัยไดเดินประกบ พล.อ.ประวิตร จน

มาถึงบริเวณรถที่จอดรออยูดานหนา

นายองอาจ คลามไพบูลย ประธาน 

ส.ส.พรรคประชาธิปตย และรองหัวหนา

พรรค กลาวถึงการเปดตัวผูสมัครผูวาฯ กทม.

วา เปนเร� องน�ายินดีที่พรรคกาวไกลเปนอีก

พรรคการเมืองหนึ่งที่ประกาศเปดตัวผูสมัคร

ผูวาฯ กทม.ตอจากพรรคประชาธิปตยที่ ได

ประกาศเปดตัวนายสุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ 

ไปเม� อวันที่13 ธ.ค.64 การที่พรรคกาวไกล

เปดตัวผูสมัครผูวาฯ กทม. แสดงใหเห็น

วาเปนพรรคการเมืองที่ใหความสําคัญตอ

การเมืองระดับทองถิ่น ซึ่งเปนรากฐาน

สําคัญของการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข นอกจากนั้นยังทําใหประชาชนมีทาง

เลือกที่จะพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมมาเปน

ผูสมัครผูวาฯ กทม.มากขึ้น 

วันเดียวกัน ตัวแทนพรรคเพ� อไทยนํา

โดยนายจิรายุ หวงทรัพย  ส.ส.กทม. พรอม

วาที่ผูสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

(ส.ก.) พรรคเพ� อไทย รวมกันย� นหนังสือขอ

ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (มท.) 

ตรวจสอบขอเท็จจริงคําสั่งแตงตั้งกรรมการ

ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร (ผูวาฯ กทม.) ใชอํานาจแตง

ตั้งบุคคลใหดํารงตําแหน�ง “กรรมการติดตาม

นโยบายผูวาฯ  กทม.” ที่อาจเปนการกระทํา

ที่ขัดกันแหงผลประโยชน และสอวาเปนการ

ทุจริตตอหนาที่เพ� อแสวงหาประโยชนอันมิ

ควรได โดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเอง

หรือผูอ� น ยังผลใหเปนการเส� อมเสียแก

เกียรติศักดิ์ศรีของตําแหน�งผูวาฯ กทม. หรือ

อาจเปนเหตุใหเสียหายอยางรายแรงแก

ราชการในสวนรวมของ กทม. ซึ่งตองหาม

ตามมาตรา 52 (8) แหง พ.ร.บ.ระเบียบ

บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 

และที่แก ไขเพิ่มเติม และอาจเขาขาย

ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ โดยมิ

ชอบหรือโดยทุจริตตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 157 หากตรวจสอบพบขอ

เท็จจริงเปนการกระทําที่เขาขายความผิดตอ

กฎหมาย ก็ขอใหใชอํานาจสั่งการใหผูวาฯ 

กทม.ยุติการกระทําดังกลาว และดําเนิน

การตามอํานาจหนาที่ดวยการเสนอใหผูวาฯ 

กทม.พนจากตําแหน�ง พรอมขอใหสงเร� อง

ไปยังคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

การทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เพ� อดําเนินการ

ไตสวนขอเท็จจริงตอไป

ทั้งนี้ ปรากฏขอเท็จจริงวาผูวาฯ กทม.

ไดกระทําการอันอาจเขาขายเปนการปฏิบัติ

หนาที่โดยมิชอบ ดวยการแตงตั้งหรือยินยอม

ใหมีการแตงตั้งวาที่ผูสมัคร ส.ก.ในแตละเขต

บางคน ซึ่งไมทราบชัดเจนวาเปนบุคคลใน

ทีมของผูวาฯ กทม. หรือในทีมผูสมัครผูวาฯ 

กทม.คนอ� น ใหเปนกรรมการติดตามนโยบาย

ผูวาฯ กทม.  การกระทําดังกลาวขางตนอาจ

ทําใหเกิดการนําทรัพยากรของรัฐไปใชเพ� อ

ผลประโยชนทางการเมืองของตนเองหรือผู

อ� น และเปนการเอาเปรียบผูสมัครอ� น แม

ขณะนี้จะยังไมมีประกาศใหมีการเลือกตั้ง

ผูวาฯ กทม.และ ส.ก.ก็ตาม แตการกระทําก็

สงผลตอคะแนนนิยมของบุคคลที่อางวาเปน

วาที่ผูสมัคร ส.ก.แลว และเปนการกระทําที่

ขัดกันแหงผลประโยชน และสอวาเปนการ

ทุจริตตอหนาที่เพ� อแสวงหาประโยชนอันมิ

ควรได โดยชอบดวยกฎหมาย 

ขณะที่นายสรวงศ เทียนทอง ผูอํานวย

การเลือกตั้งเขตหลักสี่-จตุจักร พรรคเพื่อ

ไทย กลาววา ผูสมัครสามารถสงรายช� อผู

สังเกตการณประจําหน�วยเลือกตั้งได ซึ่ง

ทั้งหมดมี 280 หน�วย พรรคเพ� อไทยยืนยันสง

ผูสังเกตการณประจําหน�วยเลือกตั้งครบทุก

หน�วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งป 2562 การ

ดําเนินการเลือกตั้งเต็มไปดวยความเคลือบ

แคลงสงสัย พรรคเพ� อไทยจึงใหความสําคัญ

กับการเลือกตั้งครั้งนี้เปนอยางมาก จะมีการ

รวบรวมหลักฐานและติดตั้งกลองวงจรปด

ในพื้นที่ดวย จึงอยากใหประชาชนรวมกัน

เปนหูเปนตา ไมจํากัดเฉพาะประชาชนใน

พื้นที่หลักสี่-จตุจักรเทานั้น ประชาชนทุกคน

สามารถมีสวนรวมกับการเลือกตั้งครั้งนี้ ทั้งนี้

ขอฝากไปถึง กกต.ใน 2 ประเด็นสําคัญที่จะ

ตองปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรม ไดแก

1.อยากให กกต.ทําความเขาใจกับ

เจาหนาที่ กกต.ประจําหน�วยเลือกตั้งดวยวา 

พรรคการเมืองมีสิทธิ์ที่จะสงผูสังเกตการณ

ประจําหน�วยเลือกตั้งเขาไปทํางานภายใน

หน�วยเลือกตั้งได

2.ขอให กกต.จัดที่นั่งใหผูสังเกตการณ

การเลือกตั้งภายในหน�วยเลือกตั้ง เบื้องตน

มี 2 พรรคที่จะสงผูสังเกตการณเขาไปภายใน

หน�วยเลือกตั้ง จึงขอรองใหจัดเตรียมเกาอี้

สําหรับเจาหนาที่อยางเพียงพอ เกาอี้เพียง 

2 ตัวตั้งในจุดที่เจาหนาที่สังเกตการณการ

เลือกตั้งสามารถมองเห็นเหตุการณตางๆ ได

อยางชัดเจนดวย  

นายสรวงศกลาววา อยากใหประชาชน

ติดตามการปราศรัยใหญของนายสุรชาติ 

เทียนทอง ผูสมัคร ส.ส.กทม.เขต 9 เบอร 3 พรรค

เพ� อไทย รวมทั้งผูบริหาร ส.ส.และสมาชิก

พรรคเพ� อไทย ในวันที่ 28  มกราคม 2565 ที่

สวนสาธารณะชุมชนเคหะทุงสองหอง ขอให

ประชาชนในพื้นที่ออกไปใชสิทธิ์อยางเต็มที่ 

“เราเอาจริงกับการจับผิดในครั้งนี้ เรา

จะรวบรวมหลักฐานการทุจริตการเลือกตั้งซอม

เขต 9 ผมทราบวา กกต.มีรางวัลนําจับหากมีการ

แจงเบาะแส แตถาประชาชนไมกลาแจง กกต.

ดวยตัวเอง สามารถมาแจงกับผูสังเกตการณ

ของพรรคเพ� อไทยได” นายสรวงศกลาว.

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๕๔๒๕/๒๕๖๔

 

 ดวย บริษัท บริหารสินทรัพยสุขุมวิท จํากัด โดยนายสมพร ชะงัดรัมย หรือนางสาวกรกช เอี่ยมละออ 

ผูรับมอบอํานาจชวง โจทก ไดย� นฟอง นายวีระพล จารุสาร ที่ ๑ นางหรือนางสาวจันตรา  ฉากประดู ที่ ๒ จําเลย 

วาจําเลยเปนหนี้โจทกในมูลหนี้ตามคําพิพากษา รวมจํานวน ๑,๐๘๐,๑๘๕.๓๘ บาท และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดย

มีสินทรัพยไมพอกับหนี้สินและตองตามขอสันนิษฐาน ของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ 

(๕) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย ของจําเลยทั้งสองเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมาย

เรียกและสําเนาคําฟองใหจําเลยไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นางหรือนางสาวจันตรา ฉากประดู จําเลยที่ ๒ ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัด

พิจารณา ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับสําเนา

คําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

   

      ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 

           (นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

   เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

      ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙     โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๖๕๕๑/๒๕๖๔

 

 ดวย ธนาคารออมสิน โจทก ไดย� นฟอง วาที่รอยตรีหญิงวรุณยุพา จิววุฒิพงศ ที่ ๑ นายอภิวัฒน ดําดี ที่ ๒ 

นางสาวสุวณี ฤทธ์ิลําเจียก ท่ี ๓ จําเลย วาจําเลยเปนหน้ีโจทกในมูลหน้ีตามคําพิพากษา รวมจํานวน ๑,๖๖๖,๐๗๔.๐๘ บาท 

และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพย ไมพอกับหนี้สินและตองตามขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลม

ละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของจําเลยทั้งสามเด็ดขาดและพิพากษาให

เปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองใหจําเลยที่ ๓ ไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นางสาวสุวณี ฤทธิ์ลําเจียก จําเลยที่ ๓ ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัด

พิจารณา ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยที่ ๓ ไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและ

ขอรับสําเนาคําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

   

       ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 

         (นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

    เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

       ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙     โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

กาญจนบุรี • หน.อุทยานฯ 

เข� อนศรีนครินทร พรอม จนท.

ปาไมบุกรวบชายวัยดึกเล� อยไม

ยางนาอายุกวา 100 ป แปรรูป

เปนแผนขนาดใหญ 8 แผน รัฐ

เสียหาย 1 แสน มูลคาในตลาด

กวา 5 แสน อางไมลมมานาน

เลยเล� อยไวใช 

เม� อวันที่ 24 มกราคม 2565 

นายยุทธพงค ดําศรีสุข หัวหนา

อุทยานแหงชาติเข� อนศรีนครินทร 

นายวิกรานต กลัดตลาด หัวหนา

หน�วยปองกันรักษาปาที่ กจ.13 

(แสวงบา) นายวิจารณ ออนคํา 

ผู ใหญบานหมูที่ 2 บานสะพาน

ลาว และเจาหนาที่อุทยานแหง

ชาติเข� อนศรีนครินทร ไดออก

ตรวจปราบปรามการกระทําผิด

กฎหมายวาดวยการปาไมในพื้นที่

รับผิดชอบ หลังไดรับรายงานวา

มีการลักลอบตัดไมหวงหามและ

แปรรูปในเขตอุทยานแหงชาติ

เข� อนศรีนครินทร  

กําลังเจาหนาที่จึงเดิน

ทางเขาตรวจสอบ บริเวณทอง

ที่ปาบานสะพานลาว หมู 2 

สมุทรปราการ • เม� อเวลา 22.00 น. 

วันที่ 23 มกราคม 2565 เจาหนาที่

ชุดสืบสวน สภ.บางเสาธง จ.สมุทร 

ปราการ พรอมกําลัง ไดรวมกันเขา

จับกุมผูตองหาแกงลักรถจักรยานยนต

สงขายประเทศเพ� อนบาน ประกอบ

ดวย นายปราโมทย หรือโมทย อุบล

แยม, นายสุรศักดิ์ หรือเจี๊ยบ เพ็ชร

รัตน และนางสุคนธ หรือออย กุดหิน

นอก อายุ 57 ป ซึ่งเปนนายหนาที่

ติดตอกับนายทุนฝงประเทศเพ� อน

บานในการซื้อขายรถขามชาติ และ

ตรวจยึดของกลางรถ จยย. 1 คัน 

อุปกรณใช ในการตอสายตรงเพ� อ

ติดเคร� องรถ จยย. โทรศัพทมือถือ 

4 เคร� อง แผนปายทะเบียนรถ จยย. 

6 แผน สมุดบัญชีของธนาคารตางๆ 

รวม 2 เลม เปนบัญชีที่ระบุช� อชาวตาง

ชาติ โดยจับกุมไดที่บานเลขที่ 164/51 

ม.2 หมูบานศรีเทพไทย ต.บางสมัคร 

อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

จากการสอบสวน นายปรา 

โมทย และนายสุรศักดิ์ ยอมรับวา ได

รวมกันกอเหตุลักรถ จยย.จริง หลัง

กอเหตุจะนํารถ จยย.มาซุกซอนไว

ที่บริเวณบานหลังดังกลาว จากนั้น

นายปราโมทยจะสงรูปรถที่ลักมาให

กับนางสุคนธ หรือเจออย ดูผานแอป

พลิเคชันไลน และสงตอใหนายทุน

ชาวกัมพูชาเปนคนตีราคา เม� อทําการ

ซื้อขายเปนที่เรียบรอย นายปราโมทย

และนางสุคนธจะนัดหมายสงมอบ

รถ จยย.ที่บริเวณหนารานสะดวกซื้อ 

ปากซอยวัดบางเกลือ ต.บางสมัคร 

อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา หรือ

บริเวณอ� นๆ ที่อยูใกลเคียง ไดเงินครั้ง

ละประมาณ 8,000-20,000 บาท จาย

เปนเงินสด หรือโอนเขาบัญชี น.ส.กุง 

(MRS.KOUNG PHETPOUANGPHANH) 

สัญชาติลาว ซึ่งเปนภรรยาของนาย

ปราโมทย และยังรวมกันกอเหตุใน

พื้นที่ สภ.บางเสาธงมาแลวหลาย

ครั้ง และอีกหลายทองที่ทั้งในเขต 

จ.สมุทรปราการ เขตนครบาล และ

เขตตํารวจภูธรภาค 2.

จับแกงลักจยย.

สงขายกัมพูชา

กอเหตุโชกโชน

ยะลา • ผูส� อขาวรายงานวา เม� อ

วันที่ 24 ม.ค.65 ที่ดานพรมแดน

เบตง อ.เบตง จ.ยะลา เจาหนาที่

ดานควบคุมโรคติดตอระหวาง

ประเทศเบตง พรอมดวยตํารวจ

ตรวจคนเขาเมืองเบตง ตํารวจ

ทองเที่ยว ทหารชุดเฝาตรวจ

ชายแดนที่ 4 เจาหนาที่ กอ.รมน.

ภาค 4 สวนหนา ไดทําการ

ตรวจสแกนควบคุมโรคคนไทย

ที่เดินกลับเขาประเทศไทย และ

คนขับรถบรรทุกขนสงสินคา

อุปโภคบริโภคระหวางชายแดน

ไทยและมาเลเซีย โดยชวงเชามี

คนไทยที่เดินกลับเขาไทยจํานวน 

5 ราย ตองปฏิบัติตามมาตรการ

ปองกันโรคในสถานการณการ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 อยางเครงครัด 

โดยตองกักตัวตามภูมิลําเนาจน

ครบตามกําหนด

เจ า หน า ที่ ป ร ะจํ า ด า น

ศุลกากรเบตงกลาววา วันนี้ ไดเปด

ใหรถขนสงสินคาระหวางชายแดน

ไทยและมาเลเซียเขามาสงสินคา

ได โดยเขมงวดตามมาตรการ

สาธารณสุขเพ� อปองกันการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค

วิด-19 อยางเครงครัด จํากัดผูขับ

รถขนสงสินคาและผูติดตามได

ไมเกิน 2 คน และหากทําการคัด

กรองเรียบรอยแลวจะมีมาตรการ

ควบคุม โดยจะใหสายรัดขอมือแก

ผูขับรถขนสงสินคาและผูติดตาม 

และสามารถอยูในพื้นที่เขตอําเภอ

เบตงไดไมเกินวันละ 7 ชม.

สําหรับการขนสงสินคา

อุปโภคบริโภคระหวางชายแดน

ไทยและมาเลเซีย ไดมีการ

ปฏิบัติตามมาตรการปองกัน

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโควิด-19 อยางเครงครัด 

โดยเฉพาะสายพันธุ โอมิครอน 

เพราะติดเชื้องาย หามคนขับ

เขาเขตชุมชนเมืองเบตงโดย

เด็ดขาด และเมื่อเข้ามาใน

บริเวณดานพรมแดนเบตงแลว

จะตองเขาทําการตรวจคัดกรอง 

ระหวางประเทศ จะมีการซัก

ถามข้อมูลเรื่องการฉีดวัค 

ซีนและผล SWAP ที่ตองไม

เกิน 30 วัน จึงจะสามารถเดิน

ทางผานเขาไปจอบพาสปอรต

ที่สํานักงานตรวจคนเขาเมือง

ได และเขากระบวนการใน

ขนสงสินคาไดที่บริเวณลานขน

ถายสินคาที่ทางเจาหนาที่ ไดจัด

เตรียมไว เพ� องายตอการควบคุม

รถบรรทุกและคนขับไมใหออก

จากบริเวณลานขนถายสินคา.

เบตงเปดดานคุมเขมรับคนไทยกลับบาน

รวบชายตัดไมยางนาอายุ100ป

ต.สหกรณนิคม อ.ทองผาภูมิ 

จ.กาญจนบุรี ซึ่งเปนพื้นที่ปา

ตาม พ.ร.บ.ปาไม พ.ศ.2484 

และเปนพื้นที่อุทยานแหงชาติ 

ตามพระราชกฤษฎีกากําหนด

ใหเปนอุทยานแหงชาติเข� อน

ศรีนครินทร พ.ศ.2524 ซอน

ทับปาสงวนแหงชาติปา เขา

พระฤๅษี-ปาเขาบอแร แปลง 1 

พบนายเกษม (สงวนนามสกุล) 

อายุ 54 ป ชาว ต.สหกรณนิคม 

อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี แสดง

ตัวเปนเจาของแปลงที่ดิน  

จากการตรวจสอบพบไม

ยางนาขนาดใหญ (Dipterocarpus 

alatus) อายุกวา 100 ป ซึ่งเปน

ไมหวงหามประเภท ก. ตาม พ.ร.บ.

ปาไม พ.ศ.2484 ถูกตัดโคน

บริเวณทายไร วัดความโตของตอ

ได 4 เมตร 10 ซม. โดยตอไมยาง

นามีรองรอยการเผาตอ ลักษณะ

ใหม มีการนํากิ่งไมมาปดอําพราง

เพ� อตบตาเจาหนาที่ พบกองขี้

เล� อยกระจายทั่วพื้นที่เปนจํานวน

มาก หางจากตอไมราว 20 เมตร 

พบไมแปรรูปขนาดใหญกองอยู

บริเวณดานหนาโกดังเก็บของ 

จึงตรวจยึดไว เปนไมยางแปรรูป

แผนขนาดใหญ ซึ่งเปนไมยางนา

ตนเดียวกับที่ถูกตัด จํานวน 8 

แผน มีขนาดความยาว 5 เมตร 

40 ซม. กวาง 80-95 ซม. หนา 

10-20 ซม. รวมปริมาตร จํานวน 

5.15 ลูกบาศกเมตร คิดเปนคา

ภาคหลวงเปนเงิน 618 บาท 

มูลคาเสียหายของรัฐ 103,000 

บาท สวนราคาขายใหพอคาจะมี

ราคากวา 5 แสนบาท 

เบื้องตนนายเกษมอาง

วาไมดั งกลาวเปนไมยางนา

ธรรมชาติ ได โคนลมมาหลายป

แลว เห็นวาไมดังกลาวมีเนื้อไม

ที่สามารถใชประโยชนได จึงได

วาจางแรงงานตางดาวมาเล� อย

แปรรูปไมดังกลาว ทําการแปรรูป

ออกเปนแผน จากนั้นใชรถไถชัก

ลากไมมาเก็บยังโรงเก็บไม โดย

ทําการแปรรูปไมดังกลาวมาได

ประมาณ 1 เดือน ซึ่งไมทั้งหมด

จะนํามาใชประโยชนสวนตัว ยัง

ไมไดเคล� อนยายไมไปไหน   

ตอมาเจาหนาที่นํ าตัว

นายเกษม ผูกระทําความผิด สง

พนักงานสอบสวน สภ.ทองผาภูมิ 

เพ� อดําเนินคดีตามกฎหมายตอ

ไป.
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

ฐานะประธานคณะกรรมการประสาน

งานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าว

ถึงปัญหาภายในพรรคท่ีอาจส่งผลกระทบ

ต่อเสียงของรัฐบาลในสภาผู้แทนราษฎร

ว่า เป็นวิกฤต เพราะปกติเสียงรัฐบาลเกิน

ก่ึงไม่เท่าไร ประมาณกว่า 20 เสียง เมื่อ

มีสมาชิกแยกออกไป 21 เสียงก็จะทำาให้

มีปัญหา แต่คิดว่า ร.อ.ธรรมนัสจะออก

ไปอยู่พรรคใหม่ ก็ยังคงสนับสนุนรัฐบาล

ต่อ  เพราะเห็นมีการแถลงข่าวเช่นน้ัน 

และ ร.อ.ธรรมนัสก็ได้ยืนยันกับตนเองว่า

ยังเป็นพ่ีน้องร่วมทำางานกันเหมือนเดิม ยัง

พูดคุยกันได้เหมือนเดิม 

“ธรรมชาติเวลาการประชุม 

ส.ส.บางคร้ังมีการลาป่วยบ้าง ติดภารกิจ

บ้าง ผมกังวลและคิดว่าเสียงรัฐบาลใน

สภาตอนน้ีวิกฤต แต่พรรคร่วมรัฐบาลก็

เตรียมพร้อมคิดว่าน่าจะผ่านอุปสรรคได้” 

นายนิโรธระบุ

เ ม่ือถามว่าจะรับมือวิกฤตน้ี

อย่างไร โดยเฉพาะกฎหมายลูกท่ีกำาลัง

จะเข้าสู่การพิจารณาของสภา นายนิโรธ

กล่าวว่า คิดว่าฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน

จะร่วมมือกันในเร่ืองดังกล่าว เพราะ

ถือว่าเป็นกฎหมายสำาคัญ เป็นกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญในการเลือกต้ัง 

เชื่อว่า ส.ส.จะช่วยกันให้ผ่านไปด้วยดี 

ประเด็นน้ีคิดว่าไม่น่ามีปัญหา

นายนิโรธยังกล่าวถึงกรณีนาย

สมศักดิ์ขอให้ พปชร.ทบทวนมติขับออก

จากพรรคว่า เท่าที่ทราบนายสมศักดิ์ได้

ยื่นคำาร้องเข้ามาปกติแล้ว ซึ่งถ้าอุทธรณ์

พรรคก็ต้องรับพิจารณา ส่วนผลจะเป็น

ประการใดก็อีกเรื่อง โดยฝ่ายกฎหมาย

ของพรรคจะรับเรื่องและหัวหน้าพรรค

จะเรียกประชุม กก.บห.พรรคพิจารณา 

ซึ่งผลการขับ ส.ส.ออกจากพรรคยังไม่

ได้แจ้ง กกต.  ซึ่งการทบทวนมติขับไล่

คงทบทวนเฉพาะบุคคลที่อุทธรณ์ ซึ่งยัง

มีเวลาอีกกว่าสัปดาห์ที่จะแจ้งต่อ กกต. 

เพราะตามกฎหมายกำาหนดให้ส่งเรื่อง

ภายใน 15 วัน

เมื่อถามว่า คิดว่าสึนามิในพรรค 

พปชร.จะมีอีกหรือไม่ นายนิโรธกล่าวว่า 

สึนามิไม่ได้มาบ่อยๆ นานๆ มาที ส่วนจะ

มีอาฟเตอร์ช็อกหรือไม่น้ัน คิดว่าไม่น่ามี 

เพราะยังมีกฎหมายสำาคัญท่ีจะเข้าสภา

อีก โดยเฉพาะกฎหมายลูกซ่ึงเชื่อว่าน่าจะ

เสร็จเรียบร้อย ขอสภาอย่าล่มกันบ่อยเลย

ถามว่า มีกล่ินยุบสภาหลังกฎหมาย

ลูกเสร็จหรือไม่ นายนิโรธตอบว่า  จมูกไม่

ค่อยได้กล่ิน คิดว่ายังไม่มี

ด้านนายวิษณุกล่าวถึงการนำาร่าง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการเลือกต้ัง 2 ฉบับ เข้าสู่การ

พิจารณาของคณะรัฐมนตรี  (ครม.) 

ว่า ยังไม่มีการนำาเข้าท่ีประชุม ครม. 

และไม่จำาเป็นต้องให้ ครม.พิจารณา

แล้ว เนื่องจากสอบถามคณะกรรมการ

กฤษฎีกาแล้วได้ความว่า ตรวจสอบเสร็จ

เรียบร้อยท้ัง 2 ฉบับ ซ่ึง กกต.ต้องนำาไป

รับฟังความคิดเห็นอีก 15 วัน โดยครบ

กำาหนดวันท่ี  2 ก.พ. จากน้ันก็ไม่ต้องนำา

เข้า  ครม.แล้ว และสามารถส่งให้วิปก่อ

นท่ีจะส่งไปยังสภาได้ทันที โดยประมาณ

ว่าจะเข้าสภาได้เดือน ก.พ. ซ่ึงจะพร้อม

กับฉบับของ ส.ส.ท่ีนายกฯ เซ็นรับรอง

และส่งไป  

รัฐบาลพร้อมเปิดวิสามัญ

นายวิษณุยอมรับว่า จะทำาให้การ

พิจารณากฎหมายลูกท้ังสองฉบับล่าช้า

ไปเพียงไม่ก่ีวันเท่าน้ัน เพราะถึงอย่างไร

สภาปิดสมัยประชุมในวันท่ี  28 ก.พ.ก็ยัง

ไม่เสร็จอยู่ดีไม่ว่าจะเร็วหรือช้าอย่างไร 

ระหว่างน้ันต้ังคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ให้

พิจารณาได้ และหากไม่แล้วเสร็จในช่วง

สมัยประชุม เมื่อแจ้งมายังรัฐบาลก็พร้อม

เปิดสมัยวิสามัญให้ ไม่ได้เป็นปัญหาอะไร 

รัฐบาลมีอำานาจเปิดให้ได้อยู่แล้ว 2-3 วัน

เท่าท่ีต้องการ เพื่อพิจารณากฎหมายดัง

กล่าวในวาระ 2 และ 3 ซ่ึงรัฐธรรมนูญ

กำาหนดให้ดำาเนินการกฎหมายดังกล่าว

ภายใน 180 วัน หรือ 6 เดือน ซ่ึงจะเป็น

เมื่อใดก็แล้วแต่สภาพิจารณา 

 “กว่าจะเปิดสมัยประชุมอีกคร้ัง

เดือน พ.ค. แต่เพื่อไม่ให้เสียเวลาก็ขอ

เปิดสมัยวิสามัญได้ โดยบอกมาท่ีรัฐบาล

ได้ว่าจะขอเปิดเพื่อพิจารณาในวาระสอง

และสาม รัฐบาลก็จะเปิดให้ ซ่ึงอาจเปิด

ประมาณเดือน เม.ย. ซ่ึงไม่ใช่การย้ือ 

อุตส่าห์เปิดให้เพื่อจะไม่ย้ือ แต่ถ้าขอมา

แล้วไม่เปิดน่ีแหละย้ือ    แต่ทีน้ีต้องให้

เขาขอมาว่าเสร็จแล้วขอเปิด เพราะถ้าอยู่

ดีๆ ไปเปิดแล้วไม่มีร่างเข้ามาหรือไม่เสร็จ

ก็ไม่รู้จะเปิดทำาไม เด๋ียวไม่มีใครมาประชุม

สภาล้มอีก” นายวิษณุกล่าว   

นายธนกรกล่าวประเด็นน้ีว่า 

พล.อ.ประยุทธ์รับทราบเรื่องการพิจารณา

กฎหมายลูก 2 ฉบับแล้ว โดยนายกฯ ขอ

ให้สมาชิกรัฐสภาทุกคนร่วมกันผลักดัน

กฎหมายท่ีมีความสำาคัญ ซ่ึงรัฐบาลต้ังใจ

ให้กฎหมายของไทยเป็นไปตามหลักสากล 

รวมท้ังการอภิปรายไม่ไว้วางใจท่ีจะเกิด

ข้ึน  ท้ังน้ีนายกฯ ขอให้ทุกกระทรวงเตรียม

ความพร้อมช้ีแจง รัฐมนตรีเจ้ากระทรวง

ต้องช่วยช้ีแจงเองด้วย 

“นายกฯ ย้ำาว่า วันน้ีการทำางาน

ของรัฐบาลไม่มีคำาว่าพรรค มีแต่พรรค

ร่วมรัฐบาลเพียงอย่างเดียว และเพียง

หน่ึงเดียว” นายธนกรกล่าว 

ส่วนนายประเสริฐ จันทรรวงทอง 

ส.ส.นครราชสีมา เลขาธิการพรรคเพื่อ

ไทย (พท.) กล่าวถึงการอภิปรายท่ัวไป

แบบไม่ลงคะแนนตามมาตรา  152 ว่า 

ฝ่ายค้านเห็นว่าประเทศมีปัญหา ทุกฝ่าย

จำาเป็นต้องให้คำาแนะนำาเพื่อเป็นแนวทาง

ให้รัฐบาลนำาไปดำาเนินการเพื่อประโยชน์

ของประชาชน รัฐบาลอย่าออกอาการ

ร้อนตัวตีตนไปก่อนไข้ อยากให้ฟังเสีย

ก่อน การอภิปรายคร้ังน้ีฝ่ายค้านจะช้ีให้

เห็นถึงปัญหารวม ท้ังมองว่ารัฐบาลไป

ไม่ไหวแล้วต้องออกมาช่วยกัน แนะแนว

ทางในการแก้ไขส่ิงท่ีเกิดข้ึน

“อย่ามองว่าเป็นการหลอกด่า

รัฐบาล แต่ฝ่ายค้านจะจ้ีไปท่ีปัญหา

เศรษฐกิจ ปากท้องประชาชน เพราะ

ประเทศเผชิญวิกฤตข้าวยากหมากแพง

อย่างแท้จริง ทุกอย่างแพงหมด” นาย

ประเสริฐกล่าว.

ทุ่ม 3.4 หมื่นล้าน

และไม่เกิน 1,200 บาทต่อคนท้ังโครงการ 

ท่ีประชุมยังมีความเห็นพิจารณา

ปรับช่วงเวลาเร่ิมต้นของโครงการให้เร็ว

ข้ึนเป็นวันท่ี 1 ก.พ.65 จากเดิมท่ีกำาหนด

ไว้ในวันท่ี 21 ก.พ.65  โดยมีกลุ่มเป้า

หมายไม่เกิน 29 ล้านคน และร้านค้า

รายย่อยท่ีเข้าร่วมโครงการ ซ่ึงผู้ท่ีเข้า

ร่วมโครงการแล้วประมาณ 28 ล้านคน 

สามารถยืนยันตัวตนและเร่ิมใช้สิทธ์ิต้ังแต่ 

1 ก.พ.65 ขณะเดียวก็เปิดสิทธ์ิเพ่ิมอีก  1 

ล้านสิทธ์ิให้สำาหรับผู้สนใจและยังไม่เคย

เข้าร่วมโครงการ โดยเปิดลงทะเบียนใน

วันท่ี 10 ก.พ.น้ี จนกว่าจะครบ 1 ล้าน

สิทธ์ิ โดยสามารถใช้สิทธ์ิโครงการได้ต้ังแต่ 

17 ก.พ.น้ี  

“โครงการคนละคร่ึง เฟส 4 มี

การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเง่ือนไข  

รวมท้ังมีการขยับช่วงเวลาเร่ิมต้นของ

โครงการให้เร็วข้ึนด้วย เพื่อให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์บรรเทาค่าครองชีพใน

ภาวะปัจจุบัน ท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึนได้

อย่างรวดเร็วย่ิงข้ึน และกระตุ้นเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ โดยคำานึงถึงการใช้งบ

ประมาณอย่างคุ้มค่าและเหมาะสมด้วย” 

นายธนกรกล่าว  

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี

แถลงอีกว่า ท่ีประชุม ครม.มีมติเห็น

ชอบโครงการเพ่ิมกำาลังซ้ือให้แก่ผู้มีบัตร

สวัสดิการแห่งรัฐ ระยะท่ี 4  กรอบวงเงิน 

8,070.724 ล้านบาท และโครงการเพ่ิม

กำาลังซ้ือให้แก่ผู้ท่ีต้องการความช่วย

เหลือเป็นพิเศษ ระยะท่ี 2 กรอบวงเงิน  

1,351.981 ล้านบาท เพ่ือช่วยเหลือ 

เยียวยา และลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่

กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้ท่ี

ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษในช่วง

ท่ีมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดย

มีระยะเวลาดำาเนินโครงการต้ังแต่เดือน 

ก.พ.-เม.ย.65  

ท่ีประชุม ครม.ยังได้มีความเห็น

ให้พิจารณาปรับช่วงเวลาเร่ิมต้นของ

โครงการให้เร็วข้ึนเป็นวันท่ี 1 ก.พ.65 จาก

เดิมท่ีกำาหนดไว้ในวันท่ี 21  ก.พ.65 เพื่อ

ให้ภาครัฐสามารถให้ความช่วยเหลือแก่

ประชาชนผู้ถือบัตรในโครงการ เพ่ิมกำาลัง

ซ้ือให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะท่ี 

4 จำานวนไม่เกิน 13.45 ล้านคน (ณ วัน

ท่ี 25 ม.ค.65) และโครงการเพ่ิมกำาลัง

ซ้ือให้แก่ผู้ท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็น

พิเศษ ระยะท่ี 2 จำานวน  2.25 ล้านคน 

ให้สามารถซ้ือสินค้าจากร้านธงฟ้า ร้านค้า 

หรือผู้ให้บริการท่ีเข้าร่วมโครงการคนละ

คร่ึง ระยะท่ี 4 ไม่เกิน 200 บาทต่อคน 

ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ต้ังแต่

วันท่ี 1 ก.พ. รวมท้ังส้ิน 600  บาทต่อคน 

ทั้งนี้ ได้มีการพิจารณาปรับปรุง

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ 

ให้สอดคล้องกับการปรับช่วงเวลา

เริ่มต้นของโครงการ เพื่อช่วยเหลือ

ประชาชนผู้มีรายได้น้อยในสถานการณ์

ปัจจุบันที่ค่าครองชีพมีแนวโน้มเพิ่มสูง

ขึ้นได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงยังได้

กำาหนดมาตรการเพิ่มเติมในการกำากับ

และติดตามการดำาเนินโครงการ เพื่อ

ป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จาก

การดำาเนินโครงการโดยมิชอบ อาทิ 

ร้านค้าที่รับสแกนสิทธิ์แลกเปลี่ยนเป็น

เงินสดอีกด้วย  

ด้าน น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รอง

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี  กล่าว

ว่า ท่ีประชุม ครม.อนุมัติโครงการเรา

เท่ียวด้วยกัน กรอบวงเงิน  9,000 ล้าน

บาท โดยใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก.กู้เงิน

เพ่ิมเติม 2564 โดยให้มีระยะเวลาดำาเนิน

โครงการจากเดิมต้ังแต่เดือน ก.พ.-มิ.ย.65 

เป็นต้ังแต่เดือน ก.พ.-ก.ค.65 โดยรัฐจะ

สนับสนุนค่าโรงแรมท่ีพักคนละไม่เกิน 10 

ห้อง ร้อยละ 40 ไม่เกิน 3,000 บาทต่อ

ห้องต่อคืน 2 ล้านสิทธ์ิ แต่คร้ังน้ีได้ปรับลด

สิทธ์ิสำาหรับบัตรค่าโดยสารเครื่องบินลง

เหลือ 6  แสนสิทธ์ิ เนื่องจากการดำาเนิน

โครงการในระยะท่ีผ่านมาในส่วนของ

บัตรโดยสาร ปรากฏว่าผู้ร่วมโครงการไม่

ได้ใช้สิทธ์ิเต็มสิทธ์ิท่ีให้ไป 

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า มาตรการท่ี

ได้รับอนุมัติคร้ังน้ีจะเป็นการสนับสนุน

ภาคการท่องเท่ียวให้ประชาชนเกิดการ

ใช้จ่ายเพื่อการท่องเท่ียว ช่วยเหลือและ

เยียวยาผู้ประกอบการภายในประเทศท่ี

ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ

โรคโควิด-19 และมาตรการป้องกันการ

แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของรัฐบาล 

พร้อมกันน้ี ครม.ยังมอบหมายให้การท่อง

เท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) พิจารณา

กำาหนดมาตรการเพ่ิมเติมในการกำากับ

และติดตามการดำาเนินโครงการ เพ่ือ

ป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากการ

ดำาเนินโครงการโดยมิชอบ 

น.ส.ไตรศุลีกล่าวอีกว่า ครม.ยัง

ได้เห็นชอบให้ ททท.เปล่ียนแปลงราย

ละเอียดท่ีเป็นสาระสำาคัญของโครงการ

ทัวร์เท่ียวไทย โดยปรับลดจำานวนสิทธ์ิ

โครงการ จากเดิม 1 ล้านสิทธ์ิ เป็น 

2 แสนสิทธ์ิ ทำาให้กรอบวงเงินดำาเนิน

โครงการลดลงจาก 5,000 ล้านบาท เป็น 

1,000  ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ียังไม่

เอ้ืออำานวยให้มีการเดินทางเป็นหมู่คณะ 

และขยายระยะเวลาดำาเนินโครงการ

จากเดิมท่ีส้ินสุด ก.พ.65 เป็นส้ินสุด พ.ค.

65 พร้อมกับมอบหมายให้ ททท.กำาหนด

แนวทางบริหารจัดการเพื่อควบคุมและ

ป้องกันการแพร่ระบาด ท่ีอาจเกิดข้ึนจาก

การเดินทางท่องเท่ียวภายใต้โครงการ

โดยเคร่งครัด.

‘รมว.ดีอีเอส’

ผู้เสียชีวิตสะสม 5,614,512 ราย 

สำาหรับ 10 จังหวัดท่ีมีผู้ติดเช้ือ

มากท่ีสุด ได้แก่ กรุงเทพฯ  1,130 ราย, 

สมุทรปราการ 549 ราย, ภูเก็ต 369 ราย, 

นนทบุรี  368 ราย, ชลบุรี 316 ราย, 

ปทุมธานี 266 ราย, ขอนแก่น 249  ราย, 

นครราชสีมา 180 ราย, ลพบุรี 155 ราย, 

สมุทรสาคร 138  ราย 

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี แถลงหลัง

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า 

ครม.อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำา

ปีงบประมาณ 2565 งบกลาง รายการ

ค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหา

และเยียวยาผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการ

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด-19) จำานวน 1,084 ล้านบาท เพื่อ

เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานราชการ

เฉพาะกิจ 2,402  อัตรา สำาหรับโครงการ

จ้างแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และสาย

งานบริการทางการแพทย์อื่น เป็นการ

จัดหาบุคลากรทางการแพทย์เพ่ิมเติมให้

เพียงพอสำาหรับรองรับการระบาดของ

โรคโควิด-19 และเพื่อเป็นขวัญกำาลังใจ

แก่บุคลากรทางการแพทย์

สำาหรับการจ้างพนักงานราชการ

เฉพาะกิจ 2,402 อัตรา มีรายละเอียดดังน้ี 

แพทย์จำานวน 55 อัตรา, พยาบาลวิชาชีพ 

950 อัตรา, นักวิชาการสาธารณสุขดูแลผู้

ป่วยท่ีกักตัวท่ีบ้าน หรือเป็นผู้ช่วยพยาบาล  

1,084 อัตรา, เภสัชกร 9 อัตรา, นักเทคนิค

การแพทย์ 269  อัตรา, นักรังสีการ

แพทย์ 6 อัตรา และนักวิทยาศาสตร์การ

แพทย์ 29  อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัคร

ต้องไม่เป็นพนักงานราชการ พนักงาน

สาธารณสุข ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนหรือ

รายวันและจ้างเหมาบริการของกระทรวง

สาธารณสุข ระยะเวลาการดำาเนิน

โครงการ 9 เดือน ต้ังแต่เดือนมกราคม-

กันยายน 2565 สำาหรับประโยชน์ท่ีได้รับ

คือ บุคลากรท่ีอยู่นอกระบบการจ้างงาน

ภาครัฐได้รับการจ้างงาน และประชาชน

ได้รับการฉีดวัคซีนและได้รับการดูแล

อย่างท่ัวถึง

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย

ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม  ห่วงใยกรณี

พบผู้ป่วยโควิด-19 ในเด็กเพ่ิมข้ึนอย่างต่อ

เนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กท่ีได้รับเช้ือ

โควิดจากคนในครอบครัว ขอผู้ปกครอง

พ่อแม่ หลีกเล่ียงพาเด็กไปในสถานท่ีท่ีมี

คนจำานวนมาก ไม่เพ่ิมโอกาสในการรับ

เช้ือ ขณะเดียวกันแนะนำาให้ผู้ปกครอง

ซ่ึงต้องอยู่ใกล้ชิดเด็กเข้ารับวัคซีนให้ครบ

โดส เพื่อลดโอกาสท่ีจะนำาเช้ือมาสู่เด็ก

เล็กด้วย และยังแนะนำาว่า  การป้องกัน

การติดเช้ือโควิดให้เด็กน้ันควรทำาควบคู่

กับการฉีดวัคซีนอย่างท่ัวถึง โดยวัคซีน

ไฟเซอร์สำาหรับเด็กอายุ 5-11 ขวบ ท่ีจะ

เข้ามาถึงประเทศไทยวันท่ี  26 ม.ค.น้ี 

จำานวน 3 ล้านโดส จาก 10 ล้านโดส จะ

เร่ิมให้บริการฉีดแห่งแรกท่ีสถาบันสุขภาพ

เด็กแห่งชาติมหาราชินี ก่อนเป็นแห่งแรก 

เพื่อเดินหน้าฉีดให้เด็กท่ีมีโรคประจำาตัว

ซ่ึงถือเป็นเด็กกลุ่มเส่ียง ก่อนจะกระจาย

ไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ซ่ึงได้ประสาน

กระทรวงศึกษาธิการดำาเนินการฉีดวัคซีน

ให้เด็กแล้ว โดย สธ.ต้ังเป้าจะฉีดวัคซีนไฟ

เซอร์ให้เด็กในวันท่ี 31 ม.ค.น้ี  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังนาย

ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ในฐานะ 

ผอ.เลือกต้ังซ่อม ส.ส.กทม.เขต 9 พรรค

พลังประชารัฐ (พปชร.) ติดเช้ือโควิด ซ่ึง

ก่อนหน้าน้ันเขามีภารกิจงานในสภา และ

ลงพ้ืนท่ีช่วยนางสรัลรัศม์ิ เจนจาคะ ผู้

สมัครรับเลือกต้ังซ่อม ส.ส.กทม.เขต 9 

พรรค พปชร.หาเสียง โดยนายสิระ เจนจา

คะ อดีต ส.ส.กทม.เปิดเผยว่า นางสรัลรัศ

ม์ิก็ได้ตรวจหาเช้ือด้วย ATK แล้ว ผลเป็น

ลบ ไม่ติดเช้ือโควิด จึงลงพ้ืนท่ีหาเสียง

ได้ตามปกติ แต่จะเพ่ิมความระมัดระวัง

มากข้ึน 

รายงานข่าวแจ้งว่า หลังทราบ

ข่าวนายชัยวุฒิติดเช้ือโควิด แม้จะมีการ

ยืนยันว่าเป็นการติดเช้ือจากการลงพ้ืนท่ี 

จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันท่ี  20-22 ม.ค. 

แต่ พล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนา

ยกฯ หัวหน้าพรรค พปชร.ท่ีร่วมประชุม

กรรมการบริหารพรรคและ ส.ส.กับนาย

ชัยวุฒิท่ีมูลนิธิป่ารอยต่อฯ เพื่อลงมติขับ 

ร.อ.ธรรมนัสและ ส.ส.รวม 21  คนเมื่อ

วันท่ี 19 ม.ค.ท่ีผ่านมา ก็ได้เข้ารับการ

ตรวจหาเช้ือโควิดเช่นกัน  โดยผลปรากฏ

ว่าไม่พบเช้ือ ขณะเดียวกัน พล.อ.ประวิตร

ยังคงยืนยันกำาหนดการลงพ้ืนท่ีช่วยนาง

สรัลรัศม์ิหาเสียงท่ีชุมชนเชิงสะพานไม้ 2  

ตามกำาหนดการเดิม ในเวลา 17.00 น.                                                         

วันเดียวกันน้ี

ด้านนายชัยวุฒิ โพสต์เฟซบุ๊ก ว่า  

“ต้องกราบขอโทษพ่ีน้องชาวเชียงใหม่

จากการลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียม โครงการ

เน็ตประชารัฐเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชน 

พบปะผู้นำาชุมชนและประชาชนใน

พ้ืนท่ี ระหว่างวันท่ี 20-22 มกราคมท่ี

ผ่านมา สำาหรับ Timeline การเดินทาง 

ผมจะรีบสรุปและแจ้งประชาชนอีกคร้ัง 

ท้ังน้ีก่อนการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจ

ท่ี  จ.เชียงใหม่ ผมได้ทำาการตรวจ ATK 

และ PCR หลังจากกลับมาจากจังหวัด

เชียงใหม่เมื่อวานน้ี ผมก็ได้ทำาการตรวจ

เหมือนทุกคร้ังเพื่อเตรียมตัวไปทำางานท่ี

กระทรวงในวันจันทร์ และได้ทราบผลว่า

ติดโควิด  เบ้ืองต้นไม่มีอาการอะไรรุนแรง 

นอกจากผมรู้สึกมึนและปวดหัวนิดหน่อย 

แต่ตอนน้ีดีข้ึนแล้ว”

“เม่ือช่วงเช้าท่ีผ่านมาผมก็เข้า

ประชุม ครม.ทางออนไลน์ โดยขณะน้ี

ผมอยู่ระหว่างการรักษาตัว ซ่ึงคุณหมอผู้

รักษาแจ้งว่าผมติดเช้ือโควิดสายพันธ์ุโอ

มิครอน จึงไม่แสดงอาการรุนแรง จนถึง

ตอนน้ีผมยังไม่รู้ว่าติดมาจากใคร ส่วน

ตัวผมก็ใส่หน้ากากอนามัยป้องกันตลอด

เวลาทุกคร้ังในการลงพ้ืนท่ี เพราะภารกิจ

ของผมในพ้ืนท่ีไปหลายจุดต้องมีประชุม 

รับทราบการรายงานผลการปฏิบัติงาน

จากข้าราชการและผู้นำาชุมชน ดังน้ัน

ผมจึงอยากฝากแจ้งเตือนไปยังพ่ีน้อง

ประชาชนทุกคนให้รักษาสุขภาพ เพราะ

โควิดตอนน้ีติดกันง่ายมากครับ สุดท้าย

น้ีขอให้ทุกคนท่ีใกล้ชิดผมได้ทำาการกักตัว 

และระวังรักษาสุขภาพ ขอให้ทุกคน

ปลอดภัย” นายชัยวุฒิระบุ 

สั่งคุม

คณะรัฐมนตรี (ครม.)  ว่า ครม.เห็นชอบ

กำาหนดสินค้าควบคุมปี 2565 จำานวน 

5 รายการ ตามมติคณะกรรมการกลาง

ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ โดยแบ่ง

เป็นรายการสินค้าควบคุมเดิมในปี 2564 

จำานวน 4 รายการ คือ 1.หน้ากากอนามัย 

2.ใยสังเคราะห์ Polypropylene (Spun-

bond) เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย 

3.ผลิตภัณฑ์ท่ีมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนป

ระกอบเพื่อสุขอนามัยสำาหรับมือ และ           

4.เศษกระดาษและกระดาษท่ีนำากลับม

าใช้ได้อีก 

โดยเพ่ิมเติมรายการสินค้าควบคุม

ใหม่ 1 รายการ คือ ไก่และเน้ือไก่ เนื่อง 

จากปัจจุบันราคาไก่ปรับตัวสูงข้ึน จึง

จำาเป็นต้องกำากับดูแล ติดตาม เนื่องจาก

เป็นแหล่งโปรตีนท่ีสำาคัญต่อการบริโภค

ของประชาชน  ให้มีปริมาณเพียงพอ

และมีราคาท่ีเหมาะสม ทำาให้ปัจจุบัน

กระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศรายการ

สินค้าและบริการควบคุมไปแล้ว รวมคร้ัง

น้ีจะเป็นจำานวนท้ังส้ิน 56 รายการ (จาก

เดิม 51 รายการ) เช่น ไข่ไก่, หมูและ

เน้ือหมู, แชมพู, ผงซักฟอก, ข้าวสาร, 

กระเทียม, อาหารก่ึงสำาเร็จรูป, เครื่อง

แบบนักเรียน, ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น

รองโฆษกฯ กล่าวว่า คณะกรรมการ

กลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

กำาหนดให้ผู้ประกอบการ ผู้ค้า และฟาร์ม

เล้ียงไก่ต้องปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ดังน้ี 

1.ผู้เล้ียงไก่ท่ีมีปริมาณการ เล้ียงต้ังแต่  

100,000 ตัวข้ึนไป และโรงชำาแหละไก่ท่ี

มีกำาลังการผลิตมากกว่า  4,000 ตัวต่อ

วัน ต้องแจ้งปริมาณ สต๊อก และต้นทุน

ราคาจำาหน่ายทุกเดือน 2.โรง งานผลิต

อาหารสัตว์ซ่ึงมีอยู่ท้ังหมด 55 โรง ต้อง

แจ้งต้นทุนราคาจำาหน่าย ปริมาณการ

ผลิต และสต๊อก และ 3.การปรับราคา 

สินค้าจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมการ

ค้าภายในก่อน

น.ส.รัชดากล่าวเพ่ิมเติมว่า สำาหรับ

สถานการณ์สินค้าบางตัวท่ีมีการปรับ

ราคาสูงข้ึน รัฐบาลและทุกภาคส่วนท่ี

เก่ียวข้องได้เร่งดำาเนินการในการรักษา

ระดับราคา ในรูปแบบท่ีสร้างสมดุล

ระหว่างการให้สินค้าเกษตรมีราคาสูงข้ึน 

เพื่อสร้างรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนแก่เกษตรกร แต่

ราคาสินค้าท่ีเพ่ิมข้ึนน้ันจะต้องไม่กระทบ

ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ท่ีผ่าน

มารัฐบาลได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อลด

ผลกระทบ เช่นการตรึงราคาสินค้า โดย

กระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกับผู้ผลิต ผู้

ประกอบการ ผู้ค้าและสมาคมต่างๆ ตรึง

ราคาในหลายหมวดสินค้าท่ีเก่ียวข้องกับ

การดำาเนินชีวิตประจำาวัน ได้แก่ เครื่อง

ใช้ไฟฟ้า, ซอสปรุงรส, บะหม่ีก่ึงสำาเร็จรูป 

และน้ำาอัดลม 

น.ส.รัชดากล่าวว่า นอกจากน้ี

สมาคมผู้เล้ียงสุกรแห่งชาติ ได้ประกาศ

ตรึงราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มไว้ท่ีกิโลกรัม

ละ 110 บาท ไปจนถึงเสร็จส้ินเทศกาล

ตรุษจีน และสมาคมผู้เล้ียงและส่งออกไข่

ไก่ พร้อมให้ความร่วมมือตรึงราคาไข่ไก่

เบอร์ 3 ไว้ท่ีฟองละ 2.90 บาท เป็นต้น 

 น.ส.รัชดาระบุด้วยว่า นายเฉลิม

ชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ 

ได้ส่ังการให้กรมปศุสัตว์ติดตามตรวจ

สอบปริมาณสุกรชำาแหละในห้องเย็น

ท่ัวประเทศอย่างเข้มงวด โดยเป็นการ

ทำางานร่วมกับเจ้าหน้าท่ีตำารวจ เจ้าหน้าท่ี

ปกครอง และเจ้าหน้าท่ีพาณิชย์ ซ่ึงตัวเลข

ล่าสุด  ณ วันท่ี 23 ม.ค. กรมปศุสัตว์

รายงานว่าได้ดำาเนินการไปท้ังหมด 539 

แห่ง (ตัวเลขสะสมนับต้ังแต่วันท่ี 20-23 

ม.ค.) พบเน้ือสุกรรวม 13.41 ล้านกิโลกรัม 

และกรมปศุสัตว์จะเดินหน้าตรวจสอบ

ห้องเย็นท่ีมีสินค้าปศุสัตว์ท่ีเหลือให้ครบ 

ซ่ึงมีอีกประมาณห้าร้อยกว่าแห่ง  หาก

ตรวจสอบโดยละเอียดพบมีการกักตุน ผู้

กระทำาผิดจะถูกดำาเนินคดีข้ันเด็ดขาด 

และเน้ือสุกรจะถูกส่ังให้จำาหน่ายตาม

ราคาท่ีทางการกำาหนดต่อไป

อย่างไรก็ตาม มีรายงานข่าวจาก

ทำาเนียบรัฐบาลแจ้งว่า ในการประชุม 

ครม.ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ช่วง

หน่ึง นายประภัตร โพธสุธน  รมช.

เกษตรและสหกรณ์ ได้รายงานเก่ียวกับ

สถานการณ์การเล้ียงหมูในปัจจุบันว่า 

จากการตรวจสอบผู้เล้ียงหมูรายย่อย ราย

กลาง และรายใหญ่  พบว่ามีจำานวนผู้

เล้ียงเพ่ิมข้ึน ลดลงเฉพาะรายย่อยเท่าน้ัน 

และปริมาณหมูหายไปเพียงแค่ 1 ล้านตัว 

คิดเป็น 11% ไม่ได้หายไป 5-6 ล้านตัวตาม

ท่ีมีการนำาเสนอข่าว

“อีกท้ังจากการตรวจสต๊อกหมูใน

ประเทศส่วนหน่ึง พบสต๊อกอยู่  14 ล้าน

กิโลกรัม จึงต้ังข้อสงสัยว่าทำาไมไม่นำาส่วน

น้ีออกมาจำาหน่ายให้หมด และอยากให้นำา

ออกมาจำาหน่ายก่อนช่วงเทศกาลตรุษจีน

เพื่อไม่ให้ราคาหมูแพง แต่หากไม่นำาออก

มาจำาหน่ายจะต้องส่ังนำาเข้าหมูจากต่าง

ประเทศเฉพาะกิจเพื่อไม่ให้มีการกักตุน” 

นายประภัตรระบุ  

ขณะท่ี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กล่าว

ถึงเรื่องน้ีว่า หากพบคนท่ีอยู่เบ้ืองหลังหรือ

มีเจ้าหน้าท่ีเก่ียวข้องให้ดำาเนินคดีตาม

กฎหมายท้ังหมด อยากให้แก้ไขปัญหาท้ัง

ระบบและย่ังยืนเช่นเดียวกับเรื่องสินค้า

เกษตรอื่นๆ 

รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า ในช่วง

ต้นการประชุม พล.อ.ประยุทธ์ได้ส่ังการ

ในหลายเรื่อง โดยกำาชับให้หน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องตรึงราคาน้ำามันดีเซลอย่าให้เกิน 

30 บาทต่อลิตร รวมถึงค่าไฟ โดยให้ตรึง

ไปจนถึงวันท่ี 31 มี.ค.65 เพื่อต้องการให้

ประชาชนมีต้นทุนในการใช้ชีวิตต่ำาท่ีสุด 

ท่ี จ.ขอนแก่น ผู้สื่อข่าวลงพ้ืนท่ี

สำารวจการจำาหน่ายสินค้าประเภทต่างๆ 

หลังพบว่าราคาจำาหน่ายยังคงปรับข้ึน

อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเน้ือหมู เน้ือไก่ 

อาหารทะเล ไข่ไก่ และน้ำามันปาล์ม โดย

ล่าสุดพบว่าหมูสามช้ันมีการปรับข้ึนราคา

รับเทศกาลตรุษจีนท่ีกำาลังจะมาถึง

ท้ังน้ี จากการตรวจสอบท่ีตลาดสด

เทศบาล 1 ถ.กลางเมือง เขตเทศบาล

นครขอนแก่น พบว่าราคาเน้ือหมูเช้าวัน

น้ีมีการปรับข้ึน โดยเฉพาะหมูสามช้ันต้ม

ท่ีปรับข้ึนเป็นกิโลกรัมละ 400 บาท แพง

ท่ีสุดในรอบ 60 ปี ทำาให้ลูกค้าไม่กล้าซ้ือ

หมูสามช้ันในระยะน้ีอย่างเห็นได้ชัด

 น.ส.รุ่งรัตน์ สกุลธรรมโรจน์ อายุ 

46 ปี เจ้าของร้าน “อรพิน เจ๊อ่ี ขอนแก่น” 

กล่าวว่า ร้านเปิดจำาหน่ายมาต้ังแต่รุ่นคุณ

ยายหรือกว่า 60 ปี ก็ไม่เคยพบหมูหรือ

วัตถุดิบต่างๆ ท่ีแพงขนาดน้ี และไม่เคย

ขายหมูต้มท่ีแพงเท่าน้ีมาก่อน โดยเฉพาะ

ช่วงเทศกาลตรุษจีนท่ีกำาลังจะมาถึง.

ไฟเขียวกฎหมายป้องกันฟ้องปิดปาก

กทม. • นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี  แถลงผลการประชุม ครม.เมื่อวันที่ 24 ม.ค.ว่า ครม.

อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.มาตรการป้องกันการฟ้องคดีปิดปาก

ในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่และประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... 

ตามที่สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติเสนอ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการดำาเนินคดีหรือ

ฟ้องคดีปิดปาก และมีกฎหมายคุ้มครองบุคคลที่แสดงความ

เห็นหรือเปิดโปงเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ 

ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้เป็นการกำาหนดกลไกส่งเสริมให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมในการต่อต้าน หรือชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามกฎหมาย 

ขยายเวลาใช้จ่ายเงินกู้

ทำาเนียบฯ • น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.อนุมัติผลการพิจารณา

คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คกง.) อนุมัติให้

กรมชลประทานขยายระยะเวลาดำาเนินโครงการพัฒนาแหล่ง

น้ำา บริหารจัดการน้ำา เพิ่มพื้นที่ชลประทาน วงเงิน 4,224 ล้าน

บาท เดิมสิ้นสุด ธ.ค.64 เป็นสิ้นสุด มิ.ย.65 อนุมัติให้กรมการ

ข้าวขยายระยะเวลาดำาเนินโครงการเพิ่มศักยภาพปรับปรุง

เครื่องจักร ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 

วงเงิน  1,601 ล้านบาท เดิมสิ้นสุด ธ.ค.64 เป็นสิ้นสุด ก.พ.

65 อนุมัติให้กรมปศุสัตว์ขยายระยะเวลาดำาเนินโครงการเพิ่ม

ศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ วงเงิน 75 

ล้านบาท เดิมสิ้นสุด ธ.ค.64 เป็นสิ้นสุด มี.ค.65

ผ่าน 2 ร่างกฎกระทรวงพาณิชย์

ทำาเนียบฯ • น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำาสำานัก

นายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม.อนุมัติร่างกฎกระทรวงพาณิชย์

รวม 2 ฉบับ  เพื่อลดภาระและบรรเทาความเดือดร้อนให้

เจ้าของเครื่องหมายการค้า และผู้ถือสิทธิบัตรที่ได้รับผลกระ

ทบทางเศรษฐกิจจากโควิด ร่างกฎกระทรวงฉบับแรกคือ ร่าง

กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วย

เครื่องหมายการค้า พ.ศ. ... ส่วนฉบับที่ 2 คือ ร่างกฎกระทรวง

ยกเว้นค่าธรรมเนียมเพิ่มตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร  พ.ศ. 

... สาระสำาคัญเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมเพิ่ม (ค่าปรับ) ร้อย

ละ 30  ของค่าธรรมเนียมรายปี ซึ่งเรียกเก็บจากผู้ถือสิทธิ

บัตรและอนุสิทธิบัตรที่ไม่ได้ชำาระค่าธรรมเนียมรายปีภายใน

เวลาที่กฎหมายกำาหนด 

การันตี

ทำาให้ความสัมพันธ์ยังแน่นป้ึกใช่

หรือไม่ พล.อ.ประวิตรย้อนถาม

ว่า “จะเป็นอะไร” เมื่อถามย้ำายัง

รับมือได้ใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตร

กล่าวว่า “ไม่เห็นจะต้องรับมือเลย 

ก็พรรคผมท้ังน้ัน”

ด้านนายวิษณุ เครืองาม 

รองนายกฯ กล่าวถึงมติพรรค             

พปชร.มีมติขับ 21 ส.ส.พ้นจาก

พรรค แต่มีหน่ึงในผู้ถูกขับขอให้

พรรคทบทวนมติจะทำาได้หรือไม่

ว่า ไม่ทราบ ไม่รู้ว่ามีเงื่อนไขหรือ

แง่มุมอะไร อาจพูดไม่ครบ  หรือ

ผู้สื่อข่าวอาจได้ข่าวมาไม่ครบ หรือ

เขาไปพูดกันไม่ครบหรือไม่ ไม่

ทราบเรื่อง แต่กรรมการบริหาร

พรรคสามารถประชุมใหม่ได้ 

จนกว่าจะมีการยื่นเรื่องไปท่ีคณะ

กรรมการการเลือกต้ัง (กกต.)

ขณะท่ี พล.อ.วิชญ์ เทพ 

หัสดิน ณ อยุธยา ประธาน

คณะกรรมการยุทธศาสตร์

พรรค พปชร.ปฏิเสธข่าวการต้ัง

พรรคการเมืองใหม่ว่า ไม่ทราบ

เรื่องและไม่แสดงความเห็น โดย

ย้ำาว่ายังสังกัดอยู่พรรค พปชร.

ส่วนนายเอกราช ช่างเหลา 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ  1  ใน  21  ส.ส.ท่ี

ถูกพรรค พปชร.มีมติขับออก  ท่ี

มีกระแสข่าวว่าจะไปสมัครเป็น

สมาชิกพรรคภูมิใจไทย  (ภท.) 

กล่าวว่า ข่าวท่ีออกมาน้ันมาจาก

ฝ่ายตรงข้ามท่ีปล่อยข่าวเพื่อดิส

เครดิต  ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 

ส.ส.พะเยา และทำาให้กลุ่ม  ส.ส.ท่ี

ถูกขับพ้นพรรคน้ันแตกแยก ซ่ึงรู้

แล้วว่าเป็นใคร ส่วนสาเหตุท่ีพุ่ง

เป้ามายังตนเอง เพราะเป็น 2 ใน 

21 คนท่ียังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก

พรรคเศรษฐกิจไทย เนื่องจากจะ

ขอรอดูความชัดเจนการรับรองมติ

ขับพ้นสมาชิกพรรคของ กกต.  โดย

เฉพาะความชัดเจนกรณีนายสม

ศักด์ิ  พันธ์เกษม  ส.ส.นครราชสีมา  

ท่ีได้ยื่นหนังสือถึง  พล.อ.ประวิตร 

ให้ทบทวนมติดังกล่าว ซ่ึงยังมี

เวลาเพราะจะครบกำาหนด 30 

วันในช่วงวันท่ี 18-19  ก.พ.น้ี

“ยืนยันว่า ส.ส.ท้ัง 21 คน

จะยังอยู่กับ  ร.อ.ธรรมนัส ผม

ไม่มีทางไปไหน เพราะเป็นเพื่อน

กับ ร.อ.ธรรมนัส แต่เวลาน้ีท่ียัง

ไม่เคลื่อนไหวกัน  เพราะต้องรอ

ดูความชัดเจนในส่วนของพรรค

เศรษฐกิจไทย  ท่ีต้องเตรียมตัวท้ัง

เรื่องของการกำาหนดนโยบายและ

บุคลากรท่ีจะเข้ามาบริหารพรรค  

และเรื่องน้ีได้คุยกับ ร.อ.ธรรมนัส

เรียบร้อยแล้ว ไม่มีอะไร” นาย

เอกราช กล่าวและย้ำาว่า การเมือง

ต้องดูกันยาวๆ กะพริบตาไม่ได้ แต่

ยังคงยืนยันว่ากลุ่ม ส.ส.ขอนแก่น

และ ส.ส.อีสานยังคงเหนียวแน่น

และลงพ้ืนท่ีทำางานกันทุกวัน

ขณะเดียวกัน บริเวณ

บ้านเกาะลาว ต.คลองคะเชนทร์ 

อ.เมืองพิจิตร  มีแกนนำาชาวบ้าน

และกองเชียร์เกือบ 1 พันคนมา

รวมตัวกันเพื่อให้กำาลังใจนายพร

ชัย อินทร์สุข ส.ส.พิจิตร หน่ึงใน 

21 ส.ส.ท่ีถูกพรรค พปชร.ขับออก 

โดยชาวบ้านต่างชูป้ายขอให้นาย

พรชัยสู้ๆ รวมถึงมีข้อความว่าแม้

จะอยู่พรรคไหนก็จะสนับสนุนไม่มี

เสื่อมถอย จากน้ันชาวบ้านต่างนำา

ดอกไม้พวงมาลัยดอกดาวเรืองมา

มอบให้เป็นกำาลังใจ ส.ส.พรชัย

ย้ำาออกแต่ยังร่วมรัฐบาล

นายพรชัยได้กล่าวช้ีแจง

ชาวบ้านว่า การย้ายพรรคคร้ังน้ี

จะทำาให้มีอิสระในการทำางานมาก

ข้ึน และเชื่อม่ันว่าพรรคเศรษฐกิจ

ไทยก็จะยังคงเป็นพรรคร่วม

รัฐบาลภายใต้การกำากับดูแลของ 

พล.อ.ประวิตร ซ่ึงจะมี  ร.อ.ธรรม

นัสเป็นหัวหน้าทีมและนายท้าย 

คอยคัดหางเสือให้นาวาลำาน้ีขับ

เคลื่อนต่อไป รวมท้ังได้ช้ีแจงชาว

บ้านว่าการย้ายพรรคไม่กระทบ

กับการทำาหน้าท่ี ส.ส.และการ

พัฒนาจังหวัดพิจิตรแต่อย่างใด

ส่วนนายเรืองไกร ลีกิจ

วัฒนะ สมาชิกพรรค พปชร.ได้

เข้าย่ืนหนังสือลาออกจากการ

เป็นสมาชิกพรรค โดยให้เหตุผล

ว่าเนื่องจากได้รับการร้องขอให้

ชะลอเร่ืองการตรวจสอบเร่ือง

วาระการดำารงตำาแหน่งของ 

พล.อ.ประยุทธ์จะครบ 8 ปี ทำาให้

รู้สึกไม่อิสระ โดยมีเจ้าหน้าท่ีของ

พรรครับหนังสือท่ีพรรค พปชร.

ส่วนนายนิโรธ สุนทรเลขา 

ส.ส.นครสวรรค์ พรรค พปชร. ใน


